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บทน า 

 
 

ความเป็นมาของปัญหา 
 เน่ืองจากสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมาก มีธุรกิจมากมายที่ต้อง
ปรับตัว รวมถึงธุรกิจดนตรีกระแสหลัก ที่ประสบความสําเร็จในอดีตมากว่า 30 ปี ภายใต้โครงสร้าง
ของสังคมระบบเศรษฐกิจผูกขาดได้เกิดการขาดทุนต่อเน่ือง จากคําสัมภาษณ์ของ นางจิราภรณ์ รุ่งศรี
ทอง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (มหาชน) เปิดเผยลงในข่าวสารบัวหลวง
ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ว่า มีผลการด าเนินงานยังขาดทุนอยู่ที่ 2.31 พันล้านบาท และเป็นการ
ขาดทุนอย่างมีนัยยะส าคัญ1กล่าวได้ว่า ธุรกิจดนตรีกระแสหลักในรูปแบบโครงสร้างเดิมไม่สามารถ
สร้างรายได้ในรูปแบบของเม็ดเงินมหาศาลได้อย่างเดิม    
 ในอดีตของธุรกิจดังกล่าวเกิดการผูกขาดทําให้มีผู้แข่งขันน้อยราย (Oligopoly Market) 
ผู้ที่แข่งขันมีความสัมพันธ์กับสัมปทานของสื่อสารมวลชนเพราะสัมปทานสื่อสารมวลชนทั้งวิทยุ 
และ โทรทัศน์ ที่มีเพียงบริษัทเข้าถึงไม่กี่ราย เช่น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มหาชน หรือ บริษัท อาร์
เอส จํากัด มหาชน และบริษัทเพลงยักษ์ใหญ่ มีแนวคิดและแนวทางดําเนินการสร้างกําแพง การเข้า
มาของธุรกิจไว้สูงเพื่อไม่ให้มีการเข้ามาของผู้แข่งขันหน้าใหม่ได้ง่าย ด้วยการผลิตเพลงที่มีขั้นตอนที่
ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงค่าใช้จ่ายสําหรับภาพลักษณ์ศิลปินเพื่อการนําเสนอ และกา ร
นําเสนอผลงานผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ  ที่ต้องใช้เงินทุนสูงตามหลักแนวคิดระบบทุนนิยม 
ธุรกิจดนตรีกระแสหลักสั่งสม และแพร่กระจายค่านิยมบางอย่างจนเกิดการสร้างมาตรฐานในการ
ผลิตและรูปแบบ จนกลายเป็นบรรทัดฐานวงการเพลงประเทศไทย   ทําให้ศิลปินผลิตเพลงอิสระใน
อดีตที่ผ่านมาหรือผู้แข่งขันรายย่อยทั่วไปเข้าถึงไม่ได้ ศิลปินที่ไม่มีทุนแต่มีความสามารถในการผลิต
งานจึงไม่มีอํานาจต่อรองที่จะเข้าร่วมแข่งขันธุรกิจดนตรีดังกล่าว และไม่สามารถมีส่วนร่วมในการ
สร้างค่านิยม และความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างผ่านงานเพลงของตนเองสู่สังคมอย่างเป็นธรรม เป็น
ผลทําให้ไม่เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ (Perfectly Competitive Market) และมีบางอย่างที่หายไปใน
ธุรกิจดนตรีนั่นคือความหลากหลาย  

                                                   
1นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง (ปี 2558) ข่าวสารบัวหลวง 
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  แต่ปัจจุบันน้ี คือศิลปินดนตรีอิสระผู้สร้างงานเพลงสามารถผ่านกําแพงของการเข้าสู่
ธุรกิจได้ง่ายขึ้น เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากในปัจจุบันทําให้ปัจจัยต่างๆ เป็นอิสระมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิต การสื่อสาร การเดินทาง ระยะทาง และ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย   การ
เข้ามาของธุรกิจเพล งของศิลปินกระแสรองจึงเป็นการวิพากษ์ทุนนิยม เพราะการเข้ามาสู่ธุรกิจไม่
จําเป็นต้องมีทุนสูง นี่อาจเป็นการกําเนิดธุรกิจดนตรีในโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนไป 
และมีแนวโน้มที่จะเกิดโครงสร้างที่สมบูรณ์เพื่อการแข่งขันที่สมบูรณ์และเป็นธรรม  
 แม้ว่าปัจจุบันน้ี มีศิลปินอิสระเกิดขึ้นมากมาย แต่สังคมก็ยังมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ทํารายได้ มักมีคําว่า “ศิลปิน ไส้แห้ง” ที่แสดงถึงความคิดที่ว่า แรงบันดาลใจสร้างงานศิลปะไม่มี
คุณค่าที่จะกินได้ แต่ศิลปินดนตรีอิสระก็ยังคงสร้างผลงาน โดยใช้การสื่อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 
(Social Media) ออนไลน์ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยเหตุผลว่า “เพลง” ยังคงมีคุณค่าทาง
ความรู้สึกและมีบทบาทต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีตลาดผู้ฟังที่สนใจแนวเพลงศิลปิน
อิสระที่หลากหลายดังกล่าวจํานวนมาก จึงเป็นที่มาของพื้นที่ศิลปินดนตรีกระแสรอง และเป็นที่รู้จัก
ในกลุ่มคนโดยการมีคนชื่นชอบจากการแสดงผ่านการกดไลค์ (Like) ยอดผู้ชมในยูทูป หรือการ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ของพื้นที่บริการเกี่ยวกับปัจเจกธุรกิจดนตรี (Platform Service) 
ที่เกิดขึ้นในออนไลน์ปัจจุบัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อเกิดกลุ่มแฟนเพลง แฟนคลับกลุ่มคนที่ชื่น
ชอบศิลปินดังกล่าวที่ติดตามผลงาน ถึงแม้ยอด ผู้ชม หรือยอดไลค์ต่าง ๆ ไม่อาจสร้างรายได้ ให้กับ
ศิลปินที่สร้างงานเพลงดังกล่าวมากมาย แต่ก็ไม่ใช่คําตอบที่ศิลปินอิสระจะไม่สร้างผลงาน   
 งานวิจัยนี้ จึงต้องการศึกษา ศิลปินอิสระวงกล้วยไทย เป็นศิลปินกระแสรองที่ไม่ได้อยู่
ในค่ายเพลงกระแสหลัก แต่เป็นที่รู้จักในโลกโซเชี่ยลมีเดียหรือออนไลน์ มีการดําเนินแนวทางของ
งานดนตรีที่แตกต่าง เร่ิมจากแรงบันดาลใจอะไร หรือทั้งการร้อง เขียนเน้ือเพลง แนวดนตรี รวมถึง
การนําเสนองานมิวสิควีดีโอ รวมถึงแนวการวางธุรกิจที่เป็นปัจเจกที่น่าสนใจ มีความแตกต่างใน
แง่มุมของกระบวนการผลิต รวมถึง การวางกลยุทธ์ การวางแผนต่างๆ วงกล้วยไทยมีความสําเร็จที่
ได้รับทั้งกระแสสังคม และรายได้ ถึงแม้ว่าความสําเร็จดังกล่าวอาจเทียบไม่ได้ในมุมมองกระแส
หลัก และในแง่เศรษฐศาสตร์ของคุณค่าอาจจะมีมากกว่านั้น และเป็นสิ่งที่สังคมต้องทําความเข้าใจ
ในมุมมองใหม่ๆ  ที่อาจจะยังไม่มีใครนิยามคุณค่าดังกล่าว เพื่อพัฒนาแนวคิดสู่เคร่ืองมือวิเคราะห์
ทางธุรกิจแบบใหม่ที่ตอบรับกับอนาคต 
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
1. เพื่อเปรียบเทียบและวิพากษ์การทําธุรกิจดนตรีระหว่างกระแสหลักและกระแสรอง 
2. เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจดนตรีกระแสรองผ่านการศึกษาวงกล้วยไทยศิลปินเพลงอิสระ 
3. เพื่อนําเสนอแนวทางสร้างเคร่ืองมือทางธุรกิจเพลงโซเชี่ยลมีเดียออนไลน์ต่อไปใ น

อนาคต เพื่อความสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไป 
 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 ศึกษาโครงสร้างระบบอํานาจนิยม ( SOTUS) ที่แฝงอยู่ในสังคมไทย ที่ส่งผลต่องาน
ศิลปะต่าง ๆ รวมถึงงานวรรณกรรมเพลง ที่มีผลโดยกว้างทั้งผู้ผลิตทุนนิยมและผู้ฟัง 
วิพากษ์ด้วยการศึกษา วงกล้วยไทย ศิลปินเพลงอิสระ แนวดนตรีร็อคแนวใหม่ (Rock Nu Metal) 
ศึกษาชีวิตของสมาชิกทั้ง 4 คน ได้แก่ นายวสกร เดชสุธรรม (เอส) นายสันติ ชัยปรีชา (หนึ่ง) นาย
ยุทธนา โพธิ์กิ่ง (ต้อง) นายพบธรรม ขวัญคุ้ม (บี) ตั้งแต่เร่ิมเรียนมหาวิทยาลัยจันทรเกษมในปี 2538 
และออกงานชิ้นแรกในปี 2545 มีผลงานเร่ือยมา จนถึงปัจจุบันรวม 12 ปี รวมถึงศึกษาวิธีการดําเนิน
ธุรกิจ และวิธีวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของวง 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้เห็นมุมที่แตกต่างจากการยืนอยู่บนธุรกิจดนตรีกระแสหลัก ว่ากระแสรองมี                 

คุณค่าอย่างไร 
2. เพื่อให้เห็นวิธีการทําธุรกิจเพลงออนไลน์  
3. เคร่ืองมือการทําธุรกิจออนไลน์ที่ไม่จํากัดแค่ธุรกิจเพลง 

 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ธุรกิจดนตรีกระแสหลัก  (Main Stream Music Business) หมายถึงธุรกิจดนตรีที่อยู่

ในกระแสหลัก และได้รับการอุปถัมภ์จากการหยิบยื่นสัมปทาน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่วัด
ความสําเร็จด้วยรายได้  และชื่อเสียงของศิลปิน รวมถึงองค์กรโดยหมุดหมายสําคัญคือเวลา 2527 
อัลบั้มนันทิดา 27 

2. สัมปทานสื่อสารมวลชน (Mass Media) สื่อสารมวลชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ  
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3. โครงสร้างของสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economy Structure)หมายถึง 
โครงสร้างสังคมที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจและโอกาสของธุรกิจ 

4. โซเชียลมีเดียและออนไลน์ (Social Media, Online) การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และ
ผลงาน ผ่านโลกอินเทอร์เน็ต โดยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วโลกได้  

5. กระแสหลัก  (Main Stream) หมายถึงโลกกระแสหลักที่พัฒนามาจากการทํา
สงคราม การปกครอง การสร้างวัฒนธรรม การกําหนดวิธีการวิจัยและการศึกษา การกําหนดการหา
ความรู้ รวมถึงค่านิยมต่าง  ๆ  ที่ผ่านมาในอดีต  และในเชิงสตรีศึกษาเรียกว่า โลกชายเป็นใหญ่ คําว่า 
กระแสหลักจึงสามารถแทนคําทุกคําได้ที่อยู่ในกระแสหลัก 

6. กระแสรอง (Feminist) หมายถึงทุกอย่างที่หลุดออกจากบรรทัดฐาน หรือมาตรฐาน
ที่สังคมกระแสหลักหรือโลกชายเป็นใหญ่กําหนด  คําว่ากระแสรองใช้แทนคําทุกคําได้เช่นเดียวกับ
สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลัก เพื่อมองสังคมว่ามีสิ่งอะไรที่หายไปจากการมองโลกแบบผู้ชายด้าน
เดียว 

7. พื้นที่บริการเกี่ยวกับปัจเจกธุรกิจดนตรี (Platform Service) หมายถึงพื้นที่บริการ
และโอกาสใหม่  ๆ  ในโลกออนไลน์ที่ในปัจจุบันมีมาก  

8. วิพากษ์ (Criticize) หมายถึงการให้ความเห็นที่ยืนอยู่อีกด้านที่ไม่เป็นกระแสหลัก 
แต่ต้องสนับสนุนด้วยทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ   

9. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) เคร่ืองมือการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนที่เป็นปัจจัยภายใน และ โอกาส อุปสรรค ที่เป็นปัจจัยภายนอก 

10. นูเมทัล (Nu Metal) คือดนตรีแนวร๊อคสมัยใหม่ ที่มีอิทธิพลมาจาก Linkin Park ที่มี
การใช้เสียงการร้องแบบแตกต่าง ที่เรียกว่าว๊าก หรือมีช่วงแร๊ปในบางท่อนของเพลง 

11. มายาคติ (Myth)คือ กระบวนทัศน์ของการรับรู้สังคมที่รับรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านการ
ผลิตซ้ํา จนกลายเป็นภาพอุดมการณ์ที่ถูกต้อง โดยไม่คํานึงถึงความเป็นปัจเจก 
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บทที่  2 

ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
 
 
2.1ทฤษฎีเก่ียวกับปรัชญาความขัดแย้งภายใน 
 ความขัดแย้งเกิดจากมนุษย์ในสังคมไม่ได้ยืนอยู่บนปรัชญาของความเท่าเทียม จึงทําให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ  และคนในสังคมหมู่มากจะเป็นผู้เสียเปรียบเสมอ เพราะเป็น
ผู้ถูกกระทํา จึงเกิดแรงผลักดันพลวัตทางสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการต่างๆ  เหมือนกับ
อดีตที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในที่สุดเป็นเหตุให้เกิดกระแสหลักและกระแสรอง 
 
 2.1.1 หลักปรัชญาของความขัดแย้ง เกออร์ เฮเกิล  (George Wihelm Friedrich Hegel 
Philosophy) 
 ปรัชญาจิตนิยมเยอรมันสายเฮเกิลเป็นหลักปรัชญาของ เกออร์ค เฮเกิล  ที่กล่าวว่าอ านาจ
จิตของมนุษย์คือสิ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ เพราะประวัติศาสตร์ของมนุษย์เกิดเพราะความขัดแย้งของ 
จิต (mind) ที่อยู่ภายใน ไม่ใช่ธรรมชาติภายนอก จิตจะมีผลต่อการกระท า ความขัดแย้งใด  ๆ  จึงเป็น
ความขัดแย้งในเร่ืองของความคิด ทุก  ๆ  ความขัดแย้งส่งผลให้เกิดความก้าวหน้า ทั้งเชิงคุณภาพและ
เหตุผล ประวัติศาสตร์ทั้งหมดจึงคือประวัติศาสตร์ของความคิด และพลังที่ผลักดันประวัติศาสตร์คือ
เหตุผล 2 
 มองสะท้อนยุคปัจจุบัน การถือกําเนิดศิลปินดนตรีอิสระในพื้นที่ออนไลน์คือการตั้งอยู่
บนปรัชญาของความเท่าเทียม แม้ในปัจจุบันสังคมอาจมองว่าเป็น “ศิลปินไส้แห้ง” แต่ถ้ามองเชิง
วิพากษ์แล้ว ก็ถือว่าเป็นกระบวนการสร้างผลงานโดยปราศจากแนวคิดทุนนิยม ซึ่งแนวคิดทุนนิยม
ไม่ได้ยืนอยู่บนปรัชญาความเท่าเทียม  ดังนั้นการสร้างผลงานเพลงของศิลปินอิสระออนไลน์ จึงเป็น
การขบถต่อแนวคิดธุรกิจเพลงกระแสหลักหรือแนวคิดทุนนิยม (Capitalism) ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน
โซเชียลมีเดีย ไม่อาจแย่งเม็ดเงินโฆษณาได้มากพอ แต่กระแสคนในสังคม นั้นต่างก็ให้ความสนใจ
มากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนมาใช้เวลาหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนมากขึ้นทํา

                                                   
2พิสิษฐิกุล แก้วงาม (ปี 2552) ทฤษฎีการเมืองกับการศึกษารัฐศาสตร์. มหาสารคาม : หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัย

กฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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ให้ผลกระทบวงการสื่อสารมวลชน วิทยุ และโทรทัศน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากที่ถูกแบ่งตลาดเร
ตต้ิง  
 
 

2.2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
 เมื่อเข้าใจรูปแบบความขัดแย้งในความไม่เท่าเทียมของโครงสร้างทุนนิยมในสังคม
แล้ว จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจกลไกของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างนั้นด้วย การ
ออกแบบกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างทุนนิยมต้องมีการออกแบบกฎเกณฑ์ต่างๆ   
 กฎเกณฑ์และความเสรีเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน กล่าวคือ ถ้ามีกฎเกณฑ์ก็ไม่เกิดความเสรี 
หนังสือ แอนด์ อินไควร่ี อินทู เดอะ เนเจอร์ แอนด์ คอร์ส ออฟ เดอะ เวธ ออฟ เนชั่น (An Inquiry 
into the Nature and Causes of the Wealth of Nation) เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลก
ตีพิมพ์คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1776 เขียนโดย อาดัม สมิธ (Adam Smith) ซึงเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์
ของโลกเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้พูดถึงความเสรีของประชาชน เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความเสรี
บนโลกออนไลน์นั้นทําให้เกิดมิติใหม่ๆของธุรกิจ และเป็นพื้นที่เสรีในการประกอบสร้างตัวตนของ
คนหลากหลาย ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือกรอบความคิดใดๆ จึงเกิดความเสรี เท่าเทียม อย่างที่ อดัม สมิธ 
กล่าวไว้   
 กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมจึงเกิดความขัดแย้งและเป็นสาเหตุที่เกิดการวิพากษ์ อย่างที่
กล่าวมาทั้งหมด เมื่อทุกอย่างขยับเคลื่อนที่เข้าสู่แนวระนาบหรือความเท่าเทียมมากขึ้นเท่าไหร่  ธุรกิจ
กระแสหลักก็ยิ่งต้องออกแรงมากเท่านั้น โดยที่ธุรกิจปัจเจกบุคคลเกิดขึ้นเองเหมือนความเป็น
ธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นไม่เร็วก็ช้า  อดัม สมิธ พูดถึงหลักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการเดินทางจะเคลื่อน
ตัวสู่จุดสมดุลหรือแนวระนาบ  3ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของคาร์ล มากซ์ จากหนังสือ
คอมมิวนิสต์ แมนนิเทสโต้ (Communist Manitesto) ในปี 1848 ในการคลี่คลายโครงสร้างสังคมและ
เศรษฐกิจ4 
 วันน้ีคนทั่วไปอาจไม่ได้มองว่าศิลปินอิสระออนไลน์ประสบความสําเร็จ  แต่
ความสําเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง และถ้ากระแสหลักมองรายได้เป็นเกณฑ์ ศิลปินอิสระก็ต้อง
มองด้วยมุมวิพากษ์ว่ามูลค่าที่แท้จริงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของตัวเงินอย่างเดียว  

 

                                                   
3อดัม สมิธ (ปี 2319) An Inquiry into the Nature and Cause the Wealth of Nation 
4คาร์ล มากซ์ (ปี 2391) Communist Manitesto 
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2.3 ทฤษฏีบริหารธุรกิจกระแสหลัก 
 การวิเคราะห์ธุรกิจกระแสหลัก การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง และจุดอ่อน และ
ภายนอก โอกาส และ อุปสรรค (SWOT) เป็นการคิดวิเคราะห์ถึงโอกาสในการทําธุรกิจว่ามีปัจจัย
แห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจน้ันๆ ในเคร่ืองมือดังกล่าวมีทั้งปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้และภายในที่เป็นจุดแข็งเพื่อนํามาเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ ผู้วิจัยจะนํา
โครงสร้างของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ดังกล่าว ไปตั้งคําถามเพื่อสัมภาษณ์วงกล้วยไทย และหาข้อ
แตกต่างเพื่อวิพากษ์กระแสหลัก 
 
 2.3.1 เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) 
 แนวคิดทฤษฏีนี้มาจาก อัลเบริ์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey)  และฮัมฟรีได้นําแนวคิด
ดังกล่าวมาเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัย แสตนฟอร์ด (Stanford University) ในช่วงทศวรรษที่ 60-70  
   2.3.1.1 จุดแข็ง (Strength) คือข้อได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้า การดําเนินการ การตลาด การบริหาร การผลิต การวิจัย ตลอดจนการเงิน เงินทุน ที่มี
ศักยภาพที่ผู้อ่ืนยากจะทําตามหรือแข่งขัน สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปโดยรวมคือปัจจัยภายใน ที่
องค์กรสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อพัฒนาจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบให้เหนือกว่าผู้แข่งขัน
อ่ืน 
   2.3.1.2 จุดอ่อน (Weakness) คือข้อเสียเปรียบ หรือผลด้านลบที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร จากการดําเนินงานไม่มีประสิทธิ์ภาพ สินค้าไม่มีคุณภาพ การตลาดที่ไม่มีการวางแผน
ที่ดี สาเหตุต่างๆ ในข้อนี้ ก็จะทําให้คู่แข่งสามารถเอาชนะ และแย่งส่วนแบ่งทางตลาดไปได้ 
   2.3.1.3 โอกาส (Opportunity) คือ สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก
ส่งผลด้านดี หรือด้านบวกให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ต่าง ๆ ที่
ทางองค์กรเข้าไปควบคุมไม่ได้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
   2.3.1.4 อุปสรรค (Threat) คือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกส่งผล
ลบ ไม่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เป็นอุปสรรคในการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย ต่าง ๆ ที่ทางองค์กรเข้าไปควบคุมไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและแปรเปลี่ยนไปตามยุค
สมัย 
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ตารางท่ี 2.1:ตารางแสดงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 

 

 

2.4 เครื่องมืออินเตอร์เน็ตออนไลน์ในการสื่อสารปัจจุบัน 

 ศิลปินอิสระออนไลน์ได้พื้นที่ที่เกิดขึ้นมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์ ที่มีการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือผลงานตัวเองได้ทั่วโลก  โลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์จึงกล่าวได้
ว่าเป็นสังคมที่เกิดใหม่บนโลกที่ทุกคนสามารถเข้ามามีพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถ
สื่อสารแนวคิด เร่ืองราว ผลงาน ของตนเองได้อย่างอิสระ  และผู้ชมหรือผู้หาความบันเทิงในรูปแบบ
ต่าง  ๆ  ในสื่อโซเชียลมีเดีย ก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน 
 
 2.4.1 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
 คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อกันตั้งแต่ 2 เคร่ืองขึ้นไป มีเครือข่ายในการส่ง
ข้อมูลเชื่อมโยงได้ทั่วโลก 
 อินเตอร์เน็ตติดต่อกันโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ติดต่อกัน
ระหว่างเครื่องมีการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิ้ล Fiber Optic, สายโทรศัพท์, สายส่งข้อมูลความเร็วสูง 
และดาวเทียมสามารถแชร์ข้อมูลสารสนเทศซึ่งกันและกันได้รวดเร็ว 
 สตีล (Steele,1996) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต ซึ่งเกิดจากการวิจัยขั้นสูง
อาร์พา (Advanced Research Project Agency, ARPA) เป็นผู้ค้นพบระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ชื่อ
โครงการว่า ARPnet และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วยความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายจาก 1,544 
เมกะไบท์ต่อวินาที (Mb/s)  ในปี 1992 วิกกิ้นส์ (Wiggins, 1995) จนปัจจุบันสามารถส่งข้อมูลด้วย
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ความเร็วสูงผ่านเครือข่ายได้ถึง เทอราไบท์ต่อวินาที (Tb/s) ลักษณะการติดต่อกันของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตมีหลายรูปแบบในปัจจุบัน 5 
 
 2.4.2 แนวคิดเร่ืองสื่อสังคม (Social Media) 
 ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีบนเว็ปไซด์ (Website) หรืออุปการณ์สื่อสารไร้สาย ซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิก ครอบครัว องค์กร หรือแม้แต่สังคมขนาดใหญ่
ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือ ระดับโลก โดยพัฒนาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเว็บ จาก
เว็บ 1.0 ซึ่งเป็นเว็ปที่แสดงเนื้อหาเพียงอย่างเดียว โดยผู้ใช้ไม่สามารถสร้างสรรค์เน้ือหา, มีส่วนร่วม
แก้ไขปรับปรุงเน้ือหา รวมทั้งไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้เท่าที่ควร ซึ่ง แอนเดรีย คาแพ
ลน (Andreas Kaplan) และ ไมเคิล เฮนเรียน (Micheal Haenlein) ได้นิยมของสื่อสังคมไว้ว่า “กลุ่ม
หรือระบบของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นพื้นฐานในการท างาน (Web-base) โดยมีการ
พัฒนาจากรากฐานเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์เน้ือหา, ข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน และ สื่อสังคมยังเปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายรวมทั้งสามารถ
จัดการปรับขนาดของสังคมการใช้งานได้”  
 ด้วยลักษณะที่อนุญาตให้สมาชิกในสื่อสังคมสามารถผลิตเนื้อหาเผยแพร่ได้และมี
คุณสมบัติการแบ่งปันต่อเน้ือหานั้นไปยังสมาชิกคนอ่ืน  ๆ  อีกทั้งมีรูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
ระหว่างกัน การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในเนื้อหานั้นๆได้ โดยไม่จํากัดพื้นที่และเวลาทําให้สื่อสังคมได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารไปอย่างมาก ได้แยกองค์ประกอบคุณลักษณะของสื่อสังคมไว้ดังนี้
  2.4.2.1 เป็นสื่อเผยแพร่ด้วยปฏสิังคม มีรูปแบบคล้ายสนทนาแบบปากต่อ
ปากในอดีต เมื่อบุคคลพบเจอประเด็นน่าสนใจจะนําพาพูดคุยแลกเปลี่ยน 
  2.4.2.2 เป็นสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงสื่อเดิม เป็นการกระจายข่าวสารเพียงทาง
เดียว เป็นการสนทนาแบบผู้เข้าร่วมหลายคน เมื่อการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเป็นสังคม สิ่ง
ที่เกิดขึ้นคือมีความคิดเห็นต่าง ๆ ที่หลากหลายต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม 
  2.4.3.3 เป็นสื่อท่ีเปลี่ยนบุคคลจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตเนื้อหา จากเดิม
บุคคลทั่วไปมีลักษณะเป็นเพียงผู้รับสาร โดยสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือ 
นิตยสาร ถือเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างมากต่อเน้ือหาที่จะโน้มน้าวชี้นําให้ผู้รับสารคล้อยตามโดยไม่มี
โอกาสโต้แย้ง แต่สื่อสังคมทําให้บุคคลทั่วไปสามารถผลิตเนื้อหาและกระจายได้อย่างเสรี หาก
เน้ือหาเป็นที่นิยมอย่างมาก ก็จะสามารถเป็นผู้ทรงอิทธิพลได้ทันที  

                                                   
5 อธิคม ฤกษบุตรม ม.ป.ป.(สืบค้นปี 2559) Fiber to the home 
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2.5งานวิจัยและบทความวิชาการที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้นํางานวิจัยกระแส
รองแนวสตรีและความหลากหลายทางเพศศึกษามายกตัวอย่าง งานวิจัยแนวสตรีศึกษามีพลวัตต่อ
สังคม และไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถอธิบายถึง อํานาจนิยม และ ความ
เป็นปัจเจกได้เป็นอย่างดี ที่นํางานวิจัยดังกล่าวมาเพราะมีความเหมือนกับงานวิจัยเล่มนี้ 4 ประเด็นคือ  

                     ประเด็นที่ 1 คือ ความขัดแย้งของกระแสหลักและกระแสรอง พูดถึงมาตรฐานหรือ
บรรทัดฐานสังคมที่ถูกวิพากษ์ด้วยกระแสรองคือความเป็นปัจเจกที่ไม่ยึดโยงกับกระแสหลัก จึงทํา
ให้เกิดความขัดแย้งในมิติใดมิติหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ หรือ การเมือง 

 ประเด็นที่ 2 คือ สังคม เพราะสังคมวัฒนธรรมและการเมืองนั้น ถือเป็นบรรทัดฐาน
โดยทั่วไปที่ถูกยอมรับจากสังคม แต่สังคมนั้นมีพลวัต ไม่หยุดนิ่ง และองค์ประกอบของสังคมนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สังคมจึงเป็นผู้ให้คุณค่าของความเป็นปัจเจก และเป็นเสียงสะท้อน
ของการกระทําที่วิพากษ์กระแสหลัก หรืออํานาจนิยม เพื่อขับเคลื่อนสังคมก้าวไปข้างหน้า 

                  ประเด็นที่ 3 คือ ทฤษฏีโครงสร้างแนวระนาบของสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง เป็น
แนวโน้มของสังคมในอนาคตที่จะพัฒนาก้าวเข้าสู่ความเท่าเทียม และการยอมรับความเป็นปัจเจก
มากขึ้น ผ่านกลไกพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย และ องค์สิทธิมนุษยชน  

                    ในทฤษฎีดังกล่าว มีทั้ง บิดาทางเศรษฐศาสตร์ อดัม สมิธ ที่พูดถึงจุดสมดุลของระบบ
เศรษฐกิจ หรือ คาร์ล มากซ์ ที่พูดถึงการคลี่คลายโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถทํา
ความเข้าใจได้หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ หรือ มิติของวิทยาศาสตร์โครงสร้าง
สังคมและเศรษฐกิจ 

                      ประเด็นที่ 4 คือ ความเป็นปัจเจก งานวิจัยกระแสหลักนั้นอาจให้ความสําคัญของเสียง
ส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่าง แต่ในงานวิจัยกระแสรองที่เน้นความเป็นปัจเจกคือการสร้างคุณค่า และ
มุ่งเน้นความเป็นหน่ึงเดียวก็สามารถเป็นงานวิชาการได้  

 2.5.1 งานวิจัยเร่ือง แม่: ต าราสิ่งแวดล้อมศึกษานอกโรงเรียน 
 งานวิจัยเร่ือง แม่ :ตําราสิ่งแวดล้อมศึกษานอกโรงเรียนวิจัยโดย นางสินิทธ์ สิทธิรักษ์ 
เป็นนักศึกษาปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยยอร์ค  ประเทศแคนนาดา  วิทยานิพนธ์
ชิ้นนี้ลงบทความลงในว ารสารอันเดอร์เคอเรนท์ ( Undercurrent) เล่ม 5 ในปี 2536 และบทความ
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ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของนิทรรศการภาพถ่าย “ภายใต้ชื่อเดียวกัน” ซึ่งถูกนําออกแสดงที่นครโต
รอนโต ระหว่างวันที่ 12 – 26 พฤษภาคม 2534 
 ในงานวิจัยชิ้นนี้คุณสินิทธ์ เขียนเร่ืองราวของแม่วัย 75 ปี  ณ.เวลาขณะนั้น ของเธอที่
วิพากษ์โลกทุนนิยม ผู้วิจัยเร่ืองนี้บอกว่า แม่ไม่เคยไปสมัครงานที่ไหนเลยตลอดชีวิตแม่  แม่ไม่เคย
เขียนจดหมายสมัครงานแม้แต่ฉบับเดียว และทิ้งท้ายในคําโปรยบทความไว้ว่า ถ้าแม่จะเขียน
จดหมายสมัครงานสักฉบับ แม่คงจะเขียนจดหมายสมัครงานที่แสนสั้นด้วยข้อความเพียงประโยค
เดียวว่า “เป็นแม่บ้านมา 58 ป”ี   คุณสินิทธ์เขียนเร่ืองคุณแม่ที่ทําไม้บรรทัดให้เธอตอนไปโรงเรียน
ตอนเธอยังเด็ก คุณแม่เธอทําไม้บรรทัดด้วยไม้ไผ่ที่คุณแม่ตัดและเหลาด้วยตัวเอง คุณสินิทธ์รู้สึกอาย
และอยากได้ไม้บรรทัดเหมือนเด็กอื่น ๆ จึงเก็บซ่อนไม้บรรทัดที่แม่ทําให้ไม่ให้ใครเห็น แต่ภายหลัง
จากที่คุณสินิทธ์ได้ทําความเข้าใจของผู้หญิง ผู้ซึ่งเป็นแม่ของเธอ ที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และเขียน
ออกมาเป็นงานวิจัย คุณสินิทธ์ได้นําไม้บรรทัดนั้นกลับมาใช้ด้วยความภาคภูมิใจ เพราะเป็นองค์
ความรู้ของผู้หญิงที่ไม่ต้องพึ่งโลกของผู้ชายและทุนนิยม6 
 คุณแม่ของคุณสินิทธ์ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มีทุกอย่างพร้อม ไม่ว่าจะเป็นต้นผลไม้ต่าง ๆ 
ต้นกล้วย น้อยหน่า มะละกอ ฝร่ัง กระท้อน ทับทิม ชมพู่ และอีกมากมาย  คุณแม่เธอพรวนดินและ
รดน้ําให้เติบใหญ่จนออกดอกออกผล  คุณแม่เธอทําอาหาร หรือแม้กระทั้ง การต้มยารักษาโรคต่าง ๆ 
ด้วยความรู้ของผู้หญิงและเลี้ยงดูคุณสินิทธ์มาจนเติบใหญ่ คุณแม่เธอทําแม้ของเล่น ม้าก้านกล้วย 
หรือเร่ืองราวเคร่ืองครัวที่แม่คุณสินิทธ์ไม่เคยซื้ออลูมินั่มฟรอยด์มาใช้เหมือนแม่บ้านทันสมัย เธอขุด
หน่อไม้ทําอาหารและปล่อยที่เหลือให้งอกงามตามธรรมชาติ คุณแม่เธอมีพืชผักสวนครัวมากมาย 
นับแต่ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด โหระพา กระชาย ใบชะพลู ใบเตย พริก ฟักทอง บวบ ถั่วฝักยาว 
รวมถึงสาเกและสะเดา แม้การแต่งกายของคุณแม่สินิทธ์ เธอสวมเพียงสวมผ้าถุงกระโจมอกอยู่ใน
บ้าน ไม่แต่งหน้าตาเหมือนผู้หญิงรักสวยรักงามเหมือนกับความงามกระแสหลักทั่วไป 

 สําหรับผู้วิจัยมองว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นแนววิพากษ์กรอบของทุนนิยมอย่างสิ้นเชิง แม้
ผู้เขียนไม่ได้สะท้อนความคิดในเชิงดังกล่าว ออกมา แต่การดําเนินชีวิตด้วยการไม่ไปซื้อของที่ร้าน
สะดวกซื้อเหมือนคนในสังคมทั่วไปทํา ก็เป็นการวิพากษ์ว่าคุณแม่ของคุณสินิทธ์สามารถดํารงชีวิต

                                                   

6สินิทธ์ สิทธิรักษ์ (ปี 2536) สตรีทัศน ์
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ด้วยวิถีทางและความรู้ที่เป็นปัจเจกของผู้หญิง ได้อย่างมีความสุขและอ่ิมท้องหลับสบาย  และยังมี
ความสามารถเลี้ยงลูกสาวให้เติบใหญ่ได้ โดยไม่สนใจใยดีต่อระบบทุนนิยมที่สังคมยอมจํานน 

 2.5.2 บทความสตรีศึกษา ทวีลักษณ์ พลราชม:แกะรอย “ความรู้” จากเอกสารของพร
เพชร เหมือนศรี หญิงชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ 
 เป็นงานรวบรวมความรู้จากเอกสารจดหมายของพรเพชร เหมือนศรี เขียนทวีลักษณ์ 
พลราชม เธอเคยทํางานที่หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ซึ่งทําให้เธอได้มีโอกาสเห็นจดหมายของพร
เพชร ที่เธอใช้คําว่า “เอกสารนอกกระแส” เป็นจดหมายที่เขียนด้วยหญิงชาวนาด้วยลายมือ ไม่ได้เป็น
เอกสารทางการแต่อย่างใด แต่เป็นเอกสารที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และท้าทายอํานาจรัฐ เอกสารของ
ผู้หญิงที่หล่นหายและพร่าเลือนทางประวัติศาสตร์ บทความนี้อยู่ในวารสารวิชาการชื่อ จุลสารหอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 10 หน้า 68-89 ตีพิมพ์เมื่อปี 25497 
 พรเพชร เหมือนศรี หญิงชาวนานครสวรรค์ เธอเขียนจดหมายร้องเรียนต่อหน่วยงาน
ราชการรวม 477 ฉบับ หลังจากที่รัฐได้ประกาศว่าที่ดินที่เป็นมรดกชิ้นเดียวของเธอเป็นที่สาธารณะ 
จดหมายฉบับแรกเธอเขียนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2511 เธอเขียนถึงหน่วยงานราชการ รวมถึงนายก
หลายสมัย ถนอม กิตติขจร, เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เปรม ติณสูลานนท์ และ ชาติชาย ชุณหะวัณ แม้
เธอจะเขียนจดหมายยาวนานต่อเน่ือง ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข พรเพชร เธอส่งจดหมายฉบับ
สุดท้ายให้กับสภาทนายความในวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และเธอก็ไม่ได้ส่งจดหมายอีกเลย 
 เธอถูกทุบหัวตายด้วยหลักกิโลเมตร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ในที่ทํากินของเธอ
เอง การต่อสู้ของ “เอกสารนอกกระแส” รวม 37 ปี กับจดหมาย 477 ฉบับ ทําให้เธอได้รับรางวัลการ
ต่อสู้สิทธิมนุษยชน ในปี 2531 ด้วยเหตุผลที่เป็นชาวนักต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทํากิน 
 สําหรับผู้วิจัยมองว่าการต่อสู้แบบนอกกระแส ด้วยเอกสาร “นอกกระแส” คือความ
เดือดร้อนที่ถูกอํานาจรัฐลิดรอนที่ดินทํากิน  ไม่ว่าจะเป็นนอกกระแส หรือในกระแส กระแสหลัก 
หรือกระแสรอง ทุกคนมีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิที่จะพูดหรือแสดงออกจากสิ่งที่ไม่เป็นธรรม 
เช่นเดียวกับธุรกิจดนตรีระบบทุนนิยมที่ยึดอํานาจผูกขาด ทําให้เสียงเพลงของศิลปินกระแสรองที่ 
แตกต่างหายไปจากสังคม เหมือนกับเสียงของ พรเพชร เหมือนศรี  ในเมื่อโลกใบนี้มีกระแสหลัก สิ่ง 
ที่ถูกกดทับก็คือ กระแสรอง การต่อสู้ของศิลปินเพลงอิสระที่อยู่นอกกระแสก็ต้องสร้างงานเพื่อให้
เสียงตนเองดังขึ้น และมีพื้นที่ในสังคมมากกว่าที่เป็น 

 

                                                   
7ทวีลักษณ์ พลราชม (ปี 2549) จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 
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บทที่  3 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 
 

กลุ่มตัวอย่าง    
 วิจัยชิ้นนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ศิลปินดนตรีอิสระ “กล้วยไทย”  มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน 
ซึ่งมีวิธีการทํางานและสร้างงานดนตรีของตนเอง โดยไม่ยึดโยงกับแนวคิดธุรกิจดนตรีกระแสหลัก
ในแนวคิดทุนนิยม วงกล้วยไทย มีความสําเร็จในเส้นทางดนตรีกระแสรองมากว่า 13 ปี และมีวิธีใน
การดําเนินชีวิตบนโลกกระแสหลัก และกระแสรอง ที่สามารถวิพากษ์ธุรกิจดนตรีกระแสหลักได้ 
 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่านดังนี้ 

1. นายวสกร เดชสุธรรม (เอส)  
2. นายสันติ ชัยปรีชา (หนึ่ง)  
3. นายยุทธนา โพธิ์กิ่ง (ต้อง)  
4. นายพบธรรม ขวัญคุ้ม (บี) ตําแหน่ง เบส 

 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้นคือ  

 1. พื้นที่สื่อในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกิดพื้นที่ออนไลน์ใหม่ที่
อิสระ 
 ตัวแปรตาม คือ 

 1. การปรับตัวของธุรกิจดนตรีกระแสหลัก 
 2. การเกิดศิลปินดนตรีอิสระบนพื้นที่ในสื่อออนไลน์ 
 3.การทําธุรกิจดนตรีปัจเจกของวงกล้วยไทยที่เปลี่ยนไปจากอดีต 
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3.1ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา 
 

 
ภาพท่ี3.1:ขั้นตอนวิจัยและพัฒนา 
 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือทีใช้ในการวิจัยคือการสัมภาษณ์เชิงลึกของสมาชิกทั้ง 4 ของวงกล้วยไทย ซึ่ง
คําถามในการวิจัยสําหรับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 
 3. 2.1  ค าถามท่ัวไป 
 คําถามเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น และอายุของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 คน 
 

ศึกษาข้อมูล

เปรียบเทยีบธุรกิจกระแสหลักและกระแสรอง

ศึกษาการด าเนินธรุกิจของกระแสรอง

เปรียบเทยีบเชิงวิพากษ์

น าเสนอแนวทางด าเนินธุรกิจของกระแสรอง

วงกล้วยไทย 
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 3.2.2 ค าถามเจาะจง  
 คือคําถามที่ตั้งหลักจากจุดประสงค์ในการศึกษาทั้ง 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.2.2.1 จุดประสงค์ที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบและวิพากษ์ธุรกิจดนตรีระหว่าง
กระแสหลัก และกระแสรอง คําถามเกี่ยวกับความเป็นมาของวงกล้วยไทยตั้งแต่เร่ิมรู้จักกันที่
มหาวิทยาลัยและกลายมาเป็นวงกล้วยไทยและมีผลงานต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน วิพากษ์อย่างไรต่อ
โอกาส และ อุปสรรค ของธุรกิจดนตรีกระแสหลักบนแนวคิดทุนนิยม 
 3.2. 2 .2จุดประสงค์ที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจดนตรีกระแสรองผ่าน
การศึกษากลุ่มตัวอย่าง คําถามเกี่ยวการดําเนินงานธุรกิจดนตรีของวงกล้วยไทย ตั้งแต่ การผลิตงาน
เพลง การผลิตงานวีดีโอ การเผยแพร่บนโลกออนไลน์ การบริหารลิขสิทธิ์เพลง กิจกรรมกับแฟน
คลับ การแสดงสด สินค้า พันธมิตร ปัจจัยชี้วัดความสําเร็จ และ รายได้ที่เป็นรูปอัตราแลกเปลี่ยน 
และ มากกว่านั้น พร้อมทั้งวิพากษ์ธุรกิจดนตรีกระแสหลักแนวคิดทุนนิยมในขั้นตอนและกรอบการ
ทํางานที่แตกต่างกัน 
 3.2. 2.3จุดประสงค์ที่ 3 เพื่อน าเสนอแนวทางเครื่องมือธุรกิจเพลง
ออนไลน์ในอนาคตท่ีสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในข้อนี้ไม่มีคําถามแต่เป็นการนําคําตอบของคําถาม
จุดประสงค์การศึกษาที่ 1 และ 2 มาประมวลโดยยึดแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ต่างจากแนวคิดทุน
นิยม หรืออีกความหมายคือ นําความคิดที่แตกต่างจากกระแสหลักมาประกอบเป็นเคร่ืองมือธุรกิจ
ปัจเจกของศิลปินวงกล้วยไทย ที่ผู้อ่านงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
เช่นเดียวกัน 
 

 3. 2.3 รายละเอียดค าถามในการวิจัย 
 รายละเอียดของคําถามในการวิจัย จะแบ่งออกตามจุดประสงค์การศึกษา และนอกจาก
แบ่งตามจุดประสงค์การศึกษาทั้ง 3 ข้อ แล้วยังแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย เพื่อทําความเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์ได้เป็นส่วน ๆ และการแบ่งเป็นส่วนก็เพื่อประกอบเป็นเคร่ืองมือธุรกิจภายหลัง
ส่วนจุดประสงค์ข้อ 3 นั้นเป็นการนําคําตอบจากคําถามมาประกอบสร้างเคร่ืองมือทางธุรกิจใหม่
ดังนั้นคําถามการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ที่ตอบคําถามจุดประสงค์ 1 และ 2 ดังนี้ 
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  3.2.3.1 ค าถามเกี่ยวกับประวัติวงกล้วยไทย 
  คําถามดังกล่าวมีหมุดหมายเวลาจากสมาชิกวงกล้วยไทยได้เร่ิมเรียน
มหาวิทยาลัยจันทรเกษมด้วยกัน จนดําเนินมาถึงปัจจุบัน จากมิตรภาพมาเป็นวงกล้วยไทยคําถามใน
หัวข้อนี้เพื่อตอบคําถามจุดประสงค์ข้อ 1 ในการศึกษางานวิจัยเล่มนี้ 

3. 2.3.1.1  ประวัติช่วงที่ 1 ตั้งแต่ชีวิตในวัยเรียน
มหาวิทยาลัยจันทรเกษม  ปี พ.ศ. 2538  

3.2.3.1.2 ประวัติช่วงที่ 2 ช่วงการเข้าสู่วงการเพลงกระแส
หลัก ปี พ.ศ. 2545 – 2549  

 3. 2.3.1.3  ประวัติช่วงที่ 3 ช่วงภายหลังจากการยืนยัน
แนวทางตนเองไม่ตามแนวคิดกระแสหลัก จากปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน 
  3.2.3.2 ค าถามเกี่ยวกับการท าธุรกิจของศิลปินกระแสรองของวงกล้วย
ไทย 
  คําถามในหัวข้อนี้แบ่งออกเป็น 6 ส่วนด้วยกัน เพื่อค้นหาวิธีการดําเนิน
ธุรกิจโดยละเอียด และชุดคําถามในข้อนี้เพื่อหาข้อแตกต่างทางแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ทําให้วง
กล้วยไทยดํารงอยู่มาถึง 12 ปี และเป็นข้อวิพากษ์แนวคิดธุรกิจดนตรีทุนนิยม คําถาม 6 ส่วนน้ีตอบ
จุดประสงค์ของงานวิจัยข้อ 1 และ ข้อ 2 

 3.2.3.2.1 กลยุทธ์วงกล้วยไทย 
   3.2.3.2.2 การผลิตผลงานและหน้าที่ของสมาชิก 

 3.2.3.2.3 การเผยแพร่ผลงานบนออนไลน์สู่กลุ่มผู้ฟัง 
 3.2.3.2.4 กิจกรรมสัมพันธ์กับแฟนเพลง 
 3.2.3.2.5 มูลค่าจากการดํารงอยู่ของกล้วยไทย 
 3.2.3.2.6 ปัจจัยชี้วัดความสําเร็จของวงกล้วยไทย 

 
 

3.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยมาจาก 3 แหล่งด้วยกัน ไม่เพียงแต่ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น แต่ต้องมีข้อมูลของธุรกิจดนตรีกระแสหลัก และที่สําคัญใน
การวิพากษ์นั้น ต้องมีข้อมูลและทฤษฏีโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้เห็นเหตุผลของความ  
“คิดต่าง” ในแต่ละชั้นของมิติธุรกิจกระแสหลักและกระแสรอง 
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 3.3.1ข้อมูลข่าวของธุรกิจดนตรีกระแสหลัก  
 ข้อมูลของธุรกิจดนตรีกระแสหลักมาจาก 3 แหล่งด้วยกันคือ 
 3.3.1.1 ข่าวการปรับตัวของค่ายเพลงกระแสหลักตามสื่อสารมวลชน 
 3.3.1.2กลุ่มเพื่อนและคนรู้จักรวมถึงนักแต่งเพลงที่ผู้วิจัยเคยร่วมงานด้วย 
 3.3.1.3 ประสบการณ์การทํางานในค่ายเพลงกระแสหลักของผู้วิจัย กว่า 20 

ปี 
 3.3.2ข้อมูล ประวัติความเป็นมาและการด าเนินธุรกิจศิลปินวงกล้วยไทย  

 ข้อมูลดังกล่าวในข้อนี้นํามาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกทั้ง 4 คนของวงกล้วยไทย 
และการสังเกตการณ์จากผลสําเร็จของวงกล้วยไทยในช่องยูทูป และคําคอมเมนท์ต่าง ๆ ในโซเชียล
มีเดีย รวมทั้งสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของวงกล้วยไทยผ่านการแสดงสด และกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงการขายสินค้า 

 3.3.3 ข้อมูลโครงสร้างอ านาจนิยมท่ีแฝงอยู่ในสังคมไทยเพื่อการวิพากษ์ 
 แนวคิดในการวิพากษ์นั้นมาจากแนวคิดที่ต่อต้านความไม่เท่าเทียม และการไม่ยอมรับ
ความแตกต่าง ซึ่งเกิดขึ้นในทุกมิติของสังคม แนวคิดการวิพากษ์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ต่อยอดในการต้ังคําถามใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพราะฉะนั้นการยอมรับความแตกต่างของศิลปินวง
กล้วยไทยจึงจําเป็นต้องใช้มุมมองการวิพากษ์ ซึ่งต้องมองวัฒนธรรมที่เป็นอํานาจนิยมที่แฝงอยู่ใน
ธุรกิจดนตรีกระแสหลักแนวคิดทุนนิยม และยังรวมไปถึงระบบอุปถัมภ์ และอํานาจรัฐในตัวบท
กฎหมายและวัฒนธรรมที่ก่อรูปจนเป็นมายาคติ ข้อมูลดังกล่าวมาจากหนังสือ 
 3.3.3.1 หนังสือความรุนแรงซ่อนหาสังคมไทย เขียนโดย ประจักษ์ ก้อง
กีรติ ,พวงทอง ภัครพันธุ์ ,กฤษฏา บุญชัย ,อุษณีย์ ธโนศวรรย์ , ศรัย พรประชาธรรม , ธัญญรัตน์ ทิว
ถนอม , ธงชัย วินิจจะกูล สํานักพิมพ์ มิตชน ปี พ.ศ. 2553 โดยมี ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็น
บรรณาธิการ 
 3.3.3.2  กฎหมายการเผยแพร่ของสื่อสารมวลชน  

 3.3.3.3  ความแตกต่างของศิลปินเพลงต่างประเทศท่ีมีความหลากหลาย  
 3.3.3.4 แนวคิดการวิพากษ์ในยุคหลังสมัยใหม่ (Post Modern) 
 3.3.3.5 ประสบการณ์ของผู้วิจัยในการท างานค่ายเพลงกระแสหลักกว่า 

20 ปี 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.4.1 การวิเคราะห์ค าตอบของประวัติวงกล้วยไทย  
 คําถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวงกล้วยไทยเป็นจุดประสงค์ข้อ 1 ของงานวิจัย 
เพื่อวิพากษ์แนวคิดธุรกิจดนตรีทุนนิยม ประวัติความเป็นมาบอกถึง การรวมตัว การเข้าสู่วงการ และ 
การดํารงอยู่ ที่เลือกเส้นทางของการเป็นศิลปินกระแสรอง ดังนั้นคําตอบทั้ง 3 ช่วงของประวัติจึง
วิเคราะห์ด้วยแนวคิดดังต่อไปนี้ 
 3.4.1.1   ประวัติช่วงท่ี 1 ตั้งแต่ชีวิตในวัยเรียนมหาวิทยาลัยจันทรเกษม  ปี  
พ.ศ. 2538  ใช้ทฤษฏี การวิเคราะห์จุดแข็ง และการวิพากษ์บรรทัดฐานกระแสนิยม เพราะว่าเป็น
ช่วงเวลาที่ได้สั่งสมประสบการณ์และแนวทางดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากกระแสนิยม 
 3.4.1.2  ประวัติช่วงท่ี 2 ช่วงการเข้าสู่วงการเพลงกระแสหลัก ปี พ.ศ. 
2545 – 2549 ใช้ทฤษฏี การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ ปัจจัยภายนอก โอกาส และอุปสรรค 
รวมถึงการวิพากษ์ธุรกิจดนตรีกระแสหลัก และปรัชญาเฮกิล เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่วงการและ
ประสบปัญหาในการต่อรองกับกระแสหลัก จึงทําให้เกิดความขัดแย้งภายในและยืนยันตัวตนด้วย
การทําธุรกิจดนตรีเอง 
 3.4.1.3  ประวัติช่วงท่ี 3 ช่วงภายหลังจากการยืนยันแนวทางตนเองไม่ตาม
แนวคิดกระแสหลัก จากปี พ.ศ 2549 จนถึงปัจจุบัน ใช้ทฤษฏี การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ที่เรียกว่า
ปัจจัยภายใน และ วิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกคือ โอกาส และ อุปสรรคและแนวคิดจุดสมดุลของอดัม 
สมิธ บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่กระแสรองมีมากขึ้น เพราะพื้นที่บริการลิขสิทธิ์
ดนตรีปัจจุบัน ที่ทําให้ผลงานของวงกล้วยไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาปัจจัยภายในของ
ตนเอง 
  
 3.4.2การวิเคราะห์ค าตอบการท าธุรกิจของวงกล้วยไทย  
 การวิเคราะห์คําตอบในข้อนี้เพื่อตอบจุดประสงค์ในการศึกษาข้อ 1 และข้อ 2 คือวง
กล้วยไทยมีวิธีดําเนินธุรกิจของตนเองอย่างไร และมากไปกว่าการดําเนินงาน มีอะไรที่เป็นแนวคิด
แตกต่างจากกระแสหลักที่ใช้วิพากษ์ได้ การวิเคราะห์คําตอบตรงนี้จึงใช้ เคร่ืองมือวิเคราะห์จุดแข็ง 
และ จุดอ่อน รวมถึง โอกาส และ อุปสรรค และการวิพากษ์แนวคิดรอบด้านของทุนนิยมที่ใช้เงิน
เป็นหลัก 
 3.4.2.1 กลยุทธ์วงกล้วยไทย วิเคราะห์จากคําตอบของวงกล้วยไทย    ว่า
อะไรคือที่มาของกลยุทธ์วงกล้วยไทย และวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก 
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 3.4.2.2 การผลิตผลงานและหน้าท่ีของสมาชิก วิเคราะห์จากคําตอบวง
กล้วยไทยว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการผลิตงาน และวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก 
 3.4.2.3การเผยแพร่ผลงานบนออนไลน์และเข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง         
วิเคราะห์จากคําตอบวงกล้วยไทยว่าเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างไร และวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก 
 3.4.2.4 กิจกรรมสัมพันธ์กับแฟนเพลง วิเคราะห์จากคําตอบวงกล้วยไทย   
ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่สร้างความสัมพันธ์กับแฟนเพลง   และวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก 
 3.4.2.5 มูลค่าการด ารงอยู่ของวงกล้วยไทย วิเคราะห์จากคําตอบวงกล้วย
ไทยว่ามีมูลค่าด้านใดบ้างที่ทําให้วงกล้วยไทยยังดํารงอยู่ได้ 
 3.4.2.6 ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ วิเคราะห์จากคําตอบวงกล้วยไทยว่ามี
ปัจจัยชี้วัดความสําเร็จอะไรบ้าง และวิพากษ์กระแสหลัก 
  
 3.4.3การวิเคราะห์จากแนวคิดวิพากษ์แล้วได้อะไรใหม่ในเครื่องมือธุรกิจ  
 ในความสําคัญของการวิพากษ์นั้นจะทําให้เกิดสิ่งใหม่เสมอ คือแนวคิดที่แตกต่างและ
ย่อมส่งผลกับเคร่ืองมือธุรกิจที่มีอยู่เดิม หรืออาจจะเกิดเคร่ืองมือทางธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์แนว
วิพากษ์นั้น จะนําคําตอบของวงกล้วยไทยมาสร้างเป็นองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองมือ
ธุรกิจ 
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บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 
 
 ผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่วงประวัติความเป็นมา และ เคร่ืองมือการทํา
ธุรกิจของศิลปินวงกล้วยไทย และส่วนของการวิพากษ์จะอยู่ใน 2 ช่วงดังกล่าว เพื่อการเปรียบเทียบ
ให้เห็นแนวคิดที่แตกต่างจากกระแสหลัก และในช่วงที่ 1 ประวัติความเป็นมาจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ย่อย และส่วนที่ 2 ส่วนของเคร่ืองมือธุรกิจจะแบ่งออกเป็น 6 ข้อ ย่อย ผู้วิจัยจับใจความประเด็นหลัก
สําคัญในการสัมภาษณ์และเรียบเรียงก่อนที่จะสรุปผลในแต่ละช่วง 
 ผลการดําเนินงานวิจัยของศิลปินวงกล้วยไทย 
 1. ได้ทราบการวิพากษ์ของธุรกิจดนตรีกระแสหลักและกระแสรอง 
 2. ได้ทราบการวิเคราะห์ของธุรกิจดนตรีกระแสรองผ่านวงกล้วยไทย จากกลุ่มตัวอย่าง
สมาชิก 4 คน 

 3.ได้ทราบถึงเคร่ืองมือธุรกิจสําหรับธุรกิจดนตรีออนไลน์ 
 
 

4.1 ผลการด าเนินงานวิจัยประวัติความเป็นมาของวงกล้วยไทย 
 การตอบคําถามของวงกล้วยไทยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแบ่งเป็นประวัติ 3 ช่วง
ดังต่อไปนี้ ช่วงที่ 1 คือเร่ิมจากการเรียนมหาวิทยาลัยและรู้จักกัน เป็นส่วนสําคัญของความเป็นจุด
แข็ง และประวัติช่วงที่ 2 คือช่วงเข้าสู่วงการดนตรีกระแสหลัก เป็นจุดที่วงกล้วยไทยไม่สามารถยืน
อยู่ธุรกิจดนตรีกระแสหลักได้ และมีเหตุผลของวงกล้วยไทยเอง และประวัติช่วงที่ 3แสดงถึงการ
ยืนยันตัวตนจากโอกาสบนพื้นที่ใหม่ ๆ ของโซเชียลมีเดีย และพื้นที่บริการลิขสิทธ์ออนไลน์ 
 

 4.1.1 ประวัติช่วงท่ี 1 ตั้งแต่ชีวิตในวัยเรียนมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ตั้งแต่ปี 2538 ก่อน
จะมาเป็นวงกล้วยไทยนั้น สมาชิกในวงเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาเอก
ดนตรี นอกจากสมาชิกทั้งหมดจากเรียนดนตรีโดยตรงแล้ว สมาชิกในวงยังเป็นเพื่อนสนิท ที่ใช้เวลา
ว่าง ใช้เวลาเรียน และใช้เวลาเล่นดนตรีด้วยกัน โดยเฉพาะการเล่นดนตรีสมาชิกทั้ง 4 คนมีแนวคิด
ชื่นชอบแนวเพลงแบบเดียวกัน และช่วงนี้เองในการยืนยันตัวตนจึงเก็บสั่งสมประสบการณ์และ
มิตรภาพ ที่กลายมาเป็นจุดแข็งที่สําคัญของวงกล้วยไทยในเวลาต่อมา และนอกจากความสัมพันธ์
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สมาชิกในวงแล้ว ยังเป็นจุดเร่ิมของพันธมิตรที่มีส่วนช่วยผลักดันวงกล้วยไทยในเวลาต่อมา เพราะว่า
การเรียนมหาวิทยาลัยเอกดนตรีนั้นย่อมมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่แตกขยายสาขาออกไปในสิ่งที่ตนเองถนัด 
ไม่เพียงแต่เป็นนักดนตรี หรือ นักร้องเท่านั้นนักศึกษาจันทรเกษมหลายท่านยังได้เป็นนักดนตรีของ
วงชื่อดังในประเทศไทยในกระแสหลัก หรือเป็นนักแต่งเพลงนักเขียนเพลงหรือนักดนตรีมือปืน
รับจ้างในวงการดนตรีอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นช่องทางให้วงกล้วยไทยได้เข้าสู่โอกาสในวงการ
บันเทิงมากมายเพราะความสามารถที่โดดเด่น 
 กล่าวสรุปโดยรวมของประวัติช่วงที่ 1 คือ การรวมตัวของสมาชิกวงกล้วยไทย นํา
คําตอบผ่านการวิเคราะห์ 2 ด้านคือ เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก และการวิพากษ์ 
 จุดแข็ง 
 - ความรู้ความเชี่ยวชาญ จากการเรียนเอกดนตรีมหาวิทยาลัยจันทรเกษม  
 - ความสัมพันธ์ของสมาชิกในวงที่เรียนด้วยกัน และเล่นดนตรีด้วยกัน 
 - สมาชิกในวงมีความสนใจในแนวเพลงเหมือนกัน และฝึกฝนเก็บเกี่ยวความรู้ในช่วง
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 โอกาส 
 - รุ่นพี่และรุ่นน้องที่กลายมาเป็นพันธมิตรและมีส่วนผลักดันให้วงกล้วยไทยในการ
ทํางานตลอดมา 
 การวิพากษ์ทุนนิยม 
 - ลักษณะค่ายเพลงทุนนิยม   สมาชิกในวงดนตรี     หรือวงในรูปแบบอ่ืน ๆ ในวง
ดนตรีกระแสหลักจํานวนหนึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์เหมือนวงกล้วยไทย หรือใช้แนวคิดการตลาดมา
ปรับเปลี่ยนวงดนตรี หรือเปลี่ยนแปลงตําแหน่งตามความเหมาะสมกับการตลาด และบางคร้ังการ
รวมตัวของสมาชิกวงในธุรกิจ 
 - เพลงทุนนิยมนั้น บางวงอาจไม่รู้จักกันมาก่อน  
 

 4.1.2 ประวัติช่วงท่ี 2 ช่วงการเข้าสู่วงการเพลงกระแสหลัก ปี พ.ศ. 2545-2549 
 แรกเร่ิมนั้นคําว่ากล้วยไทยเป็น โปรเจ็คเพลงของ นายเทิดศักดิ์ จันทร์ปาน (พี่ต๋อย) ซึ่ง
เป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยของนายวสกร เดชสุธรรม (เอส) นักร้องนําวงกล้วยไทยในปัจจุบันเพลงของ
กล้วยไทยในยุคนั้นมีการปล่อยออกมาท่ามกลางกระแสเพลงอินดี้ (Independent)กําลังเป็นที่นิยม
และมีค่ายเพลงเล็ก  ๆ  เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงคลื่นวิทยุ แฟตเรดิโอ (Fat Radio) เน่ืองจากเพลงมี
ความโดดเด่น และมีเน้ือหาน่าสนใจ ทางค่ายเพลงต่างประเทศแห่งหน่ึงที่มีสาขาในประเทศไทยเปิด
แผนกเพลงไทยมีความสนใจ จึงติดต่อเจ้าของโปรเจ็คกล้วยไทยให้มาร่วมงานแต่นายเทิดศักดิ์ 
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เจ้าของโปรเจค็กล้วยไทยในขณะนั้น ไม่ชอบอยู่หน้ากล้อง และไม่ได้อยากเป็นนักร้อง นายเทิดศักดิ์
อยากเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงที่อยู่เบื้องหลัง จึงปฏิเสธค่ายเพลงดังกล่าว แต่บอกกับทางค่ายว่า
จะหานักร้องและทีมนักดนตรีมาแทนตนเองดังนั้นรุ่นพี่ของนายเอสที่มีความสนิทสนมและเกิด
จังหวัดพัทลุงเหมือนกันจึงชวนนายเอสไปรวบรวมเพื่อนๆ เพื่อทํางานเป็นวงและอัดเสียงอัลบั้มชุด
นี ้
 นายเอสนักร้องนําที่เป็นเด็กหนุ่มคนหน่ึงมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินอยู่ในวงการ
เพลงจึงรวบรวมเพื่อนสนิทที่เรียนและเล่นดนตรีด้วยกันตลอดมาเข้าร่วมโปรเจคเพลงกล้วยไทยใน
คร้ังนี้ จึงทําให้คําว่า“กล้วยไทย”กลายเป็นชื่อวงดนตรี 
 วงกล้วยไทยที่ประกอบด้วยเด็กหนุ่มทั้ง 4 คน มีเป้าหมายเดียวกัน  อาจกล่าวได้ว่า วง
กล้วยไทยในอัลบั้มแรกนั้น การประพันธ์เพลงและดนตรีอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวตนของสมาชิกในวง
มากนัก เพราะเป็นการสืบต่อจากผลงานของพี่ต๋อย แต่สมาชิกทั้ง 4 ก็บันทึกเสียงอัลบั้มชุดนี้ให้กับ
ค่ายเพลง ด้วยความหวังที่จะเป็นก้าวแรก และพัฒนาความเป็นตัวตนในก้าวต่อไปในอนาคต  
 ภายหลังจากออกอัลบั้มชุดแรกแล้วทางวงกล้วยไทยมีการเตรียมงานและทํางานอัลบั้ม
ชุดที่ 2 ให้กับค่ายเพลงดังกล่าว สมาชิกทั้ง 4 คนในวงกล้วยไทย ได้ผลิตงานชุดใหม่ทีเป็นตัวตน 
เพราะต้องการแสดงแนวคิดของดนตรีนูเมทัล (Nu Metal) ซึ่งเป็นแนวดนตรีร็อกสมัยใหม่ และยังไม่
มีวงดนตรีในประเทศไทยวงไหนผลิตงานแนวดนตรีแบบนี้ออกมา วงกล้วยไทยต้องการสร้างความ
แตกต่างให้กับวงการดนตรี และเป็นการยืนยันความเป็นตัวตน พร้อมกับเนื้อหาเพลงที่ไม่เกี่ยว
เกี่ยวกับความรักเหมือนเพลงในกระแสหลักทั่วไป จึงทําให้งานเพลงอัลบั้มชุด 2 ที่เต็มไปด้วย
คุณภาพและตัวตนที่แตกต่าง แต่ภายหลังจากทางค่ายได้ฟังเพลงงานชุดที่ 2 ผู้บริหารในขณะนั้น กับ
ปฏิเสธที่จะผลิตงานดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ว่าแนวดนตรีแรงเกินไป  และมีการต่อรองกับวงกล้วย
ไทยให้มีการปรับเปลี่ยน แต่คําตอบของวงกล้วยไทยปฏิเสธที่จะร่วมงานกับค่ายด้วยเหตุผลที่ว่าผม
ว่าเพลงของผมสมบูรณ์มากแล้ว และการปรับเปลี่ยนตัวเองตามกระแสหลักก็จะทําให้งานเพลงของ
วงไม่สมบูรณ์ 
 ทางวงกล้วยไทยจึงได้ไปคุยกับค่ายเพลงใหม่ เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหน่ึงที่มีอิทธิพล
สื่ออย่างมาก  และค่ายดังกล่าวมีการเปิดบริษัทย่อยเพื่อดูแลงานเพลงแต่ละประเภท  ผู้บริหารในค่าย
ย่อยท่านนั้นเป็นนักดนตรีและมีความเป็นศิลปิน จึงทําให้ชื่นชอบงานของวงกล้วยไทยเพราะมีความ
โดดเด่นแตกต่างและฉีกแนวออกจากเพลงกระแสหลัก การทํางานกับค่ายเพลงจึงเร่ิมต้นขึ้นได้เซ็น
สัญญาและถ่ายมิวสิควิดีโอ ปล่อยเพลงแรกออกทางวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนกระแส
หลัก แต่ภายหลังจากปล่อยผลงานออกไปสู่สื่อเพียง 1 สัปดาห์ก็มีคําสั่งทางผู้ใหญ่ยกเลิกสัญญาระงับ
การดําเนินงาน (promote) และในเวลาหลังจากนั้นค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แห่งนั้นก็ปิดปิดค่ายย่อยที่วง
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กล้วยไทยเพิ่งปล่อยเพลงด้วยเหตุผลว่า บริษัทต้องการเปลี่ยนแนวทางการผลิตเพลงเจาะตลาดวัยรุ่น
แบบศิลปินเกาหลีผลิตเพลงแนววัยรุ่นที่เป็นกระแส มีนักร้องศิลปินหน้าตาดี ด้วยกระแสทุนนิยมที่มี
ความคิดทางการตลาดและส่วนแบ่งของตลาดเป็นหลักจึงทําให้แนวทางเพลงที่มีความแตกต่างและ
มีคุณภาพถูกเบียดขับออกจากสื่อกระแสหลักเพียงแค่ 1 สัปดาห์หลังจากที่ปล่อยงานออกไป 
 กล่าวสรุปโดยรวมของประวัติช่วงที่ 2 คือ การรวมตัวของสมาชิกวงกล้วยไทย นํา
คําตอบผ่านการวิเคราะห์ 2 ด้านคือ เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก และการวิพากษ์ 

 จุดแข็ง 
- เอกลักษณ์ด้านดนตรีของวงกล้วยไทยที่แตกต่าง 
- ความสามารถและเชี่ยวชาญพิเศษ กล่าวได้ว่าเป็นวงที่มีฝีมือ 
- วงกล้วยไทยสามารถผลิตงานเพลงเองได้ทั้งคําร้อง ทํานอง รวมถึงการเรียบเรียง

เสียงประสาน 
- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในวงที่ยึดมั่นเป้าหมายและแนวทาง 

 โอกาส 
- ผลงานนายเทิดศักด์ที่เปิดโอกาสงานชุดแรกของวงกล้วยไทย นายเทิดศักดิ์เป็นรุ่น

พี่ที่มหาวิทยาลัย ที่รู้จักกันมานาน 
- คลื่นวิทยุ แฟตเรดิโอ 
- กระแสของวงอินดี้ในยุคนั้น 

 อุปสรรค 
- งานชุด 2 ทุกปฏิเสธจากค่ายเพลงกระแสหลัก ด้วยเห็นผลที่ค่ายกระแสหลักมอง

ว่าแนวเพลงเป็นจุดอ่อน และทําการตลาดไม่ได้ 
- โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 

 การวิพากษ์ทุนนิยม 
- แนวคิดทุนนิยมกับการตลาด      มองว่าเอกลักษณ์หรือลักษณะพิเศษบางอย่างของ

วงดนตรีกล้วยไทยเป็นจุดอ่อน และแนวคิดดังกล่าวนี้ส่งผลให้ธุรกิจดนตรีกระแสหลักขาดความ
หลากหลาย ต่างจากธุรกิจดนตรีต่างประเทศ 

- ผู้บริหารค่ายเพลงกระแสหลักส่วนใหญ่มีแนวคิดทุนนิยม จึงเลือกที่จะสนับสนุน
สิ่งที่คิดเอาเองว่าทําการตลาดได้ดีเท่านั้น 

- ระบบแนวคิดอํานาจนิยมที่ส่งผลต่ออุดมการณ์ทุนนิยม ทําให้นักร้อง ศิลปิน นัก
แต่งเพลง ผลิตงานเหมือน ๆ กัน จนเป็นมายาคติฝังแน่นอยู่ในสังคมไทย และส่งผลให้ศิลปินรุ่นหลัง
มีความคล้ายคลึงกันจนแยกแยะไม่ออก 
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- กฎหมายและวัฒนธรรมไทยส่งผลให้เนื้อเพลงไม่มีความแตกต่าง เนื่องจากผู้ฟัง
มักชินอยู่กับ คนผิด คนถูก หรือ คนที่ทิ้งไปคือผู้ร้าย คนที่เสียใจคือพระเอก จึงทําให้อุดมการณ์ทุน
นิยม วนซ้อนกับผู้ฟังไปมา จนเป็นค่านิยมที่ถูกต้อง หรือกลายเป็นบรรทัดฐานเพลงไทย 

- ธุรกิจดนตรีกระแสหลักทุนนิยมเข้าถึงสัมปทานด้วยทุนและระบบอุปถั มภ์จึงเป็น
การผูกขาดในการสร้างค่านิยม ทําให้ศิลปินเพลงที่แตกต่างมีพื้นที่น้อยที่เข้า 
สู่มวลชนอย่างเท่าเทียม 
 

 4.1.3 ประวัติช่วงท่ี 3 ช่วงภายหลังจากการยืนยันตัวตนไม่ตามแนวคิดกระแสหลัก ปี 
พ.ศ. 2549 
 การปฏิเสธการร่วมงานของค่ายใหญ่กับวงกล้วยไทยมิได้ทําให้วงกล้วยไทยเลิกล้ม
ความตั้งใจในผลงานเพลงของตนเอง วงกล้วยไทยกับยืนยันตนเองด้วยการทํางานดนตรีแบบอิสระ
ไม่มีนายทุนมากํากับแนวคิดให้เป็นไปตามกระแสหลักอย่างที่สังคมไทยนิยม ในช่วงเวลาดังกล่าว
นั้นมีพื้นที่วิทยุที่เน้นเพลงนอกกระแสหรือกระแสรอง รวมถึงเวทีดนตรีอินดี้ ( Independent) ที่วง
กล้วยไทยสามารถแสดงสดให้กับผู้ฟังได้  วงกล้วยไทยยังมีการผลิตแผ่นซีดีแม้จะพิมพ์ในจํานวนไม่
มาก แต่ก็ขายในตลาดของงานการแสดงสดของเวทีอินดี้และงานต่างๆ ของวงดนตรีนอกกระแส                
 จากจุดนี้ อัลบั้มงานเพลงชุดที่ 2 ของวงกล้วยไทย  เป็นที่รู้จักและ ได้เร่ิมถูกเสนอชื่อเข้า
ชิงรางวัลสีสันอวอร์ด ในคร้ังที่ 17 จนเป็นที่น่าจับตามอง ในแวดวงดนตรีในฐานะศิลปินหน้าใหม่
แนวร็อค และต่อมาก็รับรางวัลสีสันอวอร์ดคร้ังที่ 22 ในเพลง “ปรากฏการณ์ผีเสื้อ”  ซึ่งเป็นรางวัล
เกียรติยศศิลปินหน้าใหม่ จึงทําให้วงกล้วยไทยเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ฟังที่นิยมฟังเพลงนอกกระแส  
 เวทีและพื้นที่ในวิทยุของเพลงกระแสรอง ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่วงกล้วยไทยจะได้
แสดงผลงานสู่ผู้ฟัง แต่อย่างไรก็ดี พื้นที่ของดนตรีกระแสรองก็ยังถูกสั่นคลอน และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากอุดมการณ์ของคนในสังคมไทย มีความคิดเป็นอีกแนวทางหนึ่ง 
และมีเพียงผู้ฟังกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นที่ชื่นชอบและนิยมกระแสรอง จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผลลัพธ์ต่อมา
ผู้สนับสนุนรายการต่างๆ ไม่ได้มีความสนใจกับการลงโฆษณาในสถานีวิทยุหรือพื้นที่ดนตรีกระแส
ร้องดังกล่าว ทําให้พื้นที่ต่างๆ ของวงดนตรีกระแสรองประสบปัญหาขาดทุนต่อเน่ืองและบางครั้งก็
ต้องล้มเลิกไป จึงทําให้โอกาสของวงดนตรีกระแสรองอย่างวงกล้วยไทยมีพื้นที่ในการนําเสนองาน
น้อยลง  
 จนกระทั่งเกิดพื้นที่ออนไลน์สําหรับศิลปินอิสระบนโลกอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
ซึ่งยืนอยู่บนพื้นฐานปรัชญาความเท่าเทียมกันจึงวิพากษ์สื่อกระแสหลักวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบันและ
แย่งเม็ดเงินโฆษณากลับไปบางส่วน พื้นที่ออนไลน์ดังกล่าว เป็นโอกาสสําหรับกล้วยไทยที่จะ
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เผยแพร่ผลงานแต่อยู่ในรูปแบบที่ต่างจากเดิม ที่ไม่ใช่โทรทัศน์และวิทยุ แต่เป็นสื่อสังคมโซเชียล
มีเดียที่เปิดกว้างโดยไม่มีขีดจํากัดในเร่ืองของระยะทาง และในพื้นที่ดังกล่าวมีการรวมกลุ่มของคน
ในมิติต่างๆ พื้นที่ที่มีความเท่าเทียมปราศจากอํานาจรัฐและทุนนิยม จึง เกิดความเท่าเทียมที่ศิลปิน
อิสระจะเผยแพร่ผลงานปัจจุบันศิลปินอิสระเกิดขึ้นมากมายบนพื้นที่ออนไลน์ และบางรายก็เดินทาง
ไปประสบความสําเร็จในสื่อกระแสหลัก และในขณะเดียวกันจากการสัมภาษณ์วงกล้วยไทยก็บอก
ว่า มีแฟนเพลงและผู้เข้าถึงผลงานของวงกล้วยไทยมากขึ้นในช่วง 3 ถึง 4 ปีหลัง  
 กล่าวสรุปโดยรวมของประวัติช่วงที่ 3 คือ ช่วงภายหลังการยืนยันตัวตนไม่ตามแนวคิด
กระแสหลัก จากปี 2549  นําคําตอบผ่านการวิเคราะห์ 2 ด้านคือ เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ภายนอก และการวิพากษ์ 
 จุดแข็ง 

- เอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นงานเพลง 
- วงกล้วยไทยสามารถผลิตผลงานเพลงทั้ง เน้ือร้อง ทํานอง เรียบเรียง 
- วงกล้วยไทยสามารถผลิตงานวีดีโอเองได้ 

 โอกาส 
- การเกิดพื้นที่ใหม่บนออนไลน์สําหรับธุรกิจดนตรี 
- ความนิยมของโซเชียลเน็ตเวร์ิคที่มีมากขึ้นในสังคม 
- พันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือ 
- งานประกาศรางวัลสีสันอวอร์ด 

 อุปสรรค 
- ช่องทางการสื่อสารของกระแสอินดี้ปิดตัวลง 
- การเข้าสู่สื่อสารมวลชนกระแสหลัก 
- โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 

 วิพากษ์ทุนนิยม  
- ธุรกิจเพลงกระแสหลักเกิดการปรับตัวจากการหดตัวของตลาด นั่นเพราะมีต้นทุน

ในการผลิตที่สูง เพราะแนวคิดทุนนิยมต้องมีการสร้างกําแพงกั้นจากคู่แข่ง และทุนนิยมจึงต้องใช้เงิน
จํานวนมากเพื่อสร้างสินทรัพย์ และกําแพงป้องกันคู่แข่งขัน 

- ธุรกิจเพลงกระแสหลักเกิดการปรับตัวจากการหดตัวของตลาด และต้องจ่ายค่า
โฆษณา รวมถึงสัมปทาน หรือเวลาของช่องโทรทัศน์สื่อสารมวลชน รวมถึง วิทยุ ที่ปัจจุบันมีการลด
จํานวนช่อง และลดคลื่นวิทยุแล้ว 
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- การผลิตชิ้นงานเพลง และวีดีโอ เป็นวิธีการคิดแนวทุนนิยม ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
จํานวนมาก เพื่อสร้างงานเพลงเพียง 1 เพลง 

- พันธมิตรของทุนนิยม คือรัฐ และผู้สนับสนุนเม็ดเงินโฆษณา ที่แปรเปลี่ยนตาม
ความนิยมของผลงานค่าย 

- ธุรกิจดนตรีกระแสหลัก มีค่าใช้จ่ายสูงในการเลี้ยงคนในองค์ ซึ่งไม่ได้มีผลกับ
ความหมายของคําว่า “เพลง” มากเท่าที่ควร  

 
 

4.2 ผลการด าเนินการวิจัยเครื่องมือธุรกิจวงกล้วยไทย 
 คําตอบของวงกล้วยไทยในช่วงนี้ ตอบคําถามในการวิจัยตามจุดประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อ
ทราบเคร่ืองมือทางธุรกิจที่วงกล้วยไทยดําเนินการซึ่งถือว่าปัจจุบันเป็นสิ่งที่จะสรุปเป็นเคร่ืองมือทาง
ธุรกิจ โดยไม่คํานึงถึงเวลาในอดีตซึ่งคําถามในจุดประสงค์การศึกษาที่ 2 นี้ จะมีทั้งหมด 6 ข้อย่อย 
และให้วงกล้วยไทยตอบที่ละข้อเพื่อแสดงให้เห็นว่า มีองค์ประกอบอะไรบ้างในคําถามแต่ละข้อ
ดังต่อไปนี้ 
 
 4.2.1  กลยุทธ์ของวงกล้วย ไทย 
 ผู้วิจัยได้ทราบถึงการมุ่งเน้นความเป็นปัจเจกเอกลักษณ์แนวทางดนตรีของวง และ
นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดเร่ืองเน้ือเพลงที่หลีกหนีจากเร่ืองราวของความรักต่างกับตลาดเพลงกระแส
หลัก นักร้องนําวงกล้วยไทยเป็นผู้เขียนเนื้อเพลงทั้งหมดด้วยความสนใจวรรณคดีไท ย จึงหยิบยก
เร่ืองราว และตัวละครจากวรรณคดีไทยบางส่วนมาแต่งเป็นเนื้อเพลง การผสมผสานดนตรีแนว Nu 
Metal และเสียงดนตรี ทําให้แนวคิดดังกล่าวเป็นเพลงที่ได้รับความนิยม 
 ผู้วิจัยจึงมองว่าวงดนตรีกล้วยไทยนั้นมุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาดนตรีเน้ือเพลง    
และความเป็นปัจเจกของวงเท่านั้น เพราะหากถ้ามองแนวเพลงเป็นจุดอ่อนและไม่สามาร ถทํางาน
เพลงกับค่ายกระแสหลัก การตัดสินใจของวงกล้วยไทยก็คงไม่เลือกที่จะเดินบนเส้นทางดนตรี
กระแสรอง วงกล้วยไทยมุ่งเน้นถึงคําว่าเพลงอย่างแท้จริงโดยมีผลงานทางด้านวิดีโอและกราฟฟิก
ดีไซน์ (Graphic Design) เข้ามาเป็นส่วนผสม มิได้ขายรูปร่างหน้าตาเหมือนศิลปินกระแสหลักทั่วไป
พูดถึงชิ้นงานของกล้วยไทยก็จะนึกถึงเพลงกับงานวิดีโอและการแสดงสดเท่านั้น 
 จากการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก องค์ประกอบของวงกล้วยไทย
เกี่ยวกับกลยุทธ์คือ 
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 จุดแข็ง 
 - มิตรภาพภายในวงกล้วยไทย  
 - เอกลักษณ์ในการสร้างงานดนตรีและวีดีโอ  
 - ไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืน และเปลี่ยนอุปสรรคเป็นปัจจัยภายในด้วยการผลิตงานเอง  
 อุปสรรค  
 - การเข้าสู่ธุรกิจดนตรีกระแสหลัก  
 วิพากษ์ทุนนิยม  
 - ธุรกิจดนตรีกระแสหลัก ไม่เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ ทําให้งานดนตรีในประเทศไทย
ขาดความหลากหลายและแตกต่าง 
 - ธุรกิจดนตรีเสียโอกาสกับผลงานดี ๆ ด้วยความคิดที่ว่าผลงานไม่ดี  
 สรุปองค์ประกอบของกลยุทธ์  
 - ความเป็นปัจเจกที่กลายเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟ้น  
 - เอกลักษณ์ด้านงานเพลงและวีดีโอ  
 - วิพากษ์ธุรกิจกระแสหลักด้วยการผลิตงานเอง และไม่เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดทุน
นิยม 

 
 

 
ภาพท่ี 4.1: ตัวอย่างกราฟฟิคของวงกล้วยไทย 
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 4.2.2  การผลิตงาน  
 งานด้านเพลง 

 ขั้นตอนท่ี1นักร้องนําวงกล้วยไทยคิดเร่ืองราวเขียนเร่ืองราวรวบรวมไว้
เป็นแนวคิด และเร่ืองราวดังกล่าวยังไม่ได้เป็นตัวเพลงแต่เป็นเพียงแนวคิดว่าในงานอัลบั้มเพลงของ
วงกล้วยไทยนั้นจะพูดเร่ืองราวอะไรบ้าง 
 ขั้นตอนท่ี 2มือกลองวงกล้วยไทยหรือนายสันติ ชัยปรีชา (หนึ่ง) มีหน้าที่
ในการเรียบเรียงเสียงประสานของเคร่ืองดนตรีจะประชุมเพื่อทําความเข้าใจและขอความเห็นซึ่งกัน
และกันว่าอัลบั้มชุดใหม่นั้นควรจะมีสัดส่วนเป็นอย่างไร เช่นมีเพลงช้ากี่เพลงเพลงระดับกลางกี่เพลง
และเพลงเร็วกี่เพลงเพื่อประสานกับแนวคิดของเน้ือหาที่นักร้องนําวงกล้วยไทยได้เก็บและเรียงร้อย
เอาไว้ 
 ขั้นตอนท่ี 3หลังจากได้แนวคิดและการประชุมแล้วมือกลองของวงกล้วย
ไทยก็จะทําเดโมเพลงหรือเพลงตัวอย่างเพื่อให้กําหนดในการเล่นดนตรีแต่ละไลน์ (Line) และมีกลอง
วงกล้วยไทยเป็นผู้กําหนดเมโลดี้ (Melody) ในการร้องในแต่ละเพลงด้วย 
 จุดสําคัญของแนวเพลงนูเมทัลต้องคํานึงถึงผู้ฟังที่มีการแสดงออกเป็น
วัฒนธรรมของเพลงแนวน้ี เช่น การกระโดด และอ่ืนๆ  
 ขั้นตอนท่ี 4หลังจากได้เพลงตัวอย่างสมาชิกทุกคนในวงกล้วยไทยได้เด
โม่เทป ตัวอย่างไปทําความเข้าใจในการเล่นดนตรีของตนเองรวมถึงนักร้องนําวงกล้วยไทยจะต้อง
นําเร่ืองราวที่ได้เก็บเรียบเรียงเอาไว้มาดัดแปลงคําร้องต่างๆให้ตรงกับเมโลดี้ที่มือกลองเป็นคน
กําหนดมาในเพลง 
 ขั้นตอนท่ี 5คือการบันทึกดนตรี ในขั้นตอนตรงนี้มีพันธมิตรหลายด้าน
ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการหยิบยืมเคร่ืองดนตรีที่มีเสียงดีที่สุดหรือการใช้ห้องบันทึกเสียงของ
รุ่นพี่และการบันทึกเสียงนั้นก็บันทึกในระบบสมัยใหม่ที่เป็นดิจิตอลนั้นหมายถึงการบันทึกเสียง 
เคร่ืองดนตรีที่ละชิ้นปรับแต่งและแก้ไขในโปรแกรมคิวเบส  
 ขั้นตอนท่ี 6การบันทึกเสียงร้อง ปรับแก้คําร้องและเมโลดี้ตามความ
เหมาะสม 
 ขั้นตอนท่ี 7การผสมเสียงครั้งสุดท้ายเพื่อมาสเตอร์งานเพลงของอัลบั้ม
กล้วยไทย ซึ่งใช้โปรแกรมคิวเบสและห้องบันทึกเสียงของรุ่นพี่ 
 
 งานด้านวิดีโอ 
 จากการสัมภาษณ์วงกล้วยไทยได้ผลิตงานวีดีโอซึ่งแบ่งออกได้เป็น4ประเภทดังต่อไปนี้ 
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  แบบที่ 1 งานมิวสิควิดีโอเพื่อประกอบงานเพลงในอัลบั้มหรือซิงเกิ้ล 
  แบบที่ 2งานเพลงที่เป็นการแสดงสดมีการบันทึกเสียงใหม่เพื่อเป็นการต่อ
ยอดผลงานเพลงเดิม 
  แบบที่ 3 งานเพลงคัฟเวอร์ (Cover Songs) เพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงวงกล้วยไทย
ได้มากขึ้นเนื่องจากเล่นเพลงที่เป็นที่นิยมหรือเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว  
  แบบที่ 4 คลิปวิดีโอ เป็นคลิปวิดีโอที่หลากหลายอาจจะเป็นคลิปหนังสั้น
และมีการพากย์เสียงใหม่หรือเป็นคลิปที่ทําขึ้นมาสนุกสนุกด้วยแอนิเมชั่น (Animation) เน้นแนว 
“ทะลึ่งตึงตัวแบบผู้ชาย” จากคําสัมภาษณ์ของนักร้องนําเพื่อให้เกิดการเข้าชมมากขึ้นบนช่อง
YouTube 
  สมาชิกทั้ง 4 ของวงกล้วยไทย ให้ความเห็นตรงกันว่า บางครั้งหาเวลา
รวมตัวยากเพราะทุกคนต่างทํางานประจําดังนั้นจึงมองว่าปัญหาในการทํางานคือ “เวลา” ในการถ่าย
วีดีโอ หรืออัดดนตรี  
 จากการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก องค์ประกอบของวงกล้วยไทย
เกี่ยวกับการผลิตงานคือ 
 จุดแข็ง  

- มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีและการแต่งเพลง 
- กําหนดเวลาการทํางานเอง 
- กําหนดวิธีการทํางานและหน้าที่การทํางาน 
- ขั้นตอนการทํางานไม่ซับซ้อนยุ่งยาก 

 โอกาส  
- มีพันธมิตรห้องบันทึกเสียง และ เคร่ืองดนตรี 

 วิพากษ์ทุนนิยม  
- ธุรกิจดนตรีกระแสหลัก มีการขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน ทั้งนักแต่งเพลง นัก

ดนตรี คอรัส การเรียบเรียง และอ่ืน ๆ อีกมาก 
- ธุรกิจดนตรีกระแสหลักมีแนวคิดทุนนิยม ค่าใช้จ่ายในการผลิตงานสูงทั้งเพลง

และวีดีโอ 
- ศิลปินไม่สามารถกําหนดเวลาออกผลงานตัวเองได้ 

 สรุปองค์ประกอบของการผลิตงาน  
- ความเชี่ยวชาญ 
- ออกแบบการทํางานด้วยตัวเองและไม่ซับซ้อน 



 30 

- พันธมิตร 
- เวลาในการทํางาน 

 
 4.2.3  การเผยแพร่งานบนพื้นที่ออนไลน์สู่กลุ่มผู้ฟัง  
 จากแรกเร่ิมของวงกล้วยไทย จนถึงปัจจุบัน  มีการปรับเปลี่ยนโซเชียลเดียตลอดเพื่อให้
ทันสมัย และตอบโจทย์กับความนิยมในสังคม    นักร้องนําวงกล้วยไทย   ให้สัมภาษณ์ว่าการ
ปรับเปลี่ยนตรงนี้มีความสําคัญมากจากเมื่อก่อนใช้ไฮไฟว์ (Hi5) ปัจจุบันก็ต้องปรับเปลี่ยนและเป็น
เฟสบุ๊ค (Facebook) และไปใช้โซเชียลมีเดียที่ สังคมนิยมทุกอย่างอาทิเช่น อินสตราแกรมห์ 
(Instagram)  ทวิตเตอร์ (Twitter) แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดวงกล้วยไทยบอกว่าจําเป็นต้องมี เวปไซท์
ทางการ (Official Website) เพราะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของวงตั้งแต่แรกเร่ิม และเป็นจุดยืนที่
แสดงความน่าเชื่อถือ ถึงแม้จะไม่มีการอัพเดทข่าวสารมากเหมือน โซเชียลมีเดียทั่วไปแต่เมื่อโซเชียล
มีเดียกระแสนิยมเปลี่ยนไป เวปไซท์ทางการก็ยังคงอยู่ วงกล้วยไทยใช้โซเชียบมีเดีย ด้วยจุดประสงค์
ดังนี ้
 4.2.3.1  เพื่อเผยแพร่ผลงานเพลงและมิวสิควิดีโอ 
 4.2.3.2 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของวงเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานเพลง 
หรือการแสดงสดในที่ต่าง ๆ  และงานสังคม 
 4.2.3.3 มีการสื่อสารแบบคาดหวังการตอบรับอย่างเช่นการเล่นเกมหรือ
การตอบคําถามเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของแฟนเพลง 
 4.2.3.4เพื่อขายสินค้าในแบรนด์ของวงกล้วยไทยอาทิเช่นหมวกเสื้อยืด
และอ่ืน ๆ รวมถึงแผ่นซีดี 
  นอกจากนั้นแล้ว วงกล้วยไทยให้องค์กรนี้ดูแล การเผยแพร่ งานเพลงของ
ตนเองบนพื้นที่ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เพราะมีบริการต่างๆ  ในการเผยแพร่ 
หรือการโฆษณา 
  จากการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก องค์ประกอบขอ
งวงกล้วยไทยเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานสู่กลุ่มผู้ฟังคือ 
 จุดแข็ง  
 - ผลงานเผยแพร่ได้เองเพราะมีสิทธิในผลงานนั้น  
 - ควบคุมดูแลเพจ และโซเชียลมีเดียด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 โอกาส  
 - พื้นที่อิสระบนโซเชียลมีเดีย  
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 - บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี ประเทศไทย  
 - ความนิยมในการเล่นโซเชียลมีเดียในสังคมปัจจุบัน  
 วิพากษ์ทุนนิยม  
 - ธุรกิจเพลงกระแสหลักมีค่าใช้จ่ายในสัมปทานสื่อสารมวลชนที่สูงมาก  
 - ธุรกิจเพลงกระแสหลักมองว่าการลงผลงานในโซเชียลมีเดีย จะทําให้ถูกละเมิด และ
ต้องการรักษาคอนเทนท์ไว้ในช่องของตนเอง จึงเป็นการเสียโอกาสในการเผยแพร่แบบอิสระ 
 - ธุรกิจเพลงกระแสหลักต้องจ้างพนักงานดูแลเวปต่าง  
 สรุปองค์ประกอบของการเผยแพร่ผลงานสู่กลุ่มผู้ฟัง  
 - ผลงานที่มีสิทธิในการเผยแพร่  
 - บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี ประเทศไทย  
 - โซเชียลมีเดีย และ เวปไซท์ทางการ  
 

 
ภาพท่ี 4.2: ตัวอย่างสินค้าของวงกล้วยไทย 
  
 4.2.4  กิจกรรมกับแฟนเพลง 
 วงกล้วยไทยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับแฟนเพลง เป็นการพบปะของ
กลุ่มแฟนเพลงหลายขนาด ทั้งกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 4.2.4.1 การแสดงดนตรีสด ซึ่งมีทั้งการแสดงสดที่จัดเอง หรือการแสดง
ดนตรีสดเวทีร่วมกับศิลปินอิสระอื่น  ๆ ตัวอย่างเช่น การแสดงสดครบรอบ 12 ปีวงกล้วยไทย ที่
สวนจัตตุจักร มีแฟนเพลงที่ติดตามผลงานของวงกล้วยไทยมารวมตัวกว่าพันคน 
 4.2.4.2 การพบปะสังสรรค์  เช่นนัดเจอกันรับประทานอาหาร และจะมี
การพูดคุยแบบครอบครัวเป็นกันเองและแฟนเพลงส่วนใหญ่ก็ติดตามมานาน มีการร่วมถ่ายรูป หรือ
เล่นกีตาร์ 
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ภาพท่ี 4.3: การแสดงคอนเสริท 12 ปี วงกล้วยไทยที่สวนจัตตุจักร 
 
 จากการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก องค์ประกอบของวงกล้วยไทย
เกี่ยวกับการทํากิจการรมกับแฟนคลับคือ 
 จุดแข็ง  
 - ไม่มีค่าใช้จ่ายในลิขสิทธิ์เพลงในการแสดงสด  
 - ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีในการแสดงสด  
 - ไม่จําเป็นต้องมีองค์ประกอบนอกจากเพลงและเครื่องเสียง  
 - มีสิทธิในการใช้แบรนด์กล้วยไทยในการทําสินค้าต่าง ๆ ขาย  
 จุดอ่อน  
 - เงินทุนน้อย  
 โอกาส  
 - มีแฟนคลับติดตามโซเชียลมีเดียจํานวนมาก ทําให้เผยแพร่ข่าวสารได้  
 - พันธมิตร  
 วิพากษ์ทุนนิยม  
 - ธุรกิจดนตรีกระแสหลักใช้เงินทุนในการคอนเสริตสูง เพราะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ 
มาก 
 - การเตรียมตัวคอนเสริท การซ้อม การใช้พื้นที่มีค่าใช้จ่ายสูง  
 - ขั้นตอนซับซ้อนและใช้จํานวนคนมากในการผลิต ทั้ง เสียง แสง นักเต้น วงดนตรี 
นักร้องประสานเสียง เสื้อผ้า หน้าผม และอ่ืน ๆ อีกมาก 
 - ศิลปินในธุรกิจดนตรีกระแสหลัก ไม่สามารถร้องเพลงตนเองได้โดยไม่ขออนุญาต 
หรือเสียค่าลิขสิทธิ์ในการนําไปแสดง 
 สรุปองค์ประกอบของกิจกรรมกับแฟนคลับคือ  
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 - สิทธิในการใช้ผลงาน  
 - เงินทุนในการจัดงาน  
 - พันธมิตร  
 - การแสดงสดในโอกาสต่าง ๆ  
 - กิจกรรมพบปะสังสรรค์  
 
 4.2.5 มูลค่าของวงกล้วยไทยในการด ารงอยู่  
 วงกล้วยไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่าการที่ได้ทํางานด้วยกันและใช้เวลาในการทํางานนั้น ก็
เป็นเหมือนการพักผ่อน ไม่ได้คิดว่าเป็นงานที่ต้องได้รับค่าจ้าง เป็นการทํางานที่มีความสุข ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่า หากคนเราจะทํางานเพื่อได้เงินมาและหาความสุขพึงพอใจจากเงินที่ได้มา วงกล้วยไทยมี
ทางลัดและมีความสุขได้จากการทํางานเลย 
 และวงกล้วยไทยให้องค์กรนี้ดูแลผลประโยชน์งานเพลงของตนเองบนพื้นที่ออนไลน์ 
ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดงานเพลง รายได้จากยอดวิวในช่องยูทูป และ ดูแลการละเมิดผลงาน
เพลงของวงกล้วยไทย 
 บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จ ากัด  หรือ MCT     เป็นองค์กรของนักแต่งเพลง
ไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์ ผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์รวมทั้งสนับสนุนให้นักแต่งเพลงสามารถดูแล
และบริหารสิทธิในงานสร้างสรรค์ของตนได้ โดยบริษัทจะดูแลเฉพาะงานลิขสิทธิ์ประเภทงาน
ดนตรีกรรม อันได้แก่ งานทํานอง ซึ่งอาจมีหรือไม่มีคําร้อง เท่านั้น 
 เอ็มซีที ก่อต้ังอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 ของไทยมีผลบังคับใช้ โดยดําเนินการบริหารจัดการค่าสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนคือ 
การเปิดเพลงหรือการเล่นดนตรี การแสดงดนตรีให้แก่สาธารณชนรับฟังอันเป็นส่วนหน่ึงในธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ ให้กับสมาชิกนักแต่งเพลงผู้เป็นเจ้าของงานดนตรีกรรม 

 นอกจากการบริหารลิขสิทธิ์ผลงานที่ได้จากบริษัทเอ็มซีทีแล้ว วงกล้วยไทยยังรับงาน
แสดงสินค้า หรือการขายของเสื้อยืดหมวก ที่เป็นแบรนด์กล้วยไทย รวมถึง แผ่นซีดี ด้วย และ
กิจกรรมที่พบปะสังสรรค์กับแฟนเพลงในการแสดงสดประจําปี ก็จะมีการเก็บค่าบัตรด้วย 
ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นรายได้ของวงกล้วยไทยสรุปโดยรวมวงกล้วยไทยมีรายได้จาก        
 4.2.5.1 รายได้จากยอดวิวของช่องยูทูปของกล้วยไทย ดูแลโดย MCT 
 4.2.5.2 รายได้จากยอดดาวน์โหลด ดูแลโดย MCT 
 4.2.5.3 รายได้จากการขายสินค้า เช่น เสื้อยืด หมวก รวมถึงแผ่น CD ดูแล
โดยกล้วยไทย 
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 4.2.5.4 รายได้จากการขายบัตรการแสดงสด ดูแลโดยกล้วยไทย 
 4.2.5.5 รายได้จากงานจ้าง เช่น งานแสดงกลางคืน หรือ งานแสดงสินค้า  
 จากการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก องค์ประกอบของวงกล้วยไทย
เกี่ยวกับมูลค่าในการดํารงอยู่คือ 
 จุดแข็ง  
 - การสร้างงานคือการสร้างสินทรัพย์  
 - ต้นทุนในการทํางานคือความพึงพอใจที่ได้รับ  
 - ไม่มีต้นทุนที่เป็นเงินในการผลิตงานเพลง  
 - มีแบรนด์เป็นที่รู้จักในกระแสรอง สามารถผลิตสินค้า หรือขายบัตรการแสดงสดได้  
 โอกาส  
 - โอกาสการดูแลจากบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี ประเทศไทย ที่ดูแลการละเมิด และรายได้
จากพื้นที่ออนไลน์ 
 - งานจ้างจากบริษัทต่าง ๆ  
 วิพากษ์ทุนนิยม  
 - ธุรกิจดนตรีกระแสหลักต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินเพื่อสร้างสินทรัพย์  
 - ต้นทุนในการผลิตสูง  
 สรุปองค์ประกอบของมูลค่าในการด ารงอยู่คือ  
 - สินทรัพย์  
 - การบริหารลิขสิทธิ์ ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี ประเทศไทย  
 - การขายสินค้า และ บัตรการแสดง  
 - ความพึงพอใจ  

 
 

 4.2.6  ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จของวงกล้วยไทย  
 แม้จะไม่เป็นสิ่งที่ยอมรับในค่ายเพลงกระแสหลักแต่ ปัจจุบัน เมื่อพื้นที่เปิดกว้าง ใน
โซเชียลมีเดีย ความสําเร็จของการยืนยันตัวตนก็มาจากยอดวิว ยอดไลค์ และยอดแชร์ มีสมาชิกท่าน
หนึ่ง คุณพบธรรม ขวัญคุ้ม (บี) มือเบสในวงกล้วยไทยให้ความเห็นว่า สําหรับเขาแล้ว 100,000 รายก็
ถือว่าประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่เขาได้รับมันมากกว่านั้นมากมายในขณะที่สมาชิกท่านอื่นไม่ได้มอง
ตัวเลขยอดวิวเป็นหลัก แต่มองถึงความอิ่มเอมใจ 
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 และเมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์สมาชิกในวงทั้งหมดก็มีความเห็นว่าชื่นชอบเพลง “กําเนิดหนุ
มาน” ที่มียอดวิวกว่า 360,000วิว และอีกเพลงที่มียอดมากกว่า 12,000,000 วิวคือเพลง “เท่าชีวิต” ซึ่ง
เน้ือเพลงได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายคนและทีนี้คําวิจารณ์ และคอมเมนต์ที่ดีต่อวงกล้วย
ไทยผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียอย่างมาก    
 จากการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก องค์ประกอบของวงกล้วยไทย
เกี่ยวกับปัจจัยชี้วัดความสําเร็จคือ 
 จุดแข็ง  
 - ความสําเร็จเร่ิมเมื่อผลิตผลงาน  
 - การมีรายได้เพื่อต่อยอดงานและมีความสุข  
 โอกาส  
 - พื้นที่ออนไลน์ต่าง ๆ ที่สามารถวัดได้เป็นที่ประจักษ์จากยอดผู้ชม หรือยอดไลค์ และ
คอมเมนท์ 
 วิพากษ์ทุนนิยม  
 - ความสําเร็จเร่ิมหลังผลงานออกสู่สังคม  
 - การมีรายได้เพื่อเลี้ยงองค์กรใหญ่ให้อยู่รอด  
 สรุปองค์ประกอบของปัจจัยชี้วัดความส าเร็จคือ  
 - ยอดวิว  
 - ยอดไลค์  
 - คําคอมเมนท์  
 - การเงิน  
 - ความสุขในการทํางาน  
 

 
 
 

บทที่  5 
บทสรุป 
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 สรุปผลงานวิจัยจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามจุดประสงค์การศึกษา  
 ช่วงที่ 1 คือการเปรียบเทียบการวิพากษ์ระหว่างกระแสหลักและกระแสรอง เพื่อให้เกิด
การตั้งคําถามต่อว่าแนวคิดทุนนิยมเป็นอย่างไร  
 ช่วงที่ 2 คือการทําความเข้าใจเคร่ืองมือธุรกิจของศิลปินอิสระของวงกล้วยไทย ว่ามี
องค์ประกอบอะไรบ้าง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลช่วงที่ 1 โดยการนําการวิพากษ์จากบทที่ 4 จากคําถามและคําตอบช่วง
ประวัติความเป็นมาของวงกล้วยไทย มาสรุปสั้น ๆ ในตาราง  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วงย่อยดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1: ตารางแสดงเปรียบเทียบการวิพากษ์ 
คําถาม วงกล้วยไทย วิพากษ์ทุนิยม 
ประวัติช่วงที่ 1การรวมตัว 
ปี 2538 

เกิดจากมิตรภาพความชอบ
เหมือนกัน 
มิตรภาพมีระยะเวลานาน 

ศิลปินถูกรวมตัวกันภายหลัง 
อาจไม่รู้จักกันมาก่อน 
บางวงอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
แนวคิดการขาย 

ประวัติช่วงที่ 2การเข้าสู่กระแสหลัก 
 ปี 2545 - 2549 

เน้นเอกลักษณ์ 
คุณภาพของตัวเอง 
ไม่อิงกรอบค่ายเพลง 

มีวิสัยทัศน์ไม่เห็นด้วยกับ 
ความต่าง  
หรือแปลกออกไปจากเดิม 

ประวัติช่วงที่ 3การยืนอยู่บนกระแส
รอง 
ปี 2549 – ปัจจุบัน 

การเข้าสู่ผู้ฟังได้กว้างขวาง 
จาก 
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี ประเทศไทย 
และพ้ืนที่โซเชียลมีเดีย 
มีต้นทุนต่ํา 
ต้นทุนมาจากความสามารถ 
สร้างสินทรัพย์ให้ตัวเอง 

เกิดการปรับโครงสร้างองค์กร 
ปรับตัว 
เพราะมีต้นทุนสูงจากสัมปทาน 
การตลาด 
องค์ประกอบต่าง ๆ  
ในขณะที่ยอดขายไม่ได้มาจากเพลง 
แต่มาจากการขายโฆษณา 

5.1 การศึกษาในจุดประสงค์ที่ 1 ในการวิพากษ์กระแสหลัก คือ 
 การสร้างกําแพงของระบบทุนนิยมในการป้องกันคู่แข่งรายใหม่นั้น อาจเป็นต้นทุนที่
สูงและเป็นภาระเกินความจําเป็น และที่สําคัญสิ่งเหล่านั้น อาจไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่เรียบง่ายคือ 
“เพลง”  ในขณะที่สังคมเปลี่ยนเป็นแนวระนาบมากขึ้น ทั้งความคิดของคนสมัยใหม่ และของโลก 
การผูกขาดธุรกิจไม่ส่งผลดีถ้าไม่ปล่อยให้เกิดการแข่งขันสมบูรณ์ ในขณะที่โลกปัจจุบันที่มีพื้นที่เท่า
เทียมที่ศิลปินอิสระสามารถเผยแพร่ผลงานได้ แต่ทุนนิยมยังมีแนวคิดสร้างกําแพงอยู่ แต่ในความ



 37 

เป็นจริงอีกมุมหนึ่งของเชิงวิพากษ์ คือการปิดกั้นตนเองนั้นก็ไม่ต่างจากการเปิดรับ และกักขัง
ความคิดอยู่ในต้นทุนที่สูง ถึงแม้ว่าศิลปินกระแสรองไม่สามารถสร้างค่านิยมให้กับสังคม หรือมี
แฟนเพลงมากมายเหมือนศิลปินกระแสหลัก แต่ศิลปินกระแสรองไม่ได้ให้ความสําคัญกับคําว่า
จํานวน ไม่ว่าจะมีคนติดตามหลักพัน หลักหมื่น หรือ หลักแสน ศิลปินกระแสรองให้ความสนใจกับ
การสร้างผลงานของตนเอง และใส่ใจกับคนที่ชื่นชอบผลงานตนเอง อย่างเช่นวงกล้วยไท ที่ประสบ
ความสําเร็จในระดับที่กระแสหลักต้องให้ความสนใจ 
 การสรุปผลช่วงที่ 2 โดยการนําคําตอบของวงกล้วยไทย และการวิพากษ์ทุนนิยมจาก
บทที่ 4 จากคําถามและคําตอบเคร่ืองมือธุรกิจของวงกล้วยไทย ซึ่งแบ่งเป็น 6 ข้อย่อยมาสรุปเป็น
แผนภาพ   
 
 1. กลยุทธ์ (Strategy) 

 

 
ภาพท่ี5.1: แผนภาพแสดงกลยุทธ์แตกต่างวงกล้วยไทย 

 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 5.2:ตารางแสดงองค์ประกอบของกลยุทธ์วงกล้วยไทยเชิงวิพากษ์ 

 วงกล้วยไทย วิพากษ์ทุนนิยม 
ประวัติการ
ก่อตั้ง 

ประวัติก่อตั้งจากมิตรภาพ 
ส่ังสมประสบการณ์ 

รวมตัวสมาชิกวงจากการไม่รู้จักกัน 
และใช้มืออาชีพช่วยเหลือ 

เอกลักษณ์
ด้านดนตรี 

แนวคิดวรรณคดีไทย 
กับดนตรีร๊อคแนวใหม่ 

เพลงรักผลิตซํ้า 
แนวดนตรียืนบนเพลงป๊อป 

ประวัติการ
ก่อตั้ง

เอกลักษณ์
ด้านดนตรี

วิพากษ์
กระแสหลัก

แตกต่าง
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วิพากษ์
กระแสหลัก 

สามารถผลิตงานได้เอง 
และนําเสนอผลงานได้เอง 

ใช้มืออาชีพช่วยผลิตงาน 
ผ่านสัมปทานส่ือสารมวลชน 

กลยุทธ์วง
กล้วยไทยคือ 

แตกต่าง  

 

 สรุปโดยรวมของคําถามกลยุทธ์ คือ การที่ยืนยันตัว และทํางานคุณภาพ ไม่ใช่จุดอ่อนที่
วงกล้วยไทยเข้าสู่กระแสหลักไม่ได้ แต่เป็นจุดแข็งที่สร้างความแตกต่างให้กับวงการเพลง ดังนั้น กล
ยุทธ์ของวงกล้วยไทย คือ จุดแข็ง 
 
 2. การผลิตผลงาน (Dependent and Operations) 

 

 
ภาพท่ี5.2: ภาพแสดงคุณภาพงานและความแตกต่างของวงกล้วยไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5.3:ตารางแสดงองค์ประกอบการผลิตผลงานเชิงวิพากษ์ 

 วงกล้วยไทย วิพากษ์ทุนนิยม 
ความเชี่ยวชาญ มีความรู้ด้านดนตรีสูง 

ทั้งฝีมือ ทฤษฏี และความคิดสร้างสรรค์ 
จ้างงานผู้เชี่ยวชาญผลิตงาน 
จากบุคคลไม่ก่ีกลุ่มที่รู้จักกัน 

หน้าที่ สมาชิกแบ่งหน้าที่กันทํางานเอง จ้างผู้เช่ียวชาญในการผลิตงาน 
และจ้างพนักงานมากมาย 

ความ
เชี่ยวชาญ

หน้าที่ พันธมิตร เวลา ผลงาน
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มีโครงสร้างองค์กรและมีขั้นตอน 
การทํางานซับซ้อน 

พันธมิตร ห้องอัด เครื่องดนตรี บริหารงานห้องอัดจากการเช่า 
เวลา นอกเวลาทํางานประจําที่ถือว่าเป็นการ

พักผ่อน 
ทุกคนทํางานเต็มเวลา 
ตามคําส่ังองค์กร 

ผลงาน ผลงานที่แตกต่าง ผลงานผลิตซ้ํา 
 

 สรุปโดยรวมของคําถามเกี่ยวกับการผลิตงานวงกล้วยไทย ในส่วนน้ีมีทั้งจุดแข็งคือ 
ความเชี่ยวชาญ และงานที่แตกต่าง ส่วนโอกาส คือ พันธมิตรที่รู้จักกันต้ังแต่สมัยเรียน ส่วนจุดอ่อน
นั้นคือ เร่ืองเวลาในการทํางานที่ต้องแบ่งมาจากการทํางานประจํา 
ดังนั้น การผลิตงานของวงกล้วยไทยนั้นเป็นจุดแข็ง แต่ต้องมีโอกาสของพันธมิตรเข้ามาสนับสนุน
ด้วย 
 
 3. การเผยแพร่ (Communications) 
 

 
ภาพท่ี 5.3: ภาพแสดงช่องทางสื่อสารกลุ่มผู้ฟัง 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5.4: ตารางแสดงองค์ประกอบการเผยแพร่ผลงานเชิงวิพากษ์ 

 วงกล้วยไทย วิพากษ์ทุนนิยม 
ผลงาน มีสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 

 
คอยตรวจสอบผู้ละเมิดผลงาน 
ระวังการสูญเสียผลประโยชน์จากงาน 

เอ็มซีที ดูแลรายได้จากพื้นที่ออนไลน์ให้ศิลปิน ดูแลการละเมิดออนไลน์ 

ผลงาน
บริษทั 

ลิขสิทธ์ิ
ดนตรี

โซเชียล
มีเดีย

กลุ่มผู้ฟัง
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ทุกคน และจ่ายสัมปทานโทรทัศน์วิทยุ 
เพื่อการเผยแพร่ 

โซเชียลมีเดีย ใช้ความธรรมชาติของสังคมที่
เปลี่ยนไปที่นิยมส่ือโซเชียลมีเดียมาก
ขึ้น 

สร้างพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตของตนเอง 
และให้ผู้ฟังเข้ามาเสพงานเพลง 

กลุ่มผู้ฟัง กลุ่มผู้ฟังที่ชื่นชอบจริง ๆ  ผู้ชมส่วนใหญ่ที่ไม่เจาะจงแนวเพลง 
ยืนบนแนวทางเพลงป๊อป 

 

 สรุปโดยรวมเกี่ยวกับคําถามการเผยแพร่ผลงานสู่กลุ่มผู้ฟังของวงกล้วยไทย การเข้าสู่
สื่อสารมวลชนไม่ได้อาจดูเป็นเหมือนอุปสรรคใหญ่ แต่ถ้ามองเชิงมุมวิพากษ์แล้ว ผลงานที่แตกต่าง
นั้นย่อมมีคนแนวเดียวกันชื่นชอบ และการใช้พื้นที่ออนไลน์นั้นเป็นการสื่อสารที่ดี โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และในขณะที่สังคมกําลังนิยมการใช้โซเชียลมีเดียนั้นย่อมเป็นโอกาสที่ดี สําหรับบริษัท 
ลิขสิทธิ์ดนตรี ประเทศไทย ก็มีเพียงค่าใช้จ่ายจากเปอร์เซ็นต์การแบ่งเท่านั้น ต่างจากช่องทาง
โทรทัศน์วิทยุที่ต้องจ่ายสัมปทานสูง สรุปว่า ในการเผยแพร่ของวงกล้วยไทย ต้องใช้โอกาสในความ
นิยมโซเชียลมีเดียของสังคม และ บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี ประเทศไทย 
 
 4. กิจกรรมกับแฟนคลับ (Activity Online and Below the Line) 
 

 
ภาพท่ี 5.4: ภาพแสดงกิจกรรมกับแฟนเพลง 
 

 
 
ตารางท่ี 5.5: ตารางแสดงองค์ประกอบกิจกรรมกับแฟนเพลงเชิงวิพากษ์ 

 วงกล้วยไทย วิพากษ์ทุนนิยม 
โซเชียลมีเดีย ใช้เป็นกิจกรรมตอบโต้กับแฟนคลับ 

และเผยแพร่กิจกรรม 
ใช้เผยแพร่กิจกรรม 
โดยผู้ดูแลเวป 

โซเชียลมีเดีย การแสดงสด
พบปะ

สังสรรค์
แฟนเพลง
สัมพันธ์
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ด้วยตนเอง 
การแสดงสด การแสดงสดท่ีเป็นงานจ้าง 

และที่จัดการแสดงเอง 
เป็นการขายโฆษณา 
พื้นที่สื่อต่าง ๆ และสร้างกิจกรรม
การแสดง 

พบปะสังสรรค์ นัดทานข้าว 
พูดคุย ถ่ายรูป 
ปรึกษาเรื่องดนตรี เคล็ดลับ 

เป็นการถ่ายรูปขอลายเซ็น 
ภายหลังการแสดง 

แฟนเพลงสัมพันธ์ แฟนเพลงสัมพันธ์ 
ลักษณะเพื่อน 

แฟนเพลง 

 

 สรุปโดยรวมเกี่ยวกับคําถามกิจกรรมสัมพันธ์กับแฟนเพลง การจัดกิจกรรมอาจไม่ได้
เป็นจุดแข็งมากนัก เพราะใคร ๆ ก็สามารถจัดได้เช่นกัน จึงไม่ได้มองว่าเป็นจุดแข็ง แต่การที่วงกล้วย
ไทยมีกิจกรรมสัมพันธ์ทําให้แฟนเพลงรู้สึกเป็นกันเอง เป็นเหมือนเพื่อนที่พูดคุยกันได้ทุกเร่ือง
มากกว่า และเป็นสิ่งสําคัญที่อาจจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับวงกล้วยไทย ไม่ว่าจะจัดการแสดง และ
มีแฟนเพลงให้การสนับสนุนด้วยความเต็มใจ ที่ไม่ใช่ลักษณะแฟนคลับ แต่เหมือนไปดูพี่ชาย หรือ
น้องชายทําในสิ่งที่รัก ดังนั้น การจัดกิจกรรม ไม่ได้เป็นจุดแข็ง แต่เป็นการเปิดโอกาสให้กับตนเอง 
 
 5. มูลค่าในการด ารงอยู่ (Value) 

 
ภาพท่ี 5.5: แผนภาพแสดงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่นับได้และนับไม่ได้ 

 
 

ตารางท่ี 5.6: ตารางแสดงองค์ประกอบมูลค่าในการดํารงอยู่เชิงวิพากษ์ 
 วงกล้วยไทย วิพากษ์ทุนนิยม 

การบริหาร
ลิขสิทธ์ิ 

มีสิทธิในการใช้บทเพลง 
ในการแสดง หรือ อื่น ๆ  

ศิลปินไม่มีสิทธินําเพลงไปร้อง 
 

การบริหาร
ลิขสิทธ์

สินทรัพย์
การขาย
สินค้า

งานจ้าง ความพึง
พอใจ

มูลค่า
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สินทรัพย์ เป็นการสร้างสินทรัพย์ด้วยงานศิลปะ เป็นการสร้างศิลปะด้วยเงิน 
 

การขายสินค้า ใช้แบรนด์กล้วยไทย 
ต่อยอดในการผลิตสินค้าต่าง ๆ  

ใช้แบรนด์นักร้องอยู่ในค่าย 
ต่อยอดผลิตสินค้าต่าง ๆ  

งานจ้าง คือโอกาส และรายได้ คือรายได้ ให้อยู่รอด 

ความพึงพอใจ ผลิตผลงานเพลง ผลิตผลงาน 
ภาพลักษณ์นักร้อง 
เพลงที่ติดหู 
และองค์ประกอบอื่น ๆ  
เพื่อเป็นรายได้ 

มูลค่า ความเรียบง่ายของเพลงที่ครอบครอง
ด้วยสิทธิ 

รายรับที่สามารถดูแลระบบทุนนิยม 

 

 สรุปคําถามเกี่ยวกับมูลค่าในการดํารงอยู่ของวงกล้วยไทย  การสร้างสินทรัพย์ได้ด้วย
ตัวเองและสามารถต่อยอดได้ทั้งเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนของวงกล้วยไทย และประกอบไปด้วยความ
อ่ิมเอมใจในการทํางาน มากกว่าที่จะไปเดินเที่ยวดูหนังทั่วไป มองในเชิงวิพากษ์แล้ว มีสินทรัพย์ มี
ความสุข ประหยัดเงินจากการไปเที่ยว และมีเม็ดเงินไหลเวียนเข้ามา ในขณะที่ทุกคนทํางานประจํา
อยู่ไม่ได้เดือดร้อนเร่ืองเงิน ก็ถือว่าเป็นจุดที่ชีวิตมีความสุขแล้ว ตรงนี้เป็นจุดแข็งอย่างมาก ทั้ง
สินทรัพย์ที่งอกเงย และแนวคิดที่ไม่ยึดติดกับคําว่า “รวยเงินทอง” 
 
  
 
 
 
 6. ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
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ภาพท่ี 5.6: เคร่ืองมือการชี้วัดความสําเร็จของวงกล้วยไทย 
 

ตารางท่ี 5.7: ตารางแสดงองค์ประกอบปัจจัยชี้วัดความสําเร็จ 
 วงกล้วยไทย วิพากษ์ทุนนิยม 
การทํางาน การทํางานคือการพักผ่อน การทํางานเพื่อเงิน 
ยอดวิว 
คอมเมนท ์
ไลค์ 

ความพึงพอใจท่ีได้ส่วนแบ่งรายได้ 
ความพึงพอใจท่ีเป็นกระแส 
ความพึงพอใจท่ีได้รับการตอบรับ 

ความพึงพอใจท่ีใช้เป็นสถิติในการ
ขายโฆษณากับเอเจนซี่ 

การเงิน ต่อยอดในการทํากิจกรรมอื่น ๆ ได้ กําไรสูงสูด 
สําเร็จ ความสําเร็จท่ีได้สร้างงานและมีคน

จํานวนหน่ึงชื่นชอบ 
ความสําเร็จในการสร้างกําไรสูงสุด 
โดยการผูกขาด 

 

 สรุปโดยรวมเกี่ยวกับคําถามปัจจัยชี้วัดความสําเร็จของวงกล้วยไทย แน่นอนที่สุด
การเงินจากการขายสินค้า หรือบัตรการแสดงสดก็เป็นส่วนหนึ่งที่วงกล้วยไทยสามารถสร้างงานต่อ
ได้เร่ือย ๆ แต่ไม่ได้รํ่ารวยแบบทุนนิยม แต่วงกล้วยไทยมองว่า ยอดผู้ชม หรือการคอมเมนท์นั้น
ไม่ได้มีค่าเพียง 20 สตางค์ต่อ 1 ย่อผู้ชมเท่านั้น แต่มีความหมายและความภาคภูมิใจมากกว่า เพราะ
เมื่อปัจจัยชี้วัดความสําเร็จตรงนี้ เป็นไปตามองค์ประกอบดังกล่าว วงกล้วยไทยก็จะมีกําลังใจที่จะ
ทํางานต่อไป 
 

 
5.2 การศึกษาในจุดประสงค์ที่ 2 ในการวิพากษ์กระแสหลัก คือ 
 การศึกษาในจุดประสงค์ที่ 2 กับคําถามและคําตอบ 6 ข้อทําให้เข้าใจเคร่ืองมือทางธุรกิจ
ของ วงกล้วยไทยว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในแต่และคําถาม และแต่องค์ประกอบก็สามารถ
วิพากษ์ธุรกิจดนตรีกระแสหลักได้ ชี้ให้เห็นว่า วงกล้วยไทยไม่มีความจําเป็นที่ต้องก้าวเข้าสู่ธุรกิจ
ดนตรีกระแสหลักอีกต่อไป เพียงยืนยันในสิ่งที่ตนเองทําในขณะที่สังคมกําลังเปลี่ยนแปลง งานเพลง

ทํางาน

ยอดวิว

คอมเมนท์

ไลค์

การเงิน สําเร็จ
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ของวงกล้วยไทยมีคุณค่าของตัวเอง และรอวันให้สังคมที่ยึดอยู่ในแนวคิดทุนนิยม มองเห็นคุณค่าจะ
เร็วหรือช้าเท่านั้นเอง 
 
 

5.3 อภิปรายผล 
 ที่มาของปัญหาในงานวิจัยชิ้นนี้ คือปรากฏการณ์ศิลปินอิสระวงกล้วยไทย ที่ใช้สื่อ
ออนไลน์ และโซเชียลมีเดียเผยแพร่ผลงานเพลงของตนเอง และมากกว่าการเผยแพร่ ผลตอบลัพท์
จากยอดผู้ชมมียอดสูงมากกว่าศิลปินกระแสหลักบางราย ทําให้เกิดคําถามว่า วงกล้วยไทยมีวิธีการ
ดําเนินอย่างไร หรือเคร่ืองมือทางธุรกิจแบบไหน ที่ทําให้ยืนอยู่บนเส้นทางศิลปินกระแสรองมาถึง 
12 ปี ในขณะที่ค่ายเพลงกระแสหลักต้องมีการปรับตัวและปรับโครงสร้างบริษัท เน่ืองจากเป็น
องค์กรที่ใหญ่และมีผลประกอบการขาดทุนต่อเน่ือง ในขณะที่ศิลปินอิสระต่าง ๆ บนโลกออนไลน์
เกิดขึ้นมากมาย 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในคร้ังนี้คือวงกล้วยไทย ความสําคัญของวงกล้วยไทยนั้น 
เพราะว่าวงกล้วยไทยเป็นศิลปินกระแสรองที่มีความสามารถและสามารถสร้างผลงานเองได้เผยแพร่
ผลงานมากว่า 12 ปี  ทําให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างช่วงเวลาที่สื่อในสังคมเปลี่ยนไป จากสื่อโทรทัศน์
วิทยุ มาเป็นสื่อออนไลน์และสามารถสร้างความสําเร็จให้วงกล้วยไทยในระยะ 4 ปีหลัง ที่เข้าถึงผู้ฟัง
ได้มากขึ้น ความสําคัญของเส้นเวลาดังกล่าวมีความสําคัญอย่างมาก เพราะนั่นหมายถึงโครงสร้าง
อํานาจบางอย่างเปลี่ยนไปและกําลังเปลี่ยนแปลงในทุกมิติในอนาคต 
 ข้อค้นพบในจุดประสงค์ที่ 1 ของการศึกษา คือ ยุคสมัยและเทคโนโลยีเปลี่ยน
โครงสร้างสังคมเป็นแนวระนาบมากขึ้น ถึงแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกมิติ แต่เกิดในโลกออนไลน์ที่ไม่
มีอํานาจต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นพื้นที่เท่าเทียม สิ่งนี้ก็สามารถทําให้คนที่มีความสามารถสามารถ
ประสบความสําเร็จได้ ซึ่งเป็นข้อวิพากษ์กับแนวคิดทุนนิยมที่มีอํานาจผูกขาดจากสื่อสารมวลชน 
และมีแนวคิดที่สร้างกําแพงป้องกันคู่แข่งขันรายใหม่ ทําให้แนวคิดของทุนนิยมนั้นเป็นเหมือนการ
กักขังตนเองไว้ในต้นทุนที่สูง จึงเป็นผลต้องปรับโครงสร้างองค์กรตามที่เป็นข่าว  
 ข้อค้นพบในจุดประสงค์ที่ 2 คือ การทํางานของวงกล้วยไทยมีต้นทุนคือความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ทุกอย่างเป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ ทําให้เห็นว่า เคร่ืองมือ
ทางธุรกิจของกล้วยไทยจะมีความสําพันธ์กับจุดแข็งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนโอกาสนั้น ก็เป็นโอกาส
เปรียบเสมือนปัจจัยภายในเพราะพื้นที่ที่วงกล้วยไทยเผยแพร่ผลงานนั้นก็เป็นพื้นที่อิสระที่ทุกคน
เข้าถึงได้  วงกล้วยไทยมีการทํางานที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองเท่านั้น 
ในขณะที่แนวคิดทุนนิยมกับต้องมีการลงทุน จ้างผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ มากมาย เพื่อสร้างสรรค์งาน 
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เพราะแนวคิดทุนนิยมนั้นเป็นการจ้างศิลปินมาผลิตงานให้กับนักร้อง หรือเด็กวัยรุ่นได้ขึ้นเวที
มากกว่าที่จะเป็นงานศิลปะที่กลั่นออกมาจากแรงผลักดันภายใน  ดังนั้นการทํางานของวงกล้วยไทย
เป็นเหมือนการวิพากษ์แนวคิดทุนนิยมอย่างสิ้นเชิง วิพากษ์ศิลปินกระแสหลักที่มีองค์ประกอบ
มากมายไม่ใช่แค่บทเพลง แต่รวมถึงหน้าตา เสื้อผ้า หน้าผม ตลอดจน ท่าเต้น และอ่ืน ๆ ซึ่งสวนทาง
กับวงกล้วยไทยที่ให้ความสําคัญกับคํานิยามว่า “เพลง” 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5.7: เคร่ืองธุรกิจสําหรับศิลปินออนไลน์ 

 

 แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคําตอบที่ไม่ตรงกับสมมุติฐาน ก็คือคําตอบเกี่ยวกับ “พันธมิตร” ที่ให้
ความช่วยเหลือวงกล้วยไทยมาตลอด เพราะว่าพันธมิตรของวงกล้วยไทยนั้นมีความคิดเหมือนกัน 
คือสนับสนุนงานศิลปะ  ห้องอัดหรือเคร่ืองมือในการอัดเสียงหรือเคร่ืองดนตรีต่างๆ ที่วงกล้วยไทย
ใช้ผลิตงาน ก็คือห้องอัดของบริษัทที่นักร้องนําวงกล้วยไทยทํางานอยู่ และผู้บริหารห้องอัดนั้น ก็ใช้
เวลาว่างจากการทํางานห้องอัดให้วงกล้วยไทยได้ผลิตงานเพลง แทนที่จะให้ห้องอัดดังกล่าวว่างจาก

ประวัติการ
ก่อตั้ง

เอกลักษณ์
ด้านดนตรี

วิพากษ์
กระแส
หลัก

แตกต่าง
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เชี่ยวชาญ
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บริษทั 

ลิขสิทธ์ิ
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กลุ่มผู้ฟัง

โซเชียลมีเดีย การแสดงสด
พบปะ

สังสรรค์
แฟนเพลง
สัมพันธ์

การบริหาร
ลิขสิทธ์

สินทรัพย์
การขาย
สินค้า

งานจ้าง ความพึง
พอใจ

มูลค่า

ทํางาน

ยอดวิว

คอมเมนท์

ไลค์

การเงิน สําเร็จ



 46 

การทํางาน แต่ห้องอัดและเคร่ืองมือที่ทันสมัยกลับได้ผลิตงานที่มีคุณค่าแทนที่จะปล่อยให้ว่างไปเสีย
เฉยๆ โดยไม่มีอะไรเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความเข้าใจคุณค่าของศิลปินและให้การสนับสนุน 
 จากจุดยืนของอดัม สมิธ บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ที่ได้พูดถึงว่า วันหน่ึงโครงสร้างทาง
เศรษฐศาสตร์จะเดินทางเข้าสู่จุดสมดุลย์ ดังนั้นปรากฎการณ์ของวงกล้วยไทยเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาระหว่างทางที่โครงสร้างต่าง ๆ ทางสังคมกําลังปรับเปลี่ยน ถึงแม้ว่าวันนี้วงกล้วยไทย
ไม่ใช่ศิลปินที่โด่งดังเหมือนกับกระแสหลัก แต่เคร่ืองมือธุรกิจและแนวคิดของวงกล้วยไทยนั้นจะมี
ความสําคัญ และอาจเปลี่ยนแปลงแนวคิดการทําธุรกิจไม่ช้าก็เร็ว หรือจากจุดยืนของของปรัชญา เฮ
เกิล ที่มีอิทธิพลกับแนวคิด คาร์ล มากซ์ ความขัดแย้งต่อแนวคิดทุนนิยม ต่างก็มีความเห็นว่าความ
ขัดแย้งเกิดในทุกมิติของสังคม และความขัดแย้งภายในนี้ จะส่งผลให้สังคมมีพลวัฒน์ก้าวเข้าสู่แนว
ระนาบในที่สุด 

 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นจุดประสงค์ในการวิจัยฉบับนี้เป็นจุดประสงค์ที่ 3 คือการ
แนะนําแนวทางเคร่ืองมือทางธุรกิจ สําหรับศิลปินเพลงออนไลน์ใหม่ เพื่อต่อยอดให้กับศิลปินอิสระ
เป็นแนวทางและข้อคิดคํานึง โดยผู้วิจัยยึดแนวทางเคร่ืองมือของวงกล้วยไทย ซึ่งถ้ามองภาพรวมของ
วงกล้วยไทยแล้ว ล้วนมีแต่ปัจจัยภายในเป็นส่วนใหญ่ ส่วนโอกาสนั้นมี 2 ส่วน คือ พันธมิตร และ 
สื่อออนไลน์ ที่ผู้วิจัยมองว่าเป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้เช่นกัน  เคร่ืองมือทางธุรกิจนี้เร่ิมจากสิ่งที่
ใหญ่ที่สุดคือ แรงบัลดาลใจ และความเป็นปัจเจก ที่แสดงถึงว่าทุกอย่างที่ทําคือปัจจัยภายในที่เป็นจุด
แข็งและควบคุมได้ 
 

 I DO IT 2 Lines  Business Model 
1. แรงบันดาลใจ ปัจเจก และ มูลค่า Inspiration, Individual and Income 
2. พันธมิตร กับ การปฏิบัติการ Depending and Operation 
3. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ เทคโนโลยี Internet and Technology 
4. สื่อออนไลน์ และกิจกรรม 2 Line – Online and Below the Line 
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ภาพท่ี 5.8: เคร่ืองมือธุรกิจสําหรับศิลปินออนไลน์ (เสนอแนะ) 
 1. Individual, Inspiration and Income  
 ความเป็นปัจเจกที่เป็นเอกลักษณ์ผนวกกับแรงบันดาลใจ คือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและนั่นคือ
มูลค่าที่ได้รับกลับมาแล้วนอกจากเม็ดเงิน กล่าวคือ ทําในสิ่งที่รักที่ชอบและได้แสดงแรงบันดาลใจ
ออกมาทางผลงาน ก็เท่ากับว่านั่นคือมูลค่าที่ได้รับ นอกเหนือจากรายได้ทางอื่น 
 2. Dependent and Operation 
 พันธมิตร และ การทํางาน การทํางานเพลงในคนหนึ่งคนอาจไม่ได้มีความสามารถมาก
พอ อาจจะต้องหาพันธมิตร อย่างเช่นคนหน่ึงอาจถนัดเขียนเนื้อเพลง อีกคนถนัดโปรแกรมแต่งเพลง 
เพียงแค่นี้ก็สามารถผลิตงานได้แล้ว ควรหาพันธมิตรที่เติมเต็มกันและกันในทางใดหรือทางหนึ่ง 
 3. Internet and Technologies 
 อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ศิลปินสามารถใช้โซเชียลมีเดียในการ
เผยแพร่ผลงานได้ทั่วโลก และอีกปัจจัยคือเทคโนโลยีที่พัฒนาก็สามารถทําให้ต้นทุนการผลิตตํ่า
หรือไม่มีต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีนั้นคือสิ่งที่ควรเรียนรู้ตลอดเวลา และต้องทําความเข้าใจ เพราะ
นอกจากช่วยการผลิตงานแล้ว ยังมีการพัฒนาพื้นที่ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอสําหรับศิลปิน 
 4. 2 Lines are Online and Below the line 
 กิจกรรมควรเกิดขึ้นทั้งบนโลกออนไลน์และกิจกรรมที่พบปะแฟนเพลง ซึ่งสามารถจัด
ให้เหมาะสมกับศิลปินได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเล็ก ๆ ที่ไหนก็ได้ การรวมแฟนเพลงได้ไม่ว่ามาก
หรือน้อยก็เท่ากับว่านั่นคือการสื่อสารกับแฟนเพลงที่ได้ความสัมพันธ์มากกว่าแฟนเพลง อาจจะได้
พันธมิตรใหม่ ๆ ก็ได้ ถือว่าเป็นการเปิดโอกาส 
 
 
 

I

DO

IT

2 Lines
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ภาคผนวก ก 
ถอดเทปสัมภาษณ์สมาชิกวงกล้วยไทย 
ผู้สัมภาษณ์  : นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์  (พี่ธัญ) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณวสกร เดชสุธรรม (คุณเอส)  , อายุ 38 ปี 
 

ผู้วิจัย แนะนําตัว และตําแหน่งในวงกล้วยไทยนะครับ  
คุณเอส ชื่อเอส  วสกร  เดชสุธรรม ตําแหน่งร้องนํา อายุ 38 ปีครับ  
ผู้วิจัย นอกจากตําแหน่งในหน้าเวทีแล้ว คุณเอสยังมีหน้าที่ในเร่ืองอะไรบ้าง 
คุณเอส ในวงกล้วยไทย  ผมทําค่ายเพลงด้วย ก็คือบริหารค่ายเพลงบานาน่า เร็คคอร์ด (Banana 

Records) ส่วนในวงของกล้วยไทยเราเหมือนทําค่ายเพลงค่ายนี้ขึ้นมา ที่จะสนับสนุนวง
กล้วยไทยโดยเฉพาะ ในช่วงแรกของการทํางานนี้ขึ้นมา เพราะว่าแรก ๆ เราไม่มีค่าย เราทํา
เป็นอินดี้ อินดี้อยู่แล้ว ต้องทําเอง ก็เลยตั้งชื่อว่า บานาน่า เร็คอร์ดซึ่งมันก็มาจากชื่อกล้วย
ไทยนี่แหละครับ และในวงนอกจากการเป็นนักร้องแล้ว ก็ดูแลเร่ือง โปรดักชั่น  
(Production) ทํา มิวสิควีดีโอ (มิวสิควีดีโอ) ทําออกแบบปก ทําทุกอย่างครับ  

ผู้วิจัย แล้วก็เขียนเนื้อเพลง ดูแลในเร่ืองของพื้นที่ออนไลน์  
คุณเอส ใช่ครับ ดูแลดิจิตอลทุกอย่าง  
ผู้วิจัย แรงบันดาลใจในการเข้าร่วมและยืนยันความเป็นกล้วยไทยจนถึงปัจจุบัน อะไรคือแรง

บันดาลใจที่ทําให้เราเข้ามาร่วมตรงนี้ครับ 
คุณเอส แรงบันดาลใจมันย้อนกลับไปไกลมากพี่ ตอนนั้นอายุ 13 เข้าเรียน ม.1 พี่ต๋อย (นายเทิด

ศักดิ์ จันทร์ปาน) เป็นรุ่นพี่ที่พัทลุง อยู่ ม.3 รุ่นพี่ 2 ปี เขาร้องเพลงด้วย เล่นคีย์บอร์ดด้วย 
เก่ง ก็ติดตามเขามาตั้งแต่ ม.1 ครับ คือเขามีวงดนตรีของโรงเรียน เราก็ตามเขามา เขาไป
เล่นกลางคืน เราก็ตามไปร้องเพลงกับเขา จนเขามาเรียนต่อที่จันทรเกษม เราก็ตามมาเรียน
ต่อที่นี่ จนเขาเร่ิมทําวงกล้วยไทย ตอนแรกเขาทําเป็นคอนเซ็ป (Concept) ก่อน ไม่เชิงเป็น
วง ทําคนเดียว เป็น แผ่นอีพี (EP). 5 เพลง ร้องเองเล่นเองทุกชิ้น อัดเองหมดเลย แต่ผมไป
ช่วย Pack ปก ทําโน่นทํานี่ ก็เป็นที่มาว่าพอทําอันนั้นไป ก็ไปเปิดที่ Fat Radio ตอนนั้นปี 
2545 เพลงพรหมจรรย์ กลายเป็นว่าเพลงนั้นมันติดชาร์ต Top 40 คร้ังแรกเข้าอันดับ 20 เลย 
ทาง Warner Music ก็เลยเรียกเข้าไปคุย ก็เลยได้ทําอัลบั้มเต็ม แต่ว่าพี่ต๋อยเขาไม่อยากอยู่
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เบื้องหน้าครับ เขาอยากทําเบื้องหลัง อยาก Mix อยากแต่งเพลงให้ ก็เลยเรียกผมมาคุยว่า 
ให้ผมรวบรวมสมาชิกมาทําเป็นวงได้ไหม ก็ปรากฏว่าก็รวบรวมพวกเพื่อน ๆ  ตอนนั้นก็มี
คุณโจว (ภูมิพัฒน์  บุญประเสริฐ) คนนี้เขาจะเป็นนักร้องที่ร้องกลางคืนอยู่กับผม ร้องผับ 
เล่นผับมาด้วยกัน ก็มีน้อง ๆ ที่จันทรเกษมอีก 4 คน รวมเป็น 6 คนนะครับ ก็มีคุณต้อง มี
คุณหนึ่ง มีคุณบี มีคุณแมกซ์ แต่ตอนนี้คุณแมกซ์ออกไปแล้ว อันนี้ก็เป็น Set แรกคือ 6 คน
นี้ พออัลบั้มออกปี 2546 สมาชิกก็เหลือแค่ 5 เพราะคุณแมกซ์ไม่ว่าง ก็เหลือแค่ 5 คน ก็เป็น
นักร้อง 2 คน นักดนตรี 3 อันนี้ก็เป็นช่วงแรก  

ผู้วิจัย แล้วต่อมาทําไม คุณโจ เขาถึงออกล่ะครับ  
คุณเอส โจวน้ี จริง ๆ  2 อัลบั้มแรกทํานะครับ ซึ่งก็คือปี 2546 ชุดแรก ปี 2548 ชุดสอง แต่พอปี 

2552 ตอนที่เราเร่ิมคุย Concept กันนั้นโจวยังอยู่ แต่พอเร่ิมทําอัลบั้มเขาเร่ิมมีงานไปเล่น
ต่างประเทศครับ ไปเล่นผับที่สิงคโปร์ ไม่มีเวลาทําวงต่อ ตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์ 
นักร้องก็เลยเหลือคนเดียว ในขณะเดียวกันเราก็ได้มือกีต้าร์เพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งชื่อ โจ  สุ
ชาติ สามไถคาม นี่เป็นมือกีต้าร์ที่เอาเข้ามาช่วยตั้งแต่อัลบั้มที่ 2 จริงอัลบั้มที่ 2 มันมี
มือกีต้าร์อีกคนหนึ่ง  

คุณเอส ชุดแรกมือกีต้าร์ก็เหลือคนเดียว พอชุดที่ 2 เราอยากทําให้หนักขึ้น ก็หามือกีต้าร์มาเพิ่ม 
ตอนนั้นก็ได้ แสตมป์ อภิวัชร์ มาเป็นมือกีต้าร์ แต่พอถ่าย มิวสิควีดีโอถ่ายปกอัลบั้มอะไร
กันเสร็จ แสตมป์เขาหายตัวไป เขาบอกเขามีปัญหาชีวิตช่วงนั้น ก็เร่ืองความรักเร่ืองอะไร
พวกนี้แหละ เขาเลยหายไป เราก็เลยหามือกีต้าร์ใหม่ ก็เป็นคุณโจ โจก็เลยเล่นชุดที่ 2 แต่ไม่
มีอยู่ในปกครับ พอเป็นชุดที่ 3 ก็จะมีกัน 5 คน ก็คือ นักร้องหนึ่ง กีต้าร์สอง และก็เบส 
กลอง นั่นคือล่าสุด จนล่าสุดตอนนี้ก็คือโจมือกีต้าร์ ต้องกลับไปช่วยงานบ้านที่ต่างจังหวัด 
เลยไม่สามารถจะทําวงต่อได้ ก็เลยเหลือ 4 คน 

ผู้วิจัย และโจ คนน้ีก็ยังอยู่สิงคโปร์?  
คุณเอส  ยังอยู่สิงคโปร์ครับ  
ผู้วิจัย การที่เปลี่ยนสมาชิก ก็แปลว่าจริง ๆ แล้วในกล้วยไทยนี้ มีคนที่ไมได้อุดมการณ์เหมือนกัน 

ตั้งแต่ต้น มันก็มีการต่อสู้หรือคนที่แยกออกไปไหม  
คุณเอส เอาง่าย ๆ ครับ ไอ้ 4 คนที่อยู่ทุกวันน้ี คือ 4 คนแรกที่อยู่ในวันแรก เพราะฉะนั้นคนอ่ืน ๆ ที่

เขาอาจจะไม่พร้อม เขาเข้ามาก็มีเหตุต้องออกหรือแยกไป แต่ 4 คนที่ยังอยู่ตั้งแต่แรกจนถึง
ทุกวันน้ี มันคือแน่วแน่ มันเลยทําให้ยังแข็งแรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะว่า 4 คนนี้เป็น
แกน  

ผู้วิจัย แล้วอะไรที่ทําให้ตัวเองยังแน่วแน่จนถึงปัจจุบันครับ จากการเร่ิมของกล้วยไทยในวันนั้น  
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คุณเอส กล้วยไทยมันเป็นเหมือนการบ้าน เหมือนวิทยานิพนธ์ เพราะว่าเราตั้งใจมาเรียนที่กรุงเทพ 
เราต้องการมาเรียนดนตรี พอเรียนดนตรี สิ่งที่มันสําเร็จคือคุณต้องมีอัลบั้ม มีผลงาน นั้นก็
คือวงกล้วยไทยออกมา ซึ่งมันน่าภูมิใจตรงที่ว่า 4 คนที่เราเหลือและรวมตัวกัน มันมาจาก
เลือดที่เดียวกันหมดเลย คือเอกดนตรีที่จันทรเกษม เพราะฉะนั้นถามว่าทําไมมันยังอยู่มา
จนถึงทุกวันน้ี เพราะว่ามันโดนเลือกมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่า เราอยากทําดนตรี 
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวแรกที่เราเร่ิมทํา พอมันเดินหน้ามาแล้ว มันประสบความสําเร็จ ก็คือมัน
ยังอยู่มาได้จนทุกวันนี้  13 ปี ก็เลยไม่อยากที่จะล้มเลิก ไม่อยากที่จะหยุดในการทํางานตรง
นี้  

ผู้วิจัย และคุณเอสก็ต้องเป็นคนที่มีในเร่ืองของการเขียนเนื้อ ยืนยันความเป็นเอกลักษณ์ คือคุณเอ
สอยากจะสื่อสารอะไรผ่านเนื้อเพลง สื่อสารอะไรสู่สังคมครับ  

คุณเอส ตั้งแต่ชุดแรก เราได้รับอิทธิพลก่อนจากพี่ต๋อย เพราะว่า 5 เพลงแรกพี่ต๋อยเป็นคนเขียน ซึ่ง
ปรากฏว่ามันเป็นงานเขียนที่กัดจิกสังคม ในมุมมองต่าง ๆ ที่วัยรุ่นมันเกิดขึ้นช่วงนั้น ไม่ว่า
จะเป็นเวปโป๊ที่มันเพิ่งจะเข้ามาในปีนั้น ๆ  หรือว่าการมี เซ็กส์กัน การแอบถ่ายวีดีโอที่อาร์
ซีเอ (RCA) อะไรพวกนี้ มันเป็นเร่ืองของสังคมและเกี่ยวกับวัยรุ่น ซึ่ง 5 เพลงที่ทํามัน
ส่งผลกับพวกเราว่า ถ้าเราจะทําอัลบั้มเต็ม เราอยากจะนําเสนอมุมมองน้ีแหละ เพราะว่ามัน
ให้อะไรกับสังคม มากกว่าเพลงรัก ๆ ใคร่ ๆ ที่เราได้ยินกันอยู่ในกระแสหลัก ก็เลยคิดว่า
มันคืองานเพลงเพื่อชีวิต เน้ือหาเพื่อชีวิต แต่ดนตรีมันคือ “ร็อค”  

 แล้วก็เลยยึดแบบนี้มาโดยตลอด โดยที่เพลงที่เกี่ยวกับความรักจะมีประมาณ 1-2 เพลงเท่า
นั้นเองใน 1 อัลบั้ม ซึ่งชุดแรกมี 16 เพลง เกี่ยวกับความรักรู้สึกจะเพลงเดียว ที่เป็นความรัก
หนุ่มสาวนะครับ นอกนั้นจะเป็นหลาย ๆ แบบ ชุดสองรู้สึกว่ารักหนุ่มสาวก็จะมีเพลงเดียว 
พอชุดสามเร่ิมจะมีหลากหลายขึ้นเพราะว่า เนื้อหาอัลบั้มมันอิงให้เราสามารถเขียนเพลงได้
กว้างขึ้น  

ผู้วิจัย แปลว่าการยืนยันตัวตนตรงนี้ คุณเอสมองว่า เราไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องเขียนเพลง
เพื่อเอาใจตลาดใช่ไหมครับ หรือว่ามีบ้าง หรือไม่มีเลย หรือมี 30 % ถือว่าเป็นกลยุทธ์... 

คุณเอส ในการเขียนเพลงทุกคร้ัง ผมทําการบ้านเยอะมาก โดยเฉพาะ 2-3 ชุดหลัง หนึ่งชื่อเพลงซ้ํา
กับชาวบ้านต้องไม่เอา สองเน้ือหาซ้ํากับชาวบ้านไม่เอา ถ้ามันจะซ้ํา หรือถ้าเราอยากเล่ามุม
นั้น ต้องเล่ามุมกลับหรืออะไรที่เขาไม่เคยสื่อสารออกมาก่อน เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่า 
สนองตัณหาตัวเองเป็นหลัก ก็คือเราอยากฟังเพลงแบบนี้ แต่เราหาในสังคม ในวงการ
เพลงยาก มันมีนะครับ แต่มันมีน้อยมาก ๆ  โดยเฉพาะในกระแสหลักแทบจะไม่มีเลย 
เพราะฉะนั้นเราอยากฟัง เราก็ต้องเขียนเอง ซึ่งพอเขียนแล้วมันเร่ิมเข้าที่เข้าทาง เร่ิมจะเห็น
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แนวทางตัวเอง ว่าเรามาทางนี้แล้วเราชอบ เรารู้สึกว่าใช่ และทุกคนในวงมันเห็นด้วย ก็เลย
ที่ผ่านมาสิบกว่าปีก็เลยเขียนมาทางนี้มาตลอด  

ผู้วิจัย ทีนี้มาถึงที่มาของคําว่ากล้วยไทย สนิทกับพี่ต๋อยด้วย ก็น่าจะรู้ลึกซึ้ง แล้วก็คําว่ากล้วยไทย
ของคุณเอสในปัจจุบันครับ 

คุณเอส พี่อาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่า พี่ต๋อยไม่เคยปริปากบอกเลยว่าชื่อวงน้ีมาจากไหน เขาบอกเขา
อยากจะตั้งชื่อกล้วยไทย  

ผู้วิจัย มันอาจจะหมายถึง ควยไทย หรือป่าวครับ  
คุณเอส จริง ๆ ถ้าพี่ไปดู โลโก้ของ บานาน่าเร็คคอร์ดมันคือความกวนตีนครับ แค่รู้สึกว่า 1. มัน

เป็นวงผู้ชาย 2.เน้ือหาแรก ๆ มันมีความทะลึ่ง มีอะไรแบบแบดบอย (Bad Boy) ทะลึ่งมา
ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้ว มันเลยเป็นเหมือนว่าชื่อวงส่วนใหญ่เป็นฝร่ังหมดเลย แล้วถ้าฝรั่งมา
เรียกล่ะ คล้วยทาย มันเลยเป็นแบบความกวนตีน ผมเลยเข้าใจว่าพี่ต๋อยน่าจะคิดจากตรงนี้  

ผู้วิจัย ความเป็นเจ้าโลกที่แบบไทย ๆ  และอารมณ์ดี  
คุณเอส ใช่ครับ เอากวนไว้ก่อน เพราะเนื้อหาจะแบบฟังแล้วสนุก  
ผู้วิจัย และพอมาถึงวันนี้ คําว่ากล้วยไทย มันมีนิยาม หรือมีคุณค่า กับตัวคุณเอสอย่างไร  
คุณเอส คุณค่าคือ ช่วงแรกเราเคยประชุมกันในวงว่า เราจะเปลี่ยนชื่อไหม ก่อนออกอัลบั้มแรก 

เป็น ไทยบานาน่าดีไหม ฝรั่งหน่อย หรือว่ายังไงดี ปรากฏว่าไม่เอาดีกว่าทับศัพท์ไปเลย 
กล้วยไทย และก็มันน่าขนลุกตรงที่แบบไอ้คํานี้มันเชยมากนะพี่ กล้วยไทยกับวงนูเมทัล 
(Nu Matel) มันไม่มีมาก่อน แต่ว่ามันขนลุกตรงที่ว่าเวลาเราไปเล่น คอนเสริทพอเวลาเรา
เล่นจบปุ๊บ แล้วคนอยากฟังต่อ กล้วยไทย กล้วยไทย โอ้โหดังลั่น ซึ่งแบบคําคํานี้ อยู่ ๆ มัน
กลายเป็นพลังได้ยังไงก็ไม่รู้ มันเลยสําคัญว่ามันคือชีวิตผมไปแล้ว ก็คือกล้วยไทยก็คือชีวิต
ของผมไปเลยครับ อันน้ีคือหลักสําคัญของมัน  

ผู้วิจัย เรามาพูดถึงการยืนยันอยู่ในกระแสที่ตัวเองยืน ไม่เข้าไปสู่กระแสหลัก จากที่เคยเข้าไปคุย 
คําตอบที่เขาพูดมาแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไง หรือเรามีความคิดเห็นยังไง ที่เขาตอบว่าให้
เราเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ 

คุณเอส เราทํางานกับค่ายใหญ่มาประมาณ 3-4 ค่ายพี่  
ผู้วิจัย ทํางานในที่นี้หมายถึงยังไงครับ  
คุณเอส ชุดแรกที่เป็นอีพีเราทําเองครับ พออัลบั้มเต็มชุดแรกเป็น เวอร์เน่อร์ มิวสิค ประเทศไทย 

(Warner Music Thailad) เขาก็ให้โอกาสเต็มที่ ตอนนั้นไม่มาแตะอะไรเลย ก็ได้ทําเต็มที่ ก็
สบายใจไป พอชุดสอง เราก็ไปที่ จีนี่ เร็คคอร์ด (Genie Records) เพลงรักระดับโลก 
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ปรากฏว่าทั้ง 2 ที่บอกว่าเพลงหนักไป เขาอยากทําเพลงให้ตลาดกว่านี้ ก็เลยหอบกลับมาทํา
เอง 

ผู้วิจัย แล้วทําไมไปจินี่ เร็คคอร์ด ไม่ทํากับที่เดิมต่อ 
คุณเอส ต่อครับ แต่เขาไม่เอา เพราะเพลงเราหนักขึ้น ก็เลยมาที่ จีนี่เร็คคอร์ดซึ่งตอนนั้นผมไปเรียน

เขียนเพลงอยู่ที่ แกรมมี่อยู่แล้ว เรียนค่าย แมดแคท (Mad Catz) ของพี่แมว จีระศักด์ ปาน
พุ่ม ก็เลยลองยื่นดู เขาก็แนะนําให้ไปที่จีนี่เร็คคอร์ดเพราะแนวมันเป็นวัยรุ่น แต่ปรากฏเขา
บอกว่ามันหนักไป เราเลยทําเอง  

ผู้วิจัย  แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ คือเรารู้สึกแบบไม่เปลี่ยนตามที่เขาบอก  
คุณเอส คือเพลงเราสมบูรณ์แบบ มันเสร็จแล้ว มันชอบครับ ก็เลยไม่อยากเปลี่ยนด้วย และอีกอย่าง

ผมเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูง เช่นเร่ืองปกซีดี ผมก็ออกแบบไปแล้ว อย่างชุดนั้นความ
เป็นพิเศษของมันก็คือ มันเป็นกล่องไม้ขีดไฟ ที่ต้องจุดไฟได้จริง ๆ นะ ซึ่งค่ายใหญ่ไม่ทํา
กัน ผมบอกเลยต้องจุดไฟได้ แถมไม่ขีดไฟด้วย เขาไม่ทําหรอก ใครจะมาลงทุนให้ แต่พอ
เรามาทําของเราเอง เราทําได้ และมันได้เข้าชิง แฟต อวอร์ด (Fat Awards) รางวัลปกยอด
เยี่ยมด้วย อันน้ันชุดที่สอง พอชุดที่สาม เราทําที่อาร์เอส โปรโมชั่น (RS Promotion) ตอน
นั้นมีค่ายใหม่ขึ้นชื่อว่าค่ายดาร์ค ไซด์ (Dark Side) ซึ่งก็จะเร่ิมมีวงเมทัลหนัก  ๆ เ ร่ิมทํากัน 
อย่างวงเอาท์โทร (Outtro)  เป็นการดูแลโดยพี่โป่ง และคร้ังนี้ เปลี่ยนมาเป็นพี่เจษ  เจษฎา 
หันช่อ แต่ปรากฏว่าทําเพลงเสร็จ เขาไม่แตะเพลงเลยครับ ชอบหมดเลย พี่เจษที่เป็น
ผู้บริหารเขาชอบหมด ทํามิวสิควีดีโอเรียบร้อย ปล่อยเพลงโปรโมทเพลงแรกทางช่อง สัก
พักผู้ใหญ่เรียกไปคุย ว่าขอพักโปรเจ็คนี้ก่อน ปีหน้าค่อยออกได้ไหม เว้นไปซักปี แบบ
ตอนนั้นเพลงปล่อยโปรโมทไปแล้ว แล้วจะไม่ปั๊มแผ่น ผมก็เลยบอกและคุยกะเพื่อนว่า 
ผมขอยกเลิกสัญญา เพราะว่าอัลบั้มผมมันเสร็จแล้ว แล้วมันปล่อยโปรโมทแล้วด้วย ถ้าไม่
วางตอนนี้ ปล่อยไปอีกปี มันไม่ใช่แล้วความสด เพราะว่าเนื้อหาผม ผมเล่าสถานการณ์
ปัจจุบันทุกอัลบั้มเลย ผมก็เลยขออุญาติยกเลิกสัญญาอาร์เอสแล้วก็มาทําเองต่อ ทําในนาม 
บานาน่าเร็คคอร์ดเหมือนเดิม  

ผู้วิจัย แล้วตอนนั้นผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่าอะไรครับ  
คุณเอส เขาบอกว่าค่ายไปไม่รอด ไม่ได้พูดถึงเร่ืองเพลง ค่าย Dark Side เพิ่งจะออกไปได้อัลบั้ม

เดียวด้วยครับ แต่เขาบอกไปไม่รอด คือเหมือนกับว่าทางผู้ใหญ่ อยากจะมาทํากามิกาเซ่ 
(Kamikaze) มากกว่า ซึ่งตรงนั้นมันได้เงินมากกว่า เราก็เข้าใจว่านั่นคือระบบธุรกิจอยู่แล้ว 
แต่ก็เสียดายที่ว่า เพลงชุดนี้มันเป็นเพลงที่ลงตัว แล้วเราก็คิดว่ามันตลาดด้วยครับ มันเป็น
เพลงที่เข้าถึงคนฟังได้ง่ายขึ้น ซึ่งมันก็จริงอย่างนั้น พอเรามาทําเองปรากฏว่า เพลงเป็น
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อัลบั้มที่เราได้รางวัล สีสัน อวอร์ด ก็คือ ศิลปินร็อคยอดเยี่ยม แล้วก็เพลงร็อคยอดเยี่ยมด้วย 
และก็อีกหลายรางวัลเลยที่กวาดมาจากสถาบันอื่น ก็เป็นอัลบั้มที่มีความภูมิใจ แต่เสียดาย
ว่ามันเป็นอัลบั้มที่มันไปอยู่ในมือของค่ายที่มีสื่อในมือเต็มที่นะ ถ้าได้ทําให้เราเต็มที่ คน
ฟังจะได้ฟังเพลงที่หลากหลาย ฟังเพลงที่เราอยากนําเสนอได้เต็มที่ แต่ก็เสียดาย 

ผู้วิจัย การเขียนเพลง และการแต่งเพลง ในวิธีการของตัวเอง คือคุณเอสจะดูแลในเร่ืองเน้ือเพลง 
กับเร่ืองร้อง เล่าให้ฟังหน่อยครับ 

คุณเอส ผมชอบภาษาไทย ชอบเรียนวิชาภาษาไทย และชอบเขียนกลอน อยู่แล้ว และชอบภาษา
อะไรแปลก ๆ  ชอบหาหนังสือที่หาคําที่ไม่เคยได้ยิน ชอบหาหนังสือมาอ่าน ชอบดูหนัง 
อันนี้เป็นแรงบันดาลใจต่าง ๆ  ที่เข้ามา หรือเพลงอย่างเช่นที่มีอิทธิพลแรก ๆ  ก็จะมี
อย่างเช่น พี่พราย  ปฐมพร ปฐมพร ซึ่งภาษาเพลงเขาจะเข้าใจยากแต่เป็นภาษากวี อันน้ัน
จะมีผล จนอัลบั้มสิบสองสัตว์ของกล้วยไทย ถามว่าแรงบันดาลใจมันมาจากไหน มาจากพี่ 
ๆ วงตาวัน ซึ่งเป็น 12 ราศี แต่เราอยากจะนํามาตีความใหม่ และให้มันกวนขึ้น ก็จับสัตว์ 
12 อย่างซึ่งไมได้อยู่วรรณคดีไรหรอก เป็นแค่สัตว์อะไรที่อยากจะเล่ามันออกมา ก็เลยเอา
มาตีความใหม่หมดเลย แล้วก็พูดถึงสังคมไทยในยุคนั้น ผ่านสัตว์ 12 ชนิด เพราะฉะนั้น
หลัก ๆ เลยของการเขียนเพลงของผม ก็มาจากการอ่าน การดู การเสพ และก็ความดื้อไม่
อยากเขียนเพลงเหมือนคนอ่ืน  

ผู้วิจัย แล้วการเขียนแบบนี้ มันส่งผลให้คนแบบสนใจเลยหรือเปล่า  
คุณเอส ส่งผลเลยครับ เพราะว่าชุดแรกยังไม่เท่าไร เพราะว่าเหมือนกับเรายังหาวิธีของตัวเองอยู่ว่า

ทํายังไงให้มันได้ แต่ว่าเน้ือหายังได้อยู่ แต่การใช้คํายังไม่แปลกใหม่พอ ยังไม่ลื่นไหลและ
ต่อเน่ือง (Smooth) แต่พอมาชุดสอง เร่ิมประดิษฐ์คําได้มากขึ้น เอาคําที่ในสังคมไทยหาไม่
ค่อยได้ หรือไม่มีใครเคยใช้เอามาใช้ได้ อย่างเพลงรักระดับโลก มันก็ยังไม่มีใครเคยใช้ 
อะไรประมาณนี้ครับ จนพัฒนามาเป็นชุดสาม ชุดสามนี่ยิ่ง ถ้าเป็นภาษาศัพท์โบราณก็คือ วิ
ลิศมาหรา มากขึ้น อย่างเช่น ระบําแห่งความตาย หรือ หนึ่งอนันตกาล ซึ่งเป็นการรวมคํา
ไทย 2 คํามาอยู่ด้วยกัน การเดินทางของหิ่งห้อย ปรากฏการณ์ผีเสื้อ กําเนิดหนุมาน ซึ่งมันมี
คําอะไรที่แบบหลากหลายขึ้น คือทุกเพลงของในอัลบั้มนั้น จะเป็นคําโดน ๆ  โดนหูของ
คนฟังทันที ให้คนเกิดความอยากรู้ว่าเกี่ยวกับอะไร แทนที่จะแบบไปซ้ํากับเพลงอื่น แล้ว
เขารู้สึกว่าผ่าน ๆ ไป  

ผู้วิจัย คุณเอสกําลังจะบอกว่า บางคร้ังการต้ังชื่อเพลงที่ให้คนฟังเกิดคําถาม มันเป็นจุดหนึ่งที่
สําเร็จไหม 
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คุณเอส เป็นจุดที่ผมตั้งใจเลยครับ เพราะผมถึงขนาดที่ว่าค้นหาในกูเกิล (Google) ว่ามีชื่อเพลงนี้
หรือยัง แต่บางเพลงเราก็ต้องยกเว้น เพราะเราต้องการคงคอนเซ็ปอย่างเช่นเพลงมนุษย์ เรา
ต้องการเล่าเร่ืองมนุษย์ เพลงคน เราต้องการเล่าเร่ืองคน และคงแนวคิดน้ีไว้แต่นอกนั้นจะ
ค้นหาเลยครับ ถ้าไม่ซ้ําหรือซ้ํา เขาเล่ามุมไหน ลําดับเร่ืองอย่างไร เราก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงลําดับการเล่าเร่ืองได้ 

ผู้วิจัย แล้วเร่ืองราวจะเป็นเสียดสีสังคม เสียดสีเร่ืองอะไรบ้างครับ  
คุณเอส ต้องเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับวัยรุ่น เพราะว่าเรามีเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่น เพราะว่าดนตรีร็อค 

ดนตรีหนักขนาดนี้ คนมีอายุก็ไม่เสพ เด็กเล็ก ๆ ก็ไม่เสพ เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นกลุ่ม
วัยรุ่น ที่เร่ิมมีก้าวเข้าสู่วัยรุ่นก็น่าจะเป็นมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย ก็เลยจะเล่าเร่ืองของเด็ก
วัยนี้โดยเฉพาะเลยครับ ว่ามันเจออะไรบ้างในสังคมในยุคนั้น แต่มันก็จะโตขึ้นอย่างเช่น
ชุดนี้ ชุดสิบสองสัตว์ อย่างเช่นสัตว์วิเศษ พูดถึงคน 2 กลุ่ม พูดถึงเร่ืองการเมือง หรือระบํา
แห่งความตาย พูดถึงพรหมจรรย์ แต่ยุคนี้มันไม่ได้มีความหมายเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว แต่
เราจะพูดถึงหักมุมที่เปลี่ยนไปก็คือ พรหมจรรย์ของความเป็นผู้ชาย  งานวีดีโอเราก็จะเล่า
ไปแบบนั้นเหมือนกัน มันก็จะมีมุมต่าง ๆ  มีบางเพลงที่เขียนส่วนตัวบ้าง เขียนให้แฟนบ้าง 
อะไรประมาณนี้ครับ  

ผู้วิจัย แล้วเนื้อเพลงไหนที่คนดูมีผลตอบกลับเลยว่า พูดเร่ืองนี้แล้วมันแบบโดน 
คุณเอส ก็มีเพลงปรากฏการณ์ผีเสื้อครับ เป็นเพลงที่ได้รางวัลเพลง ร็อคยอดเยี่ยม จาก สีสัน 

อวอร์ด ผมก็ไม่รู้ผมเขียนได้ยังไง มันมีประโยคประโยคหนึ่งที่ทุกคนที่ฟังเพลงนี้ต้องพูด
ถึง ประโยคนี้ก็คือ ดินแดนของผู้ทําลาย สุดท้ายเหมือนฆ่าตัวตาย เพราะโลกคือดาวดวง
เดียวที่ยอมให้หายใจ ตอนเขียนเราก็ไม่รู้หรอก มันไหลมาได้ยังไงเหมือนกัน เพราะเราพูด
ถึงว่า มันเป็นเพลงอนุรักษ์ธรรมชาติครับ ต้องการให้เราดูแลรักษาโลกใบนี้ เพราะโลกเป็น
ดาวดวงเดียวตอนนี้ที่เรายังหายใจได้ เราไปอยู่ดาวอื่นไม่ได้ เพราะเรายังหากันอยู่เลย ณ.
ตอนนี้มันคือโลกใบนี้ใบเดียว 

ผู้วิจัย คือเหมือนให้คนตะหนักขึ้นว่า สิ่งที่เรายืนอยู่มันคือที่สุดท้ายแล้วนะ  
คุณเอส  ใช่ครับ เป็นเพลงที่เขียนแล้วชอบ แล้วทุกคนที่ฟังจะต้องพูดถึงอัลบั้มนี้ จนไปได้รางวัล 

คร้ังแรกในชีวิตด้วยที่ได้รางวัลครับ 
ผู้วิจัย แล้วเร่ืองเซ็กส์ล่ะครับ เด็กฟังแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง 
คุณเอส เราใช้วิธีเล่าผ่านมิวสิควีดีโอด้วยครับ อย่างเพลงระบําแห่งความตาย พูดถึงผู้ชายคนหน่ึงที่

อยากเก็บพรหมจรรย์ตัวเองไว้จนกว่าวันจะแต่งงาน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ แต่เราอยากลอง
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หยอดลงไปว่า พอวัยรุ่นเสพมันแล้วรู้สึกยังไง ซึ่งมันประสบความสําเร็จเกือบล้านวิว
เหมือนกัน  

ผู้วิจัย เร่ืองเร่ืองราวมันเป็นยังไงต่อเกี่ยวกับพรหมจรรย์ผู้ชาย 
คุณเอส เพลงนี้เราก็จะพูดถึงถึงว่า สุดท้ายความเผลอตัวเผลอใจ สุดท้ายพอมีคนมาอ่อย มีคนมาทํา

โน่นทํานี่ สุดท้ายมันก็เสร็จอยู่ดี มันก็ต้องไปตามอารมณ์ คือให้ยอมรับความจริงของ
สังคมยุคนี้ 

ผู้วิจัย เพลงนี้มันเสียดสีผู้หญิงด้วยไหม  
คุณเอส จริง  ๆ  ใช่ด้วยครับ แต่แรงบันดาลจริง ๆ  เพลงระบําแห่งความตาย มันมาจากแมงป่อง

ครับ แมงป่องก่อนที่มันจะผสมพันธ์กัน มันจะเต้นรํากันก่อน จับแขนเต้นรํา ฝรั่งเรียกว่า 
Dance Of Death ซึ่งพอผสมพันธ์เสร็จ ตัวเมียจะฆ่าตัวผู้ตาย อันนี้เรามาตีความว่า ผู้ชายเสีย
พรหมจรรย์ เพราะว่าผู้หญิงมาหลอกล่อ เพื่อจะคว้าเอาพรหมจรรย์ไป ก็แทนที่จะเป็น
ผู้ชายไปพรากพรหมจรรย์ผู้หญิง เรามองมุมกลับครับ อันนี้ก็เลยแบบเล่าเป็นภาษาอีกแบบ 
คือภาษาในเพลงนี้จะเป็นกวีหมดเลยครับ จะไมได้พูดถึงเร่ืองการเอากันแบบโน้นแบบนี้ 
แต่ว่าเป็นภาษากวี 

ผู้วิจัย แล้วคนฟังเนื้อเพลงของคุณเอส ส่วนใหญ่แล้วที่เขาจะเสียงสะท้อนกลับมา จะพูดถึงใน
ประเด็นไหน ในแง่มุมไหน ที่คุณเอสได้รับได้รู้ 

 คุณเอส ส่วนมากเร่ืองของสังคมครับ คือแบบมันเป็นเร่ืองจริงของสังคมที่มันเกิดขึ้น กับวัยรุ่น กับ
ประเทศไทย หรือว่ากับโลกใบนี้ แต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาเขียนเป็นเพลง อันนี้เป็นประเด็นที่
คนพูดถึงเยอะสุดว่า เพลงมันให้อะไรกับสังคมมากกว่าเพลงรักทั่ว ๆ ไป และโดน
เปรียบเทียบมาก ๆ  คือโดนเปรียบเทียบกับค่ายใหญ่ตลอดเลยว่า ทําไมค่ายใหญ่ไม่มีเพลง
แบบนี้มั่งวะ จริง ๆ เขามีครับ แต่อาจจะมีอัลบั้มละ 1 เพลงหรือ 2 เพลงก็แล้วแต่ แต่ของเรา
คือแบบสิบกว่าเพลงซัดไปเต็มที่เลย  

ผู้วิจัย คือเราพูดในเร่ืองที่คนอื่นไม่พูด...  
คุณเอส ใช่ ๆ  อันนี้เป็นจุดเด่นที่คนเขาพูดถึงกัน  
ผู้วิจัย การเป็นนักร้องมันคือ... นอกจากเน้ือเพลง ดนตรีแล้ว คือเสียงร้อง เพราะคนไทยฟังเสียง

ร้อง คุณเอสมีการกําหนด มีการออกแบบหรือความเป็นปัจเจกของคุณเอส สร้างความ
เป็นอัตลักษณ์ของกล้วยไทยอย่างไรครับ 

คุณเอส กล้วยไทยมีสิ่งที่มันโดดเด่นก็คือ 1.ภาษาที่เป็นภาษาไทยอยู่แล้วครับ เน้นด้วยครับว่าต้อง
เป็นภาษาไทย ยิ่งชุดสามนี่จะไม่เอาคําภาษาอังกฤษเลย ภาษาไทยทั้งหมดเลย 2.ทํานอง 
เพลงไหนที่มันใส่ไทยไปได้แบบ แต่ไม่ใช่ใส่ไทยจ๋านะครับ ให้มันได้กลิ่นอย่างเดียว 
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อย่างกําเนิดหนุมาน ก็เป็นร้อง Rap ผสมกับโคลงกลอน เหมือนโคลงสี่สุภาพ คือเรามี
ทํานองอยู่แล้วของไทย 

ผู้วิจัย เอาโคลงมาลงนี่เราเสียลิขสิทธิ์ไหม  
คุณเอส ไม่ครับ โคลงผมไมได้ยกเอามาทั้งดุ้น ผมเอามาเขียนใหม่หมด เพียงแต่ว่า Inspiration มา 

คือเล่าเร่ืองราวแบบนั้น แต่เราต้องเขียนให้มันลง Rap 3.ก็คือการร้องของผม คือผมไม่ได้
เป็นคนร้องเพลงโหดที่ฟังไม่รู้เร่ือง คือเรารู้ตัวเองเสียงเราไม่โหดพอ ที่จะไปร้องแบบโหด 
ๆ แบบสะใจ เราไม่ได้ว๊ากโหดขนาดน้ัน เราเอาแค่แบบให้มันยังอยู่ในโทนของเพลง ร็อค 
แต่ว่าคุณยังฟังรู้เร่ือง ว๊ากนะแต่ว่ายังว๊ากให้มันเป็นคําออกมารู้ว่ามึงร้องอะไรอยู่ ไม่ใช่ว๊า
กกดตํ่า หรือเล่น ท.ทหาร ให้เป็น ช.ทหาร ให้มันเป็นภาษาวัยรุ่น เราไม่เน้นตรงนั้นเลย 
เพราะเราต้องสื่อให้คนฟังแล้วเป็นไทย อันนี้เป็นเอกลักษณ์ในการร้องเพลง  

ผู้วิจัย คือการร้องให้ชัดถ้อยชัดคํา แน่นอนความเป็นภาษาไทย การเลือกระดับความ Heavy ให้
เหมาะกับเสียง เหมาะกับดนตรี แล้วอื่น ๆ ล่ะครับ มีไหมอยากเช่นลูกเล่นของเสียงอ่ืน ๆ  
เพลงช้าเพลงเร็วต่างกันไหม 

คุณเอส มันมีพัฒนาการของมันมาเร่ือย  ๆ  ครับ ชุดแรกเราเป็นแร๊ป (Rap) ชุดสองเร่ิมมีเมโลดี้ 
(Melody) ชุดสาม เมโลดี้ไม่พอ ซิงเกิ้ล (Single) 2 และซิงเกิ้ลล่าสุด เราเร่ิมใส่ความเป็น
อาร์แอนด์บี (R&B) ลงไปในเพลง ร็อคมีลูกเอ้ือนที่แบบไม่เคยได้ยินในเพลง ร็อคนะ แต่
ว่าเราลองใส่ดู อย่างเช่นล่าสุดในเพลงสติมนุษย์สยาม ก็จะมีลูกที่แบบเอ้ือนอะไรแปลก ๆ  
ก็ลองใส่ดู เพราะจริง ๆ เราเป็นนักร้องเราก็อยากจะร้องให้ได้หลาย ๆ แนว แม้มันอาจ
ไม่ได้ดีสู้คนอ่ืนได้ แต่ว่ามันเป็นสีสันให้กับเราเองครับ  

ผู้วิจัย พุดถึงจุดแข็ง คือสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในของกล้วยไทย ที่คิดว่าอันนี้แหละที่เป็นจุดเด่นของ
วงเราที่ทําให้เราประสบความสําเร็จครับ 

คุณเอส จุดแข็งก็รวม ๆ ทั้งหมดที่พูดมาเลยคือ 1.เน้ือเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ 2.ดนตรีที่ไม่หนักหรือ
เบาจนเกินไป สําหรับแนวเพลงที่จะเป็นแนวร็อคตรงนี้ 3.การทํางานเพลงอย่างต่อเน่ือง  4.
เราปรับตัวเข้ากับสังคมตลอดระยะเวลา เนื้อหาเราก็ปรับเราก็ไปตามสังคม หรือการใช้สื่อ
ในการทํางาน เราก็ปรับการเรียนรู้หมด เราอายุ 30-40 แล้วไม่จําเป็นว่าคุณอายุขนาดนี้ 
แล้วคุณจะไป Social ไม่ได้ ก็คือต้องปรับตัวตลอด อันนี้คือคิดว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้เราอยู่
มาได้จนถึงทุกวันนี้ และก็อีกอย่างคือการไม่หักหลังคนฟัง ไม่ทรยศคนฟัง แฟนแพลง 
เพราะว่าเขาอยากได้ยินงานแบบนี้ของเรา เราต้องทํางานแบบนี้ แต่ในขณะเดียวกันเราก็
ต้องแสดงความเป็นตัวตนของเราไปด้วย เอาง่าย ๆ ตามอายุถ้าพูดถึงชุดสองผมร้องหนัก
มาก เพราะนักร้องเรา 2 คน พอมาชุดสามผมไม่สามารถจะไปหนักเท่าชุดสองได้แล้ว 
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เพราะว่าเหลือนักร้องคนเดียว และผมไม่ได้ถนัดว๊ากเหมือนอีกคนหนึ่ง แต่ว่าเรามาเล่นที่
เน้ือหากับดนตรี ให้มันยังมีความเป็นกล้วยไทยอยู่ แฟนเพลงก็รับได้ ต่อให้คุณไม่ได้ร้อง
โหดเหมือนเดิม คุณยังมีเอกลักษณ์ตรงนั้นอยู่ เพระฉะนั้นนั่นคือการปรับตัวเข้ากับความ
เป็นวงตลอดเวลา อันนี้เป็นจุดเด่น 

ผู้วิจัย ถ้าเอกลักษณ์พูดถึงเน้ือร้องไปแล้วซาวน์  (Sound)  เป็นอย่างไร จะเป็น ร็อคผสมความเป็น
ไทย มีดนตรีชิ้นไทย  

คุณเอส มันไม่เชิงครับ บางเพลงไม่ได้มีดนตรีไทยผสม แต่ว่ามีกลิ่นของเมโลดี้ที่ทําให้เรานึกถึง
ไทยเดิมบ้าง อย่างเพลงบางเพลงก็จะมีดนตรีไทย ก็จะมีซอ มีระนาด มีพวกฉิ่งฉับ อะไร
พวกนี้ มาผสมผสาน แต่ว่าจะไม่ใส่ลงไปให้มันเด่น ใส่ให้เป็นเคร่ืองรอง ให้เราแค่ได้กลิ่น 
เพราะเราไม่อยากเป็นวงดนตรีอย่างเช่น พี่ ๆ วงฟองน้ํา ที่เขาเล่นแสดงความเป็นไทยชัด
ขนาดน้ัน เพราะว่าด้วยความที่ว่าวงเรามันคือวงเมทัล เพราะฉะนั้นแกนหลักของเพลงมัน
ควรจะเป็นเมทัล หรือว่าเป็นร็อค 

ผู้วิจัย ขยายความคําว่าเมทัล คืออะไรครับ มันต้องหนักแค่ไหน  
คุณเอส ความเป็นดนตรีเมทัลในแนวของกล้วยไทย จริง  ๆ  เมทัลมันคือรูปแบบหนึ่งของเพลงร็อ

คพอแยกออกมาอีก ของกล้วยไทยจะเป็นนูเมทัล นูเมทัลก็คือ นิว (New)  คือใหม่ มันก็
เป็นคําที่ผสมผสานมา มันใช้คําย่อเป็น Nu ซึ่งมันบัญญัติกันมาประมาณช่วงปี 2000 ช่วง
นั้นก็จะเป็นพวกวง Linkin Park , Limb Bizkit , Slipknot อะไรพวกนี้ครับ ซึ่งลักษณะของ
มันก็คือการร้องแบบ Rap ผสม ร็อคแล้วการ Tune สายต่ําของเคร่ืองสายกีต้าร์ กับเบสที่
เป็นเอกลักษณ์ของ Nu และการวิพากษ์สังคมนี้ก็คือลักษณะของ Nu เหมือนกันครับ และก็
ที่ยังมีอยู่ก็คือความสนุกของดนตรี คือชวนโยก ชวนเต้น ชวนกระโดด อันนี้จะเป็น
เอกลักษณ์ ถ้าเป็นร็อคแนวอ่ืนอย่างเฮฟวี่ (Heavy)  อาจจะเครียด ๆ หน่อย แต่อันนี้มันจะ
แบบต้องโดด คุณต้องโดด คุณต้องสนุก นี่คือลักษณะเฉพาะของนูเมทัลที่เราซึมซับมาจาก
ฝร่ัง แล้วมาปรับใช้กับของพวกเราเอง  

ผู้วิจัย  เพลงลักษณะนูเมทัล จังหวะดนตรีมันมีสูตรสําเร็จไหม  
คุณเอส มีครับ ก็คือมันจะไม่เน้น โซโล่ (Solo) อะไรมากขนาดน้ัน มันจะเน้นจังหวะ (Rhythm) 

เป็นหลัก เพราะภาค Rhythm ให้คนจํา และก็เวลามาก็มาเป็นท่อนที่แบบจําง่าย จําท่อนนี้
โดด และมันจะต้องไปสอดคล้อง และสนับสนุนกับการละเล่นของชาวเมทัลเช่น บอดีเซ
ริฟ(Bosdy Surf)   สเตทไดรฟ(State Drive) มอสพิช(Mosh Pit)  บลัดซี(Blood Sea) 

ผู้วิจัย คืออะไรครับ  
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คุณเอส  มอสพิชคือการต่อยอากาศ  การบัดซี คือการแยกเป็น 2 ฝั่งกระโดดเข้าชนกัน การแท็กก็
คือการกระแทกกัน การ บอดีเซริฟก็คือการลอยตัวข้างบน มันเป็นการละเล่นที่เป็น
วัฒนธรรมชาวเมทัลด้วย  

ผู้วิจัย แล้วจุดอ่อน  
คุณเอส จุดอ่อนคือ 1.เราไม่ค่อยมีเวลา เพราะว่าอายุที่เราเห็นกันอยู่ ทุกคนทํางานประจํากันหมด

เลย เพราะฉะนั้นผมรู้ว่าจุดอ่อนคือเราทําเพลงกันช้า ห่างกันหลายปีเลยบางที อย่างอัลบั้ม
ล่าสุดอัลบั้มเต็ม ต้ังแต่ปี 2552 นี่ 2558 แล้ว 6 ปีละครับ ไม่ได้ออกอัลบั้มใหม่เลย เพียงแต่
ว่าเรายังใช้วิธีหยอด Single หรือไม่ก็ยังมีอะไรทื่อสารกับแฟนเพลงตลอดในทาง Social 
ไม่ให้หายไป เพราะไม่เช่นน้ันถ้าเราหายไป เราก็จะจมไปกับอดีต ถ้าเรายังอยากทําวงต่อ 
เราก็ควรจะต้องอัพเดตตัวเองตลอดเวลา หรือไม่ก็หาวิธีแบบว่าผมก็ไปร้องร้อง (ร่วมร้อง
uring) คนโน้นคนนี้ ในนามเอส กล้วยไทยอะไรก็ว่าไป อย่าเช่นล่าสุดเราไปร่วมร้องกับพี่
แมว จีระศักดิ์ ปานพุ่ม ในเพลงใหม่ของเขา โดยใช้ชื่อร่วมร้อง (ร่วมร้องuring ) กล้วยไทย 
คือต้องทําอะไรตลอดเวลาครับ อันนี้คือจุดอ่อนที่เราจะต้องมากลบ จุดอ่อนต่อมาก็คือ วง
กล้วยไทย ถ้าจะพูดถึงรูปร่างหน้าตาด้วย เพราะจริง ๆ แล้วคําว่าดนตรีมันคือแฟชั่นชนิด
หนึ่ง เพราะฉะนั้นดนตรีในสายกระแสหลัก เขาต้องมีแฟชั่นมาด้วย แต่วงกล้วยไทยเราไม่
มีแฟชั่นเลยครับ ทุกคนแต่งตัวกันเหมือนเด็กเดินข้างถนน สบาย ๆ  เราไม่ได้มีแฟชั่นตาม
สมัยนิยมเรามีครับ แต่ว่าเราออกแบบกันเอง เพราะฉะนั้นเราจึงห่อตัวเอง อย่างงานการ
แสดงสดใหญ่เราก็จะมีชุดที่เป็นไทยผสม เป็นชุดราชปะแตนที่ตัดขึ้นมาใหม่ อะไร
ประมาณนี้ เราไม่สามารถที่จะตามกระแสโดยการไปแต่งแบบวัยรุ่นต่าง ๆ  หรือว่าแต่งให้
แปลก ๆ  เหมือนฝร่ังที่เขาทํากัน หรือว่าแต่งหน้าแต่งตา ด้วยความที่ว่าแต่ละคนในวงมัน
ไปไม่ถึงตรงนั้น ทุกคนชอบความเรียบง่าย จริง ๆ ผมเป็นคนทําได้นะครับ ให้เขียนหน้า
เขียนตาแต่งตัวแปลก ๆ  ผมทําได้ แต่คนอ่ืน ๆ ในวงไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวเขา เพราะฉะนั้นเรา
ต้องเอาภาพลักษณ์โดยรวมของวง ว่าวงมาทางไหน เราก็ต้องทําทางนั้น เพราะฉะนั้นน่ีคือ
จุดอ่อนจุดหนึ่งที่เราเข้าไปในกระแสหลักได้ลําบาก เพราะว่าเราขาดซึ่งแฟชั่น แต่ว่าเป็น
จุดอ่อนซึ่งไม่ได้มีผลต่อการทําเพลงของเรา   

ผู้วิจัย และปัจจัยภายนอกที่มองว่ามันเป็นโอกาสของกล้วยไทยล่ะครับ  
คุณเอส ปัจจัยภายนอกที่แน่  ๆ  ก็คงเป็นโซเชียลมีเดียเข้ามามันทําให้วงก้าวกระโดดเหมือนกัน

ครับ  
ผู้วิจัย ในช่วง 3-4 ปีหลัง..  
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คุณเอส  ใช่ครับ ผมเชื่อว่าเพลงเท่าชีวิต ที่เป็นซิงเกิลผ่านมา ถ้าไม่ได้โซเชียลมีเดียเรามาไม่ถึงจุดน้ี
ครับ สิบสองกว่าล้านวิว ไอ้วงนอกกระแสไม่ใช่ค่ายใหญ่ทํายากมาก ๆ  โดยเฉพาะเพลง
มันไม่ใช่เพลงตีหัวแบบเพื่อชีวิตต่างจังหวัด หรือว่าลูกทุ่ง หรืออะไรพวกนี้ ที่มันเข้าถึงคน
ไทยได้ทุกเพศทุกวัย มันเป็นเพลงร็อคที่ถึงขนาดต้องโยกด้วยครับ แต่ว่ามันไปถึงสิบกว่า
ล้าน ซึ่งมันมาไกลมาก อันนี้เป็นปัจจัยที่มาจากข้างนอก สองก็คืออายุอานามของวงที่ทํา
กันมาตลอด ทําให้ผมมีคนรู้จักมากขึ้น ผมได้ไปคลุกคลีกับผู้ใหญ่ในวงการ ไม่ว่าจะเป็น
พวกทางด้านสื่อต่าง ๆ  มันก็มากขึ้นกว่าก่อน แม้ว่าทุกวันนี้สื่อมันจะล้มหายตายจากกันไป
พอสมควรเหมือนกัน  

ผู้วิจัย แล้วปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อวงกล้วยไทยล่ะครับ  
คุณเอส ปัจจัยภายนอกก็คือ คนไทยยังฟังเพลงตามกระแส ซึ่งอะไรถ้านอกกระแสมา ถ้าไม่ผ่านมา

จริง ๆ  เขาไม่ค่อยเสาะแสวงหาครับ เขาจะฟังในสิ่งที่เขาคุ้นเคย เหมือนกินข้าวผัดกระ
เพรา ก็สั่งแต่ข้าวผัดกระเพราอร่อย อย่างอื่นจะไม่ค่อยกล้าสั่ง ยิ่งจะให้ขับรถตระเวนหา
เพื่อหาของกินแปลก  ๆ   ยาก เหมือนการเสพเพลงเหมือนกัน เขาเปิดทีวีมา เขาได้ยินอะไร 
เขาก็จะฟังอย่างนั้น อันนั้นคือกลุ่มใหญ่กลุ่มหลัก ส่วนกลุ่มที่ลองเสพอะไรแปลก ๆ ใหม่ 
ๆ  อันนี้เร่ิมจะมีมากขึ้น เพราะเด็กมันเร่ิมมีช่องทางมากขึ้น คือสื่อออนไลน์ แต่ขนาดที่ว่า
ขวนขวายอย่างที่บอกขับรถ อยู่ ๆ เปิดเพื่อจะหาอะไรแปลก  ๆ  ใหม่  ๆ  ก็ยังเป็นกลุ่มน้อย
อยู่ดี ซึ่งเรายังเป็นคนทํางานเพลงที่เป็นกลุ่มเล็กของวงการเพลงครับ  

ผู้วิจัย อุปสรรคในเร่ืองของกระแสหลักที่มีต่อเรา มีไหมครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังอย่างเช่น ไม่รับ
เพลงแรงไป  

คุณเอส วิทยุไม่เปิด เทศกาลดนตรีใหญ่  ๆ  ปฏิเสธแนวเมทัล ไม่ใช่อินดี้นะครับอินดี้เขามี แต่เมทัล
นี้เป็นอะไรที่โดนปฏิเสธมากที่สุด 

ผู้วิจัย ทําไมล่ะครับ เขาให้เหตุผลว่าอะไร  
คุณเอส อาจจะเป็นความคิดของคนโบราณครับ ก็คือแนวเพลง ถ้ายิ่งเทศกาลใหญ่  ๆ  กลัวคนตีกัน 

เขาคิดว่าเพลงเป็นเพลงที่หล่อหลอมให้คนชอบความรุนแรง ซึ่งมันโบราณมาก ๆ   
ผู้วิจัย แล้วก็ขั้นตอนในการทํางานในการบันทึกเสียง โดยภาพรวมและในหน้าที่ของคุณเอสครับ 
คุณเอส ทุกคร้ังเวลาจะทํางานของกล้วยไทยครับ เร่ิมจากการประชุมทั้ง 4 คน เราประชุมกันว่าเรา

จะมีเพลงใหม่ละนะ เราถึงเวลาที่จะต้องมีอัลบั้มใหม่กันนะ เสร็จก็จะมาวางกันว่าดนตรี 
ทําการบ้านก่อนว่าดนตรีที่ผ่านมานี้ อย่างเช่นตอนทําชุดแรก เรามีปัญหาว่าเพลงเราเบาไป
ครับ พอไปเล่นกับใต้ดิน (Underground) กลายเป็นว่าเพลงเราสู้เขาไม่ได้ ชุดสองเราจัด
หนักเลยครับ หนักมากจนตลาดเขาไม่เอากันเลยเว้ย ก็เป็นประสบการณ์ครับ พอชุดสาม
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เราลองเอาชุดหนึ่งกะชุดสองมารวมกัน แล้วก็ลองใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยลงไป 
ปรากฏว่ามันใช่ อันนี้คือการหาจุดก่อน ก็คือประชุมกัน แล้วก็หาจุดที่ลงตัวที่สุดของวงว่า 
มันควรจะอยู่ตรงไหน ตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าชุดที่สามนี้คือลายเซ็นต์ของเราชัดเจน 
เพราะฉะนั้นชุดใหม่เราก็วางแผนว่า ดนตรีประมาณนี้แหละ ไม่หนักไปกว่านี้ ไม่เบาไป
กว่านี้ ส่วนที่เราประสบความสําเร็จในชุดที่แล้วคือคอนเซ็ปอัลบั้ม ซึ่งในประเทศไทยหา
อัลบั้มที่ทํางานแบบนี้ยากมาก ๆ  ในการทํางานคอนเซ็ปเพราะมันต้องอิงกันหมดเลยทั้ง
อัลบั้ม ทั้ง 12 เพลง ก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของเราเหมือนกันนะ ฉะนั้นชุดหน้าเราต้อง
คงคอนเซ็ปอัลบั้มไว้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นขั้นตอนการทํางานคือ 1.ประชุม 2.หา
ข้อตกลง 3.เร่ิมคิดงานโดย คุณหนึ่งจะเป็นคนคิดดนตรีเป็นเพลงตัวอย่าง (Demo) ขึ้นมา
ก่อน ส่วนเรามาคุยกันแล้วว่า ตกลง พอมันมีแนวทางอัลบั้ม แล้วก็ต้องประชุมกันให้เสร็จ
ว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรด้วย วันนั้นเราประชุมกันเสร็จแล้ว เราสรุปกันที่เราจะทํา วรรณคดี
ไทย 9 เร่ือง แต่เราจะเล่าใหม่หมดเลย อย่างเช่นพระอภัยมณี เร่ืองราวมันเกิดขึ้นยังไง เรา
ไม่เล่าอย่างนั้น เราอาจจะไปเล่าอย่างเช่นนางผีเสื้อสมุทรโดนหักอก เล่าก็อาจจะไปเล่า
มุมมองของนางผีเสื้อสมุทรแทน คือเอาเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในวรรณคดีมาเล่าใหม่ 
โดยที่หาวิธีเสียดสีสังคมด้วย ว่าเด็กยุคนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เด็กทําร้ายตัวเองก็เอามาเล่า 
แล้วก็เอาวรรณคดี 9 เร่ือง เอามาห่อ พอวรรณคดีไทย 9 เร่ืองมาห่อเสร็จ ทุกเพลงมันจะมี
ดนตรี สามารถใส่ลงไปได้นิด ๆ  ๆ  ในทุกเพลงได้เลย ก็เลยบอกคุณหนึ่งว่าอัลบั้มหน้าขอ
มีกลิ่นดนตรีไทยชัดเจนทุกเพลง ซึ่งปรากฏว่าคุณหนึ่งทํามาแล้วครับ ก็คือ 2 Single ล่าสุด
มีกลิ่นของความเป็นไทยมาในเพลง ซึ่งมันได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก ๆ  อันนี้ก็คือการ
ทํางานครับ  เรามาประชุมกันว่าเราจะมาในทางนี้นะ สรุปเป็น คอนเซ็ปอัลบั้มได้ละ ผมก็
ไปนั่งอ่านหนังสือเลยครับ หาหนังสือ หาข้อมูลว่า วรรณคดีไทยมันมีเป็นร้อยเร่ือง เราจะ
เอาเร่ืองไหนมาทํา ส่วนคุณหน่ึงก็ไปทําดนตรีมา ซึ่งตอนนี้ต่างคนต่างทําก่อน พอถึงเวลา
เราบอกว่าปีนี้เราจะพัก เพราะฉะนั้นเคลียร์ตัวเอง คุณหนึ่งไปทําดนตรีมา เสร็จเมื่อไรก็
ค่อยมาบอก ผมก็หาข้อมูลรอไว้เลยว่า 9 เพลงผมจะเล่าเร่ืองอะไร เสร็จแล้วปีหน้าเด๋ียวเรา
มาร่วมกันว่ามันจะออกมาเป็นอัลบั้มยังไง อันนี้คือขั้นตอนการทําอัลบั้ม  

ผู้วิจัย ก็แปลว่าจริง  ๆ  เรามีเร่ืองก่อน เพลงมา แล้วเราก็ลองมาดูซิว่าเน้ือเร่ืองเราจะลงเพลงไหน
นะครับ แล้วหลังจากนั้นพอเรียบเรียงตรงนั้นเสร็จ ก็มีการแต่งเนื้อ แล้วก็บันทึกเสียง แล้ว
ก็เป็นไปตามกระบวนการ ทีนี้ขั้นตอนการถ่ายทําวีดีโอละ 

คุณเอส ของกล้วยไทยตั้งแต่ยุคแรกมาเลย โปรดักชัน  (Production) เราพยายามจะลงไปทําเองให้
หมด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบปกการถ่ายทํา ก็หลาย ๆ เพลงจะเป็นผมกํากับเอง ซึ่งการ
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เรียนรู้ จริง  ๆ  แล้วเราจบดนตรีสากลมาครับ ซึ่งเราไม่ได้จบนิเทศ หรือเรียนภาพยนตร์
อะไรมาเลย เราอาศัยดูหนังเยอะ  ๆ  อาศัยครูพักลักจํา ไปออกกองโน่นนี่น่ัน ตามผู้ใหญ่
เขาไป หรือไปดูรุ่นพี่เขาทํา ส่วนการตัดต่อ ผมใช้วิธีการเรียนรู้เองหมดเลย ก็คือไม่ได้ไป
เรียนที่ไหน เร่ิมหาข้อมูลเองว่าเราจะใช้กล้องยังไง ซื้อกล้องมาเอง โดยการที่พี่ต๋อยเป็นคน
ออกเงินก่อน ช่วงแรก  ๆ  ก็คือพี่ต๋อยซื้อกล้องมือถือพกพา (Video Handy Cam) มาก่อน 
หลัง  ๆ  ก็เป็นดีเอสแอลอาร์ (DSLR)  มายุคนี้ก็เป็นฟูลเฟรม (Full Frame)  ผมก็ต้องซื้อมา
และก็หัดใช้กล้อง ละก็โปรแกรมการตัดต่อ มันเร่ิมมาที่โซนี่เวกัส เวอร์ชั่น 1 (Sony Vegas 
Version 1)  จนถึงทุกวันน้ีเวอร์ชั่น  13 เท่ากับอายุกล้วยไทยพอดี ก็คือสิบสาม ก็หัดทํามา
เองหมดเลย ตัดต่อเองทุกอย่าง การทํางานตรงนี้ก็เหมือนกับการทํางานของทุกกองถ่าย  

ผู้วิจัย ต้องไปจ้างคนนอกบ้างไหมครับ  
คุณเอส แล้วแต่งานว่ามันมีทุนทรัพย์เท่าไร  
ผู้วิจัย บางทีมันก็ต้องตั้งหลักจากทุนเหมือนกัน ...  
คุณเอส ใช่ครับอย่างเพลงนี้ทุนน้อย ทําเอง เพลงนี้พอจะมีทุน ก็ลงทุนทํา ในที่ผ่านมาเราโชคดี

อย่างหนึ่งตรงที่ ช่วงที่ มิวสิควีดีโอเรา  ๆ  ได้ดี เน่ืองจากตอนนั้นเรายังทํางานอยุ่ที่อาร์เอส 
(RS) ในอัลบั้มนั้น ซึ่งเขาโยนเงินมาให้สองแสน ปรากฏว่าเราได้พี่ย้ง  ทรงยศ สุขมาก
อนันต์ ซึ่งกํากับแฟนฉัน , เด็กหอ , ฮอร์โมน (Hormones) มาทําให้ 2 เพลงครับ ซึ่งมันเป็น
บรรทัดฐานเหมือนกัน เพราะว่าเพลงที่เขาทํา เขาจะเลือกมุ่งประเด็นที่วัยรุ่น แล้วก็เน้ือหา
มันจะแบบแรง ๆ  เน้ือหาแรงแบบจูงใจสําหรับเด็กยุคนี้ อันนี้มันแรงมันติดเรทอยากดู แต่
ว่าจริง ๆ แล้วบทสรุปของมัน มันให้คุณค่ากับคนดู ไม่ใช่ว่าแค่ติดเรทมา คือมันเป็น
เหมือนกุศโลบายครับ ซึ่งไอ้ 2 เพลงที่พี่ย้งทํามา มันกลายเป็นลายเซ็นต์ว่าเล่าปัญหาสังคม
วัยรุ่น มันโดนกับกลุ่มเรา จนล่าสุดเพลงเท่าชีวิตที่มันได้สิบสองล้านกว่า มันก็เล่าใช้วิธี
เดียวกันคือ ปัญหาของนักเรียน ปัญหาของนักเรียน ผู้ปกครอง และก็ติดเรทมันก็เป็นกุศโล
บาย ปรากฏว่าคนมันก็ดึงกันมา แชร์กันไป แต่ว่าพอบทสรุปของเร่ืองราว ทุกคนดูแล้วทุก
คนรู้สึกว่า รักครอบครัว รักพ่อ รักคนโน้นคนน้ีมากขึ้น คือมันให้อะไรกับสังคม 
เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องสนใจว่า เฮ้ย คุณไปหลอกล่อเขามาหรือเปล่า ด้วยวิธีใช้ภาพ
มีฉากโป๊ ฉากอะไรพวก จริง ๆ ผมว่ามันอยู่ที่แล้วคุณให้อะไรกับสังคมมากกว่า อันนี้คือ
วิธีการทํางานด้าน Music Video ผมจะคุยกับทุกคนในวงด้วยว่า ว่าถ้าจะเล่าประมาณนี้ 
โอเคไหม เป็นยังไง ส่วนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากเราเป็นค่ายที่มีงบน้อยมาก  ๆ  ทุกอัลบั้มใน
การทํางานเราจะมีแค่หนึ่งหมื่นบาทในการทํา บางเพลงไม่พอจริง  ๆ  ผมก็ใช้วิธีขายสินค้า
ของวง แต่ว่าอย่างเช่น มิวสิควีดีโอล่าสุด เท่าชีวิต ลงทุนไป 40 ,000 บาท ผมออกคนเดียว 
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ผมเอาเงินมาจากไหน ผมเอาเงินมาจากขายสินค้าในวง ทุกคนในวงจะรู้กันว่าเราใช้วิธีนี้ 
คือ 2 ตัวนั้นผมหมดไปประมาณเจ็ดแปดหมื่นคนเดียวครับ ผมไม่ขอพี่ต๋อย เพราะเราหา
สปอนเซอร์ก็ยากครับ และเราก็ไม่ใช่ค่ายใหญ่ด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องบริหารตัวเอง โดย
การขายของน่ีแหละ และก็มาทํางานดี ๆ ให้กับคนฟัง  

ผู้วิจัย  แปลว่าจริง ๆ  สินค้าที่ขาย มันก็เป็นที่มาของเงิน ใช้ได้เหมือนกันนะ  
คุณเอส เป็นช่วง  ๆ  ครับ โดยเฉพาะที่ออกเพลงใหม่ ถ้าเรามีเสื้อของเพลงใหม่ของอัลบั้มนี้ หรือ

ว่าตอนมี การแสดงสดพอคนมาเยอะ  ๆ  มันก็ขายได้ ซึ่งมันก็เป็นรายได้หลักเลย ผมก็เอา
ตรงนี้มาเก็บไว้เลย คือผมจะเก็บเป็นเงินก้อนเลยครับ ผมจะบอกวงเลยว่าขายมาได้เท่านี้
เท่านี้ ผมเก็บไว้ตรงนี้ ตอนจัดการแสดงสดเราก็ใช้วิธีนี้ครับ ขายของได้มาเป็นแสนเลย 
เพื่อจะเอามาจัดการแสดงสดเราต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ที่ไม่เหมือนค่ายใหญ่ เพราะ
เราไม่มีทุนทรัพย์ และเราไม่มีผู้สนับสนุน 

ผู้วิจัย ในเร่ืองของสินค้าในการทํางานของกล้วยไทย มันมีกระบวนการวางแผนอย่างไรครับ  
คุณเอส ทุกอย่างมีการวางแผนหมดเลย อย่างการทําซิลเกิ้ลการโปรโมทเพลง ผมจะมีตั้งแต่

เบื้องหลังการทํางาน มี ทีเซอร์ (Teaser)  มี วีดีโอเน้ือเพลง  (Lyrics Version)  ทุกอย่างมี
การปล่อย หรือว่าพอปล่อยเอ็มวีไปแล้ว ต่อยอดอะไรได้อีกไหม มีเวอร์ชั่นอ่ืนไหม หรือ
เวอร์ชั่นแสดงสด ตรงนี้มันเป็นการทํางานที่ต่อยอด และจะทําให้เป็นต้นแบบของวงนอก
กระแสวงอื่นเพราะเด็กที่ทํางานทุกวันนี้ อาจจะลืมคิดไปตรงนี้ หรือว่าอาจจะทําแล้วยังไม่
ดีพอ เพราะผมรู้สึกว่าวงกล้วยไทย เป็นวงที่ทําตรงนี้ได้แข็งแรง ง่าย  ๆ  วงที่อยู่ค่ายใหญ่
บางวง ยังมีคนตามแค่หลักพันหลักร้อย ของเราคนตามอยู่ห้าหมื่น สําหรับยูทูป (Youtube) 
อย่างเดียว และอีกอย่าง ในเมื่อ ยูทูปทุกวันนี้มันเป็นช่องทางที่สร้างรายได้ได้ด้วย 
เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะต่อยอดเอาไว้ อยากจะนําเร่ืองตรงนี้ไปบอกเล่าให้กับเด็ก  ๆ  
รุ่นหลัง  ๆ  ด้วยครับ  

ผู้วิจัย แล้วเล่นสด การบันทึกก็ต้องบันทึกสด?  
คุณเอส  ต้องใส่ใจการบันทึก เพราะว่าเราเจอปัญหาว่า วงนอกกระแสพอบันทึกก็มาจากกล้องอย่าง

เดียว ภาพโคตรมันเลย แต่เสียงทําเอาเราไม่อยากฟังเลย เพราะว่าเสียงบันทึกมาไม่ดี เรา
เลยรู้ปัญหาน้ัน เราก็เลยพิถีพิถัน เราบันทึกเสียงให้ได้ดีที่สุด จนมีการกล่าวไปถึงว่าค่ายบา
นาน่า เร็คคอร์ด (Banana Records) บันทึกเสียงการแสดงสดได้ดีกว่าค่ายใหญ่ จริง ๆ ผมรู้
ปัญหาเหมือนกันนะ ว่าค่ายใหญ่ตรงที่เวลาเขาทําอะไรมันเป็นเงินเป็นทองหมดครับ การที่
คุณบันทึกการแสดงสดมา แล้วคุณต้องไปจ้างคนมามิกซ์ใหม่ มาให้ดูดี มันเป็นเงินเป็น
ทอง แต่เราโชคดีตรงที่ว่าเราทําเองหมดทุกอย่าง เราเอาเคร่ืองไปบันทึกเอง เรามานั่งมิกซ์
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เอง มานั่งอีดิทเองให้มันดีที่สุดมันเลยได้เปรียบว่า เราใช้ทุนน้อยกว่า แต่เราก็เลยได้งานที่มี
คุณภาพมากกว่าของค่ายใหญ่ 

ผู้วิจัย น่าจับไปเป็นจุดแข็งด้วย หมายถึงเรากําลังจะบอกว่า ค่ายใหญ่ทุนสูง แต่ว่าการที่เราทํา
เพลงเรียกว่าคุณภาพดี และงานทุกชิ้นที่ออกมาดี เราทําด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่า เรียกว่าหลาย
ร้อยเท่าเลย ทีนี้เรามองตรงนี้ยังไงครับ เราไปวิพากษ์กระแสหลักยังไง  

คุณเอส มันคือการบริหารทรัพยากรบุคคลครับ  
ผู้วิจัย ให้มีความสามารถหลากหลาย...  
คุณเอส ใช่ครับ หรือให้อะไรที่มันฟุ้งเฟ้อไม่เกี่ยวกับเพลงเอาออกไป ถ้าคุณจะทําเพลงที่มีคุณภาพ 

แต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับว่า ธุรกิจของเขามันมีอย่างอ่ืนอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบริหาร 
แต่ว่าพอบริษัทโต ยังไงการพุ่งเป้าแต่ละจุดมันก็ยากขึ้นครับ เราบริษัทเล็กเราพุ่งเป้าได้
ชัดเจนกว่า ได้เห็นว่า ได้ไวกว่า เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อได้เปรียบ ซึ่งผมว่าอนาคตหรือที่
เราเห็นอยู่ว่า ค่ายใหญ่เขาก็ทําโดยการแบ่ง เป็นค่ายเล็กค่ายน้อยออกมา เพื่อที่จะทํางานได้
เข้าถึงมากกว่าเดิม แต่พอมาถึงทุกวันน้ีมันก็ยุบมาเหลือค่ายใหญ่อยู่ดี ซึ่งผมก็ไม่อาจไป
เข้าใจการบริหารตรงนั้นได้ แต่ถ้าดูถึงการเปรียบเทียบ เราคิดว่าเราทํางานตรงนี้ เราได้
อะไรที่เข้มข้นกว่า เพราะว่าเราต้องเคี่ยวกับมันเต็มที่  

ผู้วิจัย การเผยแพร่ การดาวน์โหลด (Download)  ในพื้นที่ออนไลน์ต่าง  ๆ  มีอะไรบ้างครับ อันน้ี
คุณเอสจะรู้ดีที่สุดละ เพราะเป็นหน้าทีของตัวเอง  

คุณเอส เราเร่ิมมาจากจากยุคแรก ยุคที่ยังไม่มีไฮไฟว์ (Hi5) ไม่มีเฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม 
(Instagram)การทําตรงนี้แน่นอนต้องมี เวปไซท์  (Website)  ก่อน จริง ๆ วงทุกวง
ควรจะมีเวปไซท์อย่างของกล้วยไทยก็จะมีกล้วยไทยดอทเน็ต (kluathai.net)  ซึ่งตรงนี้เรา
ทํามานานละ แม้นมันอาจจะไม่ได้อัพเดตอะไรมากมาย แต่ว่ามันเหมือนต้องมีไว้ เพราะว่า
มันเป็น สแตนอโลน (Stand Alone) มันไม่เหมือนโซเชียลมีเดียที่เป็นเฟสบุ๊คที่เป็นพวก
นั้น ที่วันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันสูญหายไปมันก็หายไปเลย แต่ว่าอันนั้นไว้ทําการตลาดได้ แต่ว่า
เวปไซท์ควรจะมี นอกจากนั้นก็มี ดีเซอร์ Deezer , เคเคบ๊อกซ์ KkBox , ไลน์มิวสิค Line 
Music , ไอจูน iTune แล้วก็มีพวกเวปอ่ืน  ๆ  บางคร้ัง การทําไปสมัครเวปต่างประเทศ มัน
ส่งผลเหมือนกัน เพราะว่าเคยมีแฟนเพลงที่เขาอยากได้ซีดีสั่งซื้อมาจากต่างประเทศก็มี เวป
ดาวน์โหลดเพลงต่างประเทศขายเพลงผ่านทาง เวปไซท์ของเขาได้ด้วย เราก็ต้องทําและ
ต้องศึกษาว่ามันมีอะไรกันบ้าง ก็ทําหมดเลยครับทุกอย่าง 

ผู้วิจัย มันจะมีบริการอ่ืน  ๆ  อีกไหมครับ  
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คุณเอส คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ ผ่านการทําเองหมด เรียนรู้เองหมด ติดต่อด้วยตัวเอง เร่ิมจาก
ตอนแรกยุคแรก  ๆ  เลย การเอาเพลงขึ้นขาย ไอจูน  เราก็ไม่รู้ต้องทํายังไง เราหาข้อมูล
เสร็จ มันต้องมี บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี ประเทศไทย จํากัด (Music Copyright Thailand) มัน
ต้องมีรหัสสากลเพื่อที่จะไปทําบาร์โค้ด (Barcode) ไม่เช่นนั้นทางต่างประเทศเขาไม่รับ 
ผมก็ต้องไปสมัครที่บริษัทรหัสสากล เพื่อที่จะทําบาร์โค้ดเองให้ได้ จนถึงทุกวันน้ีมันไม่
ต้องทําแล้ว เพราะมันเปิดตัวในประเทศไทยเรียบร้อยไปแล้ว แล้วก็พวกเสียงรอสาย 
(Ringtone) เสียงรอสาย พวกนี้มันก็คือรายได้ทางหนึ่ง แม้มันจะไม่ได้มาก แต่ว่าเราก็ต้อง
ทําครับ  

ผู้วิจัย แล้วรายได้จากช่องยูปทูปละครับ  
คุณเอส รายได้ตอนนี้หลัก  ๆ  ของบานาน่าเร็คคอร์ดเลยนะครับ ไม่ใช่แค่ของกล้วยไทย  มันก็เป็น

รายได้เป็นก้อน แม้มันจะไม่เยอะ แต่ว่ามันเยอะที่สุดต้ังแต่เราเคยทําอัลบั้มมา 10 กว่าปี เรา
ขาดทุนมาตลอดทุกอัลบั้ม เราทําวงมาประมาณยี่สิบกว่าวง มันขาดทุนมาตลอด แต่ว่าพอ
มาถึงยุคยูทูปเปิดตัวในประเทศไทย เรากลับได้รายได้มาเดือนละสองหมื่นกว่าบาท ซึ่งแต่
ก่อนมันไม่มีเลย นั่นคือเร่ิมเห็นช่องทางในการทําเงินมากขึ้นว่า ตรงนี้มันให้รายได้กับเรา
เหมือนกันนะ แม้มันไมได้มาจากเพลง 100% มันอาจมาจากรายการที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อจะ 
เป็นแนวร่วมของการหารายได้แต่รายการทุกรายการที่เราทํา เราทําเพื่อสนับสนุนเพลง 
เพราะฉะนั้นเรายังทํางานกับตรงนี้ เราสามารถหาลู่ทางกับมันได้ มันอาจจะไมได้ขายซีดี
เหมือนแต่ก่อน แต่เรามาขายพวกเสื้อยืด หรือว่าทําคลิป (Clip)  ทําอะไรที่มันสร้างรายได้
กลับมาให้เราได้ อันน้ีคือการปรับตัวในยุคดิจิตอลครับ  

ผู้วิจัย แล้วบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี ประเทศไทย จํากัด หรือ เอ็มซีที (MCT) มาดูแลเร่ืองลิขสิทธิ์
กล้วยไทยอย่างไร 

คุณเอส สมมติว่าผมทําเพลงของกล้วยไทยเสร็จ อยู่  ๆ  พี่ธัญเอาไปลง ถ้าพี่เป็นเจ้าของ พี่จะไปเค
ลมเองไม่ได้ มันต้องผ่านบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าผ่านเอ็มซีทีพี่จะได้เงินมากขึ้น  

ผู้วิจัย ซึ่งบริษัทเอ็มซีทีคือมีในประเทศไทยแล้วก็คือต้องไปติดต่อ  ต้องไปพูดคุย? 
คุณเอส ใช่ครับ มีครับ เราต้องหาข้อมูล มีประมาณ 3-4 เจ้าตอนนี้  
ผู้วิจัย นั่นหมายถึงว่า เราก็ต้องรับเงินจากเอ็มซีทีหมดเลย คือทางบริษัทจะเคลียร์...  
คุณเอส  ทางบริษัทก็หักส่วนของเขา แต่เราต้องดูว่าหักกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วมันคุ้มค่ากับการที่เราได้มา

จากการเคลมหรือเปล่า คือจริง  ๆ  ถ้าเราทํารายการเรา แล้วไม่มีคนเอาไปลง เราได้เต็ม  ๆ  
มากกว่าอยู่แล้ว เพราะไม่ต้องมีใครมาหักเปอร์เซ็นต์เรา แต่ถ้าหากเราทําคอนเทนท์ 
(Content) เหล่านี้ แล้วปรากฏว่ามีคนเอาไปลงหลาย  ๆ  ที่ อย่างเช่นมีคนคัฟเวอร์  (Cover) 
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เพลง บางทียอดวิวเยอะกว่าต้นฉบับอีก ถ้าเราไม่ผ่านเอ็มซีทีเราไม่ได้เงินครับ เราเคลมเขา
ไม่ได้  

ผู้วิจัย ดูแลการละเมิดให้หมดเลย  
คุณเอส ใช่ครับ ซึ่งเขาต้องมาตรวจเช็คตรงนี้เองด้วย คือเขามานั่งค้นหาว่ามีคนไหนเอาคลิปนี้ไป

ลง ที่มันเกี่ยวกับเพลงนี้ ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่ แต่มันบังคับต้องให้สมัคร ไม่เช่นน้ัน
สร้างรายได้ไม่ได้ อันนี้ในส่วนของการสมัครเองนะครับ แต่ว่าถ้าพี่ผ่านเอ็มซีทีพี่ไม่ต้อง
ทําอะไรตรงนี้เลย พี่แค่บอกชื่อและรหัส (Username and Password) ของช่อง เขาไป
จัดการให้มดเลย 

ผู้วิจัย แล้วจริง ๆ ตอนนี้ คุณเอสได้ใช้ แอดเวร์ิด (adWords) , แอดเซนส์ (AdSense) ไหมครับ 
คุณเอส เคยทําอยู่ครับ ผมเลือกทํากับช่องใหม่ ๆ นะครับ มันไมได้เงินเลยครับ ผมก็เลยดึงทุกช่อง

เข้าเอ็มซีทีซึ่งข้อดีของมันคือ อย่างเช่นผมมีอยู่ 10 ช่อง ผมไปทําที่เอ็มซีทีที่เดียวกัน มันก็
จะดึงด้วยกันได้หมดเลย  

ผู้วิจัย ไม่เข้าใจการดึงด้วยกัน?  
คุณเอส คือมันจะมาจ่ายรวมกันในช่องเดียว เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องมีทํายิบย่อย เพราะว่าถ้าทํา 

แอดเซนส์ถ้าไปทําอีกช่อง ก็ต้องตั้งชื่อและรหัสผ่านอะไรใหม่อีก แต่นี่พอผมมี 10 ช่อง 
ผมทําเอ็มซีทีเดียวกัน มันจะจ่ายบิลเดียวผ่านมาตลอด แต่ว่ามันจะระบุให้เราหมดว่าเงินนี้
มาจากยอดวิวไหน จากที่ไหนอะไรยังไงบอกหมด จากช่องนี้ จากช่องนี้ จากช่องนี้ 
ลิขสิทธิ์นี้ บอกหมดเลยครับ นี่คือข้อดีของการทําผ่านบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี  

ผู้วิจัย แล้วบริษัทช่วยเราโปรโมทไหมครับ อย่างเช่นว่าเราออกชุดใหม่ เขาจะมีวิธีการช่วยเรา 
หรือมีบริการอะไรที่จะทําให้ผู้ชมเข้าถึงมากขึ้น 

คุณเอส แล้วแต่เจ้าครับ บางเจ้าก็ทํา บางเจ้าก็ไม่ทํา ซึ่งเขาก็จะเก็บต่างกันครับ บางเจ้าเก็บสิบกว่า
เปอร์เซ็นต์ บางเจ้า 30 เปอร์เซ็นต์ ไอ้เจ้าที่เก็บสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็อาจจะทําให้ 
อย่างเช่นไอจูนเพลงที่ขึ้นใหม่ อาจจะไปขึ้นอยู่บนแบนเนอร์  (Banner)  ข้างบน แต่ตรงนั้น
เขาก็ต้องคิดค่าบริการ 30 % 

ผู้วิจัย แปลว่า บริษัท ลิขสิทธ์ดนตรี ประเทศไทย นอกจากที่เราไปทํารายได้กับเขาและให้เขา
ดูแลแล้ว เขายังมีบริการเสริมในเร่ืองของการโปรโมท ถูกไหมครับ แต่ว่าอันนี้เราต้องเสีย
เงินเพิ่ม ทีนี้การโปรโมทของเขาอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับ อย่างเช่นการขึ้นไปบน Top 
หรือว่า... คือบางตั้งเวลาพี่เปิดดู บางทีพี่จะเห็นคลิปวีดีโอแสดงที่กรอบด้านข้างบางอันที่
เหมือนเขาให้เราเลือก... 
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คุณเอส ตรงนั้นไม่ครับ ตรงนั้น เอ็มซีที ไม่ได้มาจัดการให้ ตรงนั้นเราต้องมาจัดการเอง เราต้อง
เพิ่มเติมในยูทูปก็มีวิธีการจ่ายเงินที่จะให้งานของเราไปขึ้นสู่ตรงโน้น ตรงนี้ ตรงนั้น  

ผู้วิจัย ซึ่งนั่นก็เป็นบริการแยกไป เพราะบริษัทไม่ดูให้เราตรงนี้...  
คุณเอส ไม่ดูให้ครับ ยกเว้นพี่ธัญจะไปคุยกับเขาว่าให้เขาทําให้ แต่พี่ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เขาทําให้ได้ 

ซึ่งแต่ว่าก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอยู่แล้ว 
ผู้วิจัย ซึ่งก็ต้องแพงกว่าถ้าทําเอง ? 
คุณเอส แพงกว่าครับ  
ผู้วิจัย เพราะเขาต้องชาร์จเป็นค่าของเขาด้วย  แล้วมันมีการโฆษณาแบบวิธีไหนบ้าง อยากให้คุณ

เอสแชร์ให้ฟังหน่อยครับ เพราะตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกัน การโฆษณาแบบวิธีไหน ที่มัน
ช่วยเราครับ คือแน่นนอนคอนเทนท์เราแน่น อะไรแน่น แต่บางคร้ังที่เราเพลงออก วงแชร์
กัน 4 คน พี่เขาแชร์กัน 4 คน 5 คน มันคงไม่ทําให้คนทั่วประเทศเห็นได้รวดเร็วใช่ไหม
ครับ จะมีการโปรโมทอย่างไร ให้ชิ้นงานของเราไปสู่สายตา... 

คุณเอส เหมือนดึงตัวเองให้เข้ากระแสครับ กระแสทุกวันน้ีเรายังคงอยู่กับเร่ืองดราม่า ยังคงอยู่กับ
เร่ืองตลกโปกฮา เร่ืองผี เร่ืองอะไรพวกนี้ จริง ๆ ผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีการนะ มันเป็น
แค่กุศโลบายที่จะดึงให้คนเข้ามาในเนื้อหาเรา อย่างเช่นไอ้พวกที่มีภาพโป๊ ภาพล่อแหลม 
คนยังคลิ๊กมากกว่าคลิปทั่วไปอีก ทั้ง ๆ ที่คลิ๊กเข้าไปไม่รู้ว่ามันจะให้อะไรเรารึเปล่า 
เพราะฉะนั้นมันเป็นแค่กุศโลบายในการทํางาน ซึ่งผมก็บอกว่าเป็นข้อแนะนํา เพราะจริง  
ๆ  ผมก็ไม่มีวิธีอื่นในการโปรโมทนะครับ การเลือกภาพที่โชว์เป็นสิ่งสําคัญ และก็ทุกวันนี้
มันเร่ิมมีอีกวิธีหนึ่งที่ ถ้าหากว่าคุณเป็นเหมือนค่ายเพลง เพราะเวลามีคนเร่ิมเอางานเราไป
ลงช่องอ่ืน มันกลายเป็นว่าคนไม่รู้ว่าอันไหน ที่เป็นอันแรกl ทั้ง  ๆ  ที่ขึ้นชื่อแล้ว กลายเป็น
ว่าตอนนี้การทําทัมเนลล์ (Thumbnail) นั้น อาจจะต้องมีอันที่เป็นทางการไว้ด้วย และก็มี
เหมือนหน้ากาก ให้เหมือนกันทุกอันทุกอันว่า อันนี้คืออันที่เป็นทางการอันนี้ก็เป็นการทํา
ตลาดอีกแบบหนึ่ง  

ผู้วิจัย แปลว่าเขาโหลดของเราแล้วไปทําซ้ํา เพื่อจะเอาเงิน แต่เงินตรงนั้นจะต้องถูกเอ็มซีทีตี
กลับมาให้เราบ้าง แต่ได้ไม่ครบ  

คุณเอส ใช่ครับ  
ผู้วิจัย การขึ้นทัมเนลล์นี้ เลือกภาพอะไรบ้างครับ ที่ทําให้คนคลิ๊กมาก  
คุณเอส 1. เลือกภาพที่เล่าเร่ืองราวของทั้งหมด ได้ดีที่สุด อันนี้จะเป็นขายเร่ืองราวนะครับ 2.คือคน

หน้าตาดี หรืออะไรที่ล่อแหลม โป๊ ๆ  ผี อะไรพวกนี้ แต่ว่าในขณะที่เราเอาโพสต์ตรงนี้ไป
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โพสต์ในเฟสบุ๊คผมเจอปัญหาก็คือ ถ้าเราจะทําการบูทเพื่อจะจ่ายเงิน ภาพนั้นมีตัวอักษรที่
ใหญ่เกิน 20% มันไม่ให้ผ่าน  

ผู้วิจัย ตัวอักษรของอะไรนะครับ  
คุณเอส ตัวอักษรของทั้งภาพนี้ครับ ถ้ามีตัวอักษรอยู่ซัก 20 % รวมแล้ว มันคํานวณเป็นตารางเลยนะ

ครับ ถ้า 20% มันบอกใหญ่ไป มันไม่ให้ผ่าน 
ผู้วิจัย ทําไมล่ะครับ  
คุณเอส มันเป็นกฏเกณฑ์งี่เง่าของมัน มันบอกเป็นการโฆษณาเกินไป ทั้ง  ๆ  ที่เราจ่ายเงินเพื่อที่จะ

โฆษณา และถ้าเป็นภาพโป๊ครับ มันก็จะเตือนเลยว่าไม่ให้  
ผู้วิจัย คือห้ามเห็นอวัยวะเพศเลย เห็นแบบความเซ็กซี่ได้...  
คุณเอส ความเซ็กซี่บางอันก็ยังไม่ผ่านครับ  
ผู้วิจัย  เห็นตูดอะไรแบบนี้ได้ไหมครับ  
คุณเอส ไม่ได้ครับ มันจะฟ้องเลย และพอเราโพสต์อีกรอบหนึ่ง  เราจะสังเกตเห็นเลยว่ามันไม่ยอม

ขึ้นทัมเนลล์ให้แล้ว เพราะว่ามันโดนลบออกไปแล้ว เพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาคือ
เปลี่ยนภาพ แล้วเราให้มันอนุญาติเสร็จ แล้วค่อยมาโพสต์ใหม่  

ผู้วิจัย การเลือกรูป Thumbnail นี้ พี่ไม่รู้เร่ืองจริง ๆ  พี่ขอถามเพิ่ม แปลว่าใน Timing ที่คุณเอสตัด
ต่อ Music Video นี้ ... 

คุณเอส คือถ้าเราทําหุ้นส่วนยูทูป  (Youtube Partner)  นี้ มันสามารถที่จะอัพโหลด (Upload) รูป
ขึ้นไปเองได้ ส่วนพวกที่เอาของเราไปลง แล้วไม่ได้เป็นมันอัพโหลดเองไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนนี้มันสามารถจะอัพโหลดขึ้นไปเองได้ 
เลือกรูปทําเอง ทําอะไรได้เองหมดเลย  

ผู้วิจัย อ๋อ คือเลือกรูปต่างหาก ที่ไม่ได้จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการตัดต่อที่ต้องคํานวณเวลาของ
งานนั้น  

คุณเอส  มันอาจจะเลือกมาให้เราแค่ 3 รูป แต่เราอัพโหลดขึ้นไปใหม่ได้เลยพี่ เราทําเองได้หมดเลย 
อันนี้คือข้อดีของการสมัครสร้างรายได้ และ หุ้นส่วนยูทูป 

ผู้วิจัย เวลาเราอัพโหลดเข้าไปนี้ เขามีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไรครับ เพราะที่ผู้วิจัยเคยส่งไป
เขาก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบลิขสิทธิ์หรือเปล่า อยากให้คุณเอสช่วยอธิบาย
ตรงนี้ครับ 

คุณเอส ตรวจหมดครับ ตรวจสอบคุณภาพเท่าที่เห็น บางทีอย่างเช่นเร่ืองเสียงมันก็จะบอกนะเสียง
ดีไม่ดี หรือว่าภาพคุณสั่นไหวเกินไป หรือภาพคุณมืดเกินไป มันก็จะบอก คุณจะให้ปรับ
ให้ไหม ซึ่งจริง ๆ เราตั้งให้ให้มันเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจ เร่ืองนามสกุลเราก็รู้
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กันอยู่แล้ว ว่าอันไหนได้ อันไหน ไม่ได้ ก็คืออัพโหลดผ่านก็คือได้ แต่สิ่งที่ต้องสนใจคือ 
1.พอ Up ขึ้นไป ถามว่าการจับลิขสิทธิ์มันเป็นยังไงบ้าง คือมันมีข้อมูล (Data Base) ของ
เพลงต่าง ๆ  อยู่แล้ว สมมติคลิปไหนไม่มีการแจ้งมาก่อน แต่ว่ามีคนอัพขึ้นไปก่อนหน้านั้น 
ก็จะดึงว่าคนนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ยกเว้นจะมีคนมาฟ้องทีหลังว่า อันนั้นไม่ใช่
เจ้าของลิขสิทธิ์นะ แต่มันจะจับเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นพอคลิปอื่นที่ 
ตามมาทีหลังนี้ มันก็จะมีข้อมูลมันก็จะจับเจอหมด  

ผู้วิจัย เพราะทุกอย่างมันออนไลน์หมด แล้วมันมีไหมครับอย่างเช่นแบบ สมมติบางค่ายก๊อป
เพลง เอาทํานองฝร่ังมา ซึ่งจริง  ๆ  ผู้วิจัยก็เห็นเยอะมาก อย่างนั้นมีปัญหาไหมครับ  

คุณเอส ส่วนมากอย่างนี้ตรวจไมได้ครับ แค่ผู้วิจัยเอาเพลงผมไปร้องและทําใหม่ มันก็เป็นเพลง
ใหม่แล้วครับ มันตรวจไม่เจอ เพียงแต่ว่าผมบอกแล้ว บริษัทเขาแสกนให้  

ผู้วิจัย อันนี้ขอแชร์นะครับ ผู้วิจัยจําได้เหมือนมันมีแอฟลิเคชั่น (Applications)  ที่มันสมมุติเพลง
มันขึ้นมา แล้วเราไม่รู้เพลงอะไร แล้วแอฟลิเคชั่นบอกเราได้ 

คุณเอส อันนั้นมันมี ข้อมูลอยู่แล้วไงครับ แต่ต้องเป็นเพลงที่เป็นต้นฉบับ แต่ถ้าเป็นที่เราไปทํา
คัฟเวอร์อ่ืนมันจับไมได้หรอกครับ อันนี้จะเป็นใช้ข้อมูลต้นฉบับ  

ผู้วิจัย  ผู้วิจัยเห็น คุณเอสมีทําเพลงคัฟเวอร์ครับ ในผลงานของกล้วยไทย อันนั้นทํายังไงครับ 
แปลว่าเราต้องติดต่อค่ายเพลงที่ฝรั่ง หรือเปล่า 

คุณเอส ไม่เลยครับ ผมไม่สนใจเลย เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะสร้างรายได้จากตรงนั้นไง  
ผู้วิจัย แสดงว่าตรงนั้นคุณเอสใช้ช่องคนละช่องกับที่เป็น ยูทูปมันนน่ี Youtube Money ? 
คุณเอส ไม่ครับ ใช้ช่องเดียวกัน มันแค่มีหนังสือมาถึงเราว่า เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะ เขาสามารถจะ

มาสร้างรายได้จาก คลิปนี้ได้ เราก็กด OK ผมเข้าใจครับ แค่น้ันจบครับ ก็คือเราสร้าง
รายได้ไม่ได้ แต่ว่าเขามาสร้างรายได้จากคลิปนี้ได้  

ผู้วิจัย  คือเขาจะแค่บอกว่า คุณทําไปคุณจะไม่ได้เงินนะ แต่เขาจะได้...  
คุณเอส หรือถ้าบางอัน ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะไม่ค่อยมาดึงลงครับ ยกเว้นว่าเราเอาไปลงทั้งดุ้นเลย 

แบบเอาของเขามาลงเสร็จ มันสามารถจะดึงเราลงมาได้เลย ก็คือลบได้เลย ไม่ใช่แค่เป็น
ลิขสิทธิ์ของเขานะ คือมันจะสามารถทําได้หมดครับ สมมติว่าผู้วิจัยเอาของผมไปลง ผม
อาจจะบอก เป็นลิขสิทธิ์ของผมนะ หรือพี่เอาลงเลย ผมไม่ให้ลง ก็ได้อีก นั่นเป็นสิทธิ์ของ
ผม อันน้ีคือแล้วแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ครับ  

ผู้วิจัย แล้วพันธมิตรที่เป็นสื่อสารมวลชนอย่างที่ผู้วิจัยบอก คุณเอสจะรู้จักพี่น้องเยอะจากเมื่อกี้ที่
เล่าพันธมิตรที่อยู่ในสื่อกระแสหลักเขามีส่วนในการ สนับสนุนวงกล้วยไทยแบบไหนบ้าง
ครับ 
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คุณเอส สื่อที่ยังหลงเหลือนะครับ  
ผู้วิจัย คือเมื่อก่อนมีแฟต เรดิโอ Fat Radio... 
คุณเอส ตอนนี้ปลี่ยนเป็นแคท Cat ซึ่งก็การเปิดเพลงก็จะเปลี่ยนไป   
ผู้วิจัย ไม่เป็นกระแสรองแล้ว  
คุณเอส ไม่เหมือนเดิมซี๊ด เรดิโอ Seed ก็เหมือนจะยังมีในการรับแผ่นอยู่ แต่ก็บางเพลงที่มันเป็น

แนวเพลงที่ไม่เหมาะกับคลื่นเขา เขาก็ไม่เปิดนะครับ ส่วนพวกนิตยสารต่าง ๆ  ก็เหลือแค่ 
Guitar Max , Over Drive  ซึ่งนอกนั้นหัวอ่ืนก็จะไม่ลง จะไปทางแฟชั่นซะมากกว่าครับ ถ้า
ทางดนตรีจะมีเหลือสองหัวนี ้

ผู้วิจัย Over Drive กับอะไรนะครับ 
คุณเอส Guitar Max ครับ 
ผู้วิจัย แล้ววิทยุตอนนี้ก็ไม่มีเลย  
คุณเอส ถ้าเป็นของเพลง ร็อคไม่มีครับ เพลง ร็อคอย่างเดียวไม่มีเลย  
ผู้วิจัย แล้ว Cat ตอนนี้ก็คือไปเปิดกระแสหลักเหรอครับ 
คุณเอส เป็นกระแสหลักกับ อินดี้ครับ แต่ ไม่ใช่ ร็อค ที่ไม่ใช่เมทัลด้วย  
ผู้วิจัย ทําไมล่ะครับ  
คุณเอส ตอนนี้ไม่ทราบ ไม่มีใครเปิดพี่ ไม่มีมานานแล้วด้วย (หัวเราะ)  
ผู้วิจัย เพราะอะไร เหตุผล...  
คุณเอส ยุคที่ยังเป็นเพลง ร็อคที่เรายังฟังกันอยู่ตอนนั้น มีวงแนวนี้ในยุคโน้น แล้วก็มาต่อด้วย แฟต

เรดิโอ อยู่อีกช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นจริง  ๆ  ก็ไม่มีใครเปิดนะ มีแต่พวกวิทยุออนไลน์  
ผู้วิจัย เขาให้เหตุผลไหมครับ เออ แปลกจังเลย  
คุณเอส ก็คงจะมีกลุ่มคนฟังน้อยครับ  
ผู้วิจัย แต่ว่าคุณเอสสรุปอย่างนี้ไม่ได้สิ เพราะว่ามีคนที่ติดตามอยู่ เรามี คอนเสริท ยอด ไลค์ยอด 

วิวเรา มันไม่ได้แสดงว่าเรามีคนฟังน้อยหรือเปล่า 
คุณเอส มันแสดงนะพี่ สมมติว่ามีคนชอบผมอยู่ 20,000 คน มีคนมาดูคอนเสริทพันกว่าคน พี่ลอง

นับดูว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์เองของคน 77 ล้านคน เพราะฉะนั้นถ้ามีคนรู้จักผมแค่ 20,000 
คนทั้งประเทศ ซึ่งในตอนนี้มัน ติดต่อกันได้แบบใกล้  ๆ   ในโซเชียลมีเดียมีคนตามอยู่เก้า
หมื่นกว่า เอาจริง ๆ มีคนที่รู้จักหรือติดตามจริง ๆ มันไม่ถึงครึ่งแน่ ๆ  นอกนั้นมาจากตาม
กระแส เฮ้ย ฟังเพลงนี้ เพิ่งฟังเพลงนี้ไปเพลงเดียวแล้วมากดไลค์เรา ถูกป่ะ ไม่ได้ตามแบบ
จริงจัง เหมือนผมจัด คอนเสริทมีคนมางานพันกว่าคน ผมว่ามันก็มีแค่นี้แหละพี่ที่รู้จักผม 
ซึ่งมันก็คือนี้กลุ่มคนทําเพลง 
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ผู้วิจัย คุณเอสกําลังจะบอกว่า หมายถึงว่าวงอื่น ที่ไม่ใช่เป็นนูเมทัลของคุณเอสนี้ มีแฟนคลับ
มากกว่าเหรอ ผู้วิจัยไม่คิดอย่างนั้นนะ 

คุณเอส อ๋อ ก็ไม่เหมือนกันครับ ถ้าเป็นแนวน้ีนะพี่  
ผู้วิจัย อันนี้ผู้วิจัยถามหน่อย หรือว่ามันเป็นเพราะแนวเพลง ที่ผู้ใหญ่หัวอนุรักษ์รู้สึกว่ามันเป็นสิ่ง

ที่ไม่ควรเปิดหรือเปล่า 
คุณเอส ถ้าพูดถึงสื่อนะครับ ก็มีส่วน ก็เหมือนที่ผมบอกว่าทําไม...  
ผู้วิจัย มันเหมือนกับว่าประเทศเราห้ามพูดเร่ืองนี้ออกโทรทัศน์นะ สมมติอย่างนี้ มันเป็นแบบนั้น

หรือเปล่าครับ 
คุณเอส นิดหนึ่งครับ  
พี่ต๋อย ไม่ครับ มันกระทบกันนะพี่ คือเวลาวิทยุมันอยู่ได้เพราะว่าสปอนเซอร์ ถ้าพี่ไปเปิดอะไรที่

แบบเด็กไม่มีคนฟัง สปอนเซอร์ไม่ลงแล้ว มันจะกระทบกันอยู่ เพราะฉะนั้นเขาจะต้อง
เลือกเปิดที่... 

ผู้วิจัย ที่มันร่ืนห.ู..  
พี่ต๋อย ใช่ ที่มันคนฟังแล้ว จะมีคนมาฟังเขาเยอะ ๆ  ทํายังไงก็ได้ให้คนฟังเยอะ ๆ เพื่อธุรกิจ  
คุณเอส เพราะมันคือธุรกิจ  
พี่ต๋อย ของเรามันคือคนละอย่างกัน  
คุณเอส ของเรามันไม่ใช่ธุรกิจ  
พี่ต๋อย มันไม่ใช่ใครเปิดอะไรก็ได้ไงผู้วิจัย มันก็เลย...  
ผู้วิจัย แต่ว่าประเด็นคือแล้วทําไมต้องเป็นดนตรีแนวนี้เท่านั้น ในขณะที่ อินด้ีอ่ืนเปิด อันนี้พี่ไม่

เข้าใจ (หัวเราะ)  
คุณเอส รสนิยมหรือเปล่าพี่  
พี่ต๋อย อินดี้อ่ืนผมว่ามันยังพอฟังรู้เร่ืองนะ  
ผู้วิจัย เหรอ แต่อันนี้เขาก็ฟังรู้เร่ืองนะ เขาฟังไม่รู้เร่ืองเหรอ?  
พี่ต๋อย คือพอแบบว๊ากขึ้นมาก็ เรียบร้อยแล้ว  
ผู้วิจัย มันคือ มันยากไปสําหรับคนไทย?  
พี่ต๋อย เขาเรียกว่ามันยังแตะต้องไม่ได้ มันไกลเกิน เอาง่าย ๆ  ผมเอาให้แม่ผมฟังอย่างนี้ โอ้โห 

มันไกลเกินชนิดที่เขาแบบ มันยังไกล แต่ว่าผมว่าเด็กยุครุ่นน้ีที่มันโตขึ้นอย่างผม เร่ิมรับได้
แล้ว แต่ว่าถ้าคนอีกรุ่นหนึ่งมันแบบยังไกลเกินไป 

คุณเอส ต้องหลังรุ่นเราไปพี่ มันจะเร่ิมมี...  
ผู้วิจัย รุ่นหลังคือรุ่นเด็กกว่าเรา?  
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คุณเอส ใช่ เด็กรุ่นเราลงไปยังได้อยู่  อันนี้คือผมว่าน่าจะเป็นปัจจัย...  
ผู้วิจัย อันนี้มีใครบอก หรือว่าคุณเอสคิดเอง?  
คุณเอส อันไหนพี่?  
ผู้วิจัย อันที่บอก ที่คิดดนตรีเราแรงไปสําหรับคลื่นวิทยุ  
คุณเอส ปกติเลยครับ เราฟังเราก็รู้ว่า ก่อนที่เราจะมาเสพเพลงพวกนี้แล้วก็เราชอบนี้ เราไม่ได้ฟัง

คร้ังเดียวแล้วเราชอบนะพี่ บางทีสมัยก่อนเราก็อาจจะแบบหนวกหู เฮ้ย มันรําคาญ
เหมือนกัน แต่พอเราเร่ิมเสพเร่ิมลงลึกกับมัน ถ้าเราชอบเราก็ชอบไปเลย แต่ถ้าเราไม่ชอบ
เราก็ปฏิเสธไปเลย เพราะฉะนั้นไอ้คนกลุ่มที่ไม่เคยฟังไม่เคยเปิดรับแนวน้ี เขาก็อาจจะ
ไม่ได.้.. มันไม่ได้เสพง่ายขนาดที่ว่า เป็นเพลงเปิดไปด้วยกินข้าวไปด้วย มันไม่ใช่อารมณ์
ประมาณนั้นครับ 

ผู้วิจัย คือเข้าใจแล้ว เพราะว่านูเมทัลนี่คือมันเป็นเพลงที่ ถ้าฉันจะฟังฉันจะต้องเป็นหัวใจนูเมทัล
จริง ๆ  แต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ปุ๊บก็จะเหมือนแบบ รู้สึกเป็นเพลงที่... 

คุณเอส เอาที่ชื่อเมทัลอย่างเดียวแล้วกันพี่ เพราะว่า Nu มันเป็นแค่... 
ผู้วิจัย ถือว่าแทรกเมทัลขึ้นมา … 
คุณเอส ครับ เป็นอีกแทรกหนึ่ง แต่เมทัลจริง ๆ มันคือหนักอยู่แล้ว คืออะไรว๊าก ๆ อยู่แล้ว เอาง่าย 

ๆ  อะไรว๊าก ๆ  ดนตรีหนัก ๆ  ที่หนักกว่า... 
ผู้วิจัย ตอนเด็ก ๆ  พี่ชายพี่เขาก็จะชอบ วงเอซีดีซีบ้าง แล้วพี่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจ รู้จักวง เอซีดีซี

ไหมครับ 
คุณเอส ใช่ เอซีดีซีพี่ยังไม่เข้าใจเลยครับ เพราะฉะนั้นพอมาเป็นอันนี้ แบบมันจะหนักกว่าอีกพี่  
ผู้วิจัย เหรอ..  
คุณเอส ใช่ มันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ มันก็เป็นไปตาม...  
ผู้วิจัย สไตล์  
คุณเอส ใช่ครับ ก็เหมือนข้าวกะเพรา ก็เหมือนอย่างที่บอก กะเพรายังขายดี ไข่เจียวยังขายดีกว่า

อย่างอื่น 
ผู้วิจัย แต่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่า ที่เราอยู่กันได้มาขนาดนี้ เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจุดเด่นที่

แตกต่างด้วย 
คุณเอส อันนี้ก็มีส่วนครับ  
ผู้วิจัย โอเค สรุปมีสื่อหนังสือ สื่อวิทยุตอนนี้ไม่มีแล้ว แล้วโทรทัศน์มีไหมครับ เคเบิ้ล หรืออย่าง

คนที่ทําช่องปิง ชาแนลอยู่ 
คุณเอส ไม่มีครับ ยาก ก็มีอยู่ครับช่องหนึ่ง ทีเปิดเพลงแนวน้ีของไทยก็มียูทูเพลย์ ซึ่งตอนนี้...  
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ผู้วิจัย ของแกรมมี่ 
คุณเอส ไม่ครับ ยูทูเพลย์ไม่ได้ของแกรมมี่ แต่ตอนนี้ปิดตัวแล้ว (หัวเราะ) เพิ่งปิดตัวไปครับ  
ผู้วิจัย มันคืออะไร เป็นช่อง?  
คุณเอส เป็นช่องเคเบิ้ลครับ เป็นช่องเคเบิ้ล ไม่ใช่ 3, 5, 7, 9 พี่ก่อนหน้านี้มันจะอยู่ในช่องของจาน

ของทรูถ้าจําไม่ผิด  
ผู้วิจัย ปิดไปแล้ว?  
คุณเอส ปิดไปแล้ว ซึ่งอันนี้จะเปิดเมทัลเลย แต่มันไม่ใช่ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ บางทีอาจจะมีสัก 

1 ชั่วโมง เขาก็ปล่อยให้เปิด แต่เด๋ียวนี้ก็ในไทยไม่มีเลย ไม่มีแล้วที่เปิดแนวนี้ หมด เป็น
อย่างนี้ อันนี้พูดถึงเมทัลอย่างเดียว 

ผู้วิจัย แปลว่าช่องอ่ืนที่เป็น อินดี้มี?  
คุณเอส ที่เปิดเพลงแนวอินดี้ ยังมีอยู่ครับ ยังมี...  
ผู้วิจัย เช่นอะไรครับ  
คุณเอส โห ช่องเพลงมันก็เยอะ บางทีตอนนี้พวกช่องค่ายเพลงกระแสก็เปิดเพลงอินดี้ที่ไม่ใช่ของ

ในค่ายแล้วด้วยนะครับ 
ผู้วิจัย เหรอครับ  
คุณเอส เพื่อที่จะหากลุ่มเป้าหมายดึงคนดู แต่ก็ไม่มีแนวเมทัลแน่ ๆ  
พีธัญ อ้าวแล้วอย่างนี้ ค่ายใหญ่  ๆ  เขาเอาเพลง อินดี้เปิดอย่างนี้แล้ว ไม่เป็นการแย่งตลาดเขา

เหรอครับ 
คุณเอส อย่างเช่นมีอยู่ 10 เพลง เปิดอินดี้เพลงหนึ่ง เรารู้สึกว่า เอ้อ นี่มันให้โอกาสวงเล็ก ๆ ได้เกิด

ด้วย เรามีความรู้สึกบวกกับค่ายเขามากขึ้น 
ผู้วิจัย เป็นแนว ซีเอสอาร์ ( CSR) 
คุณเอส เป็นการซื้อใจ ก็เหมือนกับส่งกล้วยไทยไปซี๊ดเรดิโอเปิดให้คร้ังหนึ่ง เปิดคร้ังเดียวด้วย 

ไม่ได้เปิดมาก ก็เป็นการซื้อใจพี่ 
ผู้วิจัย โอเค 3 เพลงของกล้วยไทย ที่คุณเอสคิดว่ามันประสบความสําเร็จ ที่คุณเอสรู้สึกว่าอันน้ี  3 

เพลงที่คือกล้วยไทย คือเพลงอะไร และเหตุผลประกอบครับ 
คุณเอส ถ้าในนามคนเขียนเพลงนะพี่ ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ผีเสื้อ เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ได้

รางวัลสีสัน อวอร์ด แล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนที่ได้ฟังแล้วพูดถึงเน้ือเพลง รวมทั้งดนตรีมันก็
ลงตัวของมันอยู่ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือว่ามันเป็นเพลงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
มันไม่ได้เป็นเพลงรักหรือว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตแบบอื่น แต่มันได้รางวัล แล้วก็คนชอบมัน 
อันนี้คือเพลงแรก ส่วนเพลงที่สอง ก็เหมือนกับคนอ่ืน ๆ ในวงก็ กําเนิดหนุมาน เพราะ
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เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายที่ทําในอัลบั้ม แล้วก็เป็นเพลงที่ทําแบบเหมือนทําแบบขอไปทีด้วย
นะ คือแบบมีเวลากับมันน้อยมาก แต่ว่าเราจะปิดอัลบั้มแล้ว ยังขาดอีกเพลงหนึ่ง ซึ่งดนตรี
มันรู้สึกว่ามันเบาไปกว่าเพลงอื่น ปรากฏว่าพอไปเล่น ทั้งคนทั่วไปทั้งชาวเมทัลเขาชอบ
หมดเลย ด้วยความที่ว่ามันอาจจะแปลกใหม่ด้วย มีความเป็นไทยผสมลงไป มีแร๊ปมีระ
นาดมีอะไรพวกนี้ผสมปนเปมั่วไปหมด และเพลงก็จังหวะสนุก โดด มันก็เลยกลายเป็น
ลายเซ็นต์ที่มันชัดเจน โดดออกมาเลยจากอัลบั้มนั้น 

ผู้วิจัย แปลว่าเพลงนี้ได้รับความนิยม เดี๋ยวผู้วิจัยเจาะลงไปตรงนี้นิดหนึ่ง แปลว่าจริง ๆ 
เสียงดนตรีไทยที่ประกอบลงไปนี้ คุณเอสคิดว่ามีส่วนในการประสบความสําเร็จไหมครับ 

คุณเอส มากครับ มาก  
ผู้วิจัย แล้วเพลงที่รู้สึกว่า เอ๊ย รู้สึกว่าเบาไป แต่พอไปเล่นแล้วคนสนุก ตรงนั้นเอสรู้สึก … 
คุณเอส จริง  ๆ  ไอ้ความเบาที่บอกนี่คือ รีฟ (Riff)มันไม่... 
ผู้วิจัย ไม่จัดจ้าน...  
คุณเอส ไม่จัดจ้านเท่ากับเพลงอื่นครับ เรารู้สึกว่ามันป๊อปไป แต่ปรากฏว่า เออ ไอ้ความปีอปนี่

แหละที่คนชอบ มีคนเข้าถึง มันป๊อปไปสําหรับเรา เพราะว่าวัดจากเพลงอื่นแล้ว แต่ปรากฏ
ว่าพอไปอยู่ในคนกลุ่มแนวน้ีเขาก็ชอบ 

ผู้วิจัย ไม่ได้มีใครวิจารณ์ว่ารู้สึกว่ามันง่ายไป แต่คนรู้สึกเอ็นจอย ( Enjoy)กับมันมากกว่า... 
คุณเอส ใช่ ๆ  เพียงแต่เรารู้สึกเองตอนเราทําเพลง ว่ามันรีฟมันง่ายไป...  
ผู้วิจัย แค่นี้เองเหรอมันจะโอเคไหม...  
คุณเอส ใช่ครับ อันน้ีเพลงที่สองเพลงที่สาม ก็คงจะเหมือนกับคนอ่ืน ที่คนอ่ืนตอบเพราะว่า … 
ผู้วิจัย สิบสองล้านวิว  
คุณเอส เพราะมันมาไกลมาก แล้วมันยังไปเร่ือย ๆ ตลอด แล้วมีก็มีความสุขทุกคร้ังเวลาเข้าไปอ่าน

คอมเม้นท์ เพราะเพลงนี้มันรู้สึกว่า มันให้อะไรกับคนฟังมากที่สุด คือมันไปกระทบ แล้วก็
มันไม่ใช่แค่กระทบ เอ๊ย ชอบ เพราะจัง ไม่มีคอมเม้นท์ อย่างนี้น้อยครับ ส่วนมากจะแบบ
รู้สึกว่ารักพ่อมากขึ้น รู้สึกอยากทําความดี รู้สึกอยากทํานู่นทํานี่ให้คนรักมากกว่า คือมัน
กลายเป็นการเปลี่ยนความคิดคนไปได้เลย กับเพลงเพลงนี้เพลงเดียวก็เลยเป็นหนึ่งในเพลง
ที่ มันไปไกลที่สุดของกล้วยไทย อันนี้สามเพลงครับ 

ผู้วิจัย เพลงเท่ากับชีวิต?  
คุณเอส เพลงเท่าชีวิตครับ  
ผู้วิจัย เพลงนี้ ตอนที่เขียนเพลงคิดถึงอะไรครับ  
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คุณเอส ตอนที่เขียนเพลงนี้ มันเป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเพื่อวันพ่อครับ จริง ๆ จะพูดไปถึง
ประเทศชาติด้วย เพราะมีบางท่อนนี่แบบ เธอคือแผ่นดินของหัวใจ คือเราอาจจะหมายไป
ถึงกษัตริย์ อะไรด้วยตอนนั้น แต่ว่าด้วยความที่ว่าคุยกับพี่ต๋อยว่าไม่อยากให้เจาะจงเกิน 
พี่ต๋อยบอกว่าให้มันกลางที่สุด มันจะได้เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ก็เลยโอเค ก็เห็นด้วย ก็เลยมา
ปรับเนื้อกันหลายรอบเหมือนกัน ก่อนหน้านี้คือ รักชาติ รักประเทศ รักในหลวงไปเลย
ครับ แต่พอปรับมาเป็นทางนี้ปรากฏว่า แล้วอีกอย่าง มิวสิควีดีโอมันเล่าไปอีกทางหนึ่ง มัน
ก็เลย... 

ผู้วิจัย เหมือนมีความหมายแฝง การนําเสนอที่ไม่สุดโต่ง...  
คุณเอส ไม่สุดโต่งไปทางไหนสักทาง แต่ว่าเอาคนแบบ ให้มันกินใจเข้าไป แล้วปรากฏว่ามันก็ยัง

เกี่ยวกับวันพ่อ เพราะเราก็เลือกที่จะปล่อยวันพ่อด้วย แล้วเนื้อหามันก็เกี่ยวกับพ่อ มันเลย
ไปแบบ... 

ผู้วิจัย พอดีเลย  
คุณเอส  ใช่ครับ  
ผู้วิจัย แล้วก็กิจกรรม อันน้ีคุณเอสต้องตอบเพราะคนอ่ืนจะไม่ค่อยได้ตอบ แฟนเพจ (Fanpage) 

เรามี กิจกรรมอะไรยังไงบ้าง 
คุณเอส จริง ๆ ทุกคนในวงคือแอดมิน Admin หมดเลยนะครับ แต่ว่าหลัก ๆ นี่ผมจะดูแล 

เน่ืองจากว่าผมทํางาน คนอ่ืนจะทํางาน คนโน้นทําด้านดนตรี คนนี้ขายเคร่ืองดนตรี แต่ผม
นี่จะทํางานอยู่กับคอมพิวเตอร์… 

ผู้วิจัย อยู่แล้ว  
คุณเอส อยู่แล้วครับ ก็คือดูแลเร่ืองโปรดักชั่นในค่ายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันจะอยู่กับคอมพิวเตอร์

ตลอดเวลา แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคนติดเทคโนโลยีอยู่แล้วต้ังแต่แรก ๆ  คือเล่นตลอดเวลา 
มันก็เลยต้องเป็นหน้าที่หลัก จริง ๆ มันไม่ใช่หน้าที่ มันเป็นความสนุกของเราด้วยว่าวันนี้
เราได้พูดอะไรกับแฟนเพลง เราได้ถามอะไรเขาไป วิธีการทํางานตรงนี้ ส่วนมากอะไรที่มี
การโต้ตอบ จะประสบความสําเร็จมากกว่าการพูดลอย ๆ  

ผู้วิจัย มากกว่าที่จะบอกว่าวันนี้เราไปทําอะไร แต่วันน้ีถ้าเกิดจะมาเป็นคําถาม ส่วนใหญ่
ยกตัวอย่างได้ไหมครับ 

คุณเอส เอาล่าสุดเลยสเตตัสล่าสุดเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานผมถามว่า ชอบเพลงอะไรของกล้วยไทย
น้อยที่สุด คนก็มากด กดไลค์เป็นพัน คนตอบหลายร้อย คอมเมนท์ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านั้น
เราโพสต์ว่า อย่างเช่นเอา มิวสิควีดีโอเก่ามาโพสต์ มันก็ได้ประมาณหนึ่ง เพราะว่ามันก็กด 
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กดไลค์ว่า เออ ชอบ ๆ  อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ แต่พอถ้าถามแล้วให้เขาตอบนี่ เขา
อยากจะมีส่วนร่วมมากกว่า 

ผู้วิจัย อ๋อ อันนี้ที่มันเหมือนมีส่วนร่วมและสื่อสารแบบโต้ตอบ  
คุณเอส ครับ แล้วอะไรที่มันไหลไปเองโดยการกด กดไลค์หรือว่ามีการ คอมเมนท์เยอะ ๆ  ยิ่งเรา

ไป คอมเมนท์ตอบนี้ เด๋ียวเขาก็จะยิ่งต่อ ๆ  ๆ เข้าไป แล้วมันจะไปขึ้นฟีด ( Feed)บนหน้า 
ไทม์ไลน์ (Timeline)ของไอ้พวกคนเหล่านี้มากขึ้นด้วย 

ผู้วิจัย อ๋อ เพราะมันต้องโชว์  
คุณเอส ใช่ครับ โดยไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลยครับ  
ผู้วิจัย แปลว่าจริง ๆ ตรงนี้เราก็มีกลยุทธ์ไหมครับ ว่าหนึ่งสัปดาห์เราควรจะมีการตอบโต้อย่างนี้กี่

ที หรือว่าแบ่งเป็นสัดส่วนเกี่ยวกับ งานเพลงที่กําลังจะออก หรือข่าวสารเกี่ยววง เกี่ยวกับ
การสื่อสารแบบตอบโต้ (Interactive) อย่างเมื่อ เราแบ่งเป็นประเภทหรือมีการจัดการยังไง
ไหมครับ 

คุณเอส จริง ๆ มันก็ควรจะทําทุกอย่าง ทําทุกวัน ทําตลอดเวลา โดยเฉพาะการ ในช่วงที่เพลงออก
ครับ แต่ปัญหาของกล้วยไทยในตอนนี้ก็คือ เราบอกแล้วว่าเราพักวง 1 ปี เพราะฉะนั้นทํา
ยังไงให้มันไม่หายไป ผมก็ต้องหาวิธีที่จะต้องสื่อสารกับแฟนเพลงว่าจะพูดอะไรกับเขา 
เพราะว่ามันไม่มีการอัพเดตว่าเด๋ียวจะมีทีเซอร์เพลงใหม่ เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้อง
ขุดของเก่าขึ้นมาเล่า มาเล่น หรือว่าลงคลิปเล่นสด แสดงสดไปเร่ือย ๆ  อะไรประมาณนี้
ครับ อันน้ีก็เป็นเทคนิค แต่ว่าวิธีการอ่ืนอย่างเช่น โพสต์เวลาไหน ถ้าจะถามจริง ๆ  ผมว่า
โพสต์ไปเหอะครับ วันหนึ่งสองสามชั่วโมงโพสต์ทีก็ดี เพียงแต่ว่าเอาให้มันไม่นอกเร่ือง
เกินไป ให้มันไม่ไถลไปเร่ืองอื่น เพราะว่าเราเป็นเพจวงไม่ใช่เพจที่กระจายข่าว 

ผู้วิจัย นอกจากนี้ยังมีงานอีเว้น และงานแสดงประจําปีของเวทีดนตรีด้วยใช่ไหม  
คุณเอส เล่นตลอด  
ผู้วิจัย อันนี้คือเรามีเป้าหมายเป็นกิจกรรมยังไงครับ แล้วเราจะสร้างรายได้วางแผนกับมันยังไง

บ้าง เพราะว่าปีหน้าคุณเอสจะต้อง... ที่ผ่านมามันประมาณหนึ่ง ที่ผ่านมาเรามีความคิดเห็น
ยังไง แล้วอนาคตเราจะทํายังไง 

คุณเอส ร็อคไม่เคยตั้งเป้าว่าจะได้เงินเลย ไม่เคยมีความหวังเร่ืองรายได้เลยครับ ด้วยความที่ว่าแนว
เพลงเรา แค่จะให้ไปเล่นเวทีเดียวกับวงกระแสหลัก ยังไม่มีพื้นที่ให้ไปเล่นเลยครับ ทุก
วันน้ีที่ได้เล่นนี่ ก็เล่นกับพรรคพวกแนวเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวที่มันไม่ได้สร้างรายได้อยู่แล้ว 
หรือเป็นพวกศิลปินรุ่นใหม่ เป็นอะไรพวกนี้ซะมากกว่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตั้งเป้าก็คือใน
การเล่นสดนี่ คือทํายังไงให้คนดูเขารู้ว่า เพลงมันสนุกไม่ใช่แค่ใน ซีดีนะ แต่เวลาคุณไปดู
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การเล่นสดแล้วมันให้อะไรมากกว่านั้น มันมีพลัง มันมีความสนุก มันมีอะไรที่ให้
ประสบการณ์มากกว่า อันนี้คือสิ่งที่อยากจะนําเสนอ ที่อยากจะมีเวทีให้เล่นเยอะ ๆ  เพราะ
คนจะได้เสพตรงนี้ ส่วนรายได้ไม่พูดถึงเลยครับ 

ผู้วิจัย แต่ว่าก็จะมีเร่ืองขายบัตร แต่ที่ผู้วิจัยเห็นมีกิจกรรมอันหนึ่ง รายได้จากการขายของอย่างนี้
ครับ 

คุณเอส รายได้จากการขายของมันก็จะมีส่วน เพราะส่วนมากก็เวลาเราไปเล่น คอนเสริทต่าง ๆ  เรา
ก็จะขายของได้ หรืองานที่เราจัดขึ้นมา... 

ผู้วิจัย ขายได้เยอะไหมครับ  
คุณเอส ขายได้เยอะไหม มันก็ไม่เยอะหรอกพี่ อย่างพวกงานโคตร อินดี้งานอะไรพวกนี้ที่ไปขาย

อยู่ มันก็ได้อย่างต่ําก็เจ็ดแปดพัน หมื่นขึ้น อะไรประมาณนี้ คือจะเป็นสินค้าของทางค่าย
นะครับ ไม่ใช่สินค้าแค่กล้วยไทยแล้วอีกอย่างหนึ่ง มันไม่ได้มีสินค้าที่ออกใหม่ตลอดเวลา 
เราเป็นค่ายที่ซีดีอัลบั้มมีอยู่ 2-3 แผ่น ออกมาแค่นั้น ไม่มีอะไรไปวางให้เขาที่แบบ... แล้วปี
หนึ่งมีงานแค่คร้ังเดียว อะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นรายได้มันจากตรงนั้น จากร็อคไม่
ต้องไปพูดถึงเลย  

ผู้วิจัย อันนี้ก็คือเราก็จะมีการจัดส่ง?  
คุณเอส ใช่ครับ ก็เป็นการขายตรง ไม่เหมือนยุคก่อนที่เราจะต้องเอาไปวางตามร้านต่าง ๆ  เด๋ียวนี้

ส่วนมากจะขายตรงเสียมากกว่า เอาไปวางตามร้านก็มีบ้าง 4-5 ร้านที่พอเป็นที่รู้จักครับ 
ผู้วิจัย แล้วก็มีในเร่ืองของ อย่างเช่นถามนิดหนึ่งครับ เสื้อยืดเราขายตัวละเท่าไรครับ  
คุณเอส เสื้อยืดนี่ แต่ละคร้ังแต่ละปีนี่มันก็ ราคาก็จะต่างกัน แต่ก่อนของกล้วยไทย ขายตั้งแต่ราคา

ร้อยกว่าบาท สองร้อยกว่าบาท ขึ้นไปเร่ือย ๆ  แต่ในยุคที่ผ่านมามันมีแฟชั่นของเสื้อวงมาก
ขึ้นครับ มันมีการต้ังราคาการขายตั้งแต่ห้าหกร้อย ซึ่งเรารู้สึกว่า เรารู้ต้นทุนครับ เรารู้สึกว่า
มันแพงไป เราก็พยายามตั้งราคา แต่ว่าพอถูกไปเด็กก็รู้สึกว่า เฮ้ย เสื้อถูก มันดูเหมือนไม่มี
ราคาอีกมันเลยกลาง ๆ อยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าบาทถึงสี่ร้อยกว่าบาท 

ผู้วิจัย ก็มีเสื้อยืด มีหมวก ที่ผู้วิจัยเห็น หมวกนี่เท่าไรครับ  
คุณเอส หมวกขายอยู่ห้าร้อยกว่าบาท  
ผู้วิจัย หมวกนี่แพงกว่า  
คุณเอส หมวกแพงกว่า เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันจะผลิตน้อยกว่า ไม่เหมือนเสื้อ เสือบางทีมัน

ผลิตหลายร้อย อะไรประมาณนี้ครับ 
ผู้วิจัย ซึ่งขั้นตอนการทําสินค้าตรงนี้ นอกจากเสื้อยืดแล้ว แล้วก็มี ซีดี เรายังทํา ซีดีไหมครับ  
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คุณเอส ทําครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกอัลบั้มของกล้วยไทย โอเค ถ้าโฟกัสที่กรุ๊ปกล้วยไทยยัง
ขายได้อยู่ ในอัลบั้มต่าง ๆ ที่ผ่านมา คือขายหมดแล้ว เกลี้ยง ทุกอัลบั้มแต่ว่าเรายังไม่มีการ
ผลิตเพิ่มมาเป็นล๊อตใหม่ เพราะว่ายังรู้สึกว่าปล่อย  ๆ  ไปก่อน จนรู้สึกว่าถ้าเด็ก  ๆ  มันขอ
กันมาเยอะ ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน 

ผู้วิจัย แปลว่าจริง  ๆ  ซีดีตอนนี้ มันก็คือทําให้พอจํานวนที่ขายได้  
คุณเอส ใช่ครับ แต่ตอนนี้ถ้าทํายังไงก็เหลือ  วงใหม่ ๆ นะครับ ถ้าวงเก่า ๆ ยังพอขายได้ 

เพราะว่าทําแค่ 500 แผ่น 
ผู้วิจัย อืม ทําเหมือนให้คนที่แบบเป็นแฟนจริง ๆ ...  
คุณเอส ใช่ครับ  
ผู้วิจัย แล้วคือผู้วิจัยเชื่อว่าต้องมีคนมาพูดคุย คือขนาดตัวผู้วิจัย ก็ยังมีคนมาพูดคุยเต็มไปหมดเลย

ว่า คือมันเหมือนพอเขาเห็นเราทํา เขาก็เหมือนอยากทํา ผู้วิจัยก็เชื่อว่าของคุณเอสนี่ ก็ต้องมี
คนที่เข้ามาพูดหรือคนที่สนใจ แล้วตรงนั้นเราว่ายังไงครับ  

คุณเอส ถ้าเป็นผมนะครับ อย่างที่ผ่านมานี่ บางศิลปินที่เป็นวงรุ่นน้องที่เราชื่นชอบผลงาน ผมก็ไป
ร่วมร้องแล้วก็ไม่ได้คิดสตางค์อะไรเลย ก็คือ… 

ผู้วิจัย เอามัน?  
คุณเอส ใช่ครับ ทํายังไงก็ได้ ถ้ามันเป็นเพลงที่เราชอบนะครับ แต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่ชอบ เราก็

ไม่ได้เหมือนกันครับ เพราะว่าไม่ได้กลัวจะเสียชื่อ แต่มันไม่มีความสุขในการทํางานตรง
นั้นมากกว่าครับ 

ผู้วิจัย เพราะเราต้องเอาตรงข้างในของเราเป็นหลัก...  
คุณเอส ใช่ครับ ถ้าชอบก็ทํา แต่ถ้าฟังแล้วไม่ชอบไม่ใช่ ก็ปฏิเสธไปครับ  
ผู้วิจัย  แล้วกลยุทธ์ที่จะร่วมสร้างงานกับผู้อื่นละครับ  
คุณเอส จริง  ๆ  มันก็จะเข้าประเด็นเดิมครับ  
ผู้วิจัย ว่าอยากทําหรือเปล่า?  
คุณเอส ใช่ครับ  
ผู้วิจัย คือเราใช้ตรงนั้นเป็นหลัก?  
คุณเอส ก็มี ๆ  อย่างพี่ออดี้ ก็มาชวน  
ผู้วิจัย แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกชอบ?  
คุณเอส ผมก็เฉย  ๆ  แต่ถ้าคือ ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ครับ เขามาชวนบางทีเราก็ได้ เพราะจริง ๆ เรา

ไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับ เราไม่ได้มีชื่อดังที่แบบขนาดที่ว่า พอไปร่วมร้องแล้วเราจะเสีย
ชื่อ คือเราไม่เคยรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะไอ้วงรุ่นน้องที่มา
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ขอร่วมร้องบางทีผมก็อยากไปร่วมร้อง ถ้าเราดึงมึงขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง ถ้ามึงคิดว่าอย่าง
นั้นก็ไปช่วยได้ ไม่มีปัญหา แต่จริง ๆ แล้วเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวที่แบบมีชื่อหรือว่าจะไป
ช่วยอะไรเขาได้เลย แต่ยกเว้นว่าถ้าฟังแล้วชอบก็ทํา ประมาณนั้น Feeling ล้วน ๆ ครับ 

ผู้วิจัย แต่เห็นว่าเมื่อกี้คุณบี เขาบอกว่าเรามีการจัดพบปะแฟนคลับบ้างเหมือนกัน  
คุณเอส อ๋อครับ มันก็จะเป็นการพบปะแฟนเพลงครับ จริง ๆ จะจัดทุกปี ๆ  อย่างปีที่แล้วไม่ได้จัด 

ก็มา คอนเสริทใหญ่แทน ก็เป็นงาน คอนเสริทไปแทน ปีนี้ยุ่งมาก เน่ืองจากเร่ืองออฟฟิศ
อะไรด้วยก็เลยไม่ได้จัด มันเป็นการทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับด้วย
วิธีใดวิธีหนึ่ง จริง ๆ  มันควรจะอยู่ตั้งแต่ในองค์กรด้วยซ้ําไป แล้วก็เลยไปถึงแฟนเพลง
อะไรประมาณนี้ 

ผู้วิจัย แล้วกิจกรรมในวันนั้น ในกิจกรรมจัดพบปะสังสรรค์กับแฟนเพลงนี่ก็คือจะมีเล่นดนตรี 
หรือเป็นพูดคุย เป็นกินข้าวกัน? 

คุณเอส ส่วนมากจะเป็นการกินครับกินแล้วก็คุย  ๆ  เพราะว่าถ้าเล่นดนตรี... ส่วนมากไม่ค่อยมี มีก็
แบบประกอบก๊องแก๊ง  ๆ  ไม่อยากให้มันไปรบกวน เพราะส่วนมากคนที่เขามา หนึ่งมา
ถ่ายรูป สองมาคุยกับเรา 

ผู้วิจัย คือแบบนั่งคุยกัน...  
คุณเอส ใช่ครับ ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น  
ผู้วิจัย ทีนี้มาถึงคําถามช่วงเกี่ยวกับดํารงอยู่ จริง ๆ ก็ถามว่ารายได้มาจากอะไรบ้าง เพราะว่าคุณ

เอสจะเป็นคนที่เรียกว่าควบคุมภาพรวมทั้งหมดนะครับ 
คุณเอส ถ้าพูดถึงของวง รายได้หลัก  ๆ  เลยนี่ มองไม่เห็นนะครับ เอาง่าย ๆ ถ้าถามว่าวัดอะไรได้

เยอะสุด ซีดีขายได้หมด ก็ไม่ถือว่าเป็นรายได้ที่เป็นก้อนใหญ่ พวกเสื้อผ้าก็ได้ระดับหนึ่ง 
แต่ก็เป็นการเอามาหมุนอย่างที่บอก อย่างเช่นค่าทํา มิวสิควีดีโอค่าอะไรพวกนี้ครับ ส่วน
เงินที่จะเหลือ เอาไปแบ่งปันให้คนในวงให้เป็นรายได้ที่จะเห็นเป็นเงินนี่ไม่มีครับ 

ผู้วิจัย แต่มันก็จะมียอดที่มาของ เกี่ยวกับพวก โซเชียลมีเดีย  
คุณเอส นี่มันได้ก็จริงนะพี่ แต่ว่ามันได้มาจากช่องทางที่หลาย ๆ ช่อง มันไม่ใช่ว่าได้มากจากของ

กล้วยไทยอย่างเดียว 
ผู้วิจัย อ๋อ เข้าใจละ  
คุณเอส จากศิลปินอ่ืน แล้วก็คลิปรายการ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมากองอยู่ที่ค่ายเลย ยังไม่ได้

แบ่งให้ศิลปิน เพราะถ้าเอามาแบ่งกันจริง ๆ  ได้คนละหลักสิบหลักร้อย น้อยมากครับ ก็
เลยกลายเป็นว่าเอาตรงนี้มาบริหารค่ายเป็นหลักครับ  
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ผู้วิจัย แล้วก็คุณค่าที่ได้รับจากการยืนยันตัวตนของความเป็นกล้วยไทยมา คุณค่าของมันสําหรับ
คุณเอสอยู่ที่ไหนครับ 

คุณเอส คุณค่ามันก็คงจะอยู่ที่แฟนเพลง เพราะว่าไม่มีคนฟังเพลงเรา เราก็คงจะฟังคนเดียว มันก็แค่
เท่านั้นครับ แต่ถ้ามีคนที่ชอบเหมือนกับเรา ต่อให้มีแค่คนเดียว สองคนก็แล้วแต่ มันคือ
การประสบความสําเร็จ แล้วก็มีคนเห็นคุณค่าในงานของเราครับ เราเห็นคุณค่าในงานของ
เราอยู่แล้ว แต่การเห็นคุณค่าในงานตัวเองนี่ ผมว่ามันเทียบไม่ได้กับการที่มีคนมาเห็น
คุณค่าในงานของเราครับ ประมาณนี้ 

ผู้วิจัย แล้วก็พันธมิตรที่โอบอุ้มกล้วยไทยจนถึงปัจจุบันนี้ครับ  
คุณเอส พันธมิตร จริง ๆ พันธมิตรมันคือคนนอก แต่อย่างพี่ต๋อยนี่คือคนใน  
ผู้วิจัย  แค่ว่าคุณไม่ได้มานั่งเล่นด้วย เฉย ๆ เท่านั้นเอง  
คุณเอส แค่ไม่ได้มาเล่นอยู่ในวงครับถ้าพันธมิตรนี่ถ้าพูดถึงข้างนอกนะครับ มันก็ด้วยความที่ว่าพอ

เราทํางานในวงการนี้มานานมากขึ้น เราจะเร่ิมรู้จัก Connection มากขึ้น พันธมิตรก็นั่นล่ะ 
อย่างที่ผมบอกอย่างเช่นผมไปรู้จักกับ บก.นิตยสาร ผมไปรู้จักกับคนจัดงาน คอนเสริท ผม
ไปรู้จักกับสินค้าตัวโน้นตัวนี้ที่มาขายของ พันธมิตรตรงนี้แหละที่แม้จะเป็นเหมือน
สปอนเซอร์ไม่มาก แต่ว่าก็ต้องนับว่าเป็นพันธมิตรเหมือนกัน เพราะว่ามันไม่ได้แค่วันน้ี 
ไม่ใช่แค่วันนี้เขาให้มา 5 ,000 บาท มันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นไงครับ การสานสัมพันธ์บางที
บางงานผมก็ไปช่วยเขา แบบไม่ได้เอาเงินอะไรด้วย เพราะว่าวงการน้ีถ้าหากว่าเราไม่เผื่อ
แผ่ไม่ช่วยเหลือกันนี่ มันยังเล็กอยู่แค่นี้มันก็ไม่มีวันโต เพราะฉะนั้นการได้ช่วยเหลือหรือ
ว่าการได้มีปฏิสัมพันธ์กับทุก ๆ พันธมิตร มันส่งผลกับอนาคตเลย ผมคิดอย่างนั้น ทุกวันนี้
ก็เลยยังสานสัมพันธ์กับทุก ๆ ที่เลยครับ 

ผู้วิจัย เหมือนเมื่อกี้ผู้วิจัยถามค้างเกี่ยวกับ Plan ปีหน้า เมื่อกี้เหมือนเรายังไม่ได้ตอบกัน คุณเอ
สมองตอนนี้วางแผน ยังไงกับกล้วยไทยครับ 

คุณเอส อย่างที่บอกคือผมชอบอะไรที่มันแปลก แหวก แล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขา เพราะฉะนั้น
ตอนนี้วงกล้วยไทยประกาศหยุดรับงาน ผมก็จะไม่มีการอัพเดตเพลงใหม่เลยครับ แต่ผม
จะบอกเด็กว่าตอนนี้เราเร่ิมทําอัลบั้มกันแล้วนะ เสร็จแล้วปีหน้านี่พอตอนที่เราพร้อม เรา
พร้อมในที่นี้หมายถึงว่าเพลงเสร็จ เราเล่นได้ เล่นสดได้จริง ๆ  ผมวางแผนไว้ว่า ไม่มีการ
ปล่อยทีเซอร์  ไม่มีการปล่อยงานก่อนไม่มีการอะไรทั้งสิ้น แต่มีการโปรโมทนับถอยหลัง
มาตลอดว่าจะมี คอนเสริทใหญ่ของกล้วยไทยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในวันงานนั้นคนที่มาในงาน 
หนึ่งจะได้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ฟัง 9 เพลงใหม่รวด แล้วก็ได้ซื้อ ซีดีในอัลบั้ม สมมติว่า ซีดี
ทํามา 999 แผ่น ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยในวันงาน แล้วก็แต่ว่าผมรู้ เท่าที่รู้ก็คือเพราะมันเป็น
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เพลงใหม่ไงพี่ คนมันยังไม่อินกับเพลงหรอก เพราะฉะนั้นไอ้ 9 เพลงนี้ให้ฟังอย่างเดียวก็
พอ แต่หลังจาก 9 เพลงนี้ โอเค อยากจะสนุกกับเพลงเก่าเหรอ เราจัดให้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่า
ไอ้การทําอัลบั้มอย่างนี้ น่าจะเป็นคร้ังแรกของโลกด้วยซ้ํา เพราะผมเองก็ไม่เคยได้ยินว่า
ต่างประเทศทําอย่างนี้ คือไม่มีการปล่อยเพลงให้ได้ยินแม้แต่นิดเดียว อยู่ ๆ คุณจัด คอนเส
ริทใหญ่ตูมเลย เพื่อที่จะพูดถึงเพลงใหม่เลยครับ ไม่มีการปล่อยมาให้ก่อน 

ผู้วิจัย ทําไมถึงคิดว่าการที่เราไม่ปล่อยเพลง แล้วให้คนคุ้นหูเลย หรือให้มี ทีเซอร์ หรือให้มีคน
ชิน จะมั่นใจว่าคนจะเข้ามาสนุกในคอนเสิร์ตคร้ังนี้ครับ 

คุณเอส เราต้องการแค่ตัวจริงที่เขาอยากจะเสพว่าคุณลุ้นอะไรอยู่ แต่นั่นล่ะคอนเสริทนั้นจะต้อง
เป็น คอนเสริทที่ฟังชัด ต้องฟังเหมือนฟัง ซีดีพี่ เคร่ืองเสียงอะไรต้องดี คือต้ังเป้าไว้ว่าเป็น
อย่างนั้น เพราะว่าอยากทําอะไรฉีก ๆ แค่นั้นแหละ เพราะว่าวิธีการทํางานของทั้งโลกก็คือ
เหมือนกัน ปล่อยทีเซอร์ ปล่อยเพลงให้คนฟัง เสร็จจัด คอนเสริท ทําไมมันทําสวนทาง
ไม่ได้ล่ะ จัด คอนเสริทก่อน เสร็จแล้วคนก็เร่ิมฟังเพลง ค่อยไปอินกับมัน แล้วค่อยปล่อย 
มิวสิควีดีโอ อะไรประมาณนี้ ลองคิดดูสนุก ๆ  แต่ว่าเราก็มีแผนรองรับอยู่แล้วก็คือ หนึ่ง
ให้คนมันโหยหาก่อนโดยเราจะหยุดรับงานไปเลย 1 ปี ให้คนรู้สึกว่าถ้าจะไป คอนเสริท
สักทีก็ไป คอนเสริทใหญ่คร้ังนี้เลย แล้วก็อีกอย่างได้ไปฟังเป็นคนกลุ่มแรกด้วยที่ได้ฟัง 
มันมีอะไรที่พิเศษ ๆ สําหรับเขาแน่นอนครับ สําหรับคอนเสริทครั้งนั้น 

ผู้วิจัย คําถามสุดท้ายอยากให้คุณเอสฝากอะไรก็ได้ อยากพูดอะไรเพิ่มเติมจากที่สัมภาษณ์มา
ทั้งหมดก็ได้ครับ 

คุณเอส อยากจะบอกว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหน ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ตรงไหนกับใคร
แล้วแต่ ถ้ารักมันแล้วครับไม่ต้องหยุดเลย ไม่ต้องหยุดทํา หยุดพักได้ แต่ทําไปเหอะ ถ้าคิด
ว่าตรงนี้มันคือใช่แล้ว ทําไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ ผมคิดว่าความสุข เราเลือกได้นะพี่ 
เพราะฉะนั้นจงอย่าหยุด ถ้าหากว่าเจอทางที่สุขแล้ว แค่นั้นครับ 

ผู้วิจัย ครับ โอเคครับ ขอบคุณมากนะครับ  
คุณเอส ครับพี่ ขอบคุณมากครับ  
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ภาคผนวก ข 
ถอดเทปสัมภาษณ์สมาชิกวงกล้วยไทย 
ผู้วิจัย  : นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์  (พี่ธัญ) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสันติ ชัยปรีชา (คุณหนึ่ง)  อายุ 34 ป ี
 

ผู้วิจัย: แนะนําตัว ชื่อจริง ชื่อเล่น แล้วก็อายุค่ะ  
คุณหนึ่ง: ชื่อจริงครับ สันติ ชัยปรีชาชื่อเล่นชื่อหนึ่ง  
ผู้วิจัย: อายุ  
คุณหนึ่ง: อายุผมตอนนี้ 34 
ผู้วิจัย: ค่ะ แล้วหน้าที่และตําแหน่งในวงกล้วยไทย  
คุณหนึ่ง: หน้าที่และตําแหน่งก็คือ ตอนนี้ผมเป็นมือกลองครับ ก็มีส่วนในการ  
ผู้วิจัย: แต่งเพลง  
คุณหนึ่ง: ในการดูแลเร่ืองดนตรี  
ผู้วิจัย: รวมทั้งเล่นดนตรี  
คุณหนึ่ง: ทั้งหมดของวงครับ  
ผู้วิจัย: ครับ ทําดนตรีทั้งหมดของวง ไม่รวมเนื้อร้อง  
คุณหนึ่ง: อ่า ไม่รวมเนื้อร้องครับแต่ว่าจะอยู่ในเร่ืองของเมโลดี้ด้วย  
ผู้วิจัย: ครับ โอเค แล้วก็แรงบันดาลใจในการเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสมาชิกตั้งแต่แรกเลย  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับผม  
ผู้วิจัย: แรงบันดาลใจทําวงกล้วยไทย แล้วก็แรงบันดาลใจที่ยืนยันตัวตนจนถึงปัจจุบัน  
คุณหนึ่ง:  ครับผม แรงบันดาลใจก็ตั้งแต่เรียนมัธยมนะครับ คือเราก็เป็นคนชอบดนตรี ตั้งแต่แรก

อยู่แล้วก็คือก็ได้ดูศิลปินอะไรอย่างนี้ ที่เราชอบมาตั้งแต่สมัยโน้นก็ ที่เป็นแรงบันดาล
ใจจริง   ๆ   ก็จะมีวงโลโซ 

ผู้วิจัย: ครับ พี่เสก  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ อันน้ีเป็นแรงบันดาลใจหลักเลยครับ ที่ทําให้ผมอยากเล่น  
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ผู้วิจัย: แล้วเล่นกลองอย่างเดียวหรือว่า  
คุณหนึ่ง: จริง  ๆ  ผมจะ จริง  ๆ  มาจากกีตาร์ก่อนนะครับ  
ผู้วิจัย: อ๋อ ครับ 
คุณหนึ่ง: แต่ว่ากลองนี่ผมก็ตีอยู่แล้ว แต่ว่าไม่ได้อยากเลือกที่อยากจะเป็นมือกลองครับ  
ผู้วิจัย: ครับแต่คนขาด (หัวเราะ) 
คุณหนึ่ง: เอาไว้อันน้ีเด๋ียวผมจะเล่าอีกทีตอนเย็น ก็คือจริง  ๆ  ผมเลือกที่จะเล่นกีตาร์ก่อน ผมว่า

กีตาร์มันมีเสน่ห์ดึงดูดกว่าอะไรอย่างนี้ คือมันสามารถเล่นแล้วก็ร้องเพลงได้อย่างนี้ แต่
ถ้าตีกลองแล้วร้องเพลงอะไรอย่างนี้ มันก็อาจจะยังไม่ใช่ อันนี้คือตอนมัธยมนะครับ 

ผู้วิจัย: ครับ  
คุณหนึ่ง: ก็เลยเลือกเล่นกีตาร์ก่อน แล้วก็ได้มี ตั้งแต่ ม. 1 ถึง ม. 6 นี่ผมจะอยู่วงโยธวาทิต ผมจะ

เล่นทรัมเป็ต อันนั้นคือชิ้นหลักเลยที่ผมเล่น แล้วก็เล่นควบคู่ไปกับกีตาร์ด้วย ครับ ก็
ประมาณนี้ครับ 

ผู้วิจัย: แล้ว พอเล่นเสร็จ เราเปลี่ยนเป็น เข้ามาในกําเนิดกล้วยไทยนี่ ทําไมเราถึงตัดสินใจที่จะ
ร่วมวงนี้ ร่วมอุดมการณ์ตรงนี้  

คุณหนึ่ง: อ๋อ ก็ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยนี่ครับก็จริง  ๆ  ก็ยังอยู่ในส่วนของของทรัมเป็ตอยู่ ยัง
เรียนในยังเล่นเอกทรัมเป็ตอยู่ แต่ทีนี้ยังไงก็ไม่รู้ เหมือนมือกลองมันน้อยครับ เหมือนมี
ความจําเป็นจะต้องเล่น เพราะว่าวง คือในการเรียนนี่มันจะต้องมีให้รวมวง ให้รวมวง
ให้ครบอย่างนี้ ว่าใครจะต้องเล่นอะไร มีกี่วง  ๆ   อ้าว วงนี้ สุดท้ายมือกีตาร์เต็ม วงนี้มือ
กีตาร์ก็เต็ม ขาดมือกลอง แต่เราก็ตีกลองเป็นอยู่แล้วด้วย ก็เลย เอ้า ได้ เล่นกลองก็ได้ ก็
เลยเล่นกลอง แล้วทําไปทํามาก็มีแต่คนมาพึ่งเรา คนนั้น เอ๊ย ช่วยตีกลองให้หน่อย คนนี้ 
เอ๊ย ช่วยตีกลองให้หน่อย ก็เลยกลายเป็นฝึกกลองทุกวัน ก็เลยกลายเป็นมือกลอง แล้ว
หลังจากนั้นก็มีพี่ต๋อยนะครับ พี่ต๋อย เลิศศักดิ์ จําปาที่เขาทําอัลบั้ม เป็นอีทีอัลบั้มของวง
กล้วยไทยนี่แหละ ที่เขาคิดว่าแล้วก็ 

ผู้วิจัย: พี่ต๋อยเขาคิดโปรเจค  
คุณหนึ่ง: เป็นคนคิดโปรเจคมาอยู่แล้วในช่วงนั้น ก็คือเขาก็จะหาสมาชิกมาเล่น เขาก็ติดต่อมา

ทางพี่เอส พี่เอสก็ไปติดต่อกับทางจันทรเกษมนะครับ หารุ่นน้องอะไรอย่างนี้ครับ ใคร
สนใจบ้าง เอาเดโมให้ฟังแล้วมาเล่นกัน อะไรอย่างนี้ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือผมเล่น
อยู่กับก้องที่เป็นมือเบสของกล้วยไทยนะครับ แล้วก็แม๊ก แม๊กนี่ก็เป็นมือกีตาร์คนแรก
ของกล้วยไทยเหมือนกัน ก็คือผมเล่นอยู่ 3 คน เล่นโลโซนี่แหละครับ 

ผู้วิจัย: ครับ  
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คุณหนึ่ง: คือที่ในภาคก็จะรู้จักวงผมก็เพราะว่าเล่นโลโซอย่างเดียวเลย 3 คนเล่นด้วยกัน ทีนี้ก็เลย
ลองมาฟังเพลงเดโมที่พี่ต๋อยทํา มาเจอกับพี่เอส ซึ่งพี่เอสก็เป็นรุ่นพี่อยู่ด้วย พี่ต๋อยก็เป็น
รุ่นพี่อยู่แล้ว ก็เลยลองมาคุยกันว่าเอออย่างนี้นะ มีเพลงแบบนี้เราจะใช้ชื่อว่าวงกล้วย
ไทย แนวดนตรีเป็นแบบนี้ ก็เลยมาลองฟังดู เออ มันก็ต่างจากที่เราเล่นอยู่ เพราะเราเล่น
เป็นฟังค์ เป็นโลโซ ถ้าเป็นฝร่ังก็วงเนวาน่า อย่างนั้นนะครับ  

ผู้วิจัย: ครับ 
คุณหนึ่ง: แต่คราวนี้มาเป็นกล้วยไทยก็จะเป็น  Linkin Park, Limp Bizkit ซึ่งจะเป็นแบบเป็นนู

เมทัลไปเลยซึ่งมันก็คนละสาย แต่ด้วยตัวผมก็ไม่รู้แหละอะไรผมก็เล่นหมด คือผม
หลากหลายอยู่แล้ว คือวิถีที่มันจะมีช่องทางไหนที่จะทําผมให้ได้ไปทําวงหรือว่าทํา
อัลบั้มหรือว่าเป็นศิลปินนี่ผมเอาหมด ผมลุยหมดเลย ก็เลยได้มาร่วมวงกับกล้วยไทย 
กับพี่เอส แล้วก็มีพี่โจนักร้องอีกคนหนึ่งด้วยครับ 

ผู้วิจัย: แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้ว  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ ก็จะมีนักร้องอยู่ 2 คน พี่โจอีกคนหนึ่งครับ  
ผู้วิจัย: ที่นี้ ตอนแรกจริง  ๆ  ที่เราเข้ามา เพราะเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราต้องการมีตัวตนอยู่ ใช่

ไหมครับ 
คุณหนึ่ง: ครับ  
ผู้วิจัย: ก็เลยเอาไปทบทวน แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นดนตรีสู่มวลชน ด้วยวิธีการใดวิธีการ

หนึ่งอยู่แล้ว  
คุณหนึ่ง: ครับ  
ผู้วิจัย: แต่ทีนี้พอเราเข้าร่วมปุ๊บ อะไรที่ทําให้เรายืนยันจนมาถึงปัจจุบันน้ีครับ ถูกไหม คือ

หมายถึงตอนแรกหนูบอกว่าอะไรก็ได้ที่ ให้ฉันได้เล่นเถอะ นั่นคือจุดเร่ิมที่หนูเข้ามา
ถูกไหมครับ 

คุณหนึ่ง: ครับ  
ผู้วิจัย: แต่อะไรทําให้หนูอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน อยู่กับวงตรงนี้ครับ  
คุณหนึ่ง: อาจจะเป็นเพราะโชคดีครับ ได้มาเจอสมาชิก ได้มาเจอเฮดวง รวมทั้งพี่ต๋อยหรือว่า

เพื่อน  ๆ  ที่มันอยู่กันแล้ว ผมก็ไม่รู้อยู่ด้วยกันได้ยังไง มาจนถึงทุกวันน้ี อาจจะเป็น
เพราะความที่แบบเรา มันเหมือนแบบไปในทางเดียวกันครับ คือคิดในทางเดียวกัน เรา
รู้อยู่แล้วว่าเรามาร่วมวงเพื่ออะไร เราจะเล่นดนตรีแนวนี้ อย่างนี้  ๆ   เราจะเดินอย่างนี้ 
คือทุกคนจะย้ําบอก เอ๊ย มันไม่ได้เงินนะ มันไม่ได้สร้างรายได้ให้เราได้นะ  

ผู้วิจัย: แล้วเคยมีความรู้สึกว่า มีคนชวนไปอยู่วงอื่นวงโน้นวงนี้หรือเปล่า  
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คุณหนึ่ง: มีเยอะมากเลยครับ  
ผู้วิจัย: แต่เราก็ยืนยันที่จะอยู่วงนี้  
คุณหนึ่ง: คือก็ด้วยส่วนที่วงนี้ ผมจะเป็นหัวหลักในการ  
ผู้วิจัย: ทําดนตรี  
คุณหนึ่ง: ในการสร้างในการแบบว่า คิดไลน์ดนตรีหรือว่าสร้างสรรค์หรือว่าหาสีสันของไลน์

ดนตรีขึ้นมา ผมก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือวงผม ผมทิ้งวงผมไปไม่ได้ ถ้าไปเล่นก็อาจจะ 
เออ ไปช่วยบ้างอะไรอย่างนี้นะ ไปแจม แต่ก็ไม่ใช่ในฐานะสมาชิก  

ผู้วิจัย: อืม ครับโอเค สําหรับคําว่ากล้วยไทย อยากให้น้องหน่ึงนิยามคําว่ากล้วยไทยใน
ความรู้สึกของน้องหนึ่งหน่อยครับ  

คุณหนึ่ง: ครับผม ในความรู้สึกคือผมว่ามันเป็นอะไรที่มันง่าย  ๆ  ครับ เพราะว่ามันไทยดีด้วย 
กล้วย  ๆ  ง่าย  ๆ   แล้วชื่อไทย  ๆ  แบบนี้ คือผมได้มาร่วมวงคร้ังแรกแล้วบอกว่าเป็น
ชื่อกล้วยไทยนี่ผมชอบมากเลย คือผมรู้สึกว่ามันไม่ดัดจริตดี มันไม่ต้องตั้งชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ เราคนไทยแล้วก็ชื่อไทยนี่แหละสุดยอดแล้ว แล้วกล้วยไทย
ด้วย ง่าย  ๆ  เลย ผมว่ามันน่าจะจําง่ายดีด้วย 

ผู้วิจัย: แล้วพอมาถึงปัจจุบันนี้คําว่ากล้วยไทยมีค่ามากแค่ไหนสําหรับน้องหนึ่งครับ มีค่า
อย่างไร แล้วก็มีค่าแบบไหนสําหรับน้องหนึ่ง 

คุณหนึ่ง: คือมันเหมือนเป็นยี่ห้อหรือเป็นนามสกุลไปแล้ว คือคนที่รู้จักผมนี่ก็ต้องกล้วยไทย 
หนึ่งก็ต้องหนึ่ง กล้วยไทย ครับคือมันเหมือนเดอะ ว๊อยซ์ อะไรอย่างนี้ เหมือนมี
นามสกุลเป็นเหมือนกับว่าให้คนได้รู้จักเรา คือใครที่เคยฟังผลงานแต่ไม่เคยรู้จักเรานี่ 
พอมารู้ว่าหนึ่ง หนึ่ง กล้วยไทย เออ มันก็จะลิงค์เข้าหากัน อ๋อ คุณเป็นสมาชิกวงนี้เหรอ 
ผมเคยฟังงานอะไรอย่างนี้ มันก็มีคุณค่าด้านจิตใจคือทําให้เราแบบ เออ มันภูมิใจในชื่อ
นี้นะครับ  

ผู้วิจัย: ครับ โอเค แล้วการยืนยัน คือแน่นอนที่เรากําลังทํานี่เหมือนเป็นวิพากษ์เมนสตรีมหรือ
กระแสหลัก แน่นอนเราอยู่ในจุดเร่ิมที่เราบอกว่าไปเล่นที่ก็ได้ขอให้ฉันได้เล่นสู่มวล 
แล้วทําไมเราถึงไม่เลือกที่จะไปอยู่ในประแสหลักหรือว่าทําไมเราเลือกที่จะยืนยันกับ
กล้วยไทยแบบนี้ตลอดมา 

คุณหนึ่ง: ก็ผมคิดว่านะครับ ผมก็ คือกระแสหลักมันก็ มันก็เป็นอะไรที่มันเหมือน  ๆ  กันคล้าย  
ๆ  กัน ซึ่งตั้งแต่ที่เราก่อตั้งวงกล้วยไทยมานี่ เราก็ฉีกกระแสหลักมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ซึ่ง
เราก็ไม่ได้ไปยืนอยู่ในจุดที่มันเหมือนกับใครครับ แล้วก็เคยมีบางคนมาบอกว่าทําไม 
ทําไมไม่ลอง 
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ผู้วิจัย: ไปเสนอ  
คุณหนึ่ง: อ่า ทําไมไม่ลองไปเสนอหรือว่าไปอยู่ค่ายใหญ่ ถ้าพี่ไปอยู่ค่ายใหญ่นะ เพลงพี่อาจจะ

ไปไกลกว่านี้ก็ได้นะ อะไรอย่างนี้ แต่เราก็ได้ลองแล้ว ก็เคยลอง 
ผู้วิจัย: เขาก็จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ คือสุดท้ายเขาก็จะมาเปลี่ยนเรา แล้วเราก็จะไม่มีความเป็นเรามาตั้งแต่ตอนแรก 

ซึ่งเราก็ไม่เห็นมีความจําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเลย  
ผู้วิจัย: อืม ครับ โอเค แล้วก็ การเขียนเพลงแต่งเพลงจากในจุดที่เราดู จากที่น้องหน่ึงดูในส่วน

ของของดนตรีด้วยนะครับ 
คุณหนึ่ง: ครับ  
ผู้วิจัย: แรงบันดาลใจในการเรียบเรียงเสียงประสานมาจากอะไรครับ คือแบบเพลงนี้มันควรที่

จะอยู่ดี  ๆ  มันเกิดแรงบันดาลใจอะไร เป็นที่มาของแนวดนตรี 
คุณหนึ่ง: ก็กล้วยไทยนี่จะมีคอนเซ็ปต์เพลงของตัวเองอยู่แล้ว ก็คือสไตล์นูเมทัล ซึ่งผมหรือ

สมาชิกในวงนี่ เกิดมาใน คือเล่นดนตรีในยุคนั้นพอดี ยุคที่มี  Linkin Park  มี Limp 
Bizkit มี Slipknot ก็คือเราก็จะซึมซับกระแสของเพลงแนวน้ี แล้วเราก็ชอบด้วย คือมัน
ชอบมาก  

ผู้วิจัย: ครับ  
คุณหนึ่ง: ชอบมากแล้วก็จะศึกษามัน ฟังมัน ศึกษามันว่าอันนี้แนวน้ีจะต้องอย่างนี้ ต้องประมาณ

นี้ วิธีเล่นกีตาร์ วิธีเล่นกลอง วิธีร้อง อะไรก็ประมาณนี้ คือเราจะเอาตรงนี้เป็นพื้นฐาน 
เป็นฐานไว้ 

ผู้วิจัย: เป็นสไตล์ในการทํา 
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ เอาไลน์ดนตรีเป็นพื้นฐาน แล้วเราก็จะมาเติมในสิ่งของคือความเป็นคนไทย

ครับ คือผมจะมาเติมให้คนไทยฟังง่ายขึ้น  
ผู้วิจัย: อะไรที่เรียกว่าความเป็นไทย  
คุณหนึ่ง: วิธีร้องครับ คือถ้าสไตล์นี้วิธีร้องมันจะค่อนข้างแบบหนัก ว๊ากแล้วก็ฟังไม่รู้เร่ือง  
ผู้วิจัย: เกินกว่าภาษาไทยจะรับ 
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ ทีนี้เราก็ทําให้คนไทยฟังง่ายคือเราว๊ากแค่นิดเดียวครับพี่ ให้มันมีกลิ่นของ 

อาจจะมาว๊ากเป็นบางท่อน แต่ส่วนใหญ่จะร้องชัด ร้องเต็มเมโลดี้ให้ฟังง่าย แล้วถ้า
เร่ืองเมโลดี้นี่เราจะทําให้มันไทยที่สุดแล้วครับ คือให้มันมีสําเนียงไทยไทยให้มาก  ๆ  
คือให้มันเป็นเอกลักษณ์ของวงเราครับ รวมทั้งไลน์ดนตรีบางไลน์ด้วยอะไรอย่างนี้ ให้
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มันมีวิธีการเล่นที่เป็นโน้ตของไทยครับ ก็แอดเข้าไป ผมว่าตรงนี้มันทําให้วงผม
ค่อนข้างเป็นที่จดจํา 

ผู้วิจัย: ก็คือว่าจริงแล้วนอกจากแพทเทิร์น (Pattern) ดนตรีที่เราชื่นชอบจากวงฝรั่ง แล้วแอด
ความเป็นไทยในเร่ืองของเมโลดี้ วิธีการไล่เมโลดี้หรือการร้องที่ชัด แล้วก็เคร่ืองดนตรี
บางชิ้นที่เป็นไทย 

คุณหนึ่ง: ครับ  
ผู้วิจัย: เพราะว่าสิ่งต่าง  ๆ  เหล่านี้มันเป็นเอกลักษณ์อันหน่ึงที่มันถูกสร้างขึ้นมา  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: แล้วพอเราได้สไตล์ปุ๊บใช่ไหมครับ แล้วทีนี้พอความที่มันเป็นกล้วยไทยปุ๊บ มันก็จะ

เกิด ต้องเรียกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเร็ว เพลงนี้เป็นเพลงช้า ถูกไหมครับ 
ผู้วิจัย: ก็คือหมายถึงว่ามันเหมือนแบบ เฮ้ย ตอนนี้กูอยากทําเพลงเร็ว วันน้ีกูอยากทําเพลงช้า 

อันนี้ภายหลังจากสไตล์นะ เมื่อกี้เราคุยเร่ืองสไตล์แล้ว 
คุณหนึ่ง: ครับ  
ผู้วิจัย: ตอนนี้พี่ก็จะถามว่า เพลงนี้แบบนี้ เพลงนี้แบบนี้ดีกว่า มันมาจากยังไงครับ  
คุณหนึ่ง: ก็มันจะตาม จริง  ๆ  ถ้าเกิดทําอัลบั้มเพลงจริง  ๆ  นี่มันก็จะตามปกติอยู่แล้วที่จะต้องมี

เพลงเร็วคร่ึงหนึ่ง เพลงช้า 
ผู้วิจัย: ครับ  
คุณหนึ่ง: ถ้าเป็นวงที่เป็นป๊อบ  ๆ  หน่อยเพลงช้าอาจจะกว่าค่อนอัลบั้มอะไรอย่างนี้ แต่วงผมก็

เป็นวงร็อค ก็อาจจะเน้นเพลงเร็วหน่อย เพลงกลางสักสอง สมมติถ้ามันมี 10 เพลงนะ
ครับ เร็ว 5 กลาง 2 แล้วก็ช้าอีกสัก 3 ก็จะประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า อ่า เพลงแรกเราจะทํา
เพลงอะไรก่อน ก็จะคุยกับทางวงคุยกับทางพี่เอสว่าเพลงแรกพี่เอสจะเขียนเน้ือหา
ประมาณไหน พี่เอสก็จะบอกคอนเซ็ปต์ประมาณว่าเป็นการปลุกใจ ทําให้คนแบบว่ามี
แรงฮึดสู้ อันนี้มันต้องเป็นส่วนของเพลงเร็วอยู่แล้ว อันนี้เราก็จะเข้าใจว่าเป็นเพลงเร็ว 
อ่า เพลงต่อไปพี่เอสบอกว่าจะเขียนเกี่ยวกับมุมของคนที่ทิ้งชีวิตจากบ้านนอกมาเข้ากรุง
แล้วต้องต่อสู้ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของของความเหงา ก็จะเพลงช้า  ๆ  ผมก็จะตีโจทย์
อย่างนี้ แล้วก็มาทําเป็นเพลงแล้วก็ พอดนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่อยส่งให้พี่เอสเขียน
เน้ือประมาณนั้นครับ  

ผู้วิจัย: ก็แปลว่าจริง  ๆ  แล้วด้วยวิธีการทํางานเหมือนกับว่าต้องมีการคุย กันก่อน  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: ขั้นตอนที่หนึ่งกําหนดสัดส่วนของอัลบั้ม  
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คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: ว่าจะเป็นเพลงเร็วเพลงช้าเท่าไร แล้วพอเสร็จ  เน้ือหาที่เอสเขาอยากจะเขียนหรือว่ามี

เร่ืองราวที่จะเล่าถึงนี่ เร่ืองอะไรที่มันเหมาะกับเพลงเร็วเพลงช้า 
คุณหนึ่ง: ใช่ครับผม  
ผู้วิจัย: หลังจากนั้นก็จะมาสู่การทําเมโลดี้เพลง แล้วส่งกลับไปเขียนเนื้อ  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: โอเค น่ีคือขั้นตอนนะครับแล้วก็มาถึงจุดแข็งนะครับ ตะกี้ได้ฟังไปคร่าว  ๆ  จุดแข็งคือ

สิ่งที่เป็นกล้วยไทยที่อยู่กับตัวเรา เราควบคุมมันได้ ไม่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกคิดว่าจุด
แข็งของกล้วยไทยคืออะไรครับ  

คุณหนึ่ง: น่าจะเป็นความชัดเจน ความชัดเจนของสไตล์เพลง ของการนําเสนอที่ไม่มีดิ้นออก
นอกลู่นอกทางอ่ะครับ คือเราเดินมาทางนี้เราก็จะไปทางนี้เลย อาจจะมีดึงเอาสีสันของ
กระแสของยุคนี้ในช่วงนี้ที่เขากําลังฮิตกันดึงเข้ามาใส่ แต่เราไม่ใช่ว่าเราโดดไปหาเขา 
แต่เราแค่ดึงเข้ามาใส่ในความเป็นเรา น่าจะเป็นเร่ืองของตรงนี้ครับ สีสันที่ชัดเจนของ
เพลงและของตัววงครับ  

ผู้วิจัย: ครับ มีจุดแข็งก็คือสไตล์ที่ชัดเจน แน่วแน่นะครับผม  
คุณหนึ่ง: ครับผม  
ผู้วิจัย: แล้วเราทําให้เหมือนว่าออกไปสู่ตลาดคนที่ฟังนี่มีจุดเด่น  
คุณหนึ่ง: ครับผม  
ผู้วิจัย: แล้วมีจุดแข็งอันอ่ืนอีกไหมครับ  
คุณหนึ่ง: ก็จุดแข็ง ก็น่าจะเป็นที่ตัวของนักร้องนํามากกว่านะ คือเขาค่อนข้างคอนแทคกันคนฟัง

ตลอดเวลาเขาติดต่อตลอด อย่างตัวผมเองก็เอาจริง  ๆ  ก็ทํางาน ก็ไม่มีเวลาจะไปอะไร 
ก็ผมก็ โดยพี่เอสนี่ก็จะติดต่อตลอด มีอะไรมีการอัพเดทข่าวสารให้คนฟังให้แฟนเพลง
ตลอดเวลาพี่ เหมือนผูกพันกับแฟนเพลง อันนี้ก็เป็นข้อดีของวงเราเหมือนกัน เป็นจุด
แข็งจุดหนึ่งที่ทําให้คนสนใจอยู่ตลอด  

ผู้วิจัย: มีการสื่อสารอยู่ตลอดนะครับ  
คุณหนึ่ง: ครับผม  
ผู้วิจัย: แล้วมีอะไรอีกไหมครับ  
คุณหนึ่ง: ก็ประมาณนี้ เด๋ียวถามอีกทีก็ได้ครับ มีมือกีตาร์อีกคนหนึ่งครับ  
ผู้วิจัย: ครับ ได้ครับ แล้วก็เคยคิดว่ามีจุดอ่อนไหม  
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คุณหนึ่ง: จุดอ่อน ถ้าในมุมมองผมจุดอ่อนของวงก็เป็นเร่ืองระยะเวลาในการทํางานครับ คือถ้า
แฟนเพลงนี่จะรู้เลยว่าการทํางานของวงเรานี่มันจะ คือว่าจะออกได้แต่ละเพลงนี่ กว่า
จะออกได้แต่ละอัลบั้มนี่มันใช้เวลานาน ค่อนข้างนานกว่าศิลปินในค่ายที่เขามี
กําหนดเวลาแค่ บางทีแค่ไม่ยังถึงปี เขาก็ออกใหม่แล้ว แต่เราค่อนข้างจะยากเพราะว่า
อย่างทุกคนนี่ อย่างผมก็จะมีงานประจําอยู่ สมาชิกทุกคนมีงานประจําหมด ก็จะใช้เวลา
แค่ เรียกได้ว่า 30% หรือ 20% อะไรอย่างนี้มาทําตรงนี้  

ผู้วิจัย: ซึ่งมันก็เหมือนเป็นเวลาที่น้อย  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ มันเป็นเวลาที่น้อย แล้วมันต้องใช้เวลาช่วงเวลาการคิดอีก คือเราหนักกับงาน

มาแล้ว แล้วเราพอจะมาทําอันนี้ก็ต้องใช้เวลาคิด บางทีก็คิดไม่ได้บางทีเหมือนสมอง
มันตื้อ มันก็สร้างสรรค์งานไม่ออก ก็อาจจะเลทอออกไปอีก อย่างนี้ อันน้ีก็อาจจะเป็น
จุดด้อยหนึ่งของเราที่ไม่สามารถทํางานได้ทันแฟนเพลงที่เขาแบบ บางทีบางช่วงนี่มัน
เหมือนมันพีคมากเลย มันมีคนมาติดตามเพิ่มขึ้น มีแฟนเพลงใหม่  ๆ  เกิดขึ้นอยู่เร่ือย  ๆ    
แต่เราไม่สามารถปล่อยงานปล่อยเพลงไปได้ทันกับความต้องการของเขา เขาก็อาจจะ
ช่วงนี้ไปฟังอย่างอื่นแล้ว ไปติดอย่างอื่นแล้วอย่างนี้ครับ อาจจะเป็นผลเสียเล็ก  ๆ  น้อย  
ๆ  อ่ะครับ ของเรา 

ผู้วิจัย: อ๋อ มันเหมือนทิ้งช่วงนานไป  
คุณหนึ่ง: ครับ ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: โอเค แสดงว่าจุดอ่อนก็คือมีในเร่ืองของเวลาที่หนึ่งทุกคนจะต้องทํางานหลัก  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: ทําให้เวลาที่เราใช้สร้างงานตรงนี้นี่มันมีจํากัดนะครับ 
คุณหนึ่ง: ครับ  
ผู้วิจัย: ข้อที่สองก็คือ เอ่อ มีอันอ่ืนอีกไหมครับ แต่ว่ารวม  ๆ  ประมาณนี้  
คุณหนึ่ง: คือประมาณอย่างนี้ครับ ซึ่งเร่ืองของเวลานี่ครับมันจะทําให้แบบเกิดผลกระทบในวง

บ้าง ก็คือเกิดผลกระทบเร่ืองการทํางาน เกิดผลกระทบเร่ืองการซ้อมการคิดหาโชว์ที่
มันดีขึ้นไป บางทีอาจจะทํา บางคร้ังก็อาจจะไม่ได้ บางคร้ังเราจะเล่นคอนเสิร์ตเราซ้อม
แค่วันเดียว เราไม่ได้เหมือนกับวงอื่น  ๆ  ที่แบบพร้อมกันทั้งวันอะไรอย่างนี้ ก็จะด้อย
กันตรงนี้ด้วยครับ  

ผู้วิจัย: ที่นี้มาพูดถึงโอกาสนะครับ โอกาสในที่นี่ไม่เกี่ยวกับปัจจัยภายในแล้ว ไม่เกี่ยวกับเรา 
โอกาสคือสิ่งที่มันเกิดเป็นภาวะและสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้นี่ น้องหนึ่งคิดว่ามี
อะไรบ้างที่สร้างโอกาสให้กับวงกล้วยไทยครับ 
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คุณหนึ่ง: สิ่งที่สร้างโอกาส ผมว่าช่วงหลัง  ๆ  มานี่กล้วยไทยโชคดีที่ หนึ่งล่ะมีเฟสบุ๊ค มียูทูป มี
ช่องทางที่แบบว่าไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ขึ้นมาให้เราได้ไปแบบเหมือนสู้กับค่ายใหญ่อ่ะ 
ถ้าเป็นสมัยก่อนเราคิดว่าเอ๊ะเพลงเราจะไปเปิดที่ไหนล่ะเราทําเพลงเราต้องขายซีดีแล้ว
เราต้องไปขายใครล่ะ คนมันจะได้ฟังทั่วไหม แต่ถ้าอยู่ค่ายใหญ่ อ่ะ คุณมีวิทยุ คุณมีทีวี 
มีตัวตนให้คนเห็นมีเสียงกระจายออกไป คุณก็ได้เปรียบเรา แต่พอมาถึงช่วงหนึ่ง มันมี
ยูทูป มีเฟสบุ๊คเข้ามา มันดีมาก  ๆ  เลยครับ คือมันทําให้เราสามารถกระจายเสียงเพลง
ออกไป กระจายภาพเราออกไปให้คนได้เห็น เพราะยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลจริง  ๆ  นะ 
คือคนไม่ค่อยจะดูทีวีสักเท่าไร แล้วผมก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงด้วย เพราะว่าทีวี
บางทีแบบไม่ค่อยได้นําเสนอเร่ืองของเพลงแล้วเร่ืองของศิลปินนะไม่ค่อยมี จะเป็น
เร่ืองของดารา เออ ใช่ประมาณนั้นครับ ซึ่งผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่าเราไม่สามารถ 

ผู้วิจัย: มันก็เลยเป็นโอกาส  
คุณหนึ่ง: เราวิ่งเข้าหาสื่อพวกนั้นไม่ได้อยู่แล้ว  
ผู้วิจัย: ครับ  
คุณหนึ่ง: คนอยู่ตรงนี้ แล้ววัยรุ่นพักหลังก็จะเสพแต่ยูทูปเสพแต่เฟสบุ๊คซึ่งก็ทําให้เขาเชื่อมกับเรา

ได้ง่าย ก็เป็นช่องทาง 
ผู้วิจัย: ครับ แต่ว่าจริง  ๆ  หลังจากยุคที่มันเป็นยูทูปหรือเฟสบุ๊คนี่ แปลว่าเราได้แฟนเพลงใหม่  

ๆ  เยอะขึ้นมาก 
คุณหนึ่ง: ถูกต้องครับ พี่ ใช่เลยครับ อันน้ีเป็นประเด็นหลักเลยครับ  
ผู้วิจัย: โอเค มีข้ออ่ืนอีกไหมครับ นอกจากโลกออนไลน์แล้ว ยูทูป เฟสบุ๊ค  
คุณหนึ่ง: ก็น่าจะเป็นขอบคุณผู้ใหญ่บางคนที่ชอบที่จะจัดงานอะไรเกี่ยวกับเพลงร็อค  ๆ  อ่ะครับ 

มีหลายคนมากที่เขาชอบจัด 
ผู้วิจัย: ยกตัวอย่างชื่อได้ไหมครับ  
คุณหนึ่ง: พี่นินครับ  
ผู้วิจัย: ชื่อนามสกุลครับ  
คุณหนึ่ง: พี่นินนี่ผมไม่รู้จักชื่อเดี๋ยวให้เอสบอกอีกทีก็แล้วกัน พี่นินนี่จะเป็นคนที่จัดคอนเสิร์ตเขา

เรียกว่าโคตรอินดี้นะ คอนเสิร์ตโคตรอินดี้น่ีมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่รวมเอาพวกคนสร้าง
ผลงานเอง ทําค่ายเอง บริหารเอง ทุกอย่างที่เป็นอินดี้โดยเฉพาะเลยใครอยากจะเล่นนี่
ส่งรายชื่อเข้าไป เขาจะจัดงานทุกปีครับ แล้วก็พอวันถึงคอนเสิร์ตก็จะมาเล่นกันเป็น
ร้อยวงเลยครับ คือเขาจะไม่เอาวงค่ายเลย คือเอาความเป็นอินดี้แล้วตรงนี้ งานโคตร
อินดี้น่ีมันเหมือนเป็นงานทําให้กล้วยไทยเกิดเหมือนกันนะครับ เป็นงานหน่ึงเลยที่
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แบบว่าคือกล้วยไทยไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่  ๆ  ให้เล่นนะครับ แต่พอมีงานโคตรอินดี้คือ
เราไปเล่นแล้วมีคนดูเกินกว่าสองสามร้อยอ่ะครับ  มันเลยกลายเป็นว่าคนสองสามร้อย
ได้ดูเรา แล้วหลังจากนั้นเขาก็ จํา  ๆ    ๆ   แล้วทุกปีก็จะมีวงเราไปเล่น แล้ววันหนึ่งวง
เรากลายเป็นเฮดเฉยเลย กลายเป็นเฮดหลักของงานนี้  

ผู้วิจัย: ครับ  
คุณหนึ่ง: ซึ่งพอพูดถึงงานนี้ คนจะต้องมาดูวงกล้วยไทย มันก็เป็น เขาเรียกว่าเป็น  
ผู้วิจัย: ความสําเร็จ  
คุณหนึ่ง: ใช่ เขาเรียกว่าเป็นจุดหน่ึงที่มาสนับสนุนเราให้แฟนเพลงได้สื่อสารกับเรา มีที่ให้เราได้

เล่น แล้วแฟนเพลงได้มาดู เพลงนี้เป็นอย่างนี้  
ผู้วิจัย: แล้วนอกจาคุณเชงแล้วจะครับก็จะมีโอกาสอ่ืน  ๆ  อีกไหมของคนที่เป็นพันธมิตรหรือ

อะไรต่าง 
คุณหนึ่ง: จริง  ๆ  ก็มีบ้างนะครับ มีงานอีก แต่ว่าหลัก  ๆ  เลยก็จะคืออันนี้ครับ อันน้ันก็จะมี

ประปรายครับ เป็นงานที่เขาจัดมา แต่มันจะไม่ใช่เป็นงานที่ใหญ่ขนาดน้ีมันจะเป็น
เทศกาลเล็ก  ๆ  มีคนดูประมาณไม่ถึงร้อยอะไรอย่างนี้ครับ แต่โคตรอินดี้น่ีถือว่าใหญ่
ที่สุดแล้วครับ  

ผู้วิจัย: ตลาดอินดี้จริง  ๆ  คนที่ไปดูคอนเสิร์ตเยอะไหม  
คุณหนึ่ง: จริง  ๆ  เยอะนะครับ แต่มันมี  
ผู้วิจัย: ยาวนาวไหม หมายถึงช่วงเวลา  
คุณหนึ่ง: ใช่ ครับ จริง  ๆ  มันแบ่งเป็นหลายแขนงมากเลยอินดี้ อินดี้มันมีทั้งร็อคมีทั้งป๊อบ มีทุก

แนวเลย บางทีคนที่เขามาดูอินดี้ แต่บางทีเขาก็ไม่เสพร็อคเหมือนกัน บางทีเขาไปเสพ
สายอ่ืนอะไรอย่างนี้ แต่ว่ามันจะเป็นจุดรวมของคนอินดี้จริง  ๆ    

ผู้วิจัย: คือคนที่ทํางานไม่ได้อยู่ในประแสหลัก  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ คือจะไม่มีเพลงอะไรที่มันอยู่ในกระแสหลักเลยครับ  
ผู้วิจัย: แล้ว เมื่อกี้โอกาสนะครับ แล้วมีคลื่นวิทยุที่เป็นกระแสรองยังมีไหมครับเมื่อก่อนจะมี 

Fat Radio  
คุณหนึ่ง: ที่จําได้ที่เขาเปิดเพลงเราก็จะมีอยู่คลื่นเดียวคือแฟต เรดิโอ Fat Radio ครับ คือตอนนั้นก็

ได้ทั้งเปิดเพลงเราแล้วก็เรียกเราไปสัมภาษณ์ด้วย ก็คือเป็นโอกาสที่ดี ผมไม่คิดนะว่า
มันจะมีคลื่นวิทยุอันไหนที่แบบเชิญเราไป 

ผู้วิจัย: แล้วตอนนี้น่ีคลื่นวิทยุนี่ไม่ได้มีกระแสอินดี้อีกแล้ว  
คุณหนึ่ง: อืม แทบจะไม่มีแล้วครับ ถ้าเป็นยุคนี้นะครับ  
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ผู้วิจัย: แทบไม่มี หรือว่าไม่มีเลย  
คุณหนึ่ง: ผมว่าไม่มีเลยนะครับ เท่าที่ผมได้เคยคุยกับนักจัดรายการหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนกัน 

หรือคนที่อยู่ในทีมงาน ทุกอย่างมันถูกจัดระบบเอาไว้หมดแล้ว มันถูกวางมาแล้วว่า
วันน้ีจะต้องเปิดอะไรวันน้ีจะต้องมีเพลงของใครบ้าง อย่างนี้ 

ผู้วิจัย: ก็ไปยุ่งไม่ได้เลย  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ แล้วเพลงอย่างเราด้วยเพลงที่มันเป็นเพลงร็อคเพลงหนัก  ๆ  อย่างนี้ ผู้ใหญ่เขา

คง คงไม่อินกับเราด้วยแม้ว่ากลุ่มวัยรุ่นจะอยากฟัง เขาก็ไม่สน เขาเป็นคนจัดเขาก็
อยากจะนําเสนอแค่เพลงที่มีความสัมพันธ์กันกับของเขาอ่ะครับ 

ผู้วิจัย: ครับ โอเค ก็แปลว่าอันนี้มันน่าจัดอยู่ในอุปสรรค คือตอนนี้อุปสรรค มันไม่ได้มี
คลื่นวิทยุที่รองรับกระแสแบบนี้ แล้วก็ประเด็นที่สองคือแนวเพลงของเราแตกต่างจาก
กระแสหลักที่มีความเป็นตัวตนสูง มันเลยทําให้กระแสหลักนี่ไม่ยอมรับในบางจุดตรง
นี้ คืออาจจะฟังยาก ที่เขาใช้คําว่าฟังยากอะไรอย่างนี้นะครับ 

คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: แล้วมีอุปสรรคด้านอ่ืนอีกไหมครับ  
คุณหนึ่ง: อุปสรรคด้านอ่ืนก็ จริง  ๆ  ผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคเท่าไร จริง  ๆ  ผมรู้อยู่แล้วว่า

การเดินทางในแบบที่วงเราเป็นน่ะมันจะต้องเจออะไรบ้าง ซึ่ง คือเรายืนอยู่คนละจุด 
สมมติวงเราเป็นอินดี้เป็นอันเดอร์กราวน์ เรายืนอยู่คนละจุดกับวงที่เขาเป็นเมนสตรีม 
อย่างพวกวงในค่ายยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนะครับ คือผลตอบรับหรือว่าอะไรต่าง  ๆ  นานา
นี่ผมก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราได้ไม่ถึงเขาหรอก เราก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้ ซึ่งเขาก็จะ
ได้เยอะกว่า เขาจะออกสู่สายตาคนมากกว่า เราก็แค่ประมาณนี้ คือเราคาดไว้ว่าเอาแค่นี้
ก็พอแล้วเราค่อยทํา ค่อยสร้างฐาน ค่อยขยายไปเร่ือย  ๆ  อย่างนี้ก็พอ คือไม่ได้ไป
คาดหวังอะไรกับมันมากครับ  

ผู้วิจัย: คือมองว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่มองว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดอยู่แล้ว  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ ใช่ไหมครับ 
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: โอเคครับ ได้ครับ ทีนี้มาพูดถึงขั้นตอนการบันทึกเสียงนะครับ แล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้

ในการบันทึกเสียงนะครับ เมื่อกี้คร่าว  ๆ  ไปก็คือว่า เหมือนเล่าให้ฟังว่าประชุมกัน
ก่อนวางแผนอัลบั้มแล้วไม่ได้ออกเป็นซิงเกิ้ลเหรือครับ หมายถึงเป็นซิ้งเกิ้ล 
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คุณหนึ่ง: อ่า มีครับ มี ที่ผ่านมาคือได้คุยกันแล้วว่าจําเป็นต้องออกซิงเกิ้ลจริง  ๆ  เพราะว่าเราทิ้ง
ช่วงไปนานมาก คือเราทิ้งช่วงต่ออัลบั้มเป็น 3-4 ปีอย่างนี้ พี่เอสก็บอกว่ามันจะต้องมี
อะไรออกไปหน่อย ให้คนเขาได้ เขาจะได้ไม่ลืมเรา ให้มันมีความต่อเน่ือง ก็เลยคิดทํา
เป็นซิงเกิ้ลก็แล้วกัน ออกไปเพื่อดึงแฟนเพลงไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ ให้เขารู้ว่าเรายัง
ทํางานอยู่นะ ไม่ใช่ว่าหายไปอะไรอย่างนี้ 

ผู้วิจัย: แล้วทีนี้ขั้นตอน แสดงว่ามีซิงเกิ้ลในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหม แต่ก่อนหน้านี้จะเป็นงาน
อัลบั้มหมด 

คุณหนึ่ง: ใช่ครับ เป็นอัลบั้มหมดเลย  
ผู้วิจัย: ก็คือแปลว่าหนึ่งมีการวางแผนวางสัดส่วนของเพลง เหมือนเมื่อสักครู่ที่บอกวางแล้ว

แบ่งเพลงช้าเพลงเร็ว เอสมีเนื้ออะไรที่น่าจะเหมาะกับงานแบบไหน หลังจากนั้น
ขั้นตอนการบันทึกเสียงเป็นยังไงครับ  

คุณหนึ่ง: ขั้นตอนการบันทึกเสียงก็ตามขั้นตอนนะก็ไล่ไปเลย สมมติเราได้โครงเพลงเรียบร้อยนี่
ก็จะไล่เป็น อัดกลองก่อน เร่ิมจากอัดกลอง แล้วก็ตามมาด้วยกีตาร์ เบส แล้วก็ร้องนี่ที
หลังเลย เพราะว่าร้องนี่มันต้องประณีตมาก เพราะว่ามันเหมือนเป็นด่านหน้าของเพลง
เลย ที่คนเขาจะชอบหรือไม่ชอบขึ้นอยู่กับตรงนี้เป็นหลักเลย ก็จะไล่ขั้นตอนไปตามนี้
ครับ 

ผู้วิจัย: ถามว่าจริง  ๆ  ในเทคโนโลยีตอนนี้ในซอฟท์แวร์ของดนตรีต่าง  ๆ  นี่ก็มีสิ่งที่ช่วยใน
การบันทึกเสียงเยอะมาก 

คุณหนึ่ง: ใช่ครับ เยอะครับ ต่างจากนักดนตรียุคเก่า  ๆ  เลย คือถ้าเป็นในยุคเก่า  ๆ  นี่เขาจะอัด
พร้อมกัน อัดพร้อมกันก็คืออัดสดพร้อมกันหมด เดี๋ยวนี้มันง่ายหน่อยคือ อัดทีละชิ้น ถ้า
ผิดก็แก้ใหม่ได้ จนกว่ามันจะดีนะครับ ตรงนี้จะช่วยได้เยอะครับ มีการแก้ไขได้ครับ  

ผู้วิจัย: ครับโอเค แล้วซอฟท์แวร์ที่ใช้ก็คือคิวเบส  
คุณหนึ่ง: คิวเบสครับ ที่ใช้มาตลอดเป็นคิวเบส  
ผู้วิจัย: แล้วขั้นตอนในการถ่ายทํางานวิดีโอนี่ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการทําวีดีโอ  
คุณหนึ่ง: ขั้นตอนในตรงนี้ก็คือ อย่างผมเองนี่จะมีส่วนใน บางทีจะมีคิดเนื้อเร่ืองบ้าง คิดโครง

เร่ืองบ้าง ว่า เออ พี่เอสผมอยากได้อย่างนี้นะ อะไรอย่างนี้ มันจะเป็นไปได้ไหม แล้ว
หลังจากนั้นพี่เอสจะไปดูเร่ืองมิวสิควีดีโออีกทีหนึ่ง คือมิวสิควีดีโอนี่พี่เอสจะเป็นคน 
บางทีพี่เอสถ่ายเองเลย พี่เอสดูแลเองเลย ถ่ายเอง แต่ว่าบางเร่ืองก็เขาก็จะมีทีมของเขา 
เขาก็จะรับเร่ืองจากตัววงไปว่าพี่เอสเร่ืองจะเป็นอย่างนี้ไหม ก็มีการประชุมกันก่อนว่า
อย่างนี้ แล้วพี่เอสก็จะทําหน้าที่แล้วไปทํามิวสิควีดีโอต่อ  
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ผู้วิจัย: แบบว่าจริง  ๆ  แล้วเรียกว่าก็จะมีการนําเสนอไอเดียกันได้ แล้วก็พี่เอสก็จะไปดูอีกทีว่า
จะนําเสนอออกมายังไง 

คุณหนึ่ง: ใช่ครับผม  
ผู้วิจัย: โอเค แล้วก็ซอฟท์แวร์อะไรต่าง  ๆ  ที่ใช้พี่ก็ต้องไปคุยกับพี่เอสใช่ไหม  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ พี่เอสเป็นคนทํามิวสิควีดีโอครับ  
ผู้วิจัย: การเผยแพร่ การดาวน์โหลด และพื้นที่ในการนําเสนอในทางออนไลน์ ตอนนี้มี

อะไรบ้างครับ 
คุณหนึ่ง: ตอนนี้ก็มียูทูป มีเฟสบุ๊ค มีไอทูน มี เพราะพี่เอสนี่เขาจะเป็นคนดูเร่ืองการโปรดักส์

ทั้งหมดอะไรอย่างนี้ครับ 
ผู้วิจัย: การสื่อสารมวลชนกระแสหลักที่เป็นพันธมิตร อันนี้ก็จริง  ๆ  ก็เหมือนเมื่อกี้ละมั้ง  
คุณหนึ่ง: เหมือนกันครับ  
ผู้วิจัย: แล้วจริง  ๆ  เรามีสื่อมวลชนอ่ืน  ๆ  ที่อยากลองไปลองดูไหมครับ มีคลื่นไหนที่เรารู้จัก

หรืออะไรไหม 
คุณหนึ่ง: ก็จริง  ๆ  มีการเสนอไปนะครับ แต่ก็ถูกปฏิเสธอยู่ดี  
ผู้วิจัย: มันเป็นระบบไอ้ที่พูดเมื่อกี้แหละ มันเป็นระบบทุนนิยม  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ มันเป็นระบบที่เขาจัดไว้อยู่แล้ว เราก็ไม่อยาก คือตัวเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราไปอยู่

ตรงจุดน้ัน เขาก็ไม่รับเราอยู่แล้ว ซึ่งผมไม่ซีเรียส ผมไม่ซีเรียสเพราะผมรู้ว่าผมทําเพลง
แบบไหนทําดนตรียังไง แล้วมันขัดกับกระแสหลักยังไง ผมจะรู้อยู่แล้วก็จะไม่ได้
ซีเรียสกับตรงนี้ เราก็จะมาสร้างของเราเองดีกว่า เพราะเรามีช่องยูทูปมีช่องเฟสบุ๊ค เรา
ก็จะมาทําตรงนี้ให้มันดี สร้างฐานตรงนี้ให้มันดีดีกว่า  

ผู้วิจัย: แปลว่าจริง  ๆ  ไอ้ความรู้สึกของเราต่อกระแสหลักนี่แปลว่ามันมี ความรู้สึกของน้อง
หนึ่งมันมีบางอย่างที่มันกีดกันหรือปิดกั้นการนําเสนออยู่ ใช่ไหมครับ 

คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: อาทิเช่นเหตุการณ์อะไรบ้างครับ เล่าให้ฟังได้ไหม คือเหมือนไปแล้วเขาก็แบบ ไม่  
คุณหนึ่ง: ก็อาจจะเป็นถ้าผมยกตัวอย่างนะ ก็อาจจะเป็น  
ผู้วิจัย: คือมันไม่ใช่เร่ืองเพลงไม่ดีแน่นอน แต่มันเป็นเร่ืองแบบอะไรที่มัน  
คุณหนึ่ง: ผมยกตัวอย่างเช่นการที่เราเดินไปเสนอเพลง คือเราอยากมาอยู่ค่ายนี้ เราได้มีโอกาสได้

ไปอยู่ค่ายนี้ ได้ลองเข้าไปอยู่ แล้วเราก็ไปเสนอเพลง แล้วเปิดเพลงให้เขาฟัง มัน ผมว่า 
มันควรจะร้องให้มันเบา  ๆ  กว่านี้นะ เน้ือเพลงพูดถึงความรักดีกว่าไหม อย่าไปพูดถึง
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กระแสสังคมมากเด๋ียวมันจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เอา เดี๋ยวมันไม่ดี แค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันคือ
สิ่งที่ผมถูกกีดกันกับสิ่งที่ผมคิดและอยากนําเสนอแล้วล่ะ  

ผู้วิจัย: มันก็เลยทําให้เราเลือกที่จะยืนยันตัวตน มากกว่าที่จะเปลี่ยน 
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ 
ผู้วิจัย: โอเค 3 เพลงที่คิดว่าวงกล้วยไทยประสบความสําเร็จมากที่สุด เลือกมา 3 เพลงและ

เหตุผลประกอบครับ 
คุณหนึ่ง: ก็ถ้าเป็นเพลงแรกก็น่าจะเป็นเลือดไทย เลือดไทยนี่คือผมชอบ ผมรู้สึกว่าผมทําเพลง

แบบ แล้วผมชอบมาก ผมชอบเพลงนี้มาก ผมไม่รู้ว่าคนอ่ืนจะชอบไหมหรือใครจะ
นิยมกับเราหรือเปล่า แต่ผมรู้สึกชอบเพลงนี้มาก  ๆ  เลย แล้วมันมีความลงตัว มันมี
เน้ือหาที่พี่เอสเขียน มันบอกถึงความเป็นไทยครับ คือผมว่ามันลงตัวที่สุดแล้ว ถ้าเพลง
เลือดไทยนะครับ ในอัลบั้มแรก นี่ผมชอบที่สุดแล้วครับ 

ผู้วิจัย: ครับ แล้วเพลงที่สองล่ะครับ  
คุณหนึ่ง: เพลงที่สอง ก็น่าจะเป็นเพลงที่สร้างสีสันให้วงการเพลงเมทัลได้ดีเลยก็คือเพลงหนุมาน

ครับ คือมันเป็นเมทัลที่มีความเป็นไทยครับ คือเราจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าส่วนใหญ่
เมทัลก็จะโหด  ๆ  หนัก  ๆ   แบบสีแบบทึบ  ๆ  มัว  ๆ  มาเลย แต่ของเรามันกลายเป็น
แบบ ชะเอิงเอ้ิงเอย ลั้ลลา แต่ว่ามันสามารถอยู่ในเมทัลได้ แล้วมันกลายเป็นเอกลักษณ์
ของวงเรา ซึ่งเพลงนี้ ผมไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นเพลงที่ทําให้คนรู้จัก เราหรือว่านิยมเราได้
เลยกับเพลงนี้ เพราะว่ามันเป็นเพลงสุดท้ายที่ผมไม่รู้จะทําเพลงอะไรแล้ว เป็นเพลง
สุดท้ายของอัลบั้มสิบสองสัตว์เลย ก็เลยใส่ระนาดเข้าไปแล้วกันให้มันดูมีเอกลักษณ์ 
มันกลับกลายเป็นเพลงที่คนขอทุกครั้งที่เล่นคอนเสิร์ต กลายเป็น 

ผู้วิจัย: อย่างนี้เวลาไปคอนเสิร์ต ต้องเอาระนาดไปด้วยไหมครับ  
คุณหนึ่ง: ถ้าไม่มีโอกาส ผมก็จะใช้ซาวน์ใช้อะไรไป แต่ถ้ามีเป็นคอนเสิร์ตใหญ่หรือคอนเสิร์ตที่

มันดูแล้วมันคุ้มการกับการยกไปก็จะจ้างน้อง  ๆ  มาเล่นด้วยครับ 
ผู้วิจัย: ทีนี้ เพลงที่สามล่ะครับ  
คุณหนึ่ง: ก็ อาจจะเหมือนคุณก้องนะครับ เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จ

ที่สุด ก็เพลงเท่าชีวิตล่ะครับ มันเป็นเพลงที่ไม่คาดคิดว่าคนดูจะดูเรากันสิบสองล้านวิว
อะไรอย่างนี้ ซึ่งมันเกินไปสําหรับวงเมทัลที่แบบว่า วงเมทัลไม่เคยมีใครคลิกดูเป็นล้าน  
ๆ  นะครับ อย่างมากก็หลักแสนนะครับ แต่เพลงนี้เราไปถึง 12 ล้านวิว ซึ่งมันก็ถือว่า
ประสบความสําเร็จมาก  ๆ   ก็เกินคาดนะครับ  

ผู้วิจัย: ครับ กิจกรมเกี่ยวกับแฟนเพจหรือเว็บไซต์ อันนี้เรามีส่วนไหมครับหรือว่า  
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คุณหนึ่ง: ตัวผมเองก็จะทําหน้าที่เป็นหนึ่งก็คือช่วยดัน หน้าที่หลักก็คือจะเป็นพี่เอส ซึ่งจะมีเพจ
ของวงอยู่แล้ว 

ผู้วิจัย: ครับ  
คุณหนึ่ง: พี่เอสก็ คือทุกคนก็จะเข้ามาตอบมาอะไรได้หมด พี่เอสตั้งแอดมินเป็นทุกคนตอบได้

หมด  
ผู้วิจัย: อ๋อ คือเราสามารถที่จะมีส่วนรวมอยู่แล้ว  
คุณหนึ่ง: วันไหนถ้าเกิดมีใครถามอะไรมาอย่างนี้ ทุกคนก็จะเห็น ถ้าเป็นเร่ืองเกี่ยวกับส่วนของ

ดนตรีหรืออะไร ผมก็จะเข้าไปตอบ ได้เลย 
ผู้วิจัย: อืม โอเค  
คุณหนึ่ง: ผมเองก็จะมีเฟสบุ๊คที่เป็นของผมอยู่แล้ว ก็จะมีแต่แฟนเพลงที่แอดเข้ามาเป็นเพื่อนกัน 

ซึ่งติดต่อรับข่าวสารอะไรกัน อัพเดทตลอดเวลาอยู่แล้ว ซึ่งมันก็เป็นเพื่อนในเฟสตรงนี้
อยู่แล้วครับ  

ผู้วิจัย: ครับ แล้วอย่างกิจกรรมการแสดงสดก็คือ เมื่อกี้น้องก้องเขาพูดว่าการแสดงสดบนเวที
จะเกิดมาจากคนสร้างแต่จริง  ๆ  แล้วเจ้านายจัด การจัดเองถูกไหมครับ 

คุณหนึ่ง: ครับ จริง  ๆ  แล้วที่เราจัดเองน่ะ  
ผู้วิจัย: จริง  ๆ  อยากจะเพิ่มเติมอะไรไหม คือจริง  ๆ  มันเป็นคําถามที่ซ้ํากันแหละแต่พี่

จําเป็นต้องถาม 
คุณหนึ่ง: ครับผม  
ผู้วิจัย: การแสดงสดอย่างที่ผ่านมามันจะมี เอ่อ แล้วยังมีการแสดงสดอื่น  ๆ  อีกไหมครับ  
คุณหนึ่ง: ก็จะมีเป็นเทศกาลดนตรีประจําปีเหมือนที่ผมบออกไปมากกว่าก็จะมี ฟีเวอร์ออฟเมทัล 

(Fever of Metal) อันนี้ก็จะเป็นเทศกาลดนตรี ค่อนข้างอินด้ีก็คือเราก็จะไปเล่นประจํา
อยู่แล้ว แล้วก็มีโคตรอินดี้  

ผู้วิจัย: ครับ รีสออฟเมทัล โคตรอินดี้  
คุณหนึ่ง: ครับผม อันนี้คืองานที่คนอื่นจัด เขาดึงเราไปเล่นประจําอยู่แล้ว ส่วนงานอ่ืน  ๆ  ก็จะมี

ประปรายบ้าง มีการ ไปเล่นตามโรงเรียนบ้างนิด  ๆ  หน่อย  ๆ  อะไรอย่างนี้ครับ แต่ก็
ไม่ได้มีเยอะ แต่ก็มีที่เพิ่งจัดไปเองก็เป็น 12 ปีครับ  

ผู้วิจัย: รู้สึกยังไงกับอุปสรรคกับผลที่ได้รับ อุปสรรคในการแสดงสดครั้งนั้นเป็นยังบ้างครับ  
คุณหนึ่ง: ครั้งน้ันหมายถึงสิบสองสัตว์ เอ๊ย 12 ปีที่ผ่านมานี ่
ผู้วิจัย: ครับ 
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คุณหนึ่ง: อ๋อ จริง  ๆ  ในแง่ของผม ผมคิดว่ามันประสบความสําเร็จมากเลย เพราะว่าผมไม่คิดว่า
คนดูมันจะเยอะขนาดน้ัน เพราะเราก็วงอันเดอร์กราวน์ครับไม่ได้มีอะไรมากมาย แต่
มันก็ทําให้ผมรู้นะว่าจริง  ๆ  แฟนเพลงเรามีเท่าไร เพราะเราไม่รู้เลยว่า มีคนฟังเราเยอะ 
แต่เราไม่รู้จริง  ๆ  ว่าคนจะมาดูเรานี่เท่าไร 

ผู้วิจัย: ครับ  
คุณหนึ่ง: แล้วก็ขั้นตอนการจัดงานก็อาจจะมีประสบปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้บ้างเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  

ครับ แต่โดยรวมแล้วผมว่าประสบความสําเร็จ 90% ครับ ปัญหาถือว่าน้อยมากครับ  
ผู้วิจัย: ครับ ทีนี้ ในแง่ของความสําเร็จถ้าจากที่เล่าให้ฟังก็สําเร็จในแง่หน่ึง แต่ในแง่ของคนที่

ช่วยทําให้ให้งานมันเกิดล่ะครับ อย่างเช่นว่าเราได้เคยที่จะลองไปขอสปอนเซอร์แล้ว
เขาอาจจะไม่ได้เห็น เขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่เรากําลังทํามันคืออะไร หรือว่าเรา
ไม่ได้อยู่ในกระแสหลัก มีอุปสรรคตรงนี้แค่ไหนอย่างไรและส่วนใหญ่คําตอบที่ได้มา 
ที่เรารับรู้ หรือคนรอบข้างพูดมันเป็นแบบไหนครับ  

คุณหนึ่ง: ก็ถ้าเร่ืองขอสปอนเซอร์ก็พี่เอสก็ได้ทําเร่ืองตรงนี้ เพื่อไปขอสปอนเซอร์จากสินค้า ก็
ได้มาบ้างเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  เพราะเราไม่ใช่วงหลักที่เขารู้จัก คือก็ได้มาแค่บางสินค้าที่
ช่วย แต่สินค้าหลัก  ๆ  อะไรอย่างนี้เขาก็ไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรกับเขา ก็เลยอาจจะ
ไม่ได้ตรงนี้ ก็ได้มานิด  ๆ  หน่อย  ๆ  ส่วนใหญ่จะช่วย  ๆ  กันครับ คือทุนจะช่วย  ๆ  
กัน  

ผู้วิจัย: แล้วการขายสินค้านี่ก็จะเป็นทางเอสดูแล  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: แล้วก็มาพูดถึงการดํารงอยู่นะครับ รายได้ที่ได้รับกับคุณค่าที่ตัวเองได้รับครับ  
คุณหนึ่ง: ครับผม ถ้าตั้งแต่เล่นมานะครับ  
ผู้วิจัย: ครับ  
คุณหนึ่ง: ผมนับได้เลยว่าได้เงินมากี่บาท ไม่ถึงหมื่นนะครับ ตั้งแต่ทําวงนี้แล้วก็เล่นมา แต่ถามว่า

อยู่ได้ไหม ผมอยู่ได้ครับเพราะว่าผมทํางานประจําอยู่แล้ว ผมไม่ได้ไปใส่ใจตรงนี้คือ
คอนเซ็ปต์ของวงเราคือเอาเวลาว่างจากการทํางานประจํามาทําอัลบั้มแล้วมาเล่นกัน 
สร้างสรรค์ผลงานออกไป ไม่ได้ทําเพื่อหวังจะได้เงิน เราก็เลยไม่ค่อยซีเรียสกับตรงนี้
สักเท่าไร ยกเว้นช่วงหลัง  ๆ  มาก็โชคดีหน่อย ที่พอเราทําเพลงแล้วมันประสบ
ความสําเร็จ มีคนจ้างเราไปเล่น ก็ถือว่าเป็นเร่ืองดี อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝีมือเราว่าเราจะ
พัฒนาผลงานเราไปได้เยอะแค่ไหน ยิ่งถ้าเราพัฒนาไปได้คนนิยมเราก็มีงานมาจ้าง อัน
นั้นก็จะเป็นผลพลอยได้ครับ ก็จะประมาณนั้นครับ 
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ผู้วิจัย: แล้วพันธมิตรที่ช่วยในการดํารงอยู่ของเรา เป็นยังไงบ้างครับ พันธมิตรอย่างเช่น อย่าง
พี่ต๋อยใช่ไหมครับ 

คุณหนึ่ง: ครับ  
ผู้วิจัย: หรือมีใครอ่ืน  ๆ  อีกไหมครับ มีไหมครับของเราเมื่อกี้น้องก้องเขาก็ตอบพันธมิตรของ

เขา ของน้องหนึ่งมี 
คุณหนึ่ง: ถ้าพันธมิตรที่ช่วยในการดํารงอยู่ของวงนะครับ ก็จะมีอยู่ 2 ท่าน ก็คือพี่ต๋อย เทิดศักดิ์ 

จันปาง กับคุณพี่กบ พี่กบที่เป็นเจ้าของของออฟฟิศที่ผมทํางานอยู่ ซึ่งท่านให้โอกาส 
ผู้วิจัย: ทํางานที่ไหนนะครับ  
คุณหนึ่ง: ผมทํางานอยู่บริษัท ซีเอ็นเอ ดิจิตอลซาวน์ สตูดิโอครับ  
ผู้วิจัย: ครับ  
คุณหนึ่ง: คือมันเป็นเกี่ยวกับทําเพลงประกอบโฆษณาและภาพยนตร์ครับ  
ผู้วิจัย: ครับ  
คุณหนึ่ง: ซึ่ง ท่านจะให้โอกาสก็คือถ้าทํางานเสร็จแล้วนี่ท่านให้ใช้ห้องในการทํางานคิดงาน

อะไร เราอยากทําอะไรทําได้เลย ท่านไม่เคยหวงเลย เราก็จะใช้ห้องบันทึกเสียงนี่ใน
การคิดสร้างสรรค์ผลงานของกล้วยไทยครับก็จะมี 2 ท่านนี้ครับ 

ผู้วิจัย: ถ้าพูดจริง  ๆ  ก็คือเรามีผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่างานอยู่  
คุณหนึ่ง: ใช่ครับ  
ผู้วิจัย: โอเคครับ แล้วก็ การจัดการภายในก็คือ นอกจากนักดนตรีที่เล่นแล้ว เราก็ดูในส่วนของ

ดนตรีถูกต้องไหมครับ แล้วเอสก็ดูในเร่ืองของเว็บเพจการสื่อสารของวงใช่ไหมครับ 
แล้วก็ โอเคมาถึงสุดท้าย อยากจะพูดอะไรทิ้งท้ายครับ ตามสบายเลยตอนนี้ครับ 

คุณหนึ่ง: ก็ในความคิดของผมก็อยากแนะนํานะครับ อยากแนะนําคนที่จะอยากเป็นศิลปิน อยาก
สร้างสรรค์ผลงานเพลง คือคุณอย่าไปหวังเงินมาก ถ้าเมื่อไรคุณคิดว่าคุณทําเพลงเพื่อ
เงิน เพลงคุณจะไม่เป็นเพลงแล้ว มันจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่ศิลปะ มันไม่ใช่
เพลงอ่ะ คือมันมีเป้าหมายที่อยากได้เงิน คือไปอยากมีความสุขกับความสําเร็จตรงนั้น
คือผมว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ระหว่างทางที่เราได้ทําได้เล่น ได้สร้างสรรค์ในสิ่งที่
มัน ที่เราชอบจริง  ๆ  อ่ะ ไม่ใช่ไปทําในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็ไป ไปหวังจะได้เงินอย่าง
เดียวมัน ประมาณนี้ครับ 
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ภาคผนวก ค 
ถอดเทปสัมภาษณ์สมาชิกวงกล้วยไทย 
ผู้วิจัย  : นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์  (พี่ธัญ) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายพบธรรม ขวัญคุ้ม (คุณบี)  อายุ 34 ป ี
 

ผู้วิจัย: โอเคครับ แนะนําอายุ ชื่อจริง ชื่อเล่น แล้วก็ตําแหน่งที่เล่นนะคะ  
คุณบี: เออ ตอนนี้ผมอายุเท่าไรแล้ว  
ผู้วิจัย: (หัวเราะ)  
คุณบี: 2524 ไอ้หน่ึงมัน 34 
คุณบี: 34 โอเค ครับ สวัสดีครับผม พบธรรม ขวัญคุ้ม ครับ ชื่อเล่นชื่อบี ตําแหน่งมือกีตาร์

ครับผม  
ผู้วิจัย: ครับ กีตาร์มือ  
คุณบี: ก็มีตัวเดียวเลยนะครับ ครับ  
ผู้วิจัย: แล้วก็อายุ  
คุณบี: 34 ครับ 
ผู้วิจัย: โอเค แรงบันดาลใจนะครับที่เข้าร่วมมาวงกล้วยไทยคืออะไรครับ  
คุณบี: แรงบันดาลใจอย่างแรกก็คือเกิดจากความที่แบบ เรารักดนตรีครับ ชอบเล่นดนตรี เรียน

ดนตรีมาอะไรอย่างนี้ครับ 
ผู้วิจัย: เรียนที่จันทรเกษม  
คุณบี: ครับผม แล้วก็ฝันที่อยากจะมีวง มีผลงาน มีอัลบั้ม ก็คือเป็นศิลปินน่ะครับ คือก้าวเข้าสู่

วงการนิด  ๆ  ครับ ก็เลยมาร่วมวงกันตรงนี้ครับ  
ผู้วิจัย: ครับ ก็คือได้รับการชักชวนจากพี่เอส  
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คุณบี: ครับผม มีคนให้โอกาสมา ผมก็คว้าไว้ก่อน  
ผู้วิจัย: ครับผม ทีนี้ การเข้าร่วมก็ส่วนหน่ึงถูกไหมครับ ทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วการที่ยืนยัน

ตัวตนอยู่ในวงกล้วยไทยมาจนถึงปัจจุบันน้ี แรงบันดาลใจคืออะไร คุณบีก็อาจจะมีการ
ถูกชักชวนให้ไปอยู่วงนั้นวงนี้ ถูกไหมครับ  

คุณบี: ครับ  
ผู้วิจัย: แต่ว่าหนูก็ยังคงยืนยันอยู่ในวงนี้เพราะว่านี่คือปีที่เท่าไรนะครับ  
คุณบี: 12-13 แล้วนะครับ 
ผู้วิจัย: ใช่ ต้องมีเหตุผล เพราะมันต้องไม่ธรรมดา 
คุณบี: ครับ ก็อย่างแรกเลย มันก็ต้องแบ่งเป็นข้อ ๆ ครับ อย่างเกี่ยวกับในเร่ืองของดนตรีนี่ก็คือ

แน่นอนผมชอบในแนวเพลงชอบสไตล์ของวงที่เป็นเพลง คือทุกอย่างที่ออกมามันใช่
ตัวเรา เราชอบแนวนี้ แต่ถ้าเป็นอีกเร่ืองหนึ่งเร่ืองของความสัมพันธ์ของคนในวงก็คือ
มันก็เหมือนเป็นเพื่อนที่คบกันมานานด้วย รู้จักสนิทสนมกันมานาน ยิ่งนานก็ยิ่งรักกัน
ผูกพันกันครับ อย่างร่วมงานคือร่วมงานแล้วรู้สึกสบายใจ ไม่ค่อยรู้สึกอึดอัดมีปัญหา
อะไรมากมายก็คือแบบสบาย  ๆ  รู้ใจกันดี ก็อยู่กันมาได้เร่ือย ๆ นะครับ ไม่ ๆ  

ผู้วิจัย: ไม่ได้มีปัญหาอะไร  
คุณบี: ไม่ได้รู้สึกอยากจะเปลี่ยน หรืออยากจะแบบว่าต้องดังขึ้นต้องอะไรขึ้น ก็คือแบบว่าเรา

อยู่ได้ตรงนี้เราอยู่ได้ครับ 
ผู้วิจัย: ครับ แล้วที่มาของคําว่าวงกล้วยไทยมาจากที่ไหน แล้วก็ปัจจุบันนี้คําว่าวงกล้วยไทยนี่มี

ความหมายยังไงกับตัวเรา  
คุณบี: ที่มาของชื่อวงนี่ก็คือ เร่ิมจากพี่ต๋อยกับพี่เอสเขาเป็นคนต้ังช่วยกันคิด  
ผู้วิจัย: ครับ  
คุณบี: เขาก็อยากได้ชื่อที่มันง่าย ๆ ครับ ดูง่าย  ๆ  กล้วย  ๆ  เร่ืองกล้วย  ๆ  ครับ มาแล้วก็เป็น

วงไทย ก็เลยออกมาเป็น กล้วยไทย อะไรประมาณนี้ครับผม 
ผู้วิจัย: ครับ อันนี้น่ีพอคําว่ากล้วยไทยมันดําเนินมาถึง 12 ปี 13 ปีนี่ คําว่ากล้วยไทยมันคงไม่ได้

เป็นเร่ืองกล้วย ๆ ถูกไหมครับ มันคงไม่ได้เป็นเร่ืองกล้วย ๆ ตอนนี้มันมีค่าและมี
ความสําคัญ และมันมีผลต่อคุณค่าของ ของน้องบีอย่างไร 

คุณบี: ก็พูดถึงมันเป็นแบรนด์ (Brand) เราทําแบรนด์นี้ เราอยู่กับแบรนด์นี้ เราตั้งแบรนด์น้ี เรา
สร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานี่ อยู่กับมันมาตลอดไม่มีแบบก้าวถอยออกไปแบบไปพักอะไรไม่
มี อยู่มาตั้งแต่ยุคขี่มอเตอร์ไซด์กันอะไรกันจนแบบ จนทุกวันน้ีล่ะครับผม ผมว่ามันก็
รู้สึกภูมิใจมากนะครับ ภูมิใจมาก แล้วก็ถึงเราจะไม่ได้ดังกันแบบเดินไปต่างจังหวัด



 101 

แล้วคนรู้จักอะไร หรือว่าคนทั่วไปก็ อ๋อ วงนี้ แต่ก็คือรู้สึกว่าเราทํามานี่ ขนาดน้ีถือว่า
ประสบความสําเร็จแล้วครับ  

ผู้วิจัย: ครับ แล้วถ้าเกิดถามว่า การยืนยันตัวตนที่ไม่ไปอยู่ คือตอนนี้เท่ากับว่าบียืนยันแน่นอน
ว่าฉันอยู่ในกล้วยไทย ฉันมีอุดมการณ์ มีแนวเพลงที่ชอบ มีความเป็นตัวเองอยู่ในกล้วย
ไทยนี่ การยืนยันตัวตนไม่ไปอยู่ในค่ายเพลงกระแสหลักนี่ เหตุผลคือ เหตุผลเดียวกับ
คนอ่ืนไหมครับ 

คุณบี: เหตุผลคนอื่นนี่ผมอาจจะยังไม่ได้ฟัง ผมไม่รู้ แต่ว่าส่วนตัวของผมแล้วนี่ผมรู้สึกว่า บาง
ทีการที่จะอยู่ค่ายใหญ่ ถ้าเรามองในเร่ืองของผลงานนะครับ ค่ายใหญ่ก็คือจะเน้นงานที่
ทําให้ คนฟังเสพ ก็คือทําสินค้าขึ้นมาเพื่อให้คนมา มาขาย เพื่อมาขาย แต่ของผมมอง
งานที่เราทําก็คือเป็นเหมือนศิลปะ ทําเพื่อให้บ่งบอกว่านี่คือตัวเรา แล้วให้ เหมือนกับ
พยายามให้คนอ่ืนเขาเข้าใจ  

ผู้วิจัย: อืม ต่างกัน  
คุณบี: ต่างกันครับมันจะต่างกัน คือทํางานให้คนอ่ืนชอบ กับทํางานที่เราชอบ ให้คนอื่นดูให้

คนอ่ืนฟังอย่างนี้ 
ผู้วิจัย: หรือให้เขาเห็นกับเรา ในขณะที่ทํางานเอาใจคนอื่น ต่างกัน  
คุณบี: ครับผม  
ผู้วิจัย: อืม ครับ แล้วก็ความรู้สึกคือ อันนี้ทางวงก็ตอบมา ก็คือมีการเข้าไปคุยกับค่ายเพลง แต่

ค่ายเพลงนี่คือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนของกล้วยไทย 
คุณบี: ครับ  
ผู้วิจัย: ทีนี้นี่ความรู้สึกตอนนั้น เรารู้สึกยังไงกับค่ายกระแสหลักที่ เขาบอกว่า นะ เปลี่ยนอย่าง

นี้ได้ไหม  
คุณบี: ก็ไม่ได้รู้สึกแย่ครับ เพราะเราเข้าใจว่ามันคือธุรกิจ เขาลงทุนทุกอย่าง การโปรโมทการ

อะไร ทุกอย่างมันเป็นต้นทุนของเขา 
ผู้วิจัย: ใช่  
คุณบี: เขาก็อยากจะหวังว่าเราคืนสินค้าของเขา เราก็ต้องนําผลกําไรกลับมาให้กลับบริษัทหรือ

ค่ายเพลงของเขาได้ อะไรอย่างนี้ ก็ไม่ได้รู้สึกล้มเหลวหรือว่า เขาไมได้ต้องการเรานะ
อย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ใช่ครับ เพราะเราคิดว่าเรายังมีแนวเรายังมีช่องทางทําของเราเองได้ 
เราก็ไปของเราต่อ  
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ผู้วิจัย: ครับ แล้วก็ โอเค ทีนี้มาพูดถึงขั้นตอนการทําเพลงในส่วนของคุณบี นะครับ คือจริง ๆ 
ที่ได้ฟังเบื้องต้นมาก็คือเขาก็จะมีการทํา เอ่อ ในฐานที่คุณบีอยู่ในส่วนของมือกีตาร์น่ี
คุณบีวิธีการทํางาน ผลงานเพลงอย่างไรบ้างครับ  

คุณบี: ผมก็จะเร่ิมจากการที่ให้ อย่างหนึ่งเขาทําเดโมมาอย่างนี้ครับ ก็จะเป็นลักษณะที่เขาขึ้น
โครงสําเร็จรูปเลย จะมีกีตาร์ มีเบส มีกลองมาครบแล้ว พอฟังเมโลดี้ที่เขาทําขึ้นมาก่อน
แล้วนี่ เออ ถ้าเกิดผมบอกว่า เออ สไตล์นี้ดีนะ อารมณ์นี้ดีนะ จังหวะได้ อะไรได้ หรือ
ถ้าไม่ได้ ผมก็บอก ผมก็จะเสริมเข้าไปก่อน ก็คือในเร่ืองของแนวคิดก็จะเสริมเข้าไป
ก่อน เสริมที่จะให้มีการปรับ ปรับให้มันลงตัว พอถึงขั้นตอนแบบจะอัดดนตรีแต่
ละไลน์อะไรอย่างนี้ ก็เหมือนกับมานั่งคุยกันมาเจอกัน ให้มันออกมาเป็นโครง
สําเร็จรูป เขาเรียก เดโมสําเร็จรูปนะครับ รอเสียงแล้วก็เนื้อร้องสําเร็จ 

ผู้วิจัย: แล้วก็เอามา แล้วก็มิกซ์  
คุณบี: ครับผม ก็ประมาณนั้นล่ะครับ  
ผู้วิจัย: อ้าว แล้วอย่างลูกโซโลลูกอะไรอย่างล่ะคะ เราได้ช่วยหนึ่งเขาคิดไหมคะ  
คุณบี: ก็มีช่วยบ้างครับ แต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นลักษณะของการเสนอ ถ้าอย่างตอนนี้

หนึ่งเขาทํางานผมก็จะปล่อยให้เขาทําเต็มที่เพราะว่าอย่าง ถ้าเกิดเขามีไอเดียอะไรดี  ๆ  
อย่างเขาอยู่งานด้านน้ี ถ้าเขาเกิดมีไอเดียอะไรดี ๆ เขาสร้างมาอย่างนี้ แล้วผมบอกว่า
อย่างนี้มันฟังยากไป อย่างนี้มันอะไรไป แล้วเขาก็จะ ปรับ ปรับตามอย่างที่เราต้องการ
ได้  

ผู้วิจัย: คือเหมือนบางทีเราก็อาจจะมีส่วนตรงที่ว่า ริฟ (Riff) ไปอย่างนี้ มันดีนะ 
คุณบี: ครับ  
ผู้วิจัย: โอเค  
คุณบี: หรือแบบไม่ต้องมีโซโลเลยนะ อะไรอย่างนี้  
ผู้วิจัย: (หัวเราะ) โอเคครับ แล้วก็ แต่ว่าจริง ๆ ตรงนี้มันเป็นในเร่ืองของการโคออดิเนทพูดคุย

กัน โครงทางส่วนดนตรีจะมาจากคุณเก่ง แล้วก็โครงหนึ่งจะมาจากทางคุณเอสนะครับ 
แล้วส่วนทางมิกซ์ก็จะเป็นคุณหนึ่ง  

คุณบี: ครับ 
ผู้วิจัย: โอเคค่ะ ทีนี้มาพูดถึงเร่ืองจุดแข็งนะคะ จุดแข็งในทีนี้มันเป็นเร่ืองของ ปัจจัยที่เป็น

เกี่ยวกับกล้วยไทย เป็นภายในของกล้วยไทย ปัจจัยเหล่านี้ควบคุมได้ นะครับ เราคิดว่า
ปัจจัยอะไรของพวกเราในวงกล้วยไทยนี่เป็นจุดแข็งของวง  
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คุณบี: จุดแข็งของวงก็จะมีเร่ืองของอายุวงครับ อายุวงที่รวมตัวกันมานาน แล้วก็จุดยืน จุดยืน
ที่ว่าเราหนักแน่นว่า โอเค เราจะทํางานของเราอย่างนี้ สไตล์ของเราอย่างนี้ แล้วก็ใน
เร่ืองของ 

ผู้วิจัย: เด๋ียวก่อนนะ ไอ้ความที่เราร่วมรวมตัวมานานมันเป็นจุดแข็งได้ยังไงนะค่ะ  
คุณบี: อย่างแรกเลยครับ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวงอ่ืน ๆ นะครับ ก็คือถ้าเกิดไม่ถอดใจกันไปก็เลิกรา

กันไป แล้วบางคนรวมวงกันความคิดไม่เหมือนกัน มันก็แยกวงกันไปแล้ว  
ผู้วิจัย: อืม  
คุณบี: คือแนวน้ีไม่ใช่นะ ถอยแล้วอะไรอย่างนี้ แต่จุดแข็งของเราก็คือความลงตัว รสนิยม

เดียวกันอะไรที่ชอบอย่างนี้ มันก็ โผ๊ะ  ๆ   ๆ  ก็คือเราอยู่กันได้ รวมกันมาได้ ทํางานกัน
มาได้ ประมาณนี้มากกว่า แล้วก็อีกเร่ืองหนึ่งก็คือสินค้า พูดถึงสินค้าก็โปรดักส์นะครับ
ที่เราคิดออกมาก็คือเป็นงานที่ผมต้องบอกเลยว่ามันไม่เหมือนใครนะ ถ้าในประเทศ
ไทยนะ  

ผู้วิจัย: ครับ  
คุณบี: คือแบบว่าจะไปหาฟังวงอื่น ๆ ที่มีสไตล์หรือกลิ่นหรืออะไรที่มาทางเรา ไม่มีเลย จะ

เป็นแบบอะไรที่มากกว่าเราไปเลย หรือแบบจะเบา  ๆ  อะไรอย่างนี้ไปเลย ประมาณนี้
นะครับคือของเราจะเป็นอะไรที่แบบพอฟังแล้วรู้เลยคือกล้วยไทย  

ผู้วิจัย: ลงตัวเลย  
คุณบี: ครับผม  
ผู้วิจัย: ก็คือจะมีเร่ืองของระยะเวลาของความลงตัวของความสัมพันธ์แล้วก็ในเร่ืองของจุดยืน 

แล้วก็ในเร่ืองของสไตล์ แล้วมีเร่ืองอะไรอีกไหมครับ  
คุณบี: ตอนนี้ผมยังเห็นอยู่แค่ 3 อย่างเอง  
ผู้วิจัย: โอเค ได้  ๆ  ครับ ทีนี้แล้วถ้าพูดถึงปัจจัยที่เราเป็นจุดอ่อนล่ะ ไม่ใช่ที่เรา ที่วงเป็น

จุดอ่อน หรือส่วนตัวที่เรามองว่าเป็นจุดอ่อนมีไหม 
คุณบี: ถ้าจุดอ่อน ถ้าผมมองนี่อาจจะเป็นเร่ืองของระยะเวลาในการทํางาน แต่ละอัลบั้ม ช่วง

รอยต่อมันห่าง บางทีมันห่างจนแบบคนอาจจะลืม หรือคนที่เรารอเสพเพลงเราอาจจะ
แบบหายไป อะไรประมาณนี้นะครับ นี่คือจุดอ่อนที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับ ข้อ
แรกเลย มันอาจจะทําให้คนฟังหรือคนที่เขารอเรา อาจจะแบบรู้สึกล้า  ๆ  ตามไป ตาม
เวลาไป อะไรประมาณนี้นะ แต่เร่ืองอื่น ๆ ก็ไม่ค่อยมีนะครับ เร่ืองที่ดู เพราะว่าอย่าง 
ทุกคนก็เอาเวลาว่างมาทําอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ  
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ผู้วิจัย: โอเค ก็แปลว่า แล้วสาเหตุที่ทําให้เราออกผลงานห่างหรือไม่ได้รักษาระยะในช่วง
ผลงานแรกนี่มันเป็นสาเหตุเพราะอะไรครับ  

คุณบี: หลัก ๆ ก็เร่ืองของเวลาครับ เวลาส่วนตัวที่แบบ ทุกคนจะแบบ แค่มารวมกันนี่ผมว่าก็
ยากแล้วถ้าอย่าง 3 คนนี่เขาจะนัดเจอกันบ่อย ผมนี่ไม่มีเวลาไป ไม่มีเวลาก็เลยไมได้เจอ 
แต่ถ้ามีอย่างนี้ผมถึงมาอะไรอย่างนี้ คือนาน ๆ เจอกันอะไรอย่างนี้ เป็นเร่ืองของเวลา
ครับส่วนใหญ่  

ผู้วิจัย: ต้องทํางาน  
คุณบี: ครับผม ทุกคนก็คือจะต้องมีอาชีพหลักของตัวเองอะไรอย่างนี้ ต้องทําตรงนั้นก่อน 

แล้วพอมีช่วงเวลาเล็ก ๆ ที่เหลือนี่ก็ค่อยมาทําไอเดีย คอนเซ็ปต์โปรเจคที่วางไว้ว่าเรานี่
จะทําเพลงประมาณนี้นะ อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ครับ ถึงจะเกิดขึ้นมาได้ 

ผู้วิจัย: โอเค ๆ  แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงปัจจัยภายนอกนะครับ ปัจจัยภายนอกคือสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับ
กล้วยไทย แต่อย่างเช่นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เราควบคุมไม่ได้ คิดว่าอะไรบ้างที่เป็น
โอกาสที่ดีให้กับวงกล้วยไทย  

คุณบี: โอกาสในเร่ืองไหนครับ  
ผู้วิจัย: เกี่ยวกับงานของเรา  
คุณบี: อ๋อ ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกนี่ ก็น่าจะเป็นเร่ืองของกระแสเพลงนะครับ ที่ตอนนี้ผมก็รู้สึก

ว่าคนทั่วไปคนส่วนใหญ่เขาเร่ิม เร่ิมฟังเพลงที่แบบว่า หนักขึ้นได้อะไรขึ้นได้ ที่แบบว่า
ซาวน์ดนตรีที่แน่นขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ เขาเร่ิมเปิดรับตรงนี้ 

ผู้วิจัย: คือสังคมเร่ิมเปิดรับอะไรที่ไม่ใช่กระแสหลัก 
คุณบี: ครับผม คือแบบเป็นทางเลือกใหม่ พอฟังแล้วมีความสุข ชอบ หรือแม้กระทั่งจะดูมิว

สิควีดีโอที่เขาทํา ชอบ โดน แชร์กันอะไรอย่างนี้นะ อันน้ีก็คือเป็นส่วนหน่ึงที่มัน 
อาจจะมีก้าวใหญ่ ๆ สักก้าวหนึ่งนะที่กระโดดขึ้นมา ช่วงเวลาปีสองปีที่ผ่านมานี่ครับ  

ผู้วิจัย: อืม ก็แปลว่าโดยรวม ๆ คุณบีมองว่าสังคมกําลังเร่ิมเปิดรับใช่ไหมครับ  
คุณบี: ครับผม  
ผู้วิจัย: แล้วก็ อย่างช่วงหลัง ๆ ก็จะมีความสําเร็จในยอดวิวยอดอะไร  
คุณบี: ครับ  
ผู้วิจัย: แล้วมีโอกาสอะไรจากปัจจัยภายนอกอีกไหมครับ คืออย่างจะมีเพื่อนตอบเร่ือง

ออนไลน์ 
คุณบี: อ๋อ ถ้าอันนั้นเป็นเร่ืองของเคร่ืองมือหรือสื่อที่ช่วยเราก็ ก็มีครับ แม้กระทั่งแบบเดี๋ยวนี้

โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อินเตอร์เน็ต ทุกคนส่วนใหญ่จะมีใช้ เวลาเราทํา
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การโปรโมทกันนี่แน่ ๆ ก็คือจะใช้ออนไลน์เป็นหลักเพราะเราไม่มีเงินไปซื้อไปเช่า
เวลาหรืออะไรต่าง ๆ นานา เราก็ใช้วิธีการแชร์ แม้กระทั่งกินกรรมของวงหรืออะไรนี่ก็
คือจะแชร์ไป แชร์ไป มีเพลงของวงของค่ายเราหรืออะไร เราก็จะแชร์ไป ให้คนเข้ามา 
ง่ายขึ้นครับผม 

ผู้วิจัย: เด๋ียวพี่จะขอกลับไปตรงที่เมื่อกี้น่าสนใจมากที่บอกว่า น้องบีบอกว่าสังคมเรานะมีบาง
คนเร่ิมเปิดรับมากขึ้น ใช่ไหมครับ แล้วก็อันนี้คุณบีคิดหรือรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มา
ประมาณสักกี่ปีแล้ว แล้วก็เราดูจากอะไร ทําไมเราถึงคิดว่ามัน สังคมเราเร่ิมที่จะเปลี่ยน  

คุณบี: ผมว่าน่าจะมาประมาณสัก 3-4 ปีหลังมานี่ครับ อาจจะเกี่ยวกับเร่ืองการเมืองด้วยหนึ่ง 
สองก็คือเร่ืองของความจําเจของงานที่มีอยู่ตามท้องตาด คือแบบ อัลบั้มออกมาก็อย่างนี้ 
อันนี้ออกมาก็อย่างนี้ 

ผู้วิจัย: แถว ๆ นี้  
คุณบี: อืม ศิลปินดังออกมาก็แบบถี่เลย ปีต่อปี ปีต่อปี เพื่อขายคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ คือเขาทํา

มาโดยที่แบบว่ารีบขาย คนบางทีเขาเบื่อแล้วนะ ที่สังเกตชัดเจนก็คือที่ผมไปต่างจังหวัด
นะ แล้วอย่างสมมติวงบางวงนี่ไปเล่น สามเดือนไปครั้ง สองเดือนไปครั้ง จนแบบหลัง 
ๆ นี่ไม่มีใครเขา แบบอยู่บ้าน ไม่ไปแล้ว 

ผู้วิจัย: คือไม่ได้พิเศษอะไร  
คุณบี: คือไม่พิเศษไม่ได้รู้พิเศษกับการที่ศิลปินหรือสินค้าตัวนี้ไปอยู่ตรงนั้น ให้คนเขาเสพ

อะไรอย่างนี้ครับ แต่พอมีร็อค แนวใหม่ เพลงใหม่ หรืออะไรที่เป็นนอกกระแส คนยิ่ง
อยู่ข้างนอกนี่แล้วเขามีโอกาสเปิดฟังปุ๊บนี่ เฮ้ย เจ๋ง ชอบ นู่นน่ีนั่น พวกนี้เขาจะดูดเข้ามา
ที่เราเลย เหมือนเป็นแม่เหล็กดูดเข้ามา ฟังรอบเดียว เจ๋ง ชอบ โดน นู่นนี่นั่น ท่าเต้น
อะไรอย่างนี้ แม้กระทั่งแนวร็อค  ๆ  นี่ก็เหมือนกัน ประมาณนั้น 

ผู้วิจัย: แล้วอย่างพอเรารู้สึกว่าสังคมมันเปลี่ยน อะไรที่มันสะท้อนกลับมาให้เราได้ยินบ้างครับ 
อย่างเช่นว่าแฟนเพลงพูดหรือว่า อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าช่วง 3-4 ปีหลังเป็นยุคที่แบบ 
เฮ้ย มันมีพลวัตรมีการขับเคลื่อนของวงกล้วยไทยที่ 

คุณบี: ถ้าพูดถึง 3-4 ที่ผ่านมานี่ผม บางทีผมมีโอกาสได้รู้จักบางคนแบบว่าร่วมงานกันหรือ
อะไรอย่างนี้หรือจะแบบติดต่องานกัน แต่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่วงกล้วยไทยนะครับบางที่
นะ ถ้าสมมติคุยไลน์กัน แล้วผมขึ้นรูปเล่นกีตาร์เล่นโลโก้หรือเฟสบุ๊คแอดกันมานี่ก็คือ
แบบ เอ้า อยู่วงกล้วยไทยเหรอ เออ อ้าว รู้จักด้วยเหรอ เออ แล้วคนนั้นเขาเป็นอาจารย์
สอนอยู่ ม.สารคามอย่างนี้ เราก็เออ คนแบบหลากหลายอาชีพมากขึ้น คนแบบระดับ
อายุที่จบไป บางคนเขาก็รู้จัก ผมก็ถามว่ารู้จักเหรอ เขาก็บอก อ๋อ มิวสิควีดีโอนี่แชร์กัน
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ดูแล้วน้ําตาไหล เราก็แบบ เออ เขาเร่ิมเปิดรับแล้วนะ เปิดรับงานรับเพลงอะไร
ประมาณนี้เข้าไป เนื้อหาประมาณนี้เข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วบางคนที่เขา
สนใจมากกว่านั้นเขาก็จะตามกลับไปฟังงานเก่า ๆ ของเรา ย้อน ๆ หรือถ้าเกิดว่าคนที่
เขาแบบโอเคเขาชอบงานแค่ตรงนี้เขาก็จะเสพตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นเร่ืองที่ดี ที่ดีของเรา เรา
รับมาแล้ว เออ รู้จักอะไรอย่างนี้ โอเค ดีแล้วครับ 

ผู้วิจัย: คือพี่จะย้อนกลับไปถามเร่ืองจุดแข็ง ปัจจัยภายในที่เมื่อกี้พี่ถาม ย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็
คือว่าเราว่าเร่ืองเน้ือเพลงนี่เป็นปัจจัยภายในที่น่าจะพูดถึงเหมือนกัน  

คุณบี: ครับ  
ผู้วิจัย: ในความรู้สึกของคุณบีคุณบีคิดว่าจุดแข็งของเนื้อเพลงของวงกล้วยไทยนี่มันมีแง่มุม

อะไรที่คุณบีรู้สึกว่านี่คือจุดแข็งนี่คือจุดที่คนชอบ  
คุณบี: เป็นเร่ืองของคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนมากกว่าครับ แต่ละเพลง แต่ละอัลบั้ม จะมีคอนเซ็ปต์ที่

ชัดเจน ถ้าสมมติยกตัวอย่างอย่างเพลง อัลบั้มสิบสองสัตว์ สมมตินะครับ ถ้าสมมติถ้า
เปิดปกมา หน้าปก อุ๊ย สิบสองสัตว์อะไรอย่างนี้ แล้วแต่ละเพลงนะ ถ้าเราฟังไปมันเป็น
เหมือนมหากาพย์ ฟังแล้วมันเพลิน เหมือนเป็นการเล่าเร่ือง ภายในแผ่นนั้นหรือม้วน
เทปนั้น หรืออะไรอย่างนี้ เล่าเร่ืองให้จบอยู่ในนั้น แล้วมีทุกรสชาติอยู่ในนั้น 

ผู้วิจัย: อืม  
คุณบี: แต่อาจจะเป็นสไตล์เดียวนะครับ สไตล์เดียว อาจจะออกร็อคหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าจะ

มีเร่ืองราวอยู่ในนั้นเยอะ ทุกรสชาติ ซึ่งชัดเจนกว่าหลาย ๆ อัลบั้มที่เขาทําออกมาแบบ
สะเปะสะปะเอาเร่ืองนู้นเร่ืองนี้เร่ืองนั้น หรืออ้าวคนนี้เขียนเพลงดี เอาไปใส่ อะไร
ประมาณนี้นะครับ  

ผู้วิจัย: โอเค ที่นี้มาพูดถึงปัจจัยภายนอกนะครับ ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับวงกล้วยไทย คิดว่าอะไร
เป็นอุปสรรคให้กับวงกล้วยไทย 

คุณบี: ไม่เกี่ยวกับวงกล้วยไทย ภายนอกนี่อุปสรรคก็มีในเร่ืองของการสื่อหรือว่าการโปรโมท
เผยแพร่อะไรอย่างนี้นะครับ ก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมที่จะไปถึงคน 

ผู้วิจัย: ในระดับนั้น  
คุณบี: ไปถึงคนอีกกลุ่มที่เขาไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้นะครับผม เรายังไม่เข้าถึงตรงนั้นได้ไงครับ

ผม ก็จะอยู่แต่กลุ่มเล็ก ๆ  
ผู้วิจัย: กลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตด้วย  
คุณบี: ครับผม ประมาณนั้น  
ผู้วิจัย: แล้วมีอุปสรรคอะไรอีกไหมครับที่มอง  
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คุณบี: ปัจจัยภายนอก ก็ไม่มีแล้วครับผมว่านะ  
ผู้วิจัย: คือไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา  
คุณบี: ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเลย สําหรับผมมองนะก็คือ มันก็คือแค่เรามีโอกาสแค่นี้กับไม่มี

โอกาสอะไรประมาณนี้ มากกว่า 
ผู้วิจัย: ก็มองว่าจุดยืนตรงนี้จริง ๆ มันไม่ได้เป็นอุปสรรค  
คุณบี: ครับผม  
ผู้วิจัย: โอเค พูดถึงขั้นตอนในการบันทึกเสียงนะครับ ก็คือในฐานะที่คุณบีเล่นกีตาร์

บันทึกเสียงยังไงบ้างครับ เล่าให้ฟังหน่อย เล่าภาพรวมแล้วก็เน้นในส่วนตัวเองได้คับ  
คุณบี: ก็ถ้าอย่างพอหลังจากโครงเสร็จอะไรเสร็จ พอจะอัดจริงก็จะมีการแบบหยิบยืมอุปกรณ์

กันแล้วครับ เอาของดี ๆ หน่อยอะไรหน่อยครับ เพื่อที่จะมา 
ผู้วิจัย: มีผลใช้ไหมครับ อย่างยี่ห้อกีตาร์  
คุณบี: มากเลยครับ ทุกอย่างแม้กระทั่งแอมป์หรือเอฟเฟคหรืออะไรที่จะใช้นะครับในการอัด 

ไมค์ ที่จ่อ หรืออะไรทุกอย่างมีผลหมดนะครับ 
ผู้วิจัย: ครับ  
คุณบี: ก็จะมีการยืมบ้างหรือขอสปอนเซอร์หรืออะไรอย่างนี้ ที่แบบว่าเขาช่วยเหลือเรามา

ตลอด อย่างมีคอนเซ็ปต์ อะไรอย่างนี้เราไปยืมเขามาอัดอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็เร่ิมอัด 
อาจจะยังไม่เป็นไฟนอลนะครับ แต่อัดออกมาให้ดีที่สุดนะ แล้วก็ให้หนึ่งเขาช่วยเคลียร์ 
อัดตรงไหนอาจจะ ตรงนี้ไม่สมูทนะ เปลี่ยนอย่างนี้ เล่นอย่างนี้ดีไหม ก็คือจะมีการ
ปรับกันอีกนิด  ๆ หน่อย  ๆ  นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับ จนเขาเรียก พอถึง ร้อง
เสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ฟังรวมกันอีกทีถ้าโอเคแล้วก็แพ็คเลย รอแพ็ค ใส่กล่องเลย 
(หัวเราะ) แพ็คใส่กล่องเลยครับ 

ผู้วิจัย: โอเค แล้วเทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกเสียง เพราะว่าเน่ืองจากมันเป็นเพลงร็อคนี่ก็จึง
จําเป็นต้องมีตู้แอมป์มีไมค์จ่อ 

คุณบี: ครับผม  
ผู้วิจัย: ถูกไหมครับ ก็เหมือนกับการเล่นกีตาร์แบบดิสทรอท (Distrot) 
คุณบี: ครับผม  
ผู้วิจัย: อย่างนั้น แล้วเอฟเฟคก็เหมือนจริงหมด ถูกไหมครับ ไม่ได้ใช้เอฟเฟคใน  
คุณบี: เอฟเฟคคอมพิวเตอร์ อ๋อ เขาใช้จากข้างนอกเลยครับ อินพุทเข้ามาในโปรแกรมเลย เอา

เสียงที่ได้ยินเลยครับ ก็คือแบบจ่อไมค์เข้าไป 
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ผู้วิจัย: โอเค แล้วก็ขั้นตอนการถ่ายทําวีดีโอ เทคโนโลยีในการถ่ายวีดีโอ อันนี้คุณบีมีหน้าที่
ไหมครับ 

คุณบี: อ๋อ ผมจะไม่มีหน้าทีครับ ถ้ามีบทบาทที่จะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นก็คือจะมีหน้าที่แค่ตรง
นั้น 

ผู้วิจัย: โอเค ก็คือเล่นเต็มที่  
คุณบี: เต็มที่เลยในนั้นนะครับ  
ผู้วิจัย: เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายมิวสิควีดีโอให้ฟังได้ไหมครับ  
คุณบี: ประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายมิวสิควีดีโอที่เจอมานี่อย่างแรกก็คือจะรู้สึกว่าบางทีต้อง

ใช้พลังงานเยอะมากในการถ่าย เพราะว่าบางเพลงนี่อาจจะต้องถ่ายคร่ึงวันหรือทั้งวัน
เลย ต้องเดินทางไปหาโลเคชั่นที่ทางทีมงานเขาเตรียมไว้ จัดฉากไว้อะไรอย่างนี้ แล้ว
เราก็คอยฟังคําสั่ง อย่างสมมติว่าพี่ที่เป็นโปรดิวซ์ถ้าเป็นพี่เอสหรือจะเป็นใครที่
โปรดิวซ์ก็คือเขาอาจจะสั่งว่า ไปอย่างนี้นะ ต้องยืนตรงนี้นะ ทํามืออย่างนี้นะ ก็คือเรา
รอเล่นตามสคริปต์ที่เขาให้มาเตรียมมา ประมาณนี้ครับผม 

ผู้วิจัย: ก็คือรวม ๆ ก็คือทําหน้าที่ในส่วนของตัวเอง  
คุณบี: ครับผม ครับ  
ผู้วิจัย: ครับ แล้วก็การเผยแพร่และการดาวน์โหลดในพื้นที่การนําเสนอออนไลน์ อันนี้ก็เป็น

หน้าที่พี่เอส 
คุณบี: หลัก ๆ เป็นพี่เอส แต่ที่เราทําคือ  
ผู้วิจัย: ช่วยกันแชร์  
คุณบี: ครับ ช่วยกันแชร์ อย่างสมมติว่ามีคลิปตัวใหม่ แล้วผมบังเอิญผมเข้าไปเปิดเฟสบุ๊คแล้ว

เจอ เพราะบางทีไม่ได้คุยกันอะไรทุกวันทุกคืนครับ หมายถึงว่าบางทีไปเช็คเฟสบุ๊ค อ่า 
เห็น พี่เอสแชร์ เขาแชร์มา เราก็เออ  

ผู้วิจัย: ช่วยกัน  
คุณบี: ช่วยกันครับ ถ้าเจอปุ๊บก็แชร์เด๋ียวนั้นเลย จะไม่ค่อยกั๊ก เต็มที่เลยอะไรประมาณนี้ครับ 
ผู้วิจัย: โอเค แล้วก็ เอ่อ เพราะว่าในเร่ืองพวกออนไลน์พี่น่าจะคุยกับเอสนะครับ  
คุณบี: ครับ  
ผู้วิจัย: แล้วก็ ในแง่ของสื่อสารมวลชนกระแสหลักที่เป็นพันธมิตร อันนี้หมายถึงว่าโทรทัศน์

วิทยุอะไรต่าง ๆ  จากประสบการณที่ เข้าไปติดต่อมาหรือคนที่เรารู้จัก อันนี้เป็นยังไง
บ้างครับ เขามีกระแสตอบรับ หรือเขามีมีการช่วยเหลือในการดํารงอยู่ของกล้วยไทยได้
บ้างไหมครับ  
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คุณบี: คนที่เป็นสายสื่อสารมวลชนที่ผมรู้จักจริง ๆ เลย แล้วที่เราจะเข้าไปขอความช่วยเหลือ
เขา ผมไม่มีครับ ก็คือจะเป็นทางพี่เอสเขาไปติดต่อให้ส่วนใหญ่ครับ แต่คนที่รู้จักนะก็
เคยมีนะครับก่อนที่ผมจะมาทํางานฟรีแลนซ์ผมก็ทํางานอยู่ช่องเคเบิลช่องหนึ่ง แล้ว
บางทีอยากไปออก ก็ผมนี่บางที ทํางานอยู่ตรงนั้นนะรู้จัก เขาก็บอกว่าไปออกช่องนี้สิ 
ช่องนั้นสิ หรืออะไรอย่างนี้ ช่วงที่จะโปรโมทคอนเสิร์ตนะก็มีคนเขาแนะนําไป แต่พอ
ประจวบแล้วอย่างช่วงนั้นก็ทํางานประจํา ทุกคนก็ทํางานประจํา ตัวเราเองก็ทํางาน
ประจํา โอกาสที่จะมาออก อะไรอย่างนี้ ก็เลย จะยุ่งยากในเร่ืองของการจัดเวลา ก็เลย
ให้พี่เอสเขาติดต่อคนเดียวเลย แล้วก็ฟิกมาเลยว่าจะเอาวันไหนไปวันไหนจะได้ลางาน
ไปให้ 

ผู้วิจัย: อ๋อ แสดงว่าที่ทํางานเขาก็สนับสนุนอยู่ในระดับที่หนึ่ง  
คุณบี: เขาก็สนับสนุนในเร่ืองของการให้ลาให้อะไร แบบว่า โอเค ไปนะ ไปนะ อะไรอย่างนี้

ครับ 
 ผู้วิจัย: แล้วก็ถ้าพูดถึง 3 เพลงในมุมของคุณบีนะครับ ที่คิดว่า 3 เพลงที่ประสบความสําเร็จ

ที่สุด ที่คุณบีรู้สึกนี่ ได้แก่เพลงอะไรบ้าง และเหตุผลประกอบครับ  
คุณบี: เพลงแรกเลยก็คือเพลงล่าสุดเลยที่ดังยอดวิวเยอะก็อย่างเพลงเท่าชีวิต ที่ประสบ

ความสําเร็จในตัวผลงานนี่นอกจากเน้ือหา มิวสิควีดีโอแล้วก็ส่วนดนตรีที่มันไปใน
ทิศทางเดียวกันนะ เนื้อหาเพลงเล่าเร่ืองแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้ครับ ก็เพลงแรกใช่
ไหมครับก็จะเป็นเร่ืองของ 

ผู้วิจัย: คือเนื้อหาโดน  
คุณบี: เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเพลงที่ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้น เป็นเพลงที่แบบว่านี่เขารู้จักเรา

จากเพลงนี้ส่วนใหญ่ ตอนนี้ มาจากการแชร์กันอะไรกัน ยอดวิวที่แบบขึ้น ๆ นี่คือคน
รู้จักเรามากขึ้น ๆ  อันดับหนึ่งเลยเพลงนี้ครับ แล้วก็อันดับสองก็คือเป็นเพลงที่แบบว่า
เด็กนี่เขาพูดถึงกัน เหมือนกับว่าเป็นตัวเราเป็นวงเราก็จะเป็นเพลงกําเนิดหนุมานครับ 
เพลงนี้ก็คือจะดูที่แบบรู้สึกว่าจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ก็คือเร่ืองความเป็นดนตรีไทยที่เข้า
มาผสมในร็อคครับผม มีความเป็นไทยเข้ามาผสมชัดเจน เคร่ืองดนตรี ฉิ่งอะไรได้ยิน
ชัดเจนทุกอย่าง และมันไปในทิศทางเดียวกันได้ดีครับ  

ผู้วิจัย: ครับ  
คุณบี: ครับผม ก็ทําให้เรามีเอกลักษณ์จากเพลงนี้ เอกลักษณ์ในตัวที่ชัดเจนแล้วก็คนเขาสนุก

กับเพลงนี้ด้วย คือสนุก ฟังง่ายอะไรง่ายประมาณนั้น 
ผู้วิจัย: เพลงที่สาม  
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คุณบี: เพลงที่สามนี่จะเป็นเพลงในอัลบั้มเก่านะครับ ของสิบสองสัตว์  
ผู้วิจัย: ครับ  
คุณบี: ชื่อเพลงคน สําหรับผมนี่คือเพลงคน เพราะว่าอย่างเนื้อหาของเพลงนี่ก็คือจะเกี่ยวกับ

เร่ืองกิเลสมนุษย์ คือเป็นเร่ืองทั่วไปที่ทุกคนมีใครก็มี แต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมัน
ยังไง บริหารกับเร่ืองนี้ยังไง อะไรประมาณนี้ครับ แล้วจังหวะดนตรีที่แบบ คือพอไป
เล่นงานไหน คนก็กระโดดอย่างนี้ครับ รู้สึกทันทีเลย ดูแบบ ประมาณนั้นล่ะครับ  

ผู้วิจัย: แล้วก็ พูดถึงกิจกรรมกับแฟนเพลงในแง่ภาพรวมแล้วก็ในแง่ของ คุณบีด้วย เป็น
ส่วนตัวที่มีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพลง 

คุณบี: ปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพลง ถ้าอย่างเป็นงานจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ หรือว่าทางพี่เอส
เขาจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์อะไรอย่างนี้ ก็จะไป ไปร่วมงานทุกคร้ัง ไปอยู่กินเลี้ยง
กินอะไรกันจนจบถ่ายรูปอย่างนี้ แล้วก็อีกส่วนหน่ึงถ้าสมมติไปเล่นคอนเสิร์ต โอเคใน
ส่วนตัวอาจจะไม่มีเวลาแบบว่าไปยืนทั้งวันในงานให้คนเขามาคุยกับเรานะครับ แต่ว่า
ทุกคร้ังที่ไปหรือทึกคร้ังที่มีใครเข้ามาคุยกับเรา ผมจะให้ความสนิทสนมมากครับ ผม
จะนั่งคุยเหมือนเพื่อนกันเลย บางงานล้อเล่นผมก็คุย น้องเขาเข้ามาคุยผมก็คุยปกติเลย 
เขาก็ถามคําถามแบบเพลงใหม่อะไรยังไง ถามสารทุกข์สุกดิบกันบ้าง ถามเร่ืองงานบ้าง 
ก็จะคุยกันแบบไม่มีกั๊กนะครับ ประมาณนี้ แล้วในส่วนของผมก็คือจะมีเฉพาะกลุ่มผม
ก็คือคนที่เล่นกีตาร์ เข้ามาแบบ อย่างเฟสบุ๊คก็จะทักแชทมา พี่ สายกีตาร์เล่นยังไง เพลง
นี้เล่นยังไงอะไรอย่างนี้ ถ้า ผมสะดวกตอบหรือว่างผมก็จะคุยโต้ตอบกลับมา 
เหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรนะ 

ผู้วิจัย: เป็นเหมือนเพื่อน  
คุณบี: เหมือนเพื่อน เหมือนคนรู้จักเลย คือจะไม่มีแบบถือตัว จะไม่มีอะไรแบบมีความ

หวาดระแวงอะไรเลย ประมาณนั้นนะครับผม 
ผู้วิจัย: แล้วกิจกรรมอย่างการแสดงสดที่ผ่านมาล่ะครับ เรามีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างในส่วน

ของเรา แล้วก็ส่วนส่วนรวม  
คุณบี: ถ้าส่วนของผม ผมก็จะอย่างแรกเลย เร่ืองอุปกรณ์ก็คือจะเตรียมตัว บางทีถ้าอย่างไป

เล่นไกล กีตาร์จะเอาตัวไหนเล่น อะไรประมาณนี้ คือจะคิดไว้ก่อน แล้วก็ทีมงานด้าน
เวทีอะไรอย่างนี้ให้คนไหนจะมาทําให้อะไรยังไงก็จะคุยกับเขา จะคุยกับน้องเขาจะ
เป็นงานอยู่แล้ว 

ผู้วิจัย: ครับ  
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คุณบี: เพราะพวกนี้ก็คือเราจะจ้างมาประจําตลอด ก็คือเขาจะรู้งาน แล้วก็พร้อมกัน สุดท้ายพอ
ถึงภาพรวมของวงก็คือจะนัดกัน ออกแบบการแสดงเดินสลับนั่นนี่อย่างนี้ กระโดด
อะไรอย่างนี้ ก็จะนัดกัน 

ผู้วิจัย: ก็มีนัดกัน  
คุณบี: ครับผม ก็มีบ้าง  
ผู้วิจัย: เรียกว่าเตรียมการเพอร์ฟอร์มแบบ เรียกว่ามีวิธีการเพอร์ฟอร์มหน้าหน้าเวทีด้วย  
คุณบี: ครับผม เพราะว่าในเร่ืองของส่วนดนตรีนะเราข้ามมาแล้ว เราทํางานเรารู้แล้วเล่นยังไง 

คือไม่ต้องไปนึกถึงการเล่นแล้ว จะข้ามมาถึงการโชว์ จะทํายังไงให้คนรู้สึกว่ามันกับ
เรา ถึงมีคนดูแค่สองคนสามคนผมก็ยังเล่นเหมือนเดิม  

ผู้วิจัย: เต็มที่  
คุณบี: เต็มที่เหมือนเดิมครับ คือคอนเซ็ปต์คือเต็มที่กับทุกที่ที่ไป อะไรประมาณนั้น อันนี้ก็จะ

เป็นจุดแข็งอีกอันหน่ึงด้วย 
ผู้วิจัย: คือความเต็มที่  
คุณบี: ครับผม  
ผู้วิจัย: โอเค ทีนี้อย่างในเร่ืองการขายสินค้า ที่เห็นมีเสื้อยืดกับหมวก คืออันก็จะเป็นน้องเอสห

มดเลย 
คุณบี: ใช่ครับ เร่ืองโปรดักส์เกี่ยวกับเร่ือง เขาเรียกรายได้ของทางค่ายทางวงนะ ก็จะเป็นพี่เอส

เขาดูแลตรงนั้นครับ 
ผู้วิจัย: แล้วเรามีส่วนร่วมไหมครับ  
คุณบี: ผมก็มีส่วนร่วมไหม ถ้าถามก็ไม่มีเลยครับ แต่ช่วงโปรโมท เร่ืองของโปรโมทนี่ อย่าง

เฟสบุ๊คผมนี่เอาเสื้อยืดเอาหมวกขึ้นไว้ข้างบนเลย เอาขึ้นไว้อยู่ข้างบน 
ผู้วิจัย: ก็คือช่วยในส่วน โปรโมทในส่วนที่เป็นของตัวเอง  
คุณบี: ครับ ลงแรงครับ เขาเรียกลงแรง  
ผู้วิจัย: โอเค ทีนี้พูดถึงการดํารงอยู่ของกล้วยไทย อยากให้หนูลองตอบคําถามเร่ืองรายได้กับ

คุณค่าที่หนูได้รับ 
คุณบี: รายได้หมายถึงว่ารายได้จากการเล่นวงนี้หรือว่าอะไร  
ผู้วิจัย: ใช่  ๆ  
คุณบี: ถ้ารายได้นี่ผมเปรียบเทียบเป็นตัวเงินไม่ได้ รายได้ของวงนี้จริง ๆ ก็ความรู้สึกทางจิตใจ 

ความรู้สึกที่ได้มานี่ครับมันมาก มันมากก็คือความรู้สึกที่ทําให้คนอ่ืนมีความสุข สนุก 
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กับผลงานเรา ก็คือรายได้หลักของเรา คือเป็นเร่ืองของความรู้สึกมันไม่ใช่เร่ืองของเงิน
เพราะเงินนี่ผมพูดตรง ๆ เลย 

ผู้วิจัย: เราก็มีงานประจํา  
คุณบี: มีแต่ควักลงไป ๆ ใส่เข้า กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้ที่เล่นกันอยู่นี่ เราควักเงิน

เพื่อเอาไปให้คนอื่นเขาได้ดูเราเล่น ควักเงินไปเหนื่อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ แต่จริง ๆ 
ไม่ใช่ครับ ก็คือเหมือนกับว่าเราทําทุกอย่างเพื่อให้คนเขาได้เสพเรา เสพโชว์ของเรา 
เสพเพลงของเรา อะไรอย่างนี้ อยากให้คนเขาได้ฟังตรงนี้ จะไม่ค่อยได้มองถึงเร่ืองว่า 
ได้เป็นเม็ดเงินเท่าไร แต่มันก็คือจะมีคุณค่ามากกว่าเงินตรงนั้น มากกว่าครับผม  

ผู้วิจัย: คือมันเป็นความสุขที่เติมเต็ม มันเป็นความรู้สึกว่ามากกว่า ดีกว่าเอาเวลาไปใช้อย่างอื่น  
คุณบี: ครับ  
ผู้วิจัย: อะไรอย่างนี้นะครับ โอเคครับ แล้วก็ในความรู้สึกเราการดํารงอยู่นี่ โอเค นอกจากเรามี

งานประจํา เราได้คุณค่า เป็นพลังใจ มีคุณค่าในชีวิตแล้วพันธมิตรที่โอบอุ้มกล้วยไทย
ล่ะครับ คนรอบ ๆ ข้าง มีใครที่มีส่วนร่วมในการช่วยให้กล้วยไทยดํารงมาถึง 12 ปีบ้าง  

คุณบี: หลัก ๆ ก็คงหนึ่งกับก้องคงจะต้องพูดไปแล้วก็คือจะมีพี่ต๋อย มีหลาย ๆ คน  
ผู้วิจัย: ในส่วนที่รู้จักด้วยกัน 
คุณบี: ส่วนตัวของผมนี่สิ่งที่โอบอุ้มกล้วยไทยมาตลอดเลยก็คือแฟนเพลง แฟนเพลงที่เขาคอย

สนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า หรือว่าจะเป็นการติดตามผลงานหรือให้
กําลังใจ ตรงนี้คือสําคัญที่สุดครับ เพราะถ้าไม่มีตรงนี้ เผลอ ๆ อาจจะหยุดไปนานแล้ว 
อาจจะหยุดการเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ไปนานแล้วเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่า เขาเรียกว่า
อะไรนะ จะไปให้ใครเขามาสนใจเรา มาไอเดียเรา สนใจเพลงเราอะไรประมาณนี้ครับ  

ผู้วิจัย: แต่บางทีคําคอมเม้นท์มันก็มีคุณค่ามาก  
คุณบี: ครับ มีคุณค่ามาก  
ผู้วิจัย: มีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้  
คุณบี: ครับผม  
ผู้วิจัย: โอเค แต่ว่าจริง ๆ นอกจากพี่ต๋อย แล้วก็พี่อะไรอีกนะครับ หรือว่าพี่ต่อยคนเดียว  
คุณบี: ครับ หมายถึงว่าถ้าของผมจะเป็นพี่ต๋อยคนเดียว แต่ถ้าของคนอ่ืนก็จะมีพี่กบ แล้วก็จะมี

พี่เอสนะคือเป็นกําลังหลัก  
ผู้วิจัย: ครับ แล้วก็แฟนเพลง แล้วก็คนฟัง โอเค แล้วก็อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายครับถ้าพูดถึง  
คุณบี: ฝากกับใครครับพี่ 
ผู้วิจัย: ฝากกับคนอ่าน เพราะพี่ก็ต้องเขียน  
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คุณบี: ผมก็อยากให้ ถ้าพูดถึงงานเพลงหรือวงการเพลงบ้านเราอะไรอย่างนี้ครับผมก็อยากจะ
ให้คนฟังทั่วไปนะครับ ที่ฟังเพลงตลาด เพลงหมอลําหรืออะไรแบบนี้ ก็ลองเปลี่ยนมา
ฟังเปลี่ยนมาเสพหลาย ๆ แนว หลากหลายดูเพื่อ เพื่อบางทีบางเพลงอาจจะ ที่เราทํานะ
ครับ อาจจะไปโดนความคิดของคุณ อาจจะไปกระตุ้นคุณหรือแบบอะไรสักอย่าง ให้
คิดได้ในบางแง่มุม หรือเป็นมุมมองที่เราเสนอไปเออ เร่ืองความรักแบบนี้นะ อย่างนี้ ๆ 
ครับ ก็อยากให้เขาลองเปิดใจ เปิดใจลองฟังดูบ้าง หรือคนที่เขายังไม่รู้จักเราเลย แต่ถ้ามี
โอกาสได้ยินชื่อก็ลองค้นหาดูลองติดตามดูเพราะว่าทุกเพลง ทุกงาน ทุกคลิป หรือ
วีดีโอที่เราทํามาคือแบบมันออกมาจากความตั้งใจจริง ๆ ครับ ต้ังใจทําให้มี ทําให้เกิด 
ทําให้เป็น เพื่อ คืออยากให้ทุกคนพอได้ฟัง ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ได้ฟังกันทุกคน
ประมาณนี้ครับผม 

 

ภาคผนวก ง 
ถอดเทปสัมภาษณ์สมาชิกวงกล้วยไทย 
ผู้สัมภาษณ์  : นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์  (พี่ธัญ) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณยุทธนา  โพธิ์กิ่ง  (คุณต้อง), อายุ 34 ป ี
 

ผู้วิจัย  สวัสดีครับ ก็ขอให้แนะนําตัว ชื่อจริง นามสกุลจริง และตําแหน่งการเล่นครับ 
คุณต้อง ชื่อยุทธนา  โพธิ์กิ่ง  ตําแหน่งเบสของวงครับ  
ผู้วิจัย มีแรงบันดาลใจอะไรที่เข้ามาอยู่ในวงกล้วยไทย และมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้เรายืน

หยัดความเป็นกล้วยไทยได้จนถึงเวลานี้ครับ 
คุณต้อง แรงบันดาลใจตั้งแต่แรก จริง ๆ แล้วมันเกิดจากผม และคุณหนึ่ง  และคุณแมกซ์ ซึ่งเคยเป็น

มือกีต้าร์ยุคแรก ๆ  เล่นอยู่วงเดียวกันมาก่อน ชอบในสิ่งเดียวกันคือเล่นดนตรี ตอนนั้นเรา
เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก็เล่นดนตรีด้วยกัน  เล่นเพลงเดียวกัน ชอบใน
สิ่งที่เหมือน ๆ กัน  แล้วเราก็เล่นมาด้วยกันเร่ือย ๆ   พอยุคหนึ่งซึ่งยุคนั้นเกิดมีนูเมทัลเกิด
ขึ้นมา และมันก็ดูเท่ห์ เรารู้สึกสนุกไปกับมัน และเราก็ชอบมัน และอีกสิ่งหนึ่งคือเราได้รับ
อิทธิพลจากอีกฝั่งหนึ่งคือคุณโจ ซึ่งเป็นมือกีต้าร์ของเราอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในอัลบั้มเพลงรัก
ระดับโลก เราก็ซึมซับมา เราก็จะได้แรงบันดาลใจในความเป็นนูเมทัลจากตรงนั้นด้วย
ครับ   

ผู้วิจัย ถามเพิ่มเติมนะครับ ว่าหนึ่ง และแมกซ์คือใครครับ  
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คุณต้อง หนึ่งก็คือมือกลองครับ และแมกซ์คือมือกีต้าร์ยุคแรกสุด ซึ่งมีมือกีต้าร์ 2 คนคือ บีและก็
แมกซ์ แต่ว่าแมกซ์เขาออกไปทํางานส่วนตัวก่อน 

ผู้วิจัย ก็แสดงว่าแรงบันดาลใจเราคือ อยากนําเสนอเพลงแนวนูเมทัล  และแรกเร่ิมทําไมถึงเร่ิม
เล่นเบสครับ 

คุณต้อง จริง ๆ เคร่ืองแรกที่ผมเล่นคือคีย์บอร์ด แต่ในช่วงแรกที่เรียนมัธยมคือมือเบสขาด คราวนี้
ผมก็เลยต้องกระโดดมาเล่นเบสแทน โดยให้มือกีตาร์ในวงเป็นคนสอนผมเล่นเบส และ
พอเราได้เล่นเราก็รู้สึกว่าเราชอบมากกว่าคีย์บอร์ด คือตอนนั้นการเล่นคีย์บอร์ดมันออกจะ
ดูเป็นแนวผู้หญิงหน่อย เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยุค อาร์เทอเนทีฟ (Alternative) กําลังมา
แรงในช่วงที่เรียนมัธยมนะครับ คีย์บอร์ดมันก็เลยจะดูเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ผมก็
เลยไม่กลับไปเล่นมันอีกเลย และก็เล่นเบสตลอดมาครับ 

ผู้วิจัย ที่มาของชื่อวงกล้วยไทย มีที่มาเป็นยังไงครับ  
คุณต้อง ที่มาของชื่อวงกล้วยไทย เด๋ียวพี่เอสน่าจะเป็นคนเล่าได้ดีกว่าผม ถ้าส่วนตัวผมเลยคือพี่ต๋อย

กับพี่เอส เป็นคนให้กําเนิดวงมา 
ผู้วิจัย ขอแทรกนิดหนึ่งครับ พี่ต๋อยที่พูดถึงคือใครครับขอทราบชื่อ-นามสกุลจริงครับ 
คุณต้อง  พี่ต๋อย เทิดศักดิ์  จันทร์ปาน  จริง  ๆ  ก็คือเจ้าของค่ายบานาน่า เร็คคอร์ดครับ พี่ต๋อยกับพี่

เอสก็ช่วยกันทําวงมา พอถึงเวลาที่จะต้องเล่นก็เลยหารุ่นน้องร่วมวง   เราก็เป็นรุ่นน้องที่อยู่
มหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่แล้ว 

ผู้วิจัย ก็เรียกว่าคุ้นเคยกันตั้งแต่เรียน แล้วก็เลยผูกพันกันมาต่อเน่ืองแล้วคําว่ากล้วยไทยกับ
ความรู้สึกของเราตอนนี้ นิยามของมันคืออะไร  

คุณต้อง จริง  ๆ  คําว่ากล้วยไทย แรก  ๆ   เราจะรู้สึกตงิด  ๆ  กับชื่อนี้ เพราะแต่ก่อนมันต้องสากล 
ต้องดูแบบ Limb Bizkit  ต้องดูแบบ Linkin Park  แล้วทําไมต้องเป็นกล้วยไทย นี่เป็น
คําถามแรกตอนที่พี่เอสมาชวนหนึ่งทําวง ซึ่งผมก็อยู่วงเดียวกับหนึ่งอยู่แล้วในตอนนั้นที่
เราเรียนมหาวิทยาลัยกันอยู่ แต่พอเราอยู่มาเร่ือย ๆ  มาเร่ือย ๆ  จนถึงวันนี้ เอาความรู้สึก
ของวันนี้มันมีค่ามากกว่าชื่อวงครับ มันมีความหมายมากกว่าชื่อวง มันเป็นสัญลักษณ์ของ
เราไปแล้วด้วย บางทีเราไปไหนมาไหนคนก็จะทักเราว่า พี่ต้องกล้วยไทย บางคนเรียกสั้น  
ๆ  ว่า พี่ต้องกล้วย ซึ่งไม่รู้ว่ามันด่ารึป่าวก็ไม่รู้ (หัวเราะ)  

ผู้วิจัย แล้วในความรู้สึกเรา เรามองว่าคําว่ากล้วยไทย มันเป็นเหมือนการปฏิวัติอะไรไหม  
คุณต้อง มันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน จริง  ๆ  ที่พี่ต๋อยพี่เอสทํามาตั้งแต่แรกนะครับ มัน

ค่อนข้างชัดเจน มีความเป็นตัวตนสูง มีความเป็นเพลงของกล้วยไทยสูง มีเนื้อร้องและ
ดนตรีที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ ถ้าสําหรับตอนนี้คําว่ากล้วยไทยในใจผมมันคือวงที่
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ยิ่งใหญ่ ผมไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นตํานาน (Legend) หรือตํานาน แต่ในความรู้สึกของ
คนรอบข้างที่คุยกับเรา เราดูเป็นอย่างนั้น ถึงแม้เรายังดูอายุยังน้อยกันอยู่นะครับ แต่ใน
ความรู้สึกของผมมันคือยิ่งใหญ่ มันคือที่สุดครับ 

ผู้วิจัย ทีนี้เหตุผลของการยืนยันตัวตน ความเป็นกล้วยไทยแบบนี้ และการที่จะไม่ไปอยู่ในค่าย
เพลงกระแสหลัก แต่พวกคุณยืนยันผมคือกล้วยไทย คือคุณสามารถแต่งเพลง ทําดนตรี 
หรือไปเสนอผลงานกับค่ายได้ แต่ทําไมคุณยืนยันที่จะอยู่ตรงนี้ 

คุณต้อง คือเอาในความรู้สึกผมนะ เพลงแบบกล้วยไทยเพลงอย่างกล้วยไทย มันไม่สามารถเป็น
กระแสหลัก (Main Stream) ได้ แต่มันสามารถขายตัวมันเองได้ พอเรานําเสนอไป คนก็จะ
รอฟังรอติดตามว่ามันจะเป็นยังไง และผลตอบรับที่กลับมามันก็ค่อนข้างดี เราเลยคิดว่ามัน
ไม่มีความจําเป็นต้อง..คือไม่ใช่เราไม่พยายาม เราพยายามอยู่หลายทีแล้ว เด๋ียวพี่เอสจะเป็น
คนเล่าให้ฟังได้ว่าเคยไปยังไง แต่ผมคิดว่าเพลงมันควรจะอยู่ที่ตัวมันเอง และอีกอย่าง
พี่ต๋อยก็สนับสนุนตรงนี้ (หัวเราะ) หมายถึงว่าวงไหนที่ไม่ได้ปั๊ม เราก็ยังได้ปั๊มอยู่ เราก็ยังมี
แผ่นขาย  

ผู้วิจัย แสดงว่าคุณต้องกําลังจะบอกว่าแนวเพลงที่มีคุณค่า และมีความเป็นปัจเจกแบบนูเมทัลนี้ 
กระแสหลักไม่ได้มีความเข้าใจเร่ืองนี้ 

คุณต้อง ในธุรกิจดนตรีกระแสหลัก เขาจะคิดว่าอะไรที่เขาทําขายแล้วได้เงิน แต่ทั้งนี้แล้วลึก ๆ ผม
ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร และต้องการแบบไหน แต่ผมก็ว่ามันก็เหมือน ๆ กันไปหมด เราอาจจะ
เป็นแนวทางหนึ่งที่มันอาจจะโดดเด่นกว่าหลาย  ๆ  วง ที่อยู่ในระนาบเดียวกันกับเราที่
ออกมาพร้อม ๆ กัน แล้วเรายังอยู่ได้ และคนก็ยังชื่นชมผลงานเรา และยังคอยติดามผลงาน
เรา ในส่วนตัวผมเองคือเพลงแบบเรา เราขายเองได้ เราต้องการขายมันเองได้ 

ผู้วิจัย   คือเราก็ยังเลือกที่จะยืนยันตัวตน มากกว่าที่จะบิดให้ตัวเองกลายไปเป็นสิ่งที่กระแสหลัก  
คุณก้อง ครับ คือมันต้องมีหัวหน้าด้วยล่ะครับ ถ้าที่วงเหมือนทุกคนพร้อมใจที่จะไป ทุกคนก็

พยายามที่จะไปครับ แต่หัวหน้าของวงอย่างพี่เอส หรือคุณหนึ่งก็ว่าไม่มีความจําเป็นที่เรา
จะต้องไป คือทุกคนคุยกันแล้วว่าไม่จําเป็นต้องไป เราก็อยู่ได้ มันมีหลายอย่างที่เข้ามาใน
งานที่คุณหนึ่ง หรือพี่เอสกําลังจะทํา คือดนตรีเป็นแบบนี้ เนื้อร้องเป็นแบบนี้ มันเปลี่ยน
ไม่ได้ เดี๋ยวพี่คุยกับพี่เอสพี่จะรู้ว่าเน้ือร้องมันจะไม่สามารถเป็นคนอ่ืนได้ นอกจากเขาเขียน 
หรือว่าดนตรีมันต้องเป็นอย่างนี้ คือสรุปง่าย ๆ ว่าไม่อยากให้ใครมาแก้งานของเราที่เรา
สร้าง… 

ผู้วิจัย ที่เป็นปัจเจกของตัวเอง  
คุณต้อง ใช่ครับ  
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ผู้วิจัย โอเค ถึงจุดตรงนี้พอดี การเขียนเพลงแต่งเพลงเป็นยังไงครับ เนื้อเพลงใครเป็นคนเขียน
บ้าง  คุณเอสเขียน หรือการเรียบเรียงเสียงประสาน (Arrangement)หรือว่าในส่วนที่เบส
ต้องเล่นครับ 

คุณต้อง จะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง พี่เอสนี่จะเป็นเนื้อร้องอย่างเดียวเลย ดนตรีจะเป็นคุณหน่ึง เพราะว่าถ้าทุก
คนทํา ทุกคนมันก็จะ สไตล์ต่างกัน แล้วมันจะไม่มีคําว่าเป็นกล้วย ไม่จะไม่เป็นก้อน
เดียวกันครับ คือคนที่จะเร่ิมทุกอย่างก็คือคุณหนึ่ง แล้วเราค่อยมาเรียบเรียงกัน ในส่วนของ
แต่ละคน คุณหนึ่งก็จะเป็น Head ดูว่าความเหมาะสม ในการที่เราจะทําอะไรกับเพลง ง่าย 
ๆ คือ 2 ส่วนคนหนึ่งคือพี่เอส คนหนึ่งคือคุณหนึ่ง คุณหนึ่งคือหัวใจ และเขาจะเป็นคนให้
เกียรติคนทุกคนเสมอ แม้กระทั่ง รีฟ (Riff) ที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเขาเอง เขาก็จะพยายาม
คล้าย ๆ ว่าให้มันเป็นของทุกคน เพราะเมื่ออัลบั้มผ่าน ๆ มา มันก็จะมีรีฟซะส่วนใหญ่ 
มากกว่าคอร์ด 

ผู้วิจัย คราวน้ีเรามาพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัว เนื้อเพลงที่คุณต้องบอกว่า เนื้อเพลงที่เอสเป็นเอส
นี้ ผู้วิจัยอยากรู้ว่าในมุมมองของคุณต้อง คุณต้องจะนิยามเนื้อเพลงที่เอสเป็นเอสอย่างไร 

คุณต้อง (หัวเราะ) พี่เอสเขาเขียนเพลง ผมนิยามได้คําเดียวว่าดาร์ค ( Dark)ครับ เพราะว่ามันมีความ
หม่น ต่อให้เป็นเพลงปลุกใจหรืออะไรก็ตาม แต่มันก็เป็นเสน่ห์ของเขา พี่เอสจะเป็นคนที่
ใช้คํา เป็นคนที่คิดกับคําเยอะ เขาจะเป็นคนที่เรียบเรียงคําได้เก่ง หาภาษามาใช้ เหมือนคน
คิดเยอะครับ เวลาเขียนเพลง 

ผู้วิจัย คือมีภาษาของตนเอง และก็มีแนวทางในการนําเสนออารมณ์จากข้างใน มาจากตนเอง  
คุณต้อง มีภาษาเขียนที่เป็นของตัวเอง  
ผู้วิจัย แล้วดนตรีล่ะครับ ถ้าเราจะนิยามของการเรียบเรียงเสียงประสานของดนตรีนูเมทัล แต่ทีนี้

ผู้วิจัยก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีความแตกต่างระหว่างนูเมทัลที่เราฟัง ที่เป็นแรงบันดาลใจแรกเร่ิม 
แต่ณ.วันน้ี ในมุมมองของเรา เราจะนิยามมันว่าอย่างไรครับ 

คุณต้อง  มันค่อนข้างตรงขึ้นครับ เหมือนแต่ก่อนถ้าเรามาจากยุค Linkin Park หรือว่ายุค Limb 
Bizkit มันจะมาจากงานก่อน พอเราขึ้นไปถึงเหมือนแนวแบบ Slipknot มันก็ค่อนข้างที่จะ
แบบหนัก จริง ๆ ผมว่ามันมาสําเร็จตอนสิบสองสัตว์ ที่ดนตรีมันค่อนข้างมีความเป็นกล้วย
ไทยสูง มีความเป็นนิวเมทัลที่แบบไม่เหมือนกับ 2-3 วงที่เราเคยเล่นเพลงเขามา มันจะมี
ความเป็นคอร์ดเยอะขึ้น มี รีฟน้อยลง มีภาษาที่พี่เอสเขาเขียนมาค่อนข้างชัด ผมว่าตอนสิบ
สองสัตว์มันเป็น... 

ผู้วิจัย กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่กลายเป็นเอกลักษณ์  
คุณต้อง เป็นเอกลักษณ์ตัวเองมาก  
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ผู้วิจัย ถามความคิดเห็นนะครับ พี่จะพูดถึง 4 ประเด็นก่อน ประเด็นแรกคือจุดแข็ง จุดแข็ง
หมายถึงว่าคุณต้องมองว่า วงกล้วยไทยมีจุดแข็งอะไรบ้าง จุดแข็งที่อยู่ในวงกล้วยไทย ไม่
เกี่ยวพันกับข้างนอกที่เราควบคุมไม่ได้ จุดแข็งของเราที่เราควบคุมได้ครับ อย่างเช่นฝีมือ
เราควบคุมได้ คิดว่าวงกล้วยไทยมีจุดแข็งอะไรบ้าง 

คุณต้อง จุดแข็งที่เด่น ๆ เลย ผมว่าเพลงครับ เพลงของวงค่อนข้างทําให้คนรู้สึกว่ามันน่าติดตาม 
เพลงอย่างแรกเลยครับ การแสดงบนเวทีเรา คนดูดูแล้วสนุก แม้บางทีมันอาจจะแบบดู
กร่อยเพราะคนดู แต่ว่าทุกคนสัมผัสดนตรี และเราทุกคนต้ังใจที่จะนําเสนอมาก สัมผัสได้
จากทุกคนในวง แม้จะป่วย อย่างพี่เอสแม้จะเดินแทบไม่ไหว แต่เวลาอยู่บนเวทีก็จะเป็นอีก
คนหน่ึง คือทุกคนเวลาอยู่บนเวที ไม่ว่าคนดูจะน้อย จะเยอะ ทุกคนจะใส่เต็ม มันทําให้
ภาพคนที่ดูเราชื่นชอบ และก็ชื่นชม มีเสียงตอบรับดีในภาพของวงเวลาทําการแสดง คือ
เพลงหนึ่ง สองคือวง สามผมให้เลยคือสมาชิกในวง สมาชิกในวงค่อนข้าง... ไม่ได้บอกว่า
รักกันนะครับ แต่ผมว่าความรู้สึกมันเหมือนค่อนข้างเอ้ือเฟื้อกันในหลาย ๆ อย่าง จุดแข็ง
อย่างที่สามคือสมาชิกในวง เรามองว่าเราไม่ขายก็ไม่เป็นไร เราก็อยู่ของเรา ก็คือคนนี้ก็
ทํางานอย่างหนึ่ง อีกคนก็ทํางานอย่างหนึ่ง แต่เวลาเรามาเล่นรวมกันเราก็ต้องหาเวลาจุด
นั้นแค่นั้นเองครับ คือสมาชิกในวงแข็งมากจริง ๆ  ผมเห็นหลายวงแล้วที่เป็นแบบนี้แล้ว
แตก ในรุ่นเดียวกันยังไม่ต้องพูดถึงกระแสหลักนะครับ พูดถึงในใต้ดินเหมือนพวกเรานี้ 
ใน ใต้ดิน (Underground) ยุคที่เร่ิมมาพร้อมกับเราแล้วเขาแตกกัน เพราะบางทีเร่ือง
ผลประโยชน์ หลายวงที่แบบไปเล่นแล้วไม่ได้เงิน แล้วบอกว่างานต่อไปก็ไม่ไหว อาจจะ
เป็นด้วยภาระหรืออะไรก็ตามแต่ มันก็เลยทําให้วงมันแตก น่าเสียดายหลาย ๆ วงที่แบบ
ฝีมือดี ๆ แต่ว่าจุดแข็งของวงเราคือ สมาชิกทุกคนอยู่ได้ด้วยมือและเท้าของตัวเอง 
(หัวเราะ) คือทุกคนก็พยายามทําหน้าที่ของแต่ละคน แต่ก็ยังมาเล่นด้วยกันได้ 

ผู้วิจัย คือกําลังจะบอกว่าทุกคนรู้ว่า...คือทุกคนแบ่งเวลา โดยที่เอาหัวใจของการเล่นดนตรีและ
สื่อสารเป็นหลัก มากกว่าที่จะบอกว่ามันเติมเต็มด้วยเงิน ถูกต้องไหมครับ 

คุณต้อง ใช่ครับ ถูกครับ  
ผู้วิจัย ผู้วิจัยจะพยายามสรุปให้นะครับ เพราะเรากําลังจะยืนยันว่า การเล่นดนตรี มันก็เหมือนเรา

ก็ได้รับบางอย่างอยู่แล้ว ถูกไหมครับ คือหมายถึงว่า เราได้รับในสิ่งที่เรียกว่าการเติมเต็ม
อะไรซักอย่างกับเงิน แต่ทีนี้คนอาจจะเห็นค่าหรือไม่เห็นค่า เรายังไม่รู้ เพราะสิ่งที่เรา
จะต้องต่อสู้ไป เรากําลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีค่า เพราะฉะนั้นเงินเลยไม่ใช่ปัจจัยหลัก 

คุณต้อง ไม่ใช่ปัจจัยหลักของวงกล้วยไทยครับ ไม่ใช่เลย ส่วนตัวของผมนะการไปเล่นกะเพื่อนใน
แต่ละคร้ัง มันเหมือนไปเที่ยว มันจะมีความสุขอย่างเช่นบางทีได้ไปต่างจังหวัดและได้ไป
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ไกลหน่อย ผมก็จะมีความสุขมาก เพราะว่าเราได้นั่งคุยกัน เราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ปกติน้ี
ถ้าเราทํางานเราก็เจอกันเฉพาะตอนซ้อม เฉพาะตอนทําเพลง แต่ว่าเวลาเราไปเล่น มันจะมี
เวลาที่เราได้นั่งอยู่ด้วยกัน นั่งคุยกัน มันก็จะนึกถึงสมัยก่อนที่เราได้ใช้ชีวิตกัน ตอนไป
ซ้อม ไปมอเตอร์ไซค์คันเดียวอัดสาม รถยางรั่ว แบกของกันข้างถนน อะไรที่มันแบบเป็น
อุปสรรคสําหรับเรา แต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ 

ผู้วิจัย คือเป็นเหมือนแบบว่า...ที่เรียกว่า มิตรภาพ  
คุณต้อง ใช่  ๆ  มันเป็นความผูกพันของวง มันเป็นความรู้สึกแบบมีความสุขเวลาไปเล่นครับ และ

ถ้าผมไปต่างจังหวัดผมจะฟรีมากเลย แต่บางทีมันก็ฟรีเยอะไปนะ บางทีเราดื่มจนเพลิน แต่
ก็พยายามควบคุมไม่ให้เสียงาน 

ผู้วิจัย ก็คือจุดแข็งผู้วิจัยจะสรุปอีกทีคือ หนึ่งเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ สองสมาชิกในวงที่มีจุดร่วมที่
มีความสุขแบบเดียวกัน  ข้อที่สามก็น่าจะเป็นในเร่ืองของการแสดงที่จัดเต็ม ผู้วิจัยก็เห็น
คุณเอสร้องแล้ว คือเขาก็เต็มจริง  ๆ  

คุณต้อง ครับ พี่เอสเขาป่วยบ่อยนะครับ เขาป่วยแล้วบางทีเขาก็ไปเล่น แต่เขาก็ต้องเต็มที่ จนบางที
คนดูอาจจะไม่รู้ว่าเขาป่วยอยู่นะ บางที่คนป่วยไปร้องมันก็จะได้ไม่เต็มที่ แต่เขาก็พยายาม
ทํา แต่พอลงมาก็อาจจะมีร่วงก็ว่ากันไป คือเขาทํางานเยอะ  

ผู้วิจัย  มีอีกไหมครับน่าจะหมดแล้ว 
คุณต้อง  ครับมี 3 ครับ ผมให้ 3 เลย คือ เพลงของวง  การแสดงของวง และก็สมาชิก เพราะ 4 คนที่

อยู่ทุกวันนี้ ก็คือ 4 คนที่เป็นคนเร่ิม เป็นยุคแรกจริง  ๆ  เพราะคนเร่ิมวงจริง  ๆ  ก็คือพี่ต๋อย 
กับพี่เอส แล้วเราก็เข้ามาสวม 

ผู้วิจัย คราวน้ีเรามาพูดถึงจุดอ่อน จุดอ่อนที่ไม่ได้เกี่ยวกับภายนอก แต่เป็นตัวเรา เราคิดว่าเรามี
จุดอ่อนไหมครับ หรือไม่มี หรือมีแล้วคิดว่าจุดอ่อนตัวเองคืออะไรครับ 

คุณต้อง จริง ๆ จุดอ่อนมันมีอย่างในส่วนตัวของผมเลยนะ ผมจะเป็นคนดื่มเยอะ บางทีอาจทําให้
งานเสียได้ แต่งานก็ไมได้เสียนะครับ อาจมีหลุด  ๆ  บ้าง  ๆ  โน้ตไม่ครบบ้าง บางท่อนไม่
เล่น ไม่มีเสียงเบสอะไรก็ว่าไป (หัวเราะ) 

ผู้วิจัย คราวน้ีเราจะมาพูดถึงหัวข้ออุปสรรค อุปสรรคหมายถึงว่าสิ่งที่ไมได้เกี่ยวกับเรา แต่เป็นสิ่ง
ที่อยู่ข้างนอกเรา เป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ แต่ปัจจัยข้างนอกที่ควบคุมไม่ได้นี้
เป็นอุปสรรคกับงานกล้วยไทย อย่างเช่นประเด็นที่ว่าเพลงเราไม่ได้อยู่ในกระแสหลัก แล้ว
มันยังมีประเด็นอะไรอีก  

คุณต้อง สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้คนไม่เสพเพลงเราใช่ไหมครับ ผมว่าน่าจะสังคมครับ สังคม
เปลี่ยนกระแสคนไทย วิถีชีวิตของคนไทย ฟังเพลงต้องฟังตาม ๆ กัน ไอ้วงไหนมากูก็วง
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นั้นแหละ อะไรแบบนี้ และก็คนในกลุ่มเดียวกันเองก็ยังไม่สนับสนุนคนในกลุ่มเดียว
กันเอง จริง ๆ ตอนนี้มันขายงานได้ง่ายมากเลย โซเชียลมีเดียมันช่วยได้เยอะครับยุคนี้ ผม
เคยโพสต์ในเฟสบุ๊คครั้งหนึ่ง ผมบอกว่าในเมื่อคนในจันทรเกษมในเอกดนตรีนี้ ทุกคน
เป็นศิลปินเกือบหมดเลย แต่ทุกคนก็ไม่ได้ชื่นชมผลงานของในแต่ละคน ซึ่งผมคิดว่าไอ้
ตรงนี้มันช่วยได้นะครับ หมายถึงว่าทุกคนจะมีแฟนของทุกคนกระจายกันทั่วประเทศ ถ้า
ทุกคนรักในสถาบันเดียวกัน ผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนช่วยกัน หมายถึงว่าวันนี้ไปวงนี้เพลง
ออกมา อะไรแบบนี้ครับ เราก็มาช่วยกันกระจายส่งต่อไปให้กับคนทั่วประเทศ ฐานแฟน
อันนี้มีหมื่นหนึ่ง อันนี้มีสองหมื่น อันนี้มีห้าพันก็ว่ากันไป แต่มันคือหลากหลายคือทุกคน
ไม่ได้เป็นเพื่อนกันทุกคน แต่ โซเชียลมีเดีย มันจะช่วยให้เพลงมันไป ผมว่าถ้าทุกคนจับมือ
กันให้มันแข็งกว่านี้ ให้มันแน่นกว่านี้ ผมว่ามันก็จะไปได้ โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจ 
กระแสหลักเลย แต่มันเป็นได้ยากครับ เพราะว่าบางทีไอ้นี่ แจ๊ส (Jazz)  บลู (Blue)  

ผู้วิจัย คนละแนว  
คุณต้อง มันคนละแนว แต่จริงแล้วมันเล่นเวทีเดียวกันได้ มันช่วยกันได้ครับ ผมพยายามพูดกับรุ่น

น้องหลายคนแล้ว และผมก็พยายามจะทํา ทุกวันน้ีอย่างคนนี้ออกมา ขอช่วยฝาก หรือบาง
ทีเราไปเห็นโดยบังเอิญ โดยที่ไม่ต้องฝากเราด้วยซ้ํา เราก็บอกนี่รุ่นน้องเรานะ เราเคยคุยกัน
เมื่อก่อน ไม่ได้สนิทกันเป็นรุ่นน้องที่ห่าง  ๆ  กันหลาย  ๆ  ปี ก็พยายามช่วยเขานะ เขามี 
การแสดงสด  Section ออกมา มี มิวสิควีดีโอตัวใหม่ออกมา เราก็ช่วยกัน แฟนเพลงเราก็
ไม่ได้เป็น แฟนเพจวงเขา แต่เราก็ดึง ผมว่ามันช่วยได้ แล้วสมมติว่าจาก 1 วงที่ทําผลงาน 
กับอีก 50 วงช่วยกัน มันจะเกิดไรขึ้น  ผมแค่คิดแค่น้ีนะ คิดแบบสั้น  ๆ  ตื้น  ๆ  แค่นั้นเอง 
มันง่ายมาก แค่คุณแชร์เพลงครับ  

ผู้วิจัย แปลว่าจริง ๆ แล้ว คุณต้องกําลังมองว่าอุปสรรคที่คุณต้องคิดว่าเป็นปัจจัยภายนอก คือ 1.
สังคมไทย ที่ไม่ค่อยรู้ว่าเพลงคืออะไรจริง  ๆ  ก็เสพตาม ๆ กันไป เสพตาม กระแสหลัก
นักร้องนมใหญ่ เราก็ดู แต่ไม่รู้ว่าเพลงดีไม่ดี หรือว่า เขาบอกว่าดัง เขาบอกว่าเริด ก็ตามกัน
ไป  

คุณต้อง มันเปิดกรอกหูกันทุกวัน  
ผู้วิจัย  ที่ว่าเปิดกรอกหูกันทุกวัน นั่นหมายถึงว่า เราก็ต้องรู้สึกสิว่าปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค

คือ เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนที่เราเข้าไม่ถึงเท่ากับ กระแสหลักด้วยป่าว คือสมมติผู้วิจัยถาม
คําถามหนึ่งว่า ถ้าคุณต้องมีสิทธิที่จะเข้าไปในสื่อสารมวลชนเท่ากับ กระแสหลัก เพลงขอ
งวงก็จะดังขึ้นไปอีกถูกไหมครับ  

คุณต้อง ผมคิดอย่างนั้นนะ  
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ผู้วิจัย แปลว่าคุณต้องรู้สึกว่ามีการกีดกันบางอย่างนะ  
คุณต้อง  ผมไม่รู้ว่ามันคือการกีดกันไหม แต่ผมแค่รู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงตรงนั้น เราไปไม่ถึงตรงนั้น

ครับ แต่ไอ้ตรงนั้นที่เราอยากให้มันไปถึง มันไม่ได้มีผลต่อการทํางานของเรา คือผมไม่ได้
สนใจมาก เพียงแค่ว่าถ้าเราไปถึงตรงนั้น เพลงเราจะดังขนาดไหนครับ 

ผู้วิจัย พี่ชอบคําว่า ไม่ได้สนใจอะไรมาก ขอขยายความคํานี้นิดหน่ึงนะครับ แปลว่าถึงแม้เราจะ
เข้าไปไมได้ถึงตรงนั้น ก็ไม่ได้จะทําให้สิ่งที่เรายืนยันมันลดน้อยลง ถูกไหมครับ 

คุณต้อง ครับ ใช่ครับ  
ผู้วิจัย อีกประเด็นหน่ึง ที่คุณต้องกําลังจะบอกว่า ในขณะที่คนยืนบนแนวทางเดียวกัน คุณต้อง

รู้สึกว่ามันไม่มีพลังมากพอที่จะลุกขึ้นมาร่วมมือกัน ถูกไหมครับ 
คุณต้อง ถูกครับ  
ผู้วิจัย คือคุณต้องอาจจะรู้สึกว่าทุกคนเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่  
คุณต้อง ใช่ครับ คือทุกคนไม่ชื่นชม หรือไม่แม้แต่จะฟังงานของคนอ่ืน ฟังแค่วงที่ชอบ ที่มันเป็น

กระแสจากต่างประเทศ และก็ฟังแบบนั้น มีรุ่นพี่คนหนึ่งค่อนข้างเป็นศิลปิน เขาบอกผมว่า
เขาจะไม่รับฟังเพลงของวงรุ่นน้อง 

ผู้วิจัย คือมีความเป็น ซีเนียรีต้ี (Seniority) มีความเป็นแบบฉันเป็นรุ่นพี่ เธอเป็นรุ่นน้อง ถูกไหม
ครับ เพราะฉะนั้นระดับฉันต้องไม่ฟังเพลงรุ่นน้อง  

คุณต้อง ใช่ครับ  
ผู้วิจัย คราวน้ีมาถึงคําถามอีกคําถามหนึ่ง คุณต้องคิดว่าปัจจัยภายนอกอะไร ที่สร้างโอกาสให้

กล้วยไทย เมื่อกี๊คุณต้องพูดเกริ่น ๆ ไว้ข้อแรกคือ โลกออนไลน์ที่เปิดกว้าง 
คุณต้อง อย่างที่พูดไปแล้วครับ ว่ามันทําได้ เพียงแต่ว่ามันจะไปถึงไหนเท่านั้นเอง เราก็ได้ทําแล้ว

นะครับ เราทํากับเพลงค่อนข้างฟังง่าย อย่างเพลงเท่าชีวิต ที่มันทะลุสิบล้าน โดยที่เราก็ไม่
คิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้น หนึ่งปัจจัยที่ผมคิดว่าทําให้เพลงไปถึงจุดน้ันคือเพลงฟังง่าย 
สองคือ มิวสิควีดีโอมันดูแล้วมันสะเทือนใจ เด็กเข้าใจความรู้สึก ผมว่าเพลงที่ฟังง่าย ๆ  
คนไทยชอบนะ และจะฟังตาม ๆ กัน  

ผู้วิจัย นอกจากโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างแล้ว เราคิดว่ามีอะไรอีกที่สร้างโอกาสให้กับกล้วยไทย  
คุณต้อง ตอนนี้ผมคิดว่าไม่มี...จริง ๆ มันก็จะมีแค่คนที่แบบว่าใหญ่หน่อย แบบสามารถจัดงานได้ 

แล้วก็รู้จักเรา นั่นก็อาจทําให้เราได้ไปเล่นในที่ต่าง ๆ  คือมันต้องมีคนคิดแบบคนอย่างนั้น 
เยอะ ๆ หน่อย แต่ผมพุดตรง ๆ คนที่สามารถจัดงานได้ จัด อีเวนท์ จัดไรก็ตามแต่ คนพวก
นี้เขาไม่ค่อยมองวงแบบนี้ เพราะมันเอาไปขายงานไมได้ 

ผู้วิจัย ลูกค้าก็จะตั้งคําถามโน่นนี่น่ัน  
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คุณโต้ง แต่ผมก็อยากให้มีคนแบบนี้ ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีไหม มีคนแบบนี้ที่สามารถดึงให้เราได้
แสดงผลงาน และมีเวทีให้วงอย่างพวกเรามีเวทีเล่นเยอะขึ้น คนรู้จักเยอะขึ้น มันก็เป็น
โอกาสครับ ถึงแม้มันจะไม่เท่า กระแสหลักแต่อย่างน้อยมันก็เพิ่มและเป็นพื้นที่เปิดกว้าง
ให้คนได้ติดตามเราเยอะขึ้น แต่ระดับหนึ่งเลยคือ เพลงมันต้องทํางานครับ ถ้าเพลงเราดี
ครับ เราก็ไม่กลัวที่จะฝ่ากระแส  

ผู้วิจัย แปลว่าจริง ๆ แล้วคุณต้องกําลังจะบอกว่า โอกาสตอนนี้โดยรวม ๆ แล้ว มันเป็นเร่ืองสื่อ
ออนไลน์ ที่ทําให้เราได้สัมผัสและได้สื่อสารผลงานตัวเองกับแฟนคลับ และแฟนคลับก็จะ
มีการตอบกลับจากคอมเม้นต์ต่าง ๆ โน่นน่ีนั่น คําถามต่อไปอาจจะดูซ้ําซ้อน แต่ขอ
ทบทวนอีกทีนะครับ ถึงขั้นตอนของการบันทึกเสียง และเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
บันทึกเสียงครับ 

คุณต้อง จริง ๆ เราก็อัดผ่านโปรแกรมครับ  
ผู้วิจัย ชื่อซอฟแวร์อะไรครับ  
คุณต้อง คิวเบส และการอัดผ่านโปรแกรมก็ยืมที่บริษัทพี่ต๋อยและคุณหนึ่งทํางานอยู่  
ผู้วิจัย  ก็คือพี่ต๋อยกะคุณหนึ่ง ก็มีส่วนที่จะผลักดัน เพราะเขาเป็นคนต้ังวง และเขาก็อาจให้ยืมใช้

อุปกรณ์โน่นน่ีนั่น 
คุณต้อง ยืมห้องครับ อุปกรณ์เราก็ยืมคนโน้นบ้าง ละก็เพื่อน ๆ เรา หรือรุ่นพี่เรา หรือร้านที่ผม

ทํางานอะไรแบบนี้ครับ มันจะมีคนช่วยเราเยอะเหมือนกัน ก็คือเพื่อน ๆ กันครับ เราก็ยืม
ของยืมไรมาตอนที่เราอัดกัน แต่ว่าสถานที่ก็เป็นที่ห้องน้ีครับ  

ผู้วิจัย อย่างพวกคิวเบส หรือซอฟแวร์ปัจจุบันน้ี มันก็จะมีความสะดวกสบายในเร่ืองของการทํา
เพลงมากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับ 

คุณต้อง ใช่ครับ ถ้าสมัยก่อนไม่มีซอฟแวร์ มันก็ต้องเป็นการอัดที่แบบเป็น เคร่ืองดนตรี ตรง  ๆ  
เข้าไป แต่นี่มันก็ช่วยให้เราสามารถทําโน่น ทํานี่ ทํานั่น ทําให้เพลงมันสมบูรณ์แบบมาก
ขึ้น 

ผู้วิจัย ขั้นตอนของการถ่ายทํา มิวสิควีดีโอ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตงาน มิวสิควีดีโอครับ  
คุณต้อง งาน มิวสิควีดีโอพี่เอสก็จะเป็นคนรับผิดชอบครับ พี่เอสก็จะเป็นคนดูแลส่วนน้ี เพราะพี่

เอสเขาจะถนัดสายนี้อยู่แล้วครับ อันน้ีต้องถามพี่เอสมากกว่า  
ผู้วิจัย เพราะเขามาให้ถ่าย คุณต้องก็มาถ่ายอย่างเดียวถูกมะ (หัวเราะ)  
คุณต้อง จริง  ๆ  มิวสิควีดีโอที่มีวงจะน้อยมากครับ ส่วนใหญ่เราจะมีภาพ การแสดงสดเยอะมาก 

ส่วนใหญ่ถ้าเป็น มิวสิควีดีโอพี่เอสจะทําในทางเน้ือเร่ือง เป็นเร่ืองราวมากกว่าครับ จะมี 
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มิวสิควีดีโอที่เป็นวง จริง ๆ นับได้ครับว่ามีกี่ มิวสิควีดีโอส่วนใหญ่เราจะมีภาพ มิวสิควีดี
โอจากการ การแสดงสดมากกว่า 

ผู้วิจัย แปลว่าแนวคิดของการทํา มิวสิควีดีโอเป็นการนําเสนอเส้นเร่ืองราว กับการแสดงสด 
มากกว่าที่จะเป็นภาพลักษณ์หรือเปล่าครับ 

คุณต้อง พี่เอสบอกว่าเราขายไม่ได้ครับ พี่เอสบอกด้วยว่าหน้าตาพวกเราขายไม่ได้ เวลาหน้าปก
หรืออะไรก็ตามแต่ พี่เอสก็จะออกแบบออกมาให้มันมีความน่าสนใจ ไปเป็นกล่องไม้ขีด
บ้าง แต่ว่ารูปวงก็จะอยู่ข้างใน 

ผู้วิจัย คือจะเอากราฟฟิค (Graphic) ขึ้นมาเป็นตัวขาย เพราะว่าเรากําลังจะบอกว่าเราขายเน้ือ
ดนตรี เน้ืองาน กับความรู้สึกนึกคิด มากกว่าที่จะแบบใส่ขาสั้น เสื้อกล้าม แล้วนั่งแหก... 
(หัวเราะ) 

คุณต้อง คือแรก ๆ จะไม่ค่อยมีใครรู้จักพวกเรา หลัก ๆ อาจจะรู้จักพี่เอส เพราะพี่เอสจะเป็นสังคม
เขาจะอยู่จนจบงานอะไรก็ว่ากันไป พวกเราเล่นเสร็จกลับ  ๆ  คนจะมารู้จักพวกเราตอนที่ 
มิวสิควีดีโอมันเร่ิมออกไปเยอะ  ๆ  ละ ละคนก็ค่อยมารู้จัก จริง ๆ ก็ปีหลัง  ๆ  ละ ไม่กี่ปีที่
ผ่านมา แต่แรก  ๆ  นี่คนจะรู้จักแค่ชื่อวงกับเพลง ผมว่ามันก็ดีนะครับ คือบางทีเราก็ไม่
อยากให้คนรู้จักเรามากครับ 

ผู้วิจัย แล้วการเผยแพร่และการ ดาวน์โหลดในพื้นที่ออนไลน์ มีอะไรบ้างครับ ผู้วิจัยหมายถึงว่ามี
อะไรบ้าง อย่างเช่นมี เฟสบุ๊ค ยูทูปหรือ ไอจูนดาวน์โหลดอะไรแบบนี้ครับ 

คุณต้อง มันมีครับ เราก็มีในช่องของเราเอง 
ผู้วิจัย  คือช่อง ยูทูป  
คุณต้อง ช่อง ยูทูปแล้วก็ ไอจูนเราก็มีเพลง จริง ๆ วงเรามีทุกช่องทางนะครับ มีหมดเลยครับ แล้วก็

มี เฟสบุ๊คแต่ก่อนมีไฮไฟว์ (Hi5) ด้วยครับ (หัวเราะ) มีทุกช่องทางครับ แค่ ค้นหาคําว่า
กล้วยไทย K-L-U-A-T-H-A-I ครับ 

ผู้วิจัย แล้วนอกจากการเผยแพร่ตรงนี้ เราใช้ พื้นที่อื่น  ๆ  ในออนไลน์อีกไหมครับ  
คุณต้อง เร่ืองนี้ต้องพี่เอสเลยครับ พี่เอสเป็นคนรับผิดชอบเร่ือง โปรดักชั่นทั้งหมดครับ  
ผู้วิจัย กลับมาพูดถึงสื่อสารมวลชนกระแสหลัก ที่พี่เห็นและเคยคุยกันกับเอส บางทีเอสจะไป

คลื่นวิทยุ หรือไปช่อง 9 หรือไป ซีดเรดิโอ (Seed Radio) อะไรแบบนี้ คือตอนนี้พันธมิตร
ที่อยู่ในกระแสหลักของเรามีมากแค่ไหนครับ หรือว่าเรามีใครบ้างที่... 

คุณต้อง ถ้าส่วนตัวของผม ผมไม่เห็นว่ามันจะมีนะครับ เวลาเราจะมีซิงเกิลใหม่เราก็ไปที่ ซีดเรดิโอ
นี่แหละครับ ที่เราได้ไป 

ผู้วิจัย คือเหมือนที่ ซีดเรดิโอจะเปิดกว้าง  
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คุณต้อง ความรู้สึกผมคือแค่ว่า เวลาไปเราก็ไปแค่ที่ ซีดเรดิโอเอาแผ่นซิงเกิลไปให้แค่นั้นเองครับ 
นอกนั้นเราก็ไม่ได้ไปไหนเลย 

ผู้วิจัย แล้วมีผู้จัดการวงอะไรไหมครับ  
คุณต้อง ไม่มีครับ พี่เอสเป็นคนรับงานทุกอย่างครับ เป็นคนควบคุมงาน เป็นคนเลือกงาน เขาจะ

เลือกงานมาก่อนแล้วก็มาถามที่วงว่าจะไปไหม ใครว่าง คือต้องว่างด้วยนะครับ ถ้าคุณ
หนึ่งไม่ว่างเราก็ไม่ไป เอาเป็นว่าใครติดงานก็ตามแต่ เราก็จะไม่ไป  

ผู้วิจัย ถ้าผู้วิจัยให้เลือก 3 เพลงของกล้วยไทย ที่ประสบความสําเร็จ ในแง่มุมที่ตัวเองมองว่า
สําเร็จ 3 เพลงมีอะไรบ้างครับ และเพราะอะไร 

คุณต้อง 3 เพลงผมให้อันนี้ครับ กําเนิดหนุมาน เพลงนี้มีความเป็นสัดส่วนของฟังค์ (Funk) และมี
ความเป็นนูเมทัลแฝงหน่อย และก็มีเสียงดนตรีไทย มีเสียงระนาด ก็เป็นเพลงคนก็จะขอ
กัน จริง ๆ เพลงที่ทําให้แฟนคลับเรารู้จัก อาจจะเป็นเลือดไทย เลือดไทยที่ชื่อคล้าย ๆ วง  

ผู้วิจัย อันนี้ก็จะเป็นเพลงที่ 2  เด๋ียวขอกลับไปถามถึงเพลงกําเนิดหนุมาน ที่เรามองว่าประสบ
ความสําเร็จ เรามองว่าเป็น ส่วนดนตรี และทําให้คนรู้จัก ถูกไหมครับ และยอด ยอดผู้ชม
หรืออันอ่ืน ๆ  มันประกอบทําให้เรารู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จด้วยป่ะครับ 

คุณต้อง ยอดวิวมันเยอะนะครับ (คุณเอสช่วยเสริมว่าล้านกว่า) ยอด ยอดผู้ชมสําหรับเพลงยุคเรา
ล้านหนึ่งก็... 

ผู้วิจัย ก็สุดฤทธิ์มากละในความรู้สึกเรา เราคิดว่ากี่ยอด ยอดผู้ชมถึงจะประสบความสําเร็จ  
คุณต้อง ตอนนี้ 100 ,000 ยอดผู้ชมผมก็ถือว่า...ถ้าวงเราผ่าน 100,000 ยอดผู้ชมไปได้ถือว่าเพลงมา 

บางเพลงมันเป็นเพลงหนักที่คนทั่วไปก็ไม่ได้ฟัง ผมไม่รู้ว่าแฟนเราจริง ๆ มีห้าพัน ฟังกัน
กี่รอบ ถ้าถึงแสน ผมก็ว่าในระดับที่ไม่ใช่อยู่ค่ายแบบนั้น สําหรับเราคืออาจจะเป็นคนที่
ต้องการฟังจริง ๆ ก็ได้ ผมมีหลายวงที่ผมรู้จักที่เป็นฝร่ัง ที่ไม่ได้ ยอดผู้ชมเยอะ เขาก็จะ
ประมาณ สิบสอง สิบสาม สิบสี่ล้านวิว ซึ่งผมว่าสิบสี่ล้านวิวน้ัน ก็อาจจะเป็นคนที่ฟังเพลง
เขาจริง ๆ ก็ได้ เขาอาจจะไม่ต้องถึงเป็นร้อย เป็นพันล้าน ผมคิดว่ามันก็พิสูจน์ได้ว่ามีคนฟัง
เราจริง ๆ  เปิดจนจบ 

ผู้วิจัย มีกําเนิดหนุมาน แล้วเพลงที่สอง คือเพลงไรนะครับ  
คุณต้อง ผมให้เลือดไทย จริง ๆ เพลงอันดับสองผมให้หลายเพลงมากเลยพี่ เราจะเล่นกันประจําอยู่

แล้ว แต่ให้เลือดไทย เพราะชื่อมันค่อนข้างเป็นตัวเราครับ เวลาเราทําเสื้อมาขาย ก็จะมีคํา
ว่า กูเลือดไทย  

ผู้วิจัย แต่ว่ายอด ยอดผู้ชมก็ถือว่าประสบความสําเร็จเหมือนกันใช่ไหมครับ  
คุณต้อง ยอด ยอดผู้ชมไม่เยอะครับ เลือดไทยไม่เยอะ  
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ผู้วิจัย แปลว่าเลือดไทย นี่เรารู้สึกว่ามันสําเร็จในมุมของเราที่เราได้นําเสนองานที่มันตรงกับใจใช่
ไหมครับ แล้วเพลงที่สามล่ะครับ 

คุณต้อง เพลงที่สาม ที่ผมคิดว่ามันประสบความสําเร็จ อันนี้ให้เพลงเท่าชีวิต  
ผู้วิจัย ที่คุณต้องเล่าให้ฟังเมื่อกี๊ว่ายอดไปถึงสิบล้านวิว  
คุณต้อง จริง ๆ เท่าชีวิตมันเป็นเพลงที่ไม่ได้มีความรุนแรง มันเป็นเพลงฟังเลยล่ะครับ แต่ผมว่ามัน

มีความ... 
ผู้วิจัย มันทําให้กระแสหลักสะเทือน (หัวเราะ)  
คุณต้อง มันมีความเพราะครับ มันมีทุกอย่างที่ลงตัว ทั้งเมโลดี้ทั้งดนตรี มันก็ไม่ได้เป็นเพลงช้าที่

เอ่ือย ๆ  ร้องแล้วยืนโบกมืออะไรแบบนั้น ตอนแรกเราทําเพลงมามันเป็นแบบนั้นนะครับ 
แต่พอเวลาเราไปเล่นจริง ๆ  มันก็เหมือนเพลงแบบโยก มันมีจังหวะ มันไม่ใช่เพลงช้าไป
เลยครับ แต่ว่ามันสามารถทําให้คนร้องตามได้ 

ผู้วิจัย โอเค มาพูดถึงกิจกรรมนะครับ กิจกรรมก็คือ อย่างการสื่อสาร แฟนเพจหรือ เวปไซท์ทาง
คุณต้องเป็นยังไงบ้าง ได้พูดคุยกับแฟนเพลงอะไรบ้างไหม  

คุณต้อง อันนี้พี่เอสเลยครับพี่เอสทําทุกอย่าง คือพี่เอสก็จะเป็นหลัก ๆ นะครับ หลัก ๆ พี่เอสก็จะ
เป็นคนตอบ 

ผู้วิจัย ละถ้าเกิดมีแฟนคลับ ถามว่าใครเล่นเบสล่ะครับ  
คุณต้อง พี่เอสก็จะถามทุกคนว่า เราปรับสายอะไรกัน คอร์ดอะไรกัน เราก็ตอบไป แล้วพี่เอสจะ

เป็นคนไปตอบ คือพี่เอสเขาค่อนข้างจะสังคมค่อนข้างที่ทุกคนจะนับถือ และเขาจะสนิท
กับแฟนเพลงของเรามากที่สุด 

ผู้วิจัย กิจกรรมการแสดงสด คุณต้องพูดในทํานองว่า มีงาน Event บ้างจากพันธมิตรที่เขาติดต่อ
เราไปเล่นบ้าง หรือว่ามันมีใน Case อ่ืน ๆ  อย่างที่ผู้วิจัยรู้ ก็คือเพิ่งจะมี การแสดงคอนเส
ริทแสดงที่จตุจักร  

คุณต้อง ครับ อันนั้นเป็น การแสดงคอนเสริทใหญ่ของเรา  
ผู้วิจัย ใช่ ๆ  ซึ่งผู้วิจัยได้ติดตามอยู่ ผู้วิจัยก็ได้เห็นว่ามัน อู้หู เรียกว่าสุดยอด การแสดงสดของ

พวกเราตรงนี้ มันคือจะเกิดขึ้นยังไงบ้าง ด้วยวิธีใดบ้าง คืออย่างจตุจักรน้ีมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ครับ 

คุณต้อง เกิดขึ้นเพราะเราจัดกันเองครับ พี่เอสเป็นคนออกเงินเอง จัดเองเลย เราก็จะช่วย ๆ กัน คน
ไหนสามารถติดต่อประสานงานเจ้าไหนมาได้ ผมก็รู้จักอะไรบ้าง ก็ช่วย ๆ กันแนะนํามา 
ลองถามเขา พี่เอสเสนอไป  

ผู้วิจัย แต่เราก็มีรายได้กลับมา  
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คุณต้อง รายได้กลับมาก็ยังเป็นหนี้อยู่นะพี่ เป็นหนี้อยู่ครับ  
ผู้วิจัย เพราะมันก็จะมีค่าตั๋ว ค่า...  
คุณต้อง เดี๋ยวเร่ือง การแสดงคอนเสริทให้พี่เอสเล่าให้ฟัง ว่ามันมีการเก็บเงินอะไรกันยังไง จริง ๆ 

เราไม่คิดว่ามันจะมีรายได้กลับมาด้วยซ้ําไป พี่เอสยังคุย ๆ ว่าเราอาจจะต้องควัก เราอาจจะ
ต้องช่วยกันใช้หนี้ แต่ว่ามันก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีครับ เราก็ช่วย ๆ กัน 

ผู้วิจัย คือมากกว่าตัวเงิน คือคุณต้องกําลังจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องทําลงไปคือมันก็คุ้มค่า  
คุณต้อง คุ้มค่าครับ จริง ๆ มันคือแค่ความอยากจัด คือถึงเวลาที่เราต้องจัด เพราะมัน 13 ปีแล้ว คือ

เราจัดครบรอบ 12 แต่มันน่าจะเข้าปีที่ 13 แล้ว คือมันต้องจัดครับ และพี่เอสก็ดึงดันที่จะจัด 
คือจริง ๆ ผมว่ามันก็ยังไม่ได้พร้อมเท่าไร คือตัววงอ่ะพร้อม แต่เร่ืองการจัดงาน มันไม่มี
อะไรมาสนับสนุนเลย  

ผู้วิจัย แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเต็มที่ เรามีสัญญาใจกับแฟนเพลงของเราว่า 1 ปีเราต้องมี การแสดง
คอนเสริทใหญ่ และเรารู้สึกว่าเราได้ทําตรงนั้น 

คุณต้อง จริง ๆ มันก็ไม่ใช่ว่าทุก 1 ปีนะครับ เราไม่เคยมี การแสดงคอนเสริทใหญ่แบบนี้มาเลยครับ  
ผู้วิจัย แล้วมันถึงเวลาจริง ๆ แล้ว  
คุณต้อง มันถึงเวลาจริง ๆ แล้ว เราเองก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะ เราคิดแค่ว่าคร่ึงตรงนั้นอ่ะ มันก็

น่าจะโอเคแล้ว ตอนแรกมันจะมีม่านกั้นตอน การแสดงคอนเสริทจะเปิด พอเปิดออกคน
เต็มครับ คนมันแน่นมาก อันนั้นก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จ  

ผู้วิจัย แล้วตอนลงมากระแสเป็นยังไงบ้างครับ  
คุณต้อง  ดีมากครับ กระแสหลังจาก การแสดงคอนเสริทก็ดี บางคนไม่ได้เข้างานครับ บางคน

มาแล้วเข้าไม่ได้กลับก็มี รุ่นน้องที่ไปดูเล่าให้ฟังว่า ผมไม่ได้เข้าไปดูพี่ เข้าไม่ได้มันแน่น
มาก  

ผู้วิจัย ก็จะเห็นสินค้าของกล้วยไทย นอกจากรูปแบบ ดาวน์โหลดและยอด ยอดผู้ชมต่าง ๆ 
เหล่านี้ ก็จะมีสินค้าเสื้อยืด หมวก อันน้ีก็คือเราจะมีรายได้จากตรงนี้ ที่มาช่วยสนับสนุนวง
ด้วยไหมครับ 

คุณต้อง ด้วยครับ ก็พี่เอสอีกแหละ พี่เอสเขาจะเป็นคนทางนี้เลย จะทําเสื้อ ทําหมวก อะไรอย่างนี้
ครับ  

ผู้วิจัย อันนี้พี่ถามพี่เอสดีกว่าเนอะครับ  
คุณต้อง ครับ ผมรอใส่อย่างเดียวครับ  
ผู้วิจัย ทีนี้ผู้วิจัย จะมาถึงหัวข้อสุดท้าย คือหัวข้อของการดํารงอยู่นะครับ ว่ารายได้กับคุณค่าคุณ

ต้องได้อะไรมากกว่ากัน  
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คุณต้อง ผมไม่มีรายได้ครับ ผมไม่มีรายได้จากวง อาจจะมีบ้างแต่ผมไม่เรียกว่ามันเป็นรายได้ 
อาจจะไปต่างจังหวัด จะมีบ้างติดไม้ติดมือมาพันสองพันอะไรงี้ครับ หรือว่าบางงาน แต่
ส่วนใหญ่ 80-90เปอร์เซ็นต์เราไม่มีรายได้ ผมไม่มีรายได้จากการเล่น ไม่มีรายได้จากการ
ซ้อม ไม่มีรายได้จากงานโชว์ ผมไม่มี ทุกคนในวงก็ไม่มี แต่ทุกคนอยู่ มันคือความสุขที่เรา
ได้มาเล่นกัน  

ผู้วิจัย คือแทนที่จะไปเดินห้าง หรือไปทําอะไรที่เหมือนคนอ่ืน ๆ เขาทํากัน ทําไมเราถึงไม่ไปทํา
อะไรที่มันสนุกอย่างนั้น... 

คุณต้อง เดิน ๆ ครับ ทุกคนยังเดินห้างครับ (หัวเราะ)  
ผู้วิจัย แปลว่าคุณต้องก็มีงานประจําทําอยู่ ตอนนี้คุณต้องทําอะไรอยู่ครับ  
คุณต้อง  ครับ ตําแหน่งผมคือ ขายเคร่ืองดนตรี ที่ร้านมิวสิค คอนเซ็ป (Music Concept) ที่ชั้น 3 ใน 

Central World จริง ๆ ผมก็ทํามาตั้งแต่เรียนจบ คือพอวงมันเป็นอยู่อย่างนี้ เป็นมาต้ังแต่เร่ิม
แล้วนะครับ คือสิ่งที่ผมคิดนะครับ ผมต้องมีรายได้ ถ้าผมไม่มีรายได้ ผมก็จะไม่มีเงินมา
ซ้อม ไม่มีเงินค่าเดินทางไปงาน ผมเลยจะต้องมีงาน ถ้าผมยังอยากเล่น 

ผู้วิจัย แล้วก็พันธมิตรละครับ มันจะคล้าย ๆ คําตอบที่ว่า มีใครที่อุ้มชูวงกล้วยไทย นอกจาก
พี่ต๋อย คือพันธมิตรหรือคนที่อุ้มชูกล้วยไทย หรือคนที่สนับสนุนกล้วยไทย ตอนนี้มียังไง
บ้างครับ  

คุณต้อง ไม่มีครับ น่าจะมีแค่พี่ต๋อย พี่เอสที่ช่วยกัน ส่วนใหญ่ผมว่าไม่มีใครช่วยเรา แม้กระทั่งตอน
จัด การแสดงคอนเสริทก็ไม่มีใครนะครับ ก็คือทุกคนคุยกันแล้วว่า ถ้าต้องใช้เงินเยอะ
ขนาดไหน พี่เอสก็จะบอกว่าก็ต้องช่วยกันใช้หนี้ละกัน คือผมว่าไม่มีใครสนับสนุนวงที่เขา
คิดว่าไปขายตลาดไม่ได้  

ผู้วิจัย เข้าใจ  
คุณต้อง  มันก็ต้องอยู่ด้วยอย่างนี้ล่ะครับ ผมถึงบอกว่าหลายวงมันแตก เพราะแบบนี้ครับ หลายวงที่

แบบเป็นมาพร้อม ๆ เรา หรือว่าเป็นรุ่นน้องที่แบบว่า เหมือนเพลงดี กําลังจะมา แต่สุดท้าย
มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะมันมีเร่ืองผลประโยชน์เข้ามา 

ผู้วิจัย แปลว่าการจัดการภายในทุกคนเป็นอย่างไรบ้างครับ หมายถึงว่าคุณต้องก็จะเล่นดนตรี 
แล้วก็มาอัด ทําผลงาน แต่ว่าโดยส่วนใหญ่การสื่อสารกับแฟนเพลงจะเป็นพี่เอส คุณหนึ่ง 

คุณต้อง คุณหนึ่งก็จะอยู่ใน ส่วนของผม คือเรียบเรียงเสียงประสานกัน คือมีผม มีคุณบี และก็มีคุณ
หนึ่ง ส่วนเร่ืองอื่น เร่ือง โปรดักชั่นเร่ืองการนําเสนอ เป็นพี่เอสครับ  

ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอถามอีกนิดหนึ่ง ลืมข้อหน่ึงไป แล้วผลงานเราจะออกเมื่อไหร่ ผลงานเราจะออก
เกี่ยวกับเร่ืองอะไร ถึงเวลานี้ที่เราควรจะออกผลงาน อันนี้มีวิธีการคิดยังไง  
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